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ปีที่ 18 ฉบับที่ 435 ปักษ์แรกเดือนกันยายน วันที่ 1-15 กันยายน 2567

เผยบทบาทส�าคัญ
ของกองทุนอินโนเวชั่นวัน 
หนุนเงินกว่า 360 ล้าน 
ยกระดับสตาร์ตอัปไทย

เศรษฐกจิชมุชน

7 17

ร่วมขับเคลื่อน “เทศบาล” 
สู่ “เมืองสุขภาพดี”

โดยน�า HIA มาประยุกต์ใช้ 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คณุภาพชวีติ

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ /นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน 
เปิดโครงการ “Nihao Month” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับพันธมิตร 
ทัง้ในประเทศและตลาดจนี จดัเตม็โปรโมชนัผ่าน 5 แพลตฟอร์มออนไลน์ของจนี กระตุน้การท่องเทีย่ว 
ช่วงท้ายปี 2567 2

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) เปิดโครงการ “Nihao Month” สร้างบรรยากาศเฉลมิฉลองความ 
สมัพนัธ์ทางการทูต 50 ปี ไทย-จนี จดัเตม็กจิกรรมโปรโมชนัดงึนกัท่องเทีย่วจนี 
เที่ยวไทยตลอดช่วง ก.ย.-ต.ค. 67 นี้ คาดนักท่องเท่ียวจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี เดนิทางเข้ามาเทีย่วประเทศไทยตามเป้าหมาย 7.3 ล้านคน 
ในปี 2567

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

“ฝนหลวง” เตมิน�ำ้ต้นทนุในเขือ่นและอ่ำงเกบ็น�ำ้
ช่วยเกษตรกรให้มีน�้ำใช้อย่ำงพอเพียงหลังฤดูฝน
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ปัจจบุนัอตุสาหกรรมสมนุไพรไทย มมีลูค่าตลาด
รวม 5.2 หมืน่ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่ยงัเป็นการบริโภค 
ภายในประเทศ หากหวงัพึง่พาการส่งออก จ�าเป็นท่ีจะต้อง 
ยกระดับการผลิตสมุนไพรไทยให้มีมาตรฐาน  
จนเป็นที่ยอมรับต่อสายตาชาวโลก โดยการ
สร้างมาตรฐานระดับประเทศ ก่อนยกระดับ 
สูม่าตรฐานอาเซยีน และขึน้สูเ่ป้าหมายสงูสดุ คอื 
มาตรฐาน GMP เพือ่ขยายตลาด สร้างรายได้เพิม่ 
ให ้ กับ เกษตรกรผู ้ ปลู ก  โร งงานผ ลิต  
และผูจ้ดัจ�าหน่าย

ททท.เปิดตัวโครงกำร “Nihao Month”
ดันเป้ำ ปี 2567 นักท่องเที่ยวจีน 7.3 ล้ำนคน

กรมการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม ครบรอบ 1 ปี  
แสดงผลงาน “ภารกจิพิชติโลกเดือด” พร้อมย�า้มุง่เดนิหน้าท�างานเข้มข้น 
เต็มก�าลัง  พร้อมหนุน 8 แนวทางเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายฯ เน้น 
“รกุ รบั ปรบัตัว รวมพลงัสามคัค ีลดโลกร้อน”

ดร.พริณุ สยัยะสทิธิพ์านชิ อธบิดกีรมการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
และสิง่แวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาโลกร้อนได้ส่งผลกระทบกบัทกุคน ทกุเพศ ทกุวยั  
ทกุอาชพีและทกุระบบนเิวศ ซึง่การแก้ไขปัญหานัน้ต้องอาศยัความร่วมมอื 
จากทุกภาคส่วน โดยเครือข่ายเป็นภาคีส�าคัญที่ร่วมขับเคลื่อนการท�างาน 
ทีม่คีวามสอดคล้องกบัแผนการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
แต่ความท้าทายที่จะต้องยกระดับการจัดการให้ทันต่อสถานการณ์ใหม่  
มแีผนปฏบิตักิารทีช่ดัเจนสอดคล้องกบัสภาพภูมสิงัคมและความรนุแรงของ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ รวมถงึขยายผลการท�างาน 
ในมติิใหม่ ให้พืน้ทีอ่ืน่ได้ร่วมเรียนรูแ้ละน�าไปสู ่
การปฏบิตัไิด้ 13ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

กรมลดโลกร้อนโชวč$ลงำน “พิชิตโลกเดือด”
หนุน h แนวทำงเ2ริมควำมเข้มแข็งเครือข่ำย7

ส.อ.ท. ผนึก อย. กู้วิกฤต “สมุนไพรไทย”
เร่งส่งเสริมพัฒนาการผลิตสู่มาตรฐานโลก

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เริม่ปฏบิตักิารฝนหลวงเพิม่ปรมิาณน�า้ต้นทนุในเขือ่น
และอ่างกกัเกบ็น�า้ต่างๆ ทัว่ประเทศ ในช่วงปลายฤดฝูน เพือ่
ให้มีน�้าเพียงพอ รองรับความต้องการน�้าของเกษตรกร และ
สามารถรบัมอืกบัสถานการณ์ภัยแล้งท่ีอาจจะเกดิขึน้ใน พ.ศ.
2568 ตามแนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข มีรายได้มั่นคง  
ภาคการเกษตรมคีวามแขง็แกร่ง โดยเน้นการท�างานแบบบรูณาการ 
กับหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มแข็ง พร้อมรับมือภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ ด้วยการวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติการ 
อย่างชดัเจน

การท�าฝนหลวงเพือ่เตมิน�า้ในเขือ่นและอ่างกกัเก็บน�า้ เป็นปฏิบตักิารทีม่คีวามสัมพนัธ์ต่อเนือ่งกบัการป้องกนั 
แก้ไข ฟื้นฟู พื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบเหตุภัยแล้งและภัยพิบัติ รวมถึงการให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ  
ทีต้่องการฝนหลวงอย่างทัว่ถงึ โดยการท�าฝนหลวงในแต่ละครัง้ แต่ละพ้ืนทีร่บัผดิชอบของศนูย์ปฏบิตักิารฝนหลวง 
ในแต่ละภูมิภาค จะระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัยด้วย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบแก่พื้นที่
การเกษตรและพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัของประชาชน ซึง่ในการปฏบัิตกิารนี ้กรมฝนหลวงได้เน้นย�า้ในเรือ่งประสทิธภิาพและ
ความพร้อมของอากาศยาน อปุกรณ์ และเครือ่งมอืต่างๆ ทีใ่ช้ในการปฏบิตักิาร 
ฝนหลวงแต่ละคร้ัง
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สุพิศ พิทักษ์ธรรม

ศุภมาส อิศรภักดี  พงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ

ชบิ จตินยิม
สมาชกิวฒุสิภา
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ท้องถ่ินไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 435 วันที่ 1-15 กันยายน 2567
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2 

สมชัชาสขุภาพฯ ผนกึ 200 องค์กร
สู้ NCDs สร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้

>> ต่อจากหน้า 1 <<

ส.อ.ท. ผนึก อย. กู้วิกฤต “สมุนไพรไทย”
เร่งส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสู่มาตรฐานโลก

“ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสมุนไพรไทย แต่ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ
ในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ รวมถึงการต่อยอดไปสู่
ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิและเครือ่งส�าอางทีม่สีมนุไพรไทยเป็นส่วน
ประกอบ อกีทัง้ยงัเป็นการสนบัสนนุการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ 
ทีค่าดว่าจะดงึดูดนกัท่องเทีย่วให้มาใช้บรกิารและซ้ือผลติภณัฑ์
สมุนไพรไทยมากยิง่ขึน้ สมนุไพรไทยไม่เพยีงแต่เป็นสมบตัทิาง
วฒันธรรม แต่ยงัเป็นทรพัยากรทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิสงูอีกด้วย  
แต่การส่งออกสมุนไพรไทยช่วยสร้างรายได้ให้กบัประเทศ และ
สร้างชือ่เสยีงให้กบัผลติภณัฑ์ของไทยในตลาดโลก รฐับาลควร
ให้การสนบัสนนุผูป้ระกอบการรายย่อย เพือ่ให้มโีอกาสเข้าถงึ
เทคโนโลยแีละตลาดทีก่ว้างข้ึน ” ดร.สทิธชิยั กล่าว

นายแพทย์ณรงค์ อภกิลุวณชิ เลขาธกิารคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)  กล่าวว่าส�าหรบัความร่วมมอืครัง้นี ้ อย. 
จะเข้าไปจดัการอบรมเพือ่ถ่ายทอดความรูใ้ห้ผูป้ระกอบการด้วยการ 
ยกระดบัไปทลีะข้ัน โดยจะเริม่จากการเข้าไปช่วยพัฒนาโรงงาน
ขนาดเลก็ให้สามารถยกระดบัเป็นระดบัประเทศ ด้วยการผ่าน
มาตรฐานเหรียญทองแดง จากนั้นจะยกระดับไปขั้นต่อไปคือ
มาตรฐานเหรยีญเงนิ เพือ่ให้สามารถส่งออกไปยงัประเทศแถบ
อาเซียนได้ และหากโรงงานใดมคีวามพร้อม อย. กจ็ะเข้าไปช่วย
เป็นพ่ีเลีย้งให้สามารถยกระดบัไปสู่มาตรฐานสากล 

“อย.มเีป้าหมายเพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กบัอตุสาหกรรม
สมุนไพรไทย และเตรยีมความพร้อมในการแข่งขนัทัง้ในตลาด 
ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนีย้งัมกีารหารอืกบัสถาบนัอาหาร 
เพื่อส ่งเสริมการใช ้สารสกัดสมุนไพรไทยในผลิตภัณฑ ์

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม
สมุนไพรในสภาอุตสาหกรรม (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า กลุ ่ม
อุตสาหกรรมสมุนไพร มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาและ 
ยกระดบัอตุสาหกรรมสมนุไพรไทยให้ก้าวสูส่ากล กลุม่สมนุไพร 
ส.อ.ท. และสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพรได้ร่วมมือกับส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อพัฒนาโรงงานผลิต 
ยาสมุนไพรไทยให้ได้มาตรการส่งออก หลังพบว่ามีโรงงาน 
ที่ไม่ได้มาตรฐานกว่า 500 แห่ง ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกปิดตัว  
ถือเป็นอุปสรรคส�าคัญในการสร้างมูลค่าตลาดสมุนไพรทั้งใน 
และต่างประเทศ  และอตุสาหกรรมสมนุไพรเป็นหนึง่อตุสาหกรรม 
มลูค่าสงูทีส่�าคญัทีจ่ะช่วยเปลีย่นแปลงโครงสร้างอตุสาหกรรม
ของประเทศให้มคีวามเข้มแขง็ขึน้

โดยภายใต้ความร่วมมอืครัง้นี ้มุง่เน้นการพฒันาโรงงานผลติ 
ยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล สามารถส่งออกสู่ตลาด 
ต่างประเทศเพือ่ช่วยเพ่ิมยอดขายให้เติบโตและยกระดบัความ
เป็นอยูข่องเกษตรกรผูป้ลกูสมนุไพร โดยแบ่งออกเป็นระดบัต่างๆ  
ตามศักยภาพของโรงงาน เพื่อให้สามารถรองรับการผลิต 
ทัง้ในประเทศและการส่งออก 3 ด้าน ได้แก่

1. การพฒันาโรงงานให้ได้มาตรฐาน PIC/S GMP: ส�าหรบั
โรงงานที่มีศักยภาพสูง จะได้รับการสนับสนุนให้ยกระดับ
มาตรฐานการผลติสู ่ GMP/ PIC/S ซึง่เป็นมาตรฐานท่ียอมรบั
ในระดับสากล เพื่อเปิดโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยัง
ตลาดโลก 

2. การพฒันาโรงงานให้ได้มาตรฐาน ASEAN GMP: โรงงาน
ส่วนใหญ่จะได้รับการส่งเสริมให้ได้มาตรฐาน GMP ASEAN  
เพือ่เสรมิขดีความสามารถในการแข่งขนัในภูมภิาคอาเซยีน

3. การสนบัสนนุโรงงานขนาดเลก็: โรงงานขนาดเล็กจะได้ 
รบัการพฒันาให้ได้มาตรฐานพืน้ฐานระดบัเหรยีญทอง เหรยีญเงนิ  
และเหรียญทองแดง เพื่อรักษาองค์ความรู้แพทย์แผนไทย  
และสามารถจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ภายในประเทศ

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยก�าลังเติบโตอย่าง
แขง็แกร่ง โดยมมีลูค่าตลาดรวมอยูท่ี ่ 5.2 หมืน่ล้านบาท แต่ 

ส่วนใหญ่ยงัเป็นการบรโิภคภายในประเทศ ซึง่ในภาวะทีก่�าลงั 
ซื้อชะลอตัว เช่น ในปัจจุบันก็จะกระทบต่อยอดขาย ท�าให้
ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรต้ังแต่ต้นน�้า คือเกษตรกรผู้ปลูก
สมุนไพร ไปจนถึงกลางน�้า คือโรงงานผลิต และปลายน�้าคือ 
ผู้จัดจ�าหน่าย ได้รับผลกระทบจากก�าลังซื้อที่อ่อนลง ขณะที่
ตลาดส่งออกนัน้ปัจจบุนัมเีพยีง 1.2 หมืน่ล้านบาท สาเหตุหลกั
ทีท่�าให้ตวัเลขสดัส่วนการส่งออกยงัไม่เตบิโตเท่าทีค่วร เนือ่งจาก

โรงงานสมนุไพรของไทยยงัไม่เข้าใจเกีย่วกบัความส�าคญัของการ
ยกระดบัมาตรฐานการผลติ ให้ได้ตามทีน่านาชาตกิ�าหนด ซึง่หาก 
สามารถปรับปรุงมาตรฐานการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลก็จะ
ช่วยให้ส่งออกผลติภณัฑ์สมุนไพรเตบิโตได้ถงึ 2 เท่า

อย่างไรกต็าม การจะพึง่พาก�าลงัซือ้ในประเทศอย่างเดยีว
นั้น ถือว่ามีขีดจ�ากัด และท�าให้ไทยเสียโอกาสให้กับประเทศ 
อื่นๆ ดังน้ันกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ส.อ.ท. ได้ร่วมมือกับ
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหน่วยงาน
ส่งเสริมต่างๆ เช่น กรมการแพทย์แผนไทยและกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ในการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
มาตรฐานอตุสาหกรรมสมนุไพรไทยอย่างครอบคลมุ ท้ังส�าหรบั
โรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นความ
พยายามในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับสมุนไพรไทยที่เป็น 
จดุเด่นของประเทศ และยงัเป็นการรกัษาและต่อยอด Soft Power  
ของไทย เช่น การต่อยอดไปสูก่ารท่องเทีย่วเชิงสขุภาพทีก่�าลงั
เตบิโตในหมูน่กัท่องเท่ียวต่างชาติ

และกีฬา นายธกร เลาหพงศ์ชนะ โฆษกกระทรวง 
การท่องเทีย่วและกฬีา Mrs.Chang Yumeng ทีป่รกึษา
ฝ่ายวฒันธรรม สถานเอกอคัรราชทตูจนีประจ�าประเทศไทย 
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย (ททท.) นางสาวฤดพีรรณ เตม็ชืน่ ผูอ้�านวยการ 
ฝ่ายรัฐกิจและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ Ctrip, Mr.Shang 
Xiaozheng ผูจั้ดการทัว่ไปประจ�าประเทศไทย UnionPay, 
Mr.Yang Li ผู้จัดการทั่วไปด้านระหว่างประเทศ Fliggy,  
Mr.Tech Sun ผู้อ�านวยการด้านการตลาดภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้ Meituan และ Mr. Hantianyuan Wang 
ผูจ้ดัการด้านการตลาดต่างประเทศ Tongcheng ให้เกยีรติ
เข้าร่วมงานแถลงข่าว

นายเสริมศักดิ ์ กล่าววา่ โครงการ “Nihao Month”  
นบัเป็นจดุเริม่ต้นของการเฉลมิฉลองความสมัพันธ์ทางการทตู 
ไทย-จนี 50 ปี ท่ีจะมาถงึในปี 2568 นี ้โดยเป็นการร่วมมือ
เชงิกลยทุธ์กบัพนัธมติรทางการท่องเทีย่ว มุง่เน้นให้เกดิการ 
พัฒนาทางการท่องเที่ยว เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ 
นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาประเทศไทยให้ได้รับบริการที่ด ี
มากยิง่ขึน้ ซึง่จะส่งเสรมิและกระตุน้ให้นกัท่องเทีย่วคณุภาพ
จากสาธารณรฐัประชาชนจนีเดนิทางมาประเทศไทยในช่วง
วันชาติจีนไปจนถึงช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีน  
พร้อมมุ่งหวังว่าจะขยายผลต่อยอดให้เกิดการพัฒนา  
และยกระดบัคณุภาพการท่องเทีย่วของประเทศไทย เพือ่สร้าง 
ความประทบัใจให้แก่นกัท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืต่อไป

นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า ททท.ร่วมกับพันธมิตร 
ทางการท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศจดัโครงการ “Nihao  
Month” เพือ่กระตุน้ส่งเสรมิให้เกิดการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว 
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนเพิ่มการใช้จ่าย 
ทางการท่องเทีย่ว ด้วยการจดักจิกรรมหลากหลายรปูแบบ  
ทัง้กจิกรรม Joint Promotion ร่วมกบัแพลตฟอร์มออนไลน์ใหญ่ 

ในตลาดจนี ได้แก่ Ctrip Meituan Tongcheng Fliggy และ 
Unionpay เสนอขายแพ็กเกจและโปรโมชัน พร้อมมอบ 
สทิธพิเิศษให้กบันกัท่องเทีย่ว กจิกรรม Chinese Passport 
Special Deals กิจกรรม KOLs Mega FAM Trip และกจิกรรม 
งานไหว้พระจนัทร์ “Amazing Thailand, Mid-Autumn Night”  
ซึง่จะมศิีลปินดงัอย่าง Luo Yunxi ในฐานะ China-Thailand 
Cultural Friendship Ambassador มาร่วมท�ากจิกรรม 
ขนมไหว้พระจันทร์และเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจนัทร์ 

นอกจากนี ้ยงัมีกจิกรรม สวสัด ี你 好 (หนีห่าว) Sound 
of Friendship Mini Concert โดยกิจกรรมทัง้หมดจะเริม่
จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ เพื่อเชิญชวนให้ 
นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเข้ามา 
ท่องเทีย่วในช่วงวันชาตจินีและเทศกาลไหว้พระจนัทร์ซึง่เป็น
วนัหยดุยาว คาดว่าจะสร้างการรบัรูก้ว่า 500 ล้านคน-ครัง้  
และนกัท่องเทีย่วมากกว่า 250,000 คน โดยจะขยายผลต่อเนือ่ง  
เพื่อเป็นแรงส่งในการเข้าสู่ปี 2568 ที่จะเป็นปีแห่งการ 
เฉลมิฉลองความสมัพนัธ์ทางการทตูไทย-จนี 50 ปี ทีก่จิกรรม 
ส่งเสรมิตลาดจะมคีวามเข้มข้นยิง่ข้ึนอย่างแน่นอน

โครงการ “Nihao Month” ก�าหนดจดัตลอดช่วงเดอืน
กนัยายน-ตลุาคม 2567 เริม่ต้นด้วย การร่วมกบัพนัธมติร

แพลตฟอร์มออนไลน์ในตลาดจีน ได้แก่ Ctrip, Fliggy,  

Meituan, Tongcheng, Unionpay จดักจิกรรมส่งเสริมการขาย 

กระตุน้การเดนิทางและการใช้จ่าย ตัง้แต่เดอืนกนัยายน จนถงึ 

สิน้ปี 2567 การจดั KOLs MEGA FAM Trip เชญิ Key  

Opinion Leaders จากสาธารณรฐัประชาชนจนีจ�านวนมากกว่า  

100 ราย จัดท�าเนื้อหาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ 

ท่องเทีย่วไทย ภายใต้แนวคดิ 5 Must Do in Thailand  

และเสน่ห์ไทย (Soft Power) เผยแพร่ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์จนี  

ได้แก่ Little Red Book, Weibo, Douyin, BiliBili 

ในช่วงเดอืนกนัยายน กจิกรรม Amazing Thailand, 

Mid-Autumn Night จดักจิกรรมไหว้พระจนัทร์ สานสมัพนัธ์ 

ไทย-จีน โดยเชิญศิลปินชาวจีนชื่อดัง Luo Yunxi ร่วม 

เฉลมิฉลองเทศกาลในวนัที ่17 กนัยายน 2567 เวลา 17.30 น.–  

19.00 น. ณ Parc Paragon สยามพารากอน พร้อมด้วยศลิปินไทย 

ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในตลาดจีน อย่าง ต้าห์อู ๋ พิทยา 

และใหม่ ดาวกิา ท่ีจะมาร่วมแสดงในโชว์สดุตระการตา สาธติท�า 

ขนมไหว้พระจันทร์และจับรางวัลสุดพิเศษให้กับผู้โชคดี 

จาก Luo Yunxi  โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถตดิตามได้ที่ 

Weibo Official Account ของ ททท. 

ต่อด้วยการจดักจิกรรม Chinese Passport Special 
Deals ร่วมกับพันธมิตรกลุ่ม ชอปปิงมอลล์ ดิวตี้ฟรี สปา  
ร้านอาหาร และบรกิารทางด้านการเดินทาง มอบสทิธิพเิศษ 
และโปรโมชนัให้กบันกัท่องเทีย่วจนี เพยีงโชว์พาสปอร์ตแก่ร้านค้า 
พนัธมติรทีม่โีลโก้ Nihao Month สามารถรบัส่วนลดและ 
ของทีร่ะลกึมากมาย ตัง้แต่วันที ่19 กนัยายน–31 ตลุาคม 2567  
และปิดท้ายด้วยกิจกรรม สวสัด ี你 好 (หนีห่าว) Sound of 
Friendship Mini Concert คอนเสร์ิตท่ีใช้เครือ่งดนตรแีละ
วฒันธรรมเป็นสือ่ ในการเชือ่มความสัมพนัธ์บ้านพี ่เมอืงน้อง 
ไทยและจนี โดยมศีลิปินไทยท่ีมชีือ่เสียงในตลาดจนีร่วมส่ง
ความสขุ พร้อมกจิกรรมไฮไลต์ Meet & Greet ส�าหรบัแฟนคลบั 
ทีม่ยีอดซือ้สนิค้า ณ สยามพารากอนสงูสดุ โดยก�าหนดจดั 
ในวนัท่ี 5 และ 12 ตลุาคมน้ี ณ สยามพารากอน อีกด้วย

นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า กล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม–17 สงิหาคม 2567 มีนกัท่องเทีย่วจากสาธารณรฐั
ประชาชนจนีเดนิทางเข้าประเทศไทยแล้ว 4,534,021 คน 
โดยยงัคงเป็นตลาดทีม่นีกัท่องเทีย่วเดนิทางเข้าประเทศไทย
จ�านวนมากที่สุด ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ มาตรการ
ยกเว้นวีซ่าไทย-จีน การเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม ่
ทีมี่คณุภาพและศกัยภาพในการใช้จ่ายสงู และนยิมเดนิทาง
ต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี รวมถงึการเปิดเทีย่วบนิตรงเส้นทางใหม่
จากพื้นที่ศักยภาพของจีน ได้แก่ เมืองซีอาน เมืองฉางชา 
และเมืองเจิง้โจว 

ส�าหรบัทศิทางการด�าเนนิงานของ ททท. ในตลาดจนี เน้น
เจาะกลุม่พืน้ทีใ่หม่ กลุม่นกัท่องเทีย่วกลุม่ใหม่รวมถงึกระตุน้
การใช้จ่าย ซ่ึงทีผ่่านมาได้จดักิจกรรมต่อเนือ่ง อาท ิกจิกรรม 
Amazing Thailand Road Show to China เจาะกลุม่พืน้ที่
ใหม่ เมอืงฉางซา ซอีาน และเจิง้โจว กจิกรรม Boss Live 
Streaming กจิกรรม Amazing Thailand Experience 
Explorer LABUBU Mascot และกจิกรรมสขุทนัทกัีบอาโป
และน้องเนย เอาใจแฟนคลบันกัท่องเทีย่วจนี ให้เดนิทางตาม
รอยเส้นทางท่องเทีย่ว ททท. เชือ่มัน่ว่า กจิกรรมทีจ่ดัขึน้อย่าง
ต่อเนือ่งรวมถงึโครงการ “Nihao Month” ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ 
จะช่วยผลกัดันให้นกัท่องเทีย่วจากสาธารณรฐัประชาชนจนี
เป็นไปตามเป้าหมาย 7.3 ล้านคนทีต้ั่งไว้ในปี 2567

ททท.เปิดตวัโครงการ “Nihao Month”
ดนัเป้า ปี 2567 นกัทอ่งเทีย่วจนี 7.3 ล้านคน
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยการท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตวัโครงการ “Nihao Month”  
สร้างบรรยากาศเฉลมิฉลองความสมัพนัธ์ทางการทตู 50 ปี  
ไทย-จีน จัดเต็มกิจกรรมโปรโมชันดึงนักท่องเที่ยวจีน 
เทีย่วไทยตลอดช่วง ก.ย.–ต.ค. 67 นี ้ คาดนกัท่องเทีย่ว 
จากสาธารณรฐัประชาชนจนี เดินทางเข้ามาเทีย่วประเทศไทย 
ตามเป้าหมาย 7.3 ล้านคน ในปี 2567

นายเสรมิศกัดิ ์พงษ์พานชิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 
“Nihao Month” ณ Fashion Hall ชัน้ 1 ศนูย์การค้าสยาม
พารากอน โดย การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกบั 
พันธมิตรทั้งในประเทศและตลาดจีนจัดเต็มโปรโมชัน 
ผ่าน 5 แพลตฟอร์มออนไลน์ของจนี ควบกจิกรรมส่งเสรมิ
การท่องเทีย่ว KOLs MEGA FAM Trip แฟนมตี พร้อมดงึ 
China-Thailand Cultural Friendship Ambassador (Luo 
Yunxi) เพ่ิมแรงกระตุน้นกัท่องเทีย่วจีนเดนิทางมาท่องเท่ียว
ประเทศไทย รวมถงึกระตุน้การใช้จ่ายระหว่างการท่องเทีย่ว 
ตลอดช่วงกนัยายน–ตลุาคม 2567 นี้ 

ถอืเป็นก้าวแรก ในการเข้าสู่บรรยากาศการเฉลมิฉลอง
การสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตู 50 ปี ไทย-จนี ซึง่จะ
ครบรอบในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2568 โดยม ีดร.เพ็ญพสิทุธิ์ 
จนิตโสภณ เลขานกุารรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่ว 

เสรมิศักด์ิ พงษ์พานิช ฐาปนย์ี เกยีรตไิพบลูย์

ดร.สิทธิชัย แดงประเสรฐิ   นพ.ณรงค์  อภกิลุวณิ
ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

พร้อมด้วย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยกรมควบคมุ
โรค ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ 
(สสส.) ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ (IHPP) และภาคเีครอืข่าย ร่วมจัดเวท ีสมชัชา
สขุภาพเฉพาะประเดน็ ว่าด้วยการสานพลงัสร้างสภาวะ
แวดล้อมทางกายภาพและสงัคมเพือ่ลดโรคไม่ติดต่อ โดย
มตีวัแทนภาคอีงค์กรกว่า  200 ราย เข้าร่วมประชมุ

นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการพัฒนา
นโยบายสาธารณะว่าด้วยการสานพลัง สร้างสภาวะ 
แวดล้อมทางกายภาพและสงัคมเพือ่ลดโรคไม่ตดิต่อ เปิดเผย 
ว่า โรค NCDs เป็นปัญหาวิกฤตทางสุขภาพของโลก  
เป็นสาเหตขุองการเสยีชีวติอนัดบัหนึง่ ซ่ึงในประเทศไทย 
มผีูเ้สยีชีวติกว่า 4 แสนรายต่อปี ก่อให้เกดิความสูญเสยี 
ทางเศรษฐกจิคดิเป็นมลูค่าสงูถงึปีละ 1.6 ล้านล้านบาท แม้ว่า 
ทีผ่่านมาเราจะมนีโยบาย กฎหมาย ยทุธศาสตร์ รวมถงึ
แผนการและโครงการต่างๆ อกีมากมาย แต่กย็งัไม่สามารถ
ท�าให้อตัราการป่วยและเสียชวีติจากโรค NCDs ลดลงได้

ขณะเดียวกัน ด้วยสภาพการเปลีย่นแปลงของสงัคม  
ส่งผลให้สภาวะแวดล้อมและวถิชีีวติของผูค้น เกดิความเสีย่ง 
ต่อการเป็นโรค NCDs มากขึ้นไปอีก ดังนั้นมติสมัชชา 
สขุภาพฯ ทีภ่าคเีครอืข่ายให้ฉนัทมตริบัรองร่วมกนัในครัง้นี้ 
จงึเป็นกรอบทศิทางนโยบายส�าคญัทีจ่ะสานพลงั สร้างการ
มส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน ให้เข้ามาร่วมกนัสร้างสภาวะ
แวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการลดโรค NCDs 
รวมถึงมีการน�าหลักการอื่นๆ อย่างเช่น เศรษฐศาสตร์
พฤติกรรม มาใช้เป็นมาตรการในการกระตุ้น หรือชี้น�า 
ให้ผูค้นมพีฤตกิรรมสขุภาพทีด่กีว่าเดมิ เป็นต้น

ส�าหรับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ที่ร่วมประชุม ล้วนสนับสนุนมติสมัชชาสุขภาพฯ โดย 
น�าเสนอถงึความก้าวหน้าการขบัเคลือ่นของภาคส่วนต่างๆ  
ทีม่กีารด�าเนนิงานอยูท่ัง้ในระดบัประเทศไปจนถงึในระดบั
พืน้ที ่ พร้อมให้ข้อเสนอว่า นอกจากปัจจยัสงัคมก�าหนด
สขุภาพ (SDH) ยงัต้องมองไปถงึปัจจัยการค้า และปัจจยั
ทางกฎหมายด้วย รวมทั้งการมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับ
ปัญหามลพิษ การตลาดสินค้าออนไลน์ การจ�าหน่าย

อาหารบรเิวณรอบโรงเรียน ไปจนถงึการกระตุน้บทบาท
ของภาคการเมอืง ให้มส่ีวนขบัเคลือ่นผ่านกลไกนติบิญัญติั 
ในการออกกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการปกป้องสขุภาพของ 
ประชาชน ตลอดจนเน้นบทบาทการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน  
โดยเฉพาะกลุม่เด็กและเยาวชน ให้เข้ามาร่วม ตลอดจน 
ถงึการให้มพืีน้ที ่ Sandbox เพือ่น�าร่องทดลองนโยบาย
ก่อนท่ีจะขยายผลไปสูท่ัว่ประเทศ 

นพ.ภานมุาศ ญาณเวทย์สกลุ รองปลัด สธ. กล่าวว่า  
รมว.สธ.ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นความ
ต้องการให้อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) 
ผลกัดนัชดุความรูเ้ข้าไปถงึประชาชนอย่างต่อเนือ่ง การ
เดินหน้าตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
ตลอดจนส่งเสริมการใช้ยาไทย ยาสมุนไพร ก่อนไปหา
หมอ เพือ่ช่วยลดจ�านวนผูป่้วยท่ีเข้าสูโ่รงพยาบาล เป็นต้น 
ซึ่งที่ผ่านมามีตัวอย่างนวัตกรรมเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ 
สธ.สนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ และ
ยนิดเีป็นเจ้าภาพหลกัในการพฒันาระบบและกลไกก�ากบั 
ตดิตามและประเมนิผลลพัธ์ และจะประสานความร่วมมอื
กบัหน่วยงานอืน่ๆ ในการพฒันาระบบและกลไกหนนุเสรมิ 
ร่วมไปกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุม 
โรคไม่ตดิต่อของประเทศ เพือ่ให้เกดิสภาวะแวดล้อมทีดี่ 
ลดโรค NCDs อย่างเป็นรปูธรรม

นายชาตรี ศรีสันต์ ตวัแทนสมาคมองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ร่วม
สนบัสนนุการขบัเคลือ่นมตสิมัชชาสขุภาพฯ เพราะเป็นที่
ทราบดถีงึวกิฤตปัญหาของโรค NCDs โดยจะกระตุน้เตอืน
และผลกัดนัให้ อบจ.ทัง้หมดได้เข้าใจถงึกรอบกระบวนการ
ท�างานทีเ่ป็นระบบ ทัง้การท�างานป้องกันและควบคุมโรค 
สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ สภาวะแวดล้อมทางสงัคม 
ตลอดจนระบบนเิวศเพือ่ลดโรค NCDs

“เราจะท�างานร่วมกนัอย่างจรงิจงั เพราะ อบจ. สนใจ
เรือ่งงานดแูลคณุภาพชวิีตของประชาชนอยูแ่ล้ว ผนวกกบั
ทีม่กีารถ่ายโอนภารกจิ รพ.สต. ทีจ่ะเป็นพลงัผลักดนัและ
ท�าให้ อบจ. มคีวามช�านาญ กบังานของ รพ.สต. ทีจ่ะลด
โรคไม่ตดิต่อให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้” นายชาตร ีกล่าว

“ความร่วมมือครัง้นีไ้ม่เพยีงแต่จะช่วยยกระดบัมาตรฐานการผลติ
สมนุไพรไทย แต่ยงัเปิดโอกาสให้กบัผูป้ระกอบการในการขยายตลาด
ไปยังต่างประเทศ รวมถึงการต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
และเครือ่งส�าอางทีม่สีมนุไพรไทยเป็นส่วนประกอบ อกีทัง้ยงัเป็นการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ให้มาใช้บรกิารและซือ้ผลติภณัฑ์สมนุไพรไทยมากยิง่ขึน้”

อาหารเสริม เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้กับ
ผลติภัณฑ์ในตลาดโลก ความส�าคญัของการยกระดบัมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย โดยเน้นว่า การพัฒนามาตรฐาน 
GMP/PIC/S และ GMP ASEAN จะช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล 

อกีทัง้ ยงัมกีารสนบัสนนุจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการ
พฒันาอาหารเสริมทีใ่ช้สารสกดัจากสมนุไพรไทย โดยทาง อย. 
ได้ร่วมมือกับสถาบันอาหารเพื่อให้ค�าแนะน�าและสนับสนุน
การผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับ
ผลติภัณฑ์อาหารเสรมิไทยในตลาดโลก ความร่วมมอืระหว่าง
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมครั้งนี้เป็นกุญแจส�าคัญในการ
ยกระดบัมาตรฐานอตุสาหกรรมสมนุไพรไทย เพือ่ให้สามารถ
ก้าวสู่เวทสีากลได้อย่างม่ันคงและยัง่ยนืในอนาคต” นายแพทย์
ณรงค์  กล่าว



ปีที่ 18 ฉบับที่ 435 วันที่ 1-15 กันยายน 2567 ท้องถ่ินไทย  3 3ท้องถ่ินไทย  3ท้องถ่ินไทย

กรุงเทพมหานคร โดยส�านกัการระบายน�า้  
ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน�้าท่วมกรุงเทพมหานคร ประจ�าปี 
2567 โดยมีหน่วยงานในสงักดักรงุเทพมหานคร 
สนบัสนนุการปฏบิตักิาร และมหีน่วยงานภายนอก 
บูรณาการความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งในส่วนของส�านักการระบายน�้ามีแผนการ
ด�าเนนิงานเพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม
แบ่งเป็น 6 งาน 

1. งานก่อสร้างระบบป้องกันน�้าท่วมและ
ระบบระบายน�า้ เช่น การก่อสร้างและปรบัปรุง
แนวป้องกันน�้าท่วมริมแม่น�้าเจ้าพระยา การ
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้าในถนนสาย
หลกั การก่อสร้างและปรบัปรงุอโุมงค์ระบายน�า้ 
ขนาดใหญ่ การก่อสร้างและปรับปรุงระบบ 
คลองระบายน�า้ การก่อสร้างและปรบัปรงุแก้มลงิ  
เป็นต้น

2. งานระบบคลอง เช่น การก่อสร้างเขือ่น
รมิคลอง การขดุลอกคลองและเปิดทางน�า้ไหล 
การดูแลบ�ารงุรักษาพืน้ท่ีเกบ็ กักน�า้ (แก้มลงิ) 

3. งานระบบท่อระบายน�้า ได้แก่ การ
ล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�า้ การท�าแนว
กระสอบทรายป้องกนัน�า้ท่วม การลดระดบัน�า้
ตามบ่อสบูน�า้ในพืน้ทีปิ่ดล้อม และการจดัหน่วย
ปฏบิตักิารเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม (หน่วย 
BEST) พร้อมอปุกรณ์ เครือ่งมอื ออกตรวจแก้ไข
ปัญหาเพือ่เร่งระบายน�า้

4. งานระบบควบคุมน�้า ให้เป็นไปตาม
แผนการควบคุมระดับน�้าและบังคับน�้าให้ไหล
ทิศทางที่ต้องการ โดยอาศัยระบบต่างๆ และ
อปุกรณ์ต่างๆ เช่น สถานสีบูน�า้ ประตรูะบายน�า้ 
อโุมงค์ระบายน�า้ เครือ่งสูบน�า้ เป็นต้น 

5. งานติดตั้ง สนับสนุน ซ่อมบ�ารุงรักษา
เครื่องสูบน�้า เครื่องจักรกล และยานพาหนะ 
ให้พร้อมในทุกสถานการณ์วิกฤตเร่งด่วน 
ด้านอทุกภยั

6. งานระบบสารสนเทศระบายน�้า เป็น
ระบบตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติเพื่อสนับสนุน
ปฏบิตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม อาทิ 
เรดาร์ตรวจอากาศ ระบบตรวจวัดปริมาณฝน 
ระบบตรวจวัดระดับน�้า ระบบกล้องโทรทัศน ์
ว งจรป ิ ด  (CCTV )  การประสานงาน 
แลกเปลีย่นข้อมลูกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง การ
ประชาสมัพนัธ์ข้อมลู การแจ้งเตอืนภัยเกีย่วกบั
สถานการณ์น�า้และฝน

นอกจากแผนการด�าเนินงานเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม 6 งานข้างต้น กทม. ยงัมี
งานจดัการคณุภาพน�า้ เพือ่พฒันา อนรุกัษ์ และ
ฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ โดยมกีารจัดท�าแผนการจดัการ
คณุภาพน�า้ด้วย 

อย่างไรกต็าม การป้องกนัและแก้ไขปัญหา
น�้าท่วมกรุงเทพมหานครจะมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ขึน้ หาก กทม. ได้รบัความร่วมมอืจาก 
ประชาชนทกุคน โดยมแีนวทางปฏบิตัเิพือ่ช่วยกนั 
ป้องกันน�า้ท่วมส�าหรบัชาว กทม. ง่าย ๆ ได้แก่ 

1. ทิง้ขยะให้ถกูที ่ไม่เทน�า้มนัลงท่อระบายน�า้ 
เพือ่ไม่ให้เกิดการอดุตนัท่อระบายน�า้

2. ไม่ทิ้งขยะลงคลอง เพราะขยะจะไป
กีดขวางทางน�้าไหล ท�าให้ประสิทธิภาพการ
ระบายน�า้ลดลง

3. ช่วยกนัดแูลและสอดส่องระบบระบาย
น�า้ เช่น หากพบว่าเครือ่งสบูน�า้ไม่ท�างาน ระบบ
ระบายน�า้ในพืน้ท่ีมปัีญหา ให้รบีแจ้งหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องให้ด�าเนนิการแก้ไขโดยเรว็ 

ส�านักการระบายน�า้ กทม. แจงแผน
เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น�า้ท่วม

เทศบาลนครเชียงราย เปิดโครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างความยั่งยืนของการ
พฒันานครเชยีงรายในอนาคต ณ ห้องประชมุ 
สตาร์ฮอลล์ ร้านอาหารเอกโอชา จังหวัด
เชียงราย ภายใต้นโยบาย “ร่วมคิด ร่วมท�า 
ร่วมพัฒนา” และยกระดับพร้อมขับเคลื่อน 
“ทศิทางการพฒันานครเชียงรายให้เกดิความ
ยั่งยืน” มุ่งเน้นให้คนในองค์กรหรือชุมชน 
ร่วมมอืกนัท�างานอย่างใกล้ชิด ร่วมมอื และมี
ความเข้าใจกนัราวกบัเป็นครอบครัวเดยีวกนั

ส�าหรับกิจกรรมในวันดังกล่าว มี นาย
วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี 
นครเชยีงราย นางรตันา จงสทุธานามณี ประธาน 
ทีป่รกึษานายกเทศมนตรนีครเชยีงราย ร.ต.อ.ดร. 
ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง นายพินิจ ราชตา  
ผอ. มหาวทิยาลยัวยัสามฯ นายแพทย์ณฐัชัย 
เครือจักร รก.ผอ.และรก.ผจก. โรงพยาบาล 
โอเวอร์บรุ๊ค นาวาอากาศตรี ดร. สมชนก  
เทยีมเทยีบรตัน์ ผอ.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชยีงราย  
คณะผู้บริหาร ประธานสภา สท. และพี่น้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชยีงราย 65 ชมุชน  
ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชนจังหวัดเชียงราย  
เข้าร่วมกจิกรรมด้วย

นายวนัชยั จงสทุธานามณ ีนายกเทศมนตรี
นครเชียงราย กล่าวว่า ตั้งแต่ปัญหาในอดีต  
เราอาจมองเห็นว่าเชียงรายในอดีตล้าหลัง  

พร้อมกนันี ้เทศบาลนครเชยีงราย มภีารกจิ
ที่ต้องด�าเนินการตามโครงการที่มีความส�าคัญ  
ในการรองรบัทัง้ด้านการกฬีา การท่องเทีย่ว และ
การสาธารณสขุ รวมถงึการให้บรกิารประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการพฒันาเมอืงและการ
รบัตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีนของประชาชน จงึได้
มกีารแต่งตัง้ทีป่รกึษานายกเทศมนตรดีงัต่อไปนี้

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีด้านการกีฬา : 
1. นายพรเทพ เจยีมตระกูล ผูบ้รหิาร บรษัิท 
เอ็กซ์ อารีน่า จ�ากัด 2. นายวรฉัตร ช่ืนชอบ 
ประธานฝ่ายกีฬาฟุตบอล สมาคมกีฬาแห่ง
จงัหวดัเชยีงราย

ทีป่รกึษานายกเทศมนตรด้ีานการท่องเทีย่ว :  
1. นางนงเยาว์ เนตรประสิทธ์ิ นายกสมาคม

“ก้าวต่อไป นครเชยีงราย นครแห่งความสขุ”
เปิดโฉมท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เปิดประชมุเชงิปฏบิตักิาร สร้างการ
รับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการ
ยกระดบัและพฒันามรดกภมูปัิญญาผ้า และงาน
หตัถกรรมไทย ตามพระด�ารสิมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ 
เจ้าฟ้าสิรวิณัณวร ีนารีรตันราชกญัญา ครัง้ที ่ 1 
ทีโ่รงแรมเซาท์เทร์ิน ววิ อ.เมอืง จ.ปัตตาน ีเน้นย�า้ 
ต้องน้อมน�าพระด�ารสิูก่ารปฏบิตัอิย่างจรงิจงั ต่อเนือ่ง  
และทนัท ี เพือ่สร้างโอกาส สร้างรายได้ทีม่ัน่คง  
มคีณุภาพชวีติทีดี่อย่างยัง่ยนื 

โดยม ีนายสนัน่ สนธเิมอืง นายชชีูพ ธรรมเพชร  
นายไชยพร นิยมแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตาน ีนายธนนัท์รฐั ธนเสฎฐการย์ ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านผ้าไทย ดร.ศรินดา จามรมาน นักวิชาการ 
อสิระ นายศริชิยั ทหรานนท์ ผูเ้ชีย่วชาญด้านผ้าไทย 
และเจ้าของแบรนด์ THEATRE ดร.นวัทตกร  
อุมาศิลป์ อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
และสิง่ทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พัฒนาการจังหวัด 
ในพืน้ทีภ่าคใต้ นายอ�าเภอ พฒันากร ผูป้ระกอบการ  
นกัเรียน นกัศกึษา และประชาชนผูส้นใจ ร่วมงาน
เป็นจ�านวนมาก

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า ทุกคนคือ 
ผูส้นองงานสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าสริิวณัณวรี  
นารีรัตนราชกัญญา ผู ้ทรงมุ ่งสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ในการผลักดันให้ภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทยได้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้อง
ประชาชนพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีลูกหลานผู้เป็นความหวัง  

เป็นอนาคตในการให้ครอบครวัมคีณุภาพชวีติทีด่ ีด้วยการ 
สืบสานภูมิปัญญาบรรพบุรุษ และน�าองค์ความรู้
จากครบูาอาจารย์ ตลอดจนคณะท�างานโครงการ
ผ้าไทยใส่ให้สนุก มาต่อยอดให้ผลงานมีความยัง่ยนื  
โดยมีข้าราชการเป็นโซ่ข้อกลางในการน้อมน�า 
พระราชปณธิานด้วยความต้ังใจและความตระหนกัถงึ 
ความส�าเรจ็ของการทีพ่ีน้่องประชาชนจะมคีวามสขุ 
เพิม่มากขึน้ 

ดงันัน้ ข้าราชการทกุคน ต้องร่วมกนัเผยแพร่
พระอัจฉริยภาพผ่านการขับเคลื่อนงานที่เป็น
รูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ต้องไม่เป็นลมเพลมพัด
ตามนโยบายผู้บริหาร ด้วยการแปรเปลี่ยนเป็น
ความมั่นคงยั่งยืน กล้าท�าในสิ่งที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน ทัง้ในแง่พฤตกิรรมการด�ารงชวีติส่วนตวั 
ของตัวเอง และในแง่ของการท�างาน ดังเช่น  
นายจตพุล ศรดี�า พฒันาการจงัหวดันครศรธีรรมราช 
ข้าราชการตัวอย่างผู ้อุทิศตนเพ่ือบ�าบัดทุกข์ 
บ�ารงุสขุ ประชาชน ได้แก่ 

1) น้อมน�าพระด�าร ิ“Sustainable Fashion”  
สู่การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
อ�าเภอชะอวด ต้ังเป้าผลติเส้นไหมเพือ่เป็นวตัถดุบิ 
ส�าหรับกลุ ่มทอผ้าแบบครบวงจร 2) มุ ่งมั่น
ท�าให้ศักยภาพของผู ้หญิงดีขึ้น ด้วยการท�าให้
หนี้เสียของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
นครศรธีรรมราชจากร้อยละ 30 ลดลงเหลอืเพียง
ร้อยละ 0.25 กลายเป็นล�าดับที่ 1 ของประเทศ  
3) เป็นต้นแบบการน�านโยบายไปขับเคลื่อนเป็น 
รปูธรรมด้วยการส่ือสารสงัคม ถ่ายทอดเรือ่งราวดีๆ   
อย่างต่อเนื่อง ท�าให้เกิดความตื่นตัว เกิดความ 
ภาคภูมใิจ และลอกเลยีนแบบสิง่ท่ีดงีาม และ 4) เป็น 

นักการตลาดท่ีดี ด้วยการพัฒนาสินค้า OTOP  
จนถกูกล่าวขาน บอกต่อ

การประชมุเชิงปฏบัิตกิารฯ ในวนันี ้ จะท�าให้
ผู้ร่วมทุกคนตระหนักถึง 1. แนวพระด�าริ ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการน�าไปจินตนาการต่อยอด 
การพฒันางานผ้าและงานหตัถกรรมให้เพิม่มากขึน้ 
2. ท�าให้เราเกดิแรงบนัดาลใจช่วยท�าให้ภมูปัิญญา 
ผ้าไทยกบังานหตัถกรรมไทยมชีวีติทีย่นืยาว ด้วยการ 
ที่คนในสังคมให้การยอมรับและน�าไปใช้ในชีวิต
ประจ�าวนั อนัส่งผลให้ต้นน�า้ (ภาคการผลติ) ได้มี
ก�าลงัในการออกแบบตดัเยบ็และเพิม่ก�าลงัการผลติ
ด้วยการหาสมาชกิใหม่เพิม่เตมิเพือ่สบืสาน รกัษา  
และต่อยอด เพิม่มากขึน้ รวมทัง้ยงัท�าให้เกดิกลุม่ใหม่ 
เพิม่มากขึน้ 

“ซึง่ปัจจยัส�าคญัของความยัง่ยนืในการสบืสาน 
รกัษา และต่อยอด ของงานผ้าไทยและหตัถศลิป์
หตัถกรรมไทย คอื มคีนใช้ คนซ้ือ มรีายได้จนุเจือ
ครอบครัว 3. เรียนรู้และเผยแพร่หนังสือ Thai 
Textiles Trend Book ทีน่�าเสนอ 4 กลุม่ส ี คือ 
โอบอ้อมอบอุน่ สวรรค์เขตร้อน เงาแห่งอดตี และ
แพรวพราววาวฝัน (อ่าน E-book ที่ https://
online.fliphtml5.com/rnqjs/tmaz/#p=2) จงึ
มกีารแบ่งกลุม่ฝึกปฏบิติั 6 กลุม่ ได้แก่ 1. การสร้าง
แบรนด์ให้กบัผลติภณัฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมไทย
สูต่ลาดสากล 2. การต่อยอดผลติภัณฑ์ผ้าและงาน
หตัถกรรมไทยตามเทรนด์แฟชัน่ทีร่่วมสมยั 3. การ 
พัฒนานาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ 
ของตลาด 4. การผลติเส้นใยและการย้อมสีธรรมชาต ิ
ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม (BCG) 5. กลยทุธ์ทางการ 
ตลาดและการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าตาม 
คอนเทนต์ออนไลน์ และ 6 เทคนคิการจบัคูส่ตีามหนงัสอื  
Thai Textile Trend Book” นายสทุธพิงษ์ กล่าว
เพิม่เตมิ

นายสุทธิพงษ์ กล ่าวเน ้นย�้าว ่า ส�าหรับ 
องค์ความรูก้ารน�าเสนอในหนงัสอื “Thai Textiles 
Trend Book Spring/Summer 2025” เล่มนี้ 
เป็นความยาก ความท้าทายของผูป้ระกอบการในการ 
สร้างสรรค์งานด้วยแนวความคดิใหม่ ผ่านเทคนคิ
การผสมสี ท้ังเส้นยืนและเส้นพุ่ง การออกแบบ
ดไีซน์ต่างๆ สะท้อนความรกั 4 มิต ิคอื รักตวัเอง,  
รกัสิง่แวดล้อม, รกัในอดตี และรกัในอนาคต หรอื Love,  
Respect, Sentiment เป็นหัวข้อหลักของการ 
น�าเสนอในเล่มนี ้รวมทัง้มกีารเชือ่มต่อทางภมูปัิญญา  

หรอื Wisdom ซึง่จะมอียูใ่นทกุๆ เล่ม ต้ังแต่เล่มที่  
1–5 ซ่ึงเป็นการกลับมาของภูมิปัญญา และการ 
กลบัมาทบทวนองค์ความรู้ใหม่ตลอดเวลา รวมทัง้ 
มีการวางพื้นฐานวิถีการทอผ้า เทคนิคการย้อมสี  
เพือ่เป็นการตอกย�า้ทัง้ในเรือ่งของเทคนคิ และหลกัการ 
พื้นฐาน รวมถึงการสืบทอด โดยยังคงเทคนิค 
พืน้ฐานของการทอผ้าไทย ทัง้มดัหมี,่ ยกดอก, เกาะ  
หรือล้วง, บาติก, ขิด, จก รวมทั้งมี 4 เทคนิค 
ตามฤดกูาล ได้แก่ ผ้าทอเกลด็เต่า, ผ้าทอเกลด็เต่าใหญ่,  
ผ้ายกลายราชวตัรโคม หรอืลายราชวตัรดอกใหญ่ 
และผ้าขิดลายดอกจนัทร์

“ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ช่วยกันเผยแพร ่
พระอจัฉรยิภาพไปยงันายอ�าเภอ และภาคเีครอืข่าย 
ทุกกลุ่ม โดยข้าราชการต้องเอาจริงเอาจัง ท�าให้ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” ด้วย
การน้อมน�าพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้า
ลกูเธอ เจ้าฟ้าสริวัิณณวรี นารีรตันราชกญัญา สูก่าร
ขบัเคลือ่นอย่างเป็นรปูธรรม ท�าให้ต้นน�า้ กลางน�า้  
และปลายน�้าของวงจรผ้าไทยได้เกิดประโยชน์  
เกิดคณุค่าต่อวถิชีวีติประชาชน สร้างงาน สร้างอาชพี  
สร้างรายได้ที่มั่นคง ท�าให้ประชาชนคนไทยได้มี
คณุภาพชวีติทีด่อีย่างยัง่ยืน” นายสทุธิพงษ์ กล่าว

นายศิริชัย ทหรานนท ์ กล่าวว่า ดใีจทกุครัง้ 
ทีไ่ด้เดนิทางมาจงัหวดัปัตตาน ีเพราะเป็นจงัหวดัทีม่ี
ความหลากหลายของวถิชีวิีตทีส่ะท้อนผ่านลวดลาย
ผ้ากลุม่ต่างๆ จึงขอฝากให้น้องๆ ได้น�าองค์ความรู ้
ไปเป็นแนวทางปฏบิตั ิและขอเป็นก�าลงัใจให้ทกุคน

ดร.ศรนิดา จามรมาน กล่าวว่า พระองค์ทรง 
เน้นย�้าคณะท�างานฯ อยู่เสมอว่า น้องๆ และ 
ผูป้ระกอบการทกุคนมคีวามคดิสร้างสรรค์อยูแ่ล้ว  
แต่ถ้าไม่ลงมือปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม  
“เราต้องไม่ได้แต่ดูแล้วคิด แต่ต้องฝึกเพื่อให้เกิด 
skills ต้องลงมอืท�า เพ่ืองานจะได้เกิดเป็นรปูธรรม”

ดร.นวทัตกร อมุาศิลป์ กล่าวว่า ขอให้พวกเรา
มองเหน็คณุค่าในพืน้ที ่ เราเป็นเจ้าของต้องช่วยกนั
ผลกัดนัและสร้างคณุค่าให้กบัของทีเ่รามอีย่างเตม็ที่ 
เพือ่ความส�าเรจ็

นายธนนัท์รฐั ธนเสฎฐการย์ กล่าวว่า จงัหวัด
ปัตตานี เป็น Dreamland เป็นพื้นที่หลักที่เรา 
จะเกิด “วชิชาลยับาตกิโมเดล” ในพืน้ที ่50 ไร่ ให้
ส�าเรจ็เหมอืนดอนกอยโมเดล ซึง่หน่วยงานต่างๆ ทัง้
สถาบนัคุณวฒุวิชิาชพี มารบัรองมอบ certificate 
ให้กับน้องๆ ทีไ่ม่ได้ศึกษาในระบบให้มวุีฒบิตัรการ
ประกอบอาชพี ขอย�า้ว่า “เดก็ปักษ์ใต้มทีกัษะ มี
วสิยัทศัน์ แต่ต้องเติมเตม็เรือ่งความกล้าแสดงออก
และการน�าเสนอ

มท.1 เปิดประชมุ “งานผ้าและหัตถกรรมไทย”
เผยแพร่พระอจัฉรยิภาพ เจ้าฟ้าสิรวิณัณวรฯี

วันชัย จงสทุธานามณ ี- รตันา จงสุทธานามณี

การศกึษา การประกอบอาชพีของเราทีอ่ยูห่่างไกล  
กระบวนการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล 
มาไม่เพยีงพอต่อการพฒันาพืน้ทีส่มัยก่อน รวมถึง
ปัญหาเรือ่งของขยะ ปัญหาน�า้เสยี ปัญหาน�า้ท่วม 
พวกเราพีน้่องในชมุชนหลายคนเจอปัญหาเหล่านี้  
ทกุภาคฝ่ายเราได้รบัความกรณุาจากทุกคนร่วมกนั
ขบัเคลือ่นไปข้างหน้า รวมถงึจงัหวดัเชยีงรายเรายงั
ไม่มรีถไฟ สนามบนินานาชาต ิรวมทัง้การจดัท�าแผน 
ขบัเคลือ่นการเกดิมหาวิทยาลยั รวมทัง้การรองรับ
ผูส้งัคมผูส้งูอายุในพืน้ที่

สหพันธ ์ท ่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด  
2. ดร.อนรุตัน์ อนิทร อดตีประธานหอการค้า 
จ.เชยีงราย และทีป่รกึษาหอการค้าจ.เชียงราย  
3. นายกติต ิทศิสกลุ ทีป่รกึษานายกสมาคมสหพนัธ์ 
ท่องเทีย่วภาคเหนอื 4. ดร. เอกภพ ช่างแก้ว

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีด ้ านการ
สาธารณสขุ : 1. นายแพทย์ณฐัชยั เครอืจกัร 
รก.ผอ. และ ผจก.โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค  
2. นายแพทย์ชายแดน มณจีกัร

ทีป่รกึษาด้านประชาสัมพนัธ์ : 1. นายโชตศิริิ  
ดารายน นายกสมาคมสือ่มวลชนและนกัประชาสมัพนัธ์ 
เชยีงราย

“ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาตามวสิยัทศัน์ 
เชยีงรายเมอืงน่าอยู ่นครแห่งความสขุ แนวทาง
การบรหิารทีส่�าคญั จงึต้องยดึหลกัการร่วมคดิ 
ร่วมท�า ร่วมพฒันา การเป็นครอบครวัเดยีวกนั 
ทัง้หมดเป็นเรือ่งทีพ่ดูถึง ท�าแล้ว ก�าลงัท�า และ
ก�าลังท�าต่อไป ต่อเนื่อง อย่างยั่งยืน” นายก
เทศมนตรนีครเชยีงราย กล่าว

อ�าเภอบางละมงุ/เมอืงพทัยา/3 สภ. 
ประชมุหาทางแก้ไขปัญหาการจราจร

ที ่ศาลาว่าการเมอืงพทัยา นายวกีจิ มานะโรจน์กิจ  
นายอ�าเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุม
หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นเมือง
พัทยา-อ�าเภอบางละมุง ในช่วงเวลาเร่งด่วนและ 
วนัหยดุนักขตัฤกษ์ โดยม ีนายปรเมศวร์ งามพเิชษฐ์  
นายกเมอืงพทัยา พร้อมด้วย พ.ต.อ.นาวนิ ธรีะวทิย์  
ผกก.สภ.เมืองพัทยา พ.ต.อ.ทวี กุดแถลง ผกก.
สภ.หนองปรือ เจ้าหน้าต�ารวจจราจร สภ.เมือง
พทัยา สภ.บางละมุง สภ.หนองปรอื และหวัหน้า
ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง เข้าร่วมประชมุ

โดยในทีป่ระชุม ได้ร่วมกนัพจิารณาแนวทาง
แก ้ไขสภาพป ัญหาการจราจรในช ่วงเวลา 
เร่งด่วน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเขตพื้นที ่
ทีร่บัผดิชอบ ของ 3 สภ. ประกอบด้วย สภ.เมอืงพทัยา  
สภ.บางละมุง และสภ.หนองปรือ เพื่อแบ่งเบา 
ภาระ ของเจ้าหน้าทีต่�ารวจทีอ่าจมกี�าลงัพลไม่เพยีงพอ  
ต่อจ�านวนรถที่สัญจรไปมาและประชากรที่เพิ่ม
มากขึน้ พร้อมมแีนวทางจะจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่
อาสาสมคัร และเจ้าหน้าทีเ่ทศกจิของเมอืงพทัยา 
เกีย่วกบัด้านการจราจร

ด้าน นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอ�าเภอ
บางละมงุ เปิดเผยหลงัการประชมุฯ ว่า ในทีป่ระชมุ 
ได ้มีมติร ่วมกันเบื้องต ้นในการแก้ไขปัญหา 
การจราจรติดขัดในพื้นที่เมืองพัทยา-อ�าเภอ
บางละมงุ ประกอบด้วย 1. จะมกีารบรูณาระหว่าง
อ�าเภอ เจ้าหน้าทีต่�ารวจ เมอืงพทัยา และเทศบาล 
เมืองหนองปรือ ในการจัดเจ้าหน้าที่จราจร  
เจ้าหน้าทีเ่ทศกจิ อาสาจราจร และเจ้าหน้าทีต่�ารวจ 
ไปอ�านวยการจราจรในจุดตดัต่างๆ ในพืน้ทีเ่มอืง
พทัยา และเทศบาลหนองปรอื ในช่วงเวลาเร่งด่วน
ที่จะมีรถหนาแน่นจนท�าให้เกิดการจราจรติดขัด 
โดยในส่วนนีก้ไ็ด้มกีารตัง้คณะท�างานในการปฏบิตัิ
และจดัก�าลงัในการแก้ไขปัญหาจราจร 2. ทีป่ระชมุ
ได้มีแนวทางร่วมกันในการให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 
บงัคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงักบัรถทีจ่อดให้พืน้ที่
ห้ามจอด เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจราจรแก้ไข 
รถตดิ และ 3. ในสวนรถสาธารณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
รถสองแถวอาจจะต้องมีการปรับเส้นทางการ 
จราจรของรถสองแถวให้เป็นปัจจุบนัพร้อมบงัคบัใช้ 
กฎหมายหากมีการจอดในที่ห้ามจอด เนื่องจาก
ปัจจบุนัพบว่ารถสองแถวมกีารชะลอตัวในการหา
ผูโ้ดยสาร โดยเฉพาะถนนสายชายหาด ซ่ึงมช่ีอง
การจราจรที่น้อยท�าให้เมื่อมีการวิ่งรถชะลอรับ 
ผูโ้ดยสารท�าให้เกดิการจราจรตดิขดั ทัง้นีจ้ะมีการ
เชญิผูป้ระกอบการเดนิรถสองแถวมาประชมุหารอื
อกีครัง้ เพือ่หาแนวทางออกร่วมกันต่อไป

หลงัจากมชีาวบ้านได้ร้องเรยีนถงึความเดอืดร้อน 
จากการก่อสร้างขอบทาง บรเิวณถนนราษฎรบ�ารงุ 
เขตเทศบาลนครระยอง โดยมีการทิ้งวัสดุท�างาน
ค้างคาเอาไว้ จนหน้าร้านธรุกจิประสบปัญหาหนกั 
เพราะลูกค้าไม่เข้าร้าน เผยช่วงแรกก็พอท�าใจ 
แต่ดไูปชกันานขึน้ แถมฝาปิดท่อกไ็ม่ม ี โวยไม่เชือ่
ลองไปตรวจดตูลอดเส้นทางระยะ 100-200 เมตร 
จะเหน็ว่าถ้าปล่อยอยูใ่นลกัษณะนีน้อกจากจะสร้าง
ความเดือดร้อนแก่ร้านค้าแล้ว ผู้สัญจรผ่านไปมา
อาจจะได้รบัอันตรายอย่างยิง่

ต่อมาเมือ่ วนัที ่17 สงิหาคม 2567 นายวชิติ 
ศรชีลา นายกเทศมนตร ีเทศบาลนครระยอง (สวม
เสื้อฮู้ดสีด�า กางเกงขาสั้น) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ 
ด้วยตนเอง พร้อมเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า หลังจาก

ทราบเรือ่ง ตนเองกไ็ด้มาดปัูญหาความเดอืดร้อน
ของประชาชน พบแล้วว่า ปัญหาโครงการก่อสร้าง
ซึง่ทางเทศบาลได้จัดสร้างขึน้ให้กบัประชาชน เพือ่
สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของนครระยอง ทั้งความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับพี่น้อง
ประชาชนนัน้เกิดความล่าช้า

“วนันีไ้ด้เข้ามาตรวจสอบความเดอืดร้อนของ
พีน้่องประชาชน เหน็แล้วว่าพ่ีน้องประชาชนนัน้
เดือดร้อนจริงๆ จึงได้สั่งการให้ผู้รับเหมาแก้ไข 
โดยทนัท ีถ้ายงัไม่รบีแก้ไขทางเทศบาลนครระยอง
จะด�าเนนิการข้ันเดด็ขาดกบัผูร้บัเหมา ต่อไป”

ด้านผูด้แูลการก่อสร้าง (ชายสวมเสือ้ยดืสฟ้ีา 
ไม่ขอเปิดเผยชือ่) ได้น�าผูส้ือ่ข่าว ไปดจูดุทีช่าวบ้าน
บางส่วน ยงัไม่อนญุาต ให้ด�าเนนิการก่อสร้างและ
จดุท่ีมกีารคาบเกีย่วกบัทางเทศบาล จงึเป็นสาเหตุ
ให้เกดิความล่าช้า อย่างไรก็ตาม หลงัจากทีน่ายกฯ
เข้ามาก�าชบัให้เร่งแก้ไขปัญหาแล้ว กจ็ะด�าเนนิการ
ปิดฝาท่อทัง้หมด ตลอดระยะทาง 1 กิโลเมตร

อย่างไรกต็าม ชาวบ้านได้กล่วกบัผูส้ือ่ข่าวว่า 
รูส้กึดใีจทีน่ายกฯ เข้ามาตรวจสอบและรบัปากกับ
ชาวบ้านว่าจะรบีด�าเนนิการให้โครงการนีแ้ล้วเสรจ็ 
โดยเรว็ทีส่ดุตามกรอบระยะเวลา อยากให้ท่านนายกฯ  
มาตรวจงานอย่างนีท้กุๆ วันเลย

นายก ทน.ระยอง “เลก็ใหญ่ลยุหมด”
ชาวบ้านปล้ืมส่ังแก้ปัญหาอย่างฉับไว
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 กทพ.จบัมอื กรงุไทย ยกระดับบรกิาร Easy Pass เตมิเงนิอตัโนมตัิ
สรุเชษฐ์ เหล่าพลูสขุ ผูว่้าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ กติตพิฒัน์ เพยีรธรรม  

ผูบ้รหิารสายงานธุรกจิภาครฐั ธนาคารกรุงไทย ผนกึความร่วมมอืเพือ่ยกระดบับริการ Easy Pass 
ไปอกีขัน้ ด้วยบรกิารเตมิเงินอตัโนมตัผ่ิานบตัรเครดติและบตัรเดบติ เมือ่วงเงนิคงเหลอืต�า่กว่า 
ทีก่�าหนด ผ่านแอปพลเิคชนั EXAT Portal อ�านวยความสะดวกผูใ้ช้บริการทางพิเศษ ลดปัญหา 
รถติดหน้าด่าน จากกรณีเงนิในบตัรไม่พอจ่าย ตอบโจทย์วถิชีวีติยคุดจิทิลั

 IRPC สร้างส่ิงทีด่เีพ่ืออนาคต เปิดศนูย์นวตักรรมไออาร์พซี ีจ.ระยอง
ศาสตราจารย์ ดร.บณัฑติ เอือ้อาภรณ์ ประธานกรรมการ บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากัด (มหาชน) 

(IRPC) เป็นประธานในพิธเีปิดศูนย์นวตักรรมไออาร์พีซ ีพร้อมด้วยคณะกรรมการ กฤษณ์ อิม่แสง  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไออาร์พีซี  
ผูบ้รหิารไออาร์พซี ีและผูบ้รหิารกลุม่ ปตท. พนัธมติร ลกูค้าและคูค้่า ร่วมเป็นสักขพียาน

 MEA รบัมอบโล่ขอบคณุหน่วยงานร่วมจดัแสดงนทิรรศการฯ
ศภุมาส อศิรภกัด ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม 

เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�าปี 2567 โดยมี 
เพิม่สขุ สจัจาภวิฒัน์ ปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม มอบโล่ให้แก่ 
MEA หรอืการไฟฟ้านครหลวง โดยม ีคมกรชิ สาคริก ผูอ้�านวยการฝ่ายสือ่สารองค์กร เป็นผูแ้ทน
รบัมอบ จากการร่วมงานและเปิดบทูนิทรรศการ MEA งานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิประจ�าปี 

 PEA ตอกย�า้ความส�าเร็จการน�าองค์กรมุง่สูเ่ส้นทาง Green Finance
ศภุชยั เอกอุน่ ผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการออกพนัธบตัร 

เพือ่ความยัง่ยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค PEA Sustainability Bond for Better Life โดยมี  
ชนนัภรณ์ พศิษิฐวานชิ รองผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ (สบน.) อรยิา ตริณะประกจิ  
รองกรรมการผู้จดัการสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สญุาณี ภูรปัิญญาวานชิ ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) ร่วมแสดงความยนิด ี นับเป็นก้าวแรกทีส่�าคญัของการพฒันา
นวตักรรมทางการเงนิ

 GSB Franchise Standard 2024 ยกระดบัมาตรฐานแฟรนไชส์ไทย
วทิยั รตันากร ผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ เป็นประธานในพธิมีอบประกาศนยีบตัรพร้อม

แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการแฟรนไชส์จาก 53 กิจการ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร GSB 
Franchise Standard 2024 ในโครงการ GSB Smart Franchise ปี 3 ซึง่ธนาคารออมสนิจดัขึน้
เพือ่สนบัสนุนและส่งเสรมิผูป้ระกอบการ SMEs ขยายธรุกิจในรปูแบบแฟรนไชส์และเพิม่ขดีความ
สามารถในการแข่งขนั ตลอดจนเป็นการเพิม่ธรุกจิแฟรนไชส์ใหม่เข้าสูต่ลาด โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมพนู
องค์ความรู ้กลยทุธ์ และทกัษะทีส่�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิแฟรนไชส์ 

 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมจดัเวทสีนทนาสาธารณะ 
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาน

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย จัดเวทีสนทนาสาธารณะ “Navigative US  
Elections : เข้าใจการเลอืกต้ังสหรฐัฯ และเขตอทิธพิลยคุใหม่” เวท ีได้รบัเกยีรตจิาก รองศาสตราจารย์  
ดร.อสิระ เสรวีฒันวุฒ ิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และกล่าวแนะน�าเวทสีาธารณะ โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูร ิฟวูงศ์เจริญ คณบดคีณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และการ
บรรยาย

 การเคหะฯ COE: DEET เซ็น MOU เตรยีมความพร้อมดูแลผูส้งูอายุ
สญัญา หวะสวุรรณ รองผูว่้าการการเคหะแห่งชาต ิและรองศาสตราจารย์ ดร.ธรียุทธ โหรานนท์  

ผู้อ�านวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านดิจิทัลเอิร์ธและเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการในการ 
เตรยีมความพร้อมเพือ่การดแูลผูส้งูอาย ุในโครงการของการเคหะแห่งชาตริะหว่างการเคหะแห่งชาต ิ
และศนูย์แห่งความเป็นเลศิทางวชิาการด้านดจิทิลัเอิร์ธและเทคโนโลยเีกดิขึน้ใหม่ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ (COE: DEET)  

 ธ.ก.ส.มอบเสือ้โครงการเพือ่สงัคม “ปันเส้ือ ปันสขุ” ให้กระทรวง พม.
ฉตัรชยั ศริไิล ผูจ้ดัการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่งมอบเสือ้ยดื 

ตราสัญลักษณ์ธนาคาร จ�านวน 2,000 ตัว จากโครงการเพื่อสังคม “ปันเสื้อ ปันสุข” ให้กับ 
อนกุลู ปีดแก้ว ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) เพือ่น�าไปส่งมอบ
ให้แก่กลุม่เปราะบาง อาท ิเด็ก คนพกิาร ผูส้งูอาย ุและผู้ด้อยโอกาสในสงัคม ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของกระทรวง พม. ในชุมชนทัว่ประเทศ 

 CPF เดนิหน้าช่วยชาวฉะเชงิเทรา ก�าจดัปลาหมอคางด�า 
CPF ผนกึพลงั จ.ฉะเชิงเทรา และชมุชน จดักจิกรรม “ลงแขก-ลงคลอง” คร้ังที ่ 1 เพือ่จบั 

ปลาหมอคางด�าออกจากระบบนเิวศ มอบอปุกรณ์จบัปลา อาหาร น�า้ดืม่ มอบถงัพลาสตกิใช้แล้ว  
200 ใบ ให้สถานพีฒันาทีด่นิ เพือ่ใช้ในโครงการผลติน�า้หมกัชวีภาพ ชลธ ียงัตรง ผูว่้าฯ ฉะเชงิเทรา  
เผยว่า พบปลาหมอคางด�าระบาดในบางคล้าและบางปะกง จงึจดักิจกรรม “ลงแขก-ลงคลอง” ครัง้ที ่1  
น�าร่องทีค่ลองบางกระพ้อ จบัได้ 80 กโิลกรัม และจะน�าไปปรงุอาหารให้ผูต้้องขงัในเรอืนจ�ากลาง

 อปท.นวิส์ ฉบบัที ่435 ประจ�าวนัที ่1-15 กนัยายน 2567  ดเูหมอืนปมปัญหาการเมอืงไทยมาถึงวนันี้  
สบัสนซบัซ้อน ไร้เสถยีรภาพ พร้อมพลกิความคาดหมายได้ทกุขณะ ด้านหนึง่ ความไม่ลงตวัและความขดัแย้ง 
ในการจัดตัง้รฐับาล “อุง๊อิง๊ 1” ทีเ่กดิขึน้ในพรรคร่วมรฐับาลบางพรรค ทีด่แูล้วน่าจะหาความสมานฉนัท์ 
ได้ยากยิง่ โดยเฉพาะกบัพรรคพลงัประชารฐั ระหว่างหัวหน้าพรรค “ลงุป้อม - พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ”  
และ “ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่า” เลขาธิการพรรคฯ ซ่ึงล่าสดุ พรรคเพือ่ไทยตดัสนิใจ “เขีย่ลงุป้อม” ทิง้  
ไม่พ้นต้องดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปเสียบแทน แต่ก็ต้องเกลี่ยโควตาพรรคร่วมรัฐบาลกันใหม่  

 ขณะทีอี่กด้านหนึง่ การฝ่ากับดกันกัร้องคดยีบุพรรคและเงือ่นไขจรยิธรรมทีก่ลายเป็นบรรทดัฐานใหม่ 
อย่างน่ากลัว ทั้งจากองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ ที่ยังไม่ทันไรก็เจอเข้าไปแล้ว ทั้งตัวพรรคเอง 
และตวันายกฯ อุง๊อิง๊ 4-5 เรือ่ง ทัง้สองด้านจงึส่งผลต่อเสถยีรภาพทางการเมอืงของประเทศไทยทีม่ี
แต่ความไม่แน่นอนแฝงอยู่ทกุอณ ู อย่างไรกต็าม ปมปัญหาทัง้หมดจะถกูย้อนกลบัมาตัง้ค�าถามอย่างมี 
นยัส�าคัญยิง่ ทัง้ต่อพรรคการเมอืงฝ่ายรัฐบาลและพรรคการเมอืงฝ่ายค้าน คือ “การแก้ไขรฐัธรรมนญู” 
ถอืเป็นศกึทีต้่องสูก้นัระยะยาวกบัรากเหง้าเดมิของอ�านาจนยิม กต้็องจบัตาดจูะไปถงึฝ่ังฝันหรอืไม่ หลงั
ก้าวแรก “พ.ร.บ.ประชามต”ิ เพิง่ผ่านสภาฯ มาแล้วอย่างหมาดๆ  แต่ทีน่่าจบัตามองไม่แพ้กนักเ็รือ่ง  
“กาสิโนถกูกฎหมาย” เพราะนอกจากจะมข่ีาวดนัร่างกฎหมายฯ ออกมาแพลมๆ แต่พลนัทีอ่ดตีนายกฯ  
“ทกัษิณ ชนิวตัร” ออกมาเปิดวสิยัทัศน์ยงัไม่ทนัจาง เสยีงตอบรบัก็ระเบดิออกมาทนัท ีท้ังจากผูจ้ะเข้า
มาประกอบการและฝ่ายรฐัทีจ่ะออกกฎหมาย ฝ่ายแรก ราชตฤณมยัสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถมัภ์ หรอืสนามม้านางเลิง้ แถลงข่าวจะร่วมกบัพนัธมติรต่างชาต ิลงทนุสถานบนัเทงิครบวงจรหรอื
เอน็เทอร์เทนเมนต์คอมเพลก็ซ์ ในพืน้ทีก่รงุเทพฯ มากกว่า 1,200 ไร่ ด้วยทนุกว่า 2 แสนล้านบาท ภายใต้
ชือ่โครงการ The Royal Siam Haven ครบครนัท้ัง สนามม้า คลบัเฮ้าส์ สนามกอล์ฟ ยอร์ชคลบั โรงแรม
ระดบั 6 ดาว สปอร์ตคอมเพลก็ซ์ ภตัตาคารหร ูโรงละคร โรงพยาบาล เวลเนส ศนูย์การเรยีนรู ้รวมถงึกาสโิน  

 ขณะทีก่ระทรวงการคลัง กอ็อกเปิดเผยว่า อยูร่ะหว่างท�าประชาพจิารณ์ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบ
ธรุกิจสถานบนัเทงิครบวงจร (เอน็เทอร์เทนเมนต์ คอมเพลก็ซ์) ก่อนเสนอ ครม. ในช่วงปลายปีนี ้   
หนัมาดกูารเมืองท้องถิน่กนับ้าง แน่นอนว่า วันนี ้ (1 ก.ย.) อบจ.ราชบรุ ี ชงิชยักันระหว่าง  
“ชยัรตัน์ ศกัดิอ์สิระพงศ์” หรอื “หวนุ” ในนามพรรคประชาชน และ “ววิฒัน์ นติกิาญจนา” 
หรอื “ก�านนัตุ้ย” อดตีนายก อบจ.ราชบรุ ี ทีล่าออกก่อนครบวาระเพือ่ชงิความได้เปรยีบ  
ทีถู่กจบัตามองเป็นอย่างมากเพราะถอืเป็นศึกเลอืกตัง้แรกของพลพรรคสส้ีมหลงัพรรคก้าวไกล 

 อบจ.อุดรธานี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เมือ่วนัที ่ 26 ส.ค. 67 สมคัร บญุปก รองนายก อบจ.

อุดรธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.อุดรธาน ี
หวัหน้าส�านกังานปลดั อบจ.อดุรธาน ี ร่วมกนัมอบถงุยังชพี
ตามโครงการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ประจ�าปีงบประมาณ 2567 เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อนให้แก่
พีน้่องประชาชน ในพืน้ที ่อ.หนองหาน และ อ.ไชยวาน รวม
จ�านวนถงุยงัชพีทีม่อบ 1,068 ชดุ

 พิษณุโลก จัดโครงการ “คุณธรรมน�าใจ จิตอาสาพัฒนาฯ”
เมือ่วนันท่ี 26 สงิหาคม 2567 สไีพร โกธรรม ปลดัองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพษิณโุลก เป็นประธานเปิดโครงการ “คณุธรรมน�าใจ 
จิตอาสาพัฒนาท่ีสาธารณประโยชน์ของบุคลากรองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัพษิณโุลก” ณ สวนสาธารณะบงึราชนก  
ต�าบลวงัทอง อ�าเภอวังทอง จงัหวัดพษิณโุลก โดยม ีกนษิฐกิา  
แพงลาด ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี อบจ.พิษณุโลก  
กล่าวรายงานวตัถปุระสงค์ของโครงการ 

 อบจ.ล�าปาง จัดงานวิ่ง Lampang100 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เมือ่วันที ่25 ส.ค. 67 ตวงรตัน์ โล่ห์สนุทร นายกองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวัด (อบจ.) ล�าปาง เป็นประธานปล่อยตวัผูเ้ข้า
แข่งขันในงาน Lampang 100 ในระยะ 10 กโิลเมตร และ  
5 กิโลเมตร โดยม ีอนนัท์ เสนาะสันต์ นายอ�าเภอเมอืงปาน  
กล่าวต้อนรบั และพรรณ ี การะกนั รองปลดั อบจ.ล�าปาง 
กล่าวรายงาน โดยมคีณะผูบ้ริหาร อบจ.ล�าปาง พร้อมหวัหน้า 
ส่วนราชการ ตลอดจนนกักฬีาเข้าร่วมกจิกรรม ณ ปางม้าปางล้อ  
อ.เมืองปาน จ.ล�าปาง 

ถูกยุบ โดยพรรคประชาชนห่วงคนไป 
ใช้สิทธิ์น้อยอาจส่งผลแพ้ศึกได้ กว่าการ
เลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา ที่คะแนนปาตี้รีสต์
ของพรรคก้าวไกลน�าโด่ง จนถงึกบัวงิวอน
ให้คนราชบุรีดึงญาติพี่น้องกลับบ้านมา 
ลงคะแนนในวนัเลอืกตัง้ อย่างไรกต็าม กกต.
ราชบรุ ีประเมนิว่าจะมผีูอ้อกมาใช้สทิธิ ์60% 

 อีกสนามหนึ่งอันใกล้นี้คือ 15 ก.ย.  
ที่พิษณุโลก ยังเป็นสนามการเลือกตั้งที ่
พรรคประชาชนต้องลงชงิชยัอกีหนึง่สนาม 
คอื เลอืกตัง้ซ่อม สส.พษิณโุลก เขต 1 แทน 

“ปดพัิทธ์ สนัติภาดา” หรอื “หมออ๋อง” โดยครัง้นีพ้รรคประชาขนส่ง “ณฐชนน ชนะบรูณาศกัดิ”์ 
หรอื “โฟล์ค” ลงชงิชยักบัพรรคเพือ่ไทยทีส่่ง “จเดศ็ จนัทรา” หรอื “บู”้ อดตีกรรมการบริหารพรรค 
และอดตีผูส้มคัร สส.พษิณโุลก เขต 3 ลงแข่ง ถอืเป็นบททดสอบอกีหนึง่ของกระแสพรรคประชาชน   
ถดัมาวนัที ่6 ต.ค. สนาม อบจ.ยโสธร อกีหนึง่สนามชิงชยัเก้าอ้ี นายก อบจ.ฯ หลงั “วเิชียร สมวงศ์” 
อดตีนายก อบจ.ยโสธร ลาออกก่อนหมดวาระ ลงสมคัรอกีรอบ กบัคูแ่ข่ง “ท�าจรงิ เจจรงิใจ”  
ขณะทีล่่าสดุ “ชาญ พวงเพช็ร” ผูไ้ด้คะแนนสงูสดุในการเลอืกตัง้ อบจ.ปทมุธาน ี เมือ่วนัที ่ 30 ม.ิย. 

ที่ผ่านมา โดนใบเหลืองจาก กกต. เป็นเหตุให้ต้องเลือกตั้ง อบจ.ปทุมธานี ใหม่  
ส่วนคูแ่ข่ง “พล.ต.ท.ค�ารณวทิย์ ธปูกระจ่าง” ยนืยันว่า พร้อมลงสูศ้กึเลอืกตัง้อกีครัง้
อย่างแน่นอน ....
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เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์
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‘เสรมิศกัดิ’์ สัง่ ผูว่้าฯกกท. แจงด่วน
ส่อทุจรติเอเชีย่นอนิดอร์ฯ ครัง้ที ่6

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ส่งหนงัสอื
ถงึการกฬีาแห่งประเทศไทย ให้ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ 
กรณีการจัดแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร ์  
และมาร์เชยีลอาร์ตเกมส์ ครัง้ที ่6 ซึง่เลือ่นการ 
จดัมาหลายปี แต่เบิกจ่ายงบไปแล้ว 980 ล้านบาท  
มผีูร้้องเรยีนจ�านวนมาก พร้อมระบวุ่า ได้แจ้งให้
ส�านกังาน ป.ป.ช. และส�านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดนิ ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าที่

หนงัสอืซึง่ นายเสริมศกัดิ ์พงษ์พานชิ รกัษาการ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
ส่งไปถงึ กกท. มเีนือ้หาว่า ตามทีก่ารกฬีาแห่ง
ประเทศไทยแจ้งว่า คณะกรรมการฝ่ายและส�านกั
ของการกฬีาแห่งประเทศไทย ให้ปรบัลดวงเงนิ
จดัการแข่งขนักฬีาเอเชีย่นอนิดอร์ และมาเชยีล
อาร์ตเกมส์ ครัง้ที ่6 ลงเป็นจ�านวน 179,997,615 
บาท คงเป็นงบประมาณทีต้่องใช้จดัการแข่งขนั
อกีเป็นเงนิ 1,218,908,185 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณา
แล้ว ขอแจ้งว่า เนือ่งจากการจดัการแข่งขันกฬีา
เอเชีย่นอนิดอร์ และมาร์เชยีลอาร์ตเกมส์ ครัง้ที ่6  
นั้น ได้ถูกเลื่อนการจัดมาหลายปีแล้ว มีการ 
เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จ�านวนประมาณ  
980 ล้านบาท ประกอบกบัมีผูร้้องเรียนจ�านวนมาก  
เก่ียวกบัความคุ้มค่า และความโปร่งใสของการ
ด�าเนินการทีผ่่านมา

1. ขอให้ท่านแจ้งต่อสภาโอลมิปิกแห่งเอเชยี 
(Olympic Council of Asia : OCA) ว่า ทางการไทย 
ยืนยันจะเป ็นเจ ้าภาพจัดการแข ่งขันกีฬา 
เอเชีย่นอนิดอร์ และมาร์เชยีลอาร์ตเกมส์ ครัง้ที ่6  
ตามพนัธสญัญาอย่างแน่นอน

2. ขอให ้ท ่านพิจารณาตรวจสอบใน 
รายละเอยีดเกีย่วกบัการใช้จ่ายเงนิจดัการแข่งขนั
กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ 
ครัง้ที ่6 ซึง่ได้เบกิจ่ายไปแล้วประมาณ 980 ล้าน
บาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินค่าเก็บตัวนักกีฬา 
เงินค่าเตรียมการจดัการแข่งขนัฯ และค่าระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ แล้วรายงานยนืยนัความ 
ถูกต้องและความโปร่งใสต่อกระทรวงการ 
ท่องเทีย่วและกฬีา ภายใน 7 วนั และหากตรวจพบ 
ความผิดปกติ หรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ
ทจุริตและประพฤตมิชิอบ ขอให้ท่านด�าเนนิการ
ตามอ�านาจหน้าท่ีโดยทนัที

3. เนือ่งจากจ�านวนเงนิทีเ่สนอขอใช้จดัการ
แข่งขันฯ เป็นจ�านวนกว่า 1,200 ล้านบาท  
และมีรายละเอียดมาก จึงขอให ้ท ่านน�า 
รายละเอียดและเหตุผลความจ�าเป็นเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการ 
พฒันากฬีาพจิารณาโดยไม่ชกัช้า จากนัน้ขอให้รายงาน 
ยอดเงินงบประมาณที่ผ่านการกล่ันกรองแล้ว
เสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
เพือ่พจิารณาด�าเนนิการต่อไป

ทัง้นี ้ เพ่ือให้การจดัการแข่งขนักฬีาเอเชีย่น
อนิดอร์ และมาร์เชยีลอาร์ตเกมส์ ครัง้ที ่6 เป็นไป 
อย่างโปร่งใส คุ้มค่า และปราศจากข้อครหา
ใดๆ กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาได้แจ้งให้
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติแห่งชาต ิ (ป.ป.ช.) และส�านกังานการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิ พจิารณาด�าเนนิการตามอ�านาจ
หน้าท่ีอกีทางหนึง่แล้ว

ป.ป.ช.เผยผลประเมนิ ITA ประจ�ำปี 2567
ระบ ุ19 หน่วยงำนรฐัจะต้องมกีำรปรบัปรงุ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) 
ประกาศผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยส�ารวจข้อมลูคณุธรรม
และความโปร่งใส ในการด�าเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของทุกหน่วยงานทั่วประเทศ รวม 8,325 
หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับกระทรวงในส่วนกลาง 
ไปจนถึงหน่วยงานส่วนท้องถิน่

ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการ
ประเมิน ได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการ
ด�าเนนิงานด้านคณุธรรมและความโปร่งใส พร้อมทัง้ 
ส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
น�าผลการประเมนิไปใช้ประกอบการปรบัปรงุและ
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงานการให้บริการ และการอ�านวยความ
สะดวกต่อประชาชน

ส�าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาพรวม
มคีะแนนเฉลีย่ 93.05 คะแนน ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ A 
หรอืระดบัผ่านดี

ข้อมลูการส�ารวจผลการประเมนิคณุธรรมและ
ความโปร่งใส เฉพาะส่วนราชการระดบักรม พบว่า  
แม้ภาพรวมคะแนนจะอยู่ในเกณฑ์ผ่านดี แต่ก็มี
หลายหน่วยงานทีม่ผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัต้อง
ปรบัปรงุ และต้องปรบัปรงุโดยด่วน ถงึ 19 หน่วยงาน  
โดยมรีายชือ่แยกเป็นรายกระทรวง ดังนี้

1. กระทรวงกลาโหม 
- กองบัญชาการกองทพัไทย 78.36 คะแนน  

ผลการประเมนิอยู่ในระดบั ต้องปรบัปรงุ 
2. กระทรวงการคลงั
- กรมสรรพากร 84.34 คะแนน ผลการประเมนิ

อยูใ่นระดบั ต้องปรบัปรงุ 
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรมหม่อนไหม 51.60 คะแนน ผลการ

ประเมินอยูใ่นระดับ ต้องปรบัปรงุโดยด่วน
- กรมชลประทาน 84.57 คะแนน ผลการ

ประเมินอยูใ่นระดับ ต้องปรบัปรงุ 
- ส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

82.43 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้อง
ปรบัปรงุ  

- ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 84.69 คะแนน 
ผลการประเมนิอยู่ในระดบั ต้องปรบัปรงุ 

4. กระทรวงคมนาคม
- กรมการขนส่งทางบก 76.77 คะแนน ผลการ

ประเมินอยูใ่นระดับ ต้องปรบัปรงุ 
5. กระทรวงพาณชิย์ 
- กรมการค้าภายใน 83.95 คะแนน ผลการ

ประเมินอยูใ่นระดับ ต้องปรบัปรงุ 
6. กระทรวงมหาดไทย
- กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 84.73 

คะแนน ผลการประเมนิอยูใ่นระดบั ต้องปรบัปรงุ 
7. กระทรวงศึกษาธกิาร
- ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

65.23 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้อง
ปรบัปรงุโดยด่วน 

- กรมส่งเสรมิการเรยีนรู ้74.41 คะแนน ผลการ
ประเมินอยูใ่นระดับ ต้องปรบัปรงุ 

8. กระทรวงการต่างประเทศ
- กรมอาเซยีน 69.80 คะแนน ผลการประเมนิ

อยูใ่นระดบั ต้องปรบัปรงุโดยด่วน
- กรมองค์การระหว่างประเทศ 84.49 คะแนน 

ผลการประเมนิอยู่ในระดบั ต้องปรบัปรงุ 
9. กระทรวงสาธารณสขุ
- กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 

81.93 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้อง
ปรบัปรงุ 

10. กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 
- ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 

82.76 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้อง
ปรบัปรงุ 

- กรมพลศกึษา 80.82 คะแนน ผลการประเมนิ
อยูใ่นระดบั ต้องปรบัปรงุ 

11. ส�านกันายกรัฐมนตรี
- ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 78.87 

คะแนน ผลการประเมนิอยูใ่นระดบั ต้องปรบัปรุง 
- ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 76.47 

คะแนน ผลการประเมนิอยูใ่นระดบั ต้องปรบัปรุง 
12. หน่วยงานไม่สงักดัส�านกันายกฯ กระทรวง 

หรอืทบวง
- ส�านกังานราชบณัฑติยสภา 83.30 คะแนน 

ผลการประเมนิอยู่ในระดบั ต้องปรบัปรงุ
อนึง่เกณฑ์การคดิคะแนน ITA ส�าหรบัเกณฑ์

การคิดคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ก�าหนดอนัดบัคะแนน 
และระดับเอาไว้ดังนี้

คะแนน 95.00-100.00 อยูใ่นระดบัผ่านดเียีย่ม
คะแนน 85.00 ขึน้ไป อยูใ่นระดบัผ่านดี และ 

ผ่าน (นบัตามเครือ่งมอืช้ีวดั)
คะแนน 70.00-84.99 คะแนน อยู่ในระดับ

ต้องปรบัปรงุ
คะแนน 0-69.99 คะแนน อยู่ในระดับต้อง

ปรบัปรงุโดยด่วน

โดย : ศูนย์สื่อสำรองค์กร / เขียนโดย : พงศ์ปรีดำ ลิ้มวัฒนะกุล  วิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถิ่น สถำบันพระปกเกล้ำ

การลอบสังหารนักการเมืองท้องถิ่นไทย 
มักจะปรากฏเป็นข่าวดังตามหน้าสื่อต่างๆ จน
กลายเป็นภาพจ�าเชิงลบทีท่�าให้หลายคนมองว่า 
การเมอืงท้องถิน่เป็นวงการทีเ่ตม็ไปด้วยอทิธิพล
และการใช้ความรนุแรง จนฝ่ายทีส่นบัสนนุการ
รวมศนูย์อ�านาจมกัใช้เป็นหนึง่ในเหตผุลข้ออ้าง
เพือ่ต่อต้านการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิน่ 

แล้วจรงิๆ การเมอืงท้องถิน่ไทยคอื ‘แดนเถือ่น’  
แห่งการลอบสงัหารอย่างทีห่ลายคนคดิจรงิหรือไม่ 
จะตอบค�าถามเรือ่งนีไ้ด้ ผูเ้ขยีนขอชวนไปส�ารวจ
บทความวจิยัปี 2553 ของ “ณฐักร วทิติานนท์”  
เรื่ อง  “‘การลอบสังหาร’ ในการเมือง 

ส�ำรวจกำรลอบสงัหำรนกักำรเมืองท้องถ่ิน
ในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 2543-2552) 

ท้องถ่ินไทย : บทส�ารวจ ‘ตวัเลข’ ขัน้ต้นในรอบ
ทศวรรษ (พ.ศ. 2543-2552)” กนั

บทความนีเ้กดิจากความสงสยัว่า สถานการณ์
การลอบสงัหารในการเมอืงท้องถิน่ไทย เป็นไปตาม 
ที่สังคมไทยวิตกกังวลจริงหรือไม่ รวมถึงความ 
หวัน่เกรงว่า หากไม่มข้ีอมลูวจัิยในเรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงั  
อาจเข้าทางกลุม่ผูม้ ี “ทศันคตนิยิมส่วนกลาง” ที่
จะส่งผลให้การกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่ล่าช้าลงได้

‘ณัฐกร’ ได้ส�ารวจข้อมูลจากข่าวการลอบ
สังหารนักการเมืองท้องถิ่นทั่วประเทศบนหน้า
หนงัสือพมิพ์ แล้วน�ามาจดัท�าสถติเิบือ้งต้น พร้อม
ประเมินระดับความรุนแรงของการลอบสังหาร 

ในแต่ละพืน้ที ่แต่ละปี ระหว่างปี 2543-2552 ซึง่เป็น 
ช่วงทศวรรษท่ีเกดิการ ‘ปฏรูิป’ การปกครองส่วน
ท้องถ่ินหลายมติิ

การส�ารวจดังกล่าวพบว่า จ�านวนเหตุลอบ
สังหารนักการเมืองท้องถิ่นในช่วงปีวิจัย เฉล่ีย
ปีละ 48.1 ราย และเสยีชวีติ 36.2 คน/ปี ซึง่ไม่ถงึ 
1% เมือ่เทยีบกบัจ�านวนนกัการเมอืงท้องถิน่ไทย
ทัง้หมดในช่วงเวลานัน้ รวมถงึค่าเฉลีย่คดฆีาตกรรม
โดยเจตนาทีเ่กดิขึน้แต่ละปี ทัว่ราชอาณาจกัรด้วย

ล�าดบัต่อมาคอื สาเหตแุห่งการลอบสงัหาร ที่
นอกจากประเดน็ทางการเมืองแล้ว กย็งัพบสาเหตุ

อืน่ๆ อย่างเรือ่งส่วนตวั โดนลกูหลง หรอืไม่ทราบ
สาเหตทุีแ่น่ชดั

อีกประเด็นคือ ความถี่ของการลอบสังหาร
ที่แตกต่างกันแต่ละปี ที่อาจเป็นผลจากบริบท
ทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น 
อย่างปี 2546 ทีเ่กดิการลอบสงัหารสงูเป็นอนัดบั
สองของช่วงปีวิจัย อาจเป็นผลจากการที่รัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร (2544-2548) ด�าเนินนโยบาย 
ท�าสงครามกับยาเสพติด ที่น�าไปสู่ปรากฏการณ์
การ ‘ฆ่าตดัตอน’ ระหว่างผูท้ีอ่ยูใ่นวงการยาเสพตดิ 
ด้วยกันเอง ขณะที่ กตต. ก็เข้ามาควบคุมการ 
เลอืกตัง้ท้องถิน่ปีนีเ้ป็นปีแรก โดยมอี�านาจในการรับ 
ข้อร้องเรยีนและลงโทษผูส้มคัร ทีอ่าจน�าไปสูก่าร
ขดัผลประโยชน์ทางการเมอืงและการลอบสงัหารได้

ส่วนในปี 2548 ที่เกิดเหตุรอบสังหารสูงสุด 
ในช่วงปีวจิยั ‘ณฐักร’ กล่าวว่า อาจเป็นผลมาจาก
สถานการณ์ความขดัแย้งในสามจงัหวัดชายแดนใต้
ทีร่นุแรงต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2547 ซึง่พ้องกบัสถติกิาร
ลอบสงัหารรวมในจงัหวดัยะลา ปัตตาน ีนราธิวาส 
และบางอ�าเภอของสงขลา ทีส่งูตดิ 5 อนัดบัแรก 

ขณะที่ปีเดียวกันนี้ มีการจัดการเลือกต้ัง อบต.  
ทัว่ประเทศด้วย

นอกจากนี้ บางฝ่ายเช่ือว่าการเลือกต้ัง สส. 
และ สว. กเ็ป็นตวัก�าหนดระดบัความรนุแรงของ 
การลอบสังหารนักการเมืองท ้องถิ่นที่ เป ็น 
หวัคะแนนให้ผูส้มคัรหลายพืน้ที ่แต่จากการศกึษานี้ 
‘ณฐักร’ มองว่า ยงัไม่สามารถยนืยนัความเชือ่มโยง 
ได้

บทความนีส้รปุว่า การลอบสงัหารนกัการเมอืง 
ท้องถิ่นเกิดขึ้นทั่วประเทศช่วงทศวรรษ 2540 
โดยมีบางภาคและบางจังหวัดเท่านั้นที่เกิดขึ้น
เป็นประจ�าทกุปี ส่วนจ�านวนคร้ังการลอบสงัหาร
รวมท้ังหมด ถือว่าเกิดขึ้นน้อยมากเม่ือเทียบกับ
จ�านวนนักการเมืองท้องถิ่นทั้งหมดและค่าเฉลี่ย
คดฆีาตกรรมแต่ละปี รวมถงึมแีนวโน้มลดลงตาม
ล�าดบั 

ส่วนสาเหตกุารลอบสงัหารกไ็ม่ได้จ�ากดัเฉพาะ
ความขดัแย้งการเมอืงอย่างทีห่ลายคนเข้าใจ และ
บางปีกเ็ป็นผลมาจากปัจจัยนอกท้องถิน่ด้วย

ข้อสรุปดงักล่าวท�าให้เหน็ว่า การลอบสงัหาร

ในการเมอืงท้องถิน่ไทยไม่ได้เกิดขึน้บ่อยและไม่ได้
เกดิจากประเดน็ทางการเมอืงอย่างเดยีว แต่เหตุ
ทีท่�าให้สาธารณชนเข้าใจว่า การเมอืงท้องถ่ินเป็น
สนามแห่งการลอบสงัหารนัน้ ‘ณฐักร’สนันษิฐาน
ว่า อาจเป็นเพราะสื่อมวลชนมักน�าเสนอเป็น 
ข่าวใหญ่จนกลายเป็นภาพจ�ากไ็ด้

อย่างไรกต็าม ‘ณัฐกร’ ยอมรบัว่า การวจิยันี ้
ยังมีข้อจ�ากัดบางประการ นั่นคือข้อมูลชั้นต้น 
ที่รวบรวมมายังไม่ครอบคลุมกรณีที่ไม่เป็นข่าว 
และยงัไม่นบัรวมกรณขีองอดตีนกัการเมอืงท้องถิน่  
อดีตผู ้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น และฝ่ายท้องที่  
อีกทั้ง กรณีบุคคลที่ถูกลอบสังหารหลายครั้ง ก็
จ�าเป็นต้องบันทึกเหตุครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 
ดงันัน้ จงึจ�าเป็นต้องมกีารศกึษาต่อยอดในเชิงลกึ
ต่อไปในอนาคต

‘ณัฐกร’ หวังว่าการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลให้
ท้องถิ่นและภาครัฐน�าไปใช้พิจารณาสถานการณ์
ความรนุแรงทางการเมอืงในพืน้ทีไ่ด้ เพือ่สดุท้าย 
จะน�าไปสูก่ารสร้างสงัคมการเมอืงทีป่ราศจากการฆ่า 
ในทีส่ดุ

เสรมิศกัดิ ์พงษ์พานชิ

สาโรจน์ พงึร�าพรรณ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์
เอกฉนัท์ เหน็ชอบให้ นายสาโรจน์ พงึร�าพรรณ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ารง
ต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
คนใหม่ 

จากกรณทีี ่นายนวิตัไิชย เกษมมงคล จะ
เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 ก.ย. 2567 
ป.ป.ช.ได้เปิดรบัสมคัรผูเ้ข้ารบัการสรรหา เป็น
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. คนใหม่ มี 
ผูส้มคัร จ�านวน 3 ราย ประกอบด้วย นายสรุพงษ์  
อนิทรถาวร นายสาโรจน์ พงึร�าพรรณ และ 
พล.ต.ต.อรณุ อมรวริยิะกลุ  ซึง่มตี�าแหน่งเป็น

มตเิอกฉนัท์ “สาโรจน์ พงึร�าพรรณ”
ขึน้แท่น เลขาธกิาร ป.ป.ช. คนใหม่

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทัง้หมด ต่อมา 
คณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อด�ารงต�าแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ได้ท�าการ 
ตรวจสอบคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม ประวตัิ 
และความประพฤต ิ ตามกฎหมาย ระเบยีบ และ
ประกาศรบัสมคัร อกีทัง้ ยงัได้เชิญชวนให้ประชาชน 
ร่วมแสดงความคดิเหน็และร่วมตรวจสอบผูส้มคัร
เข้ารับการสรรหาเป็นเลขาธกิาร ป.ป.ช. ด้วย

กระทัง่เมือ่วนัที ่14 ส.ค. 2567 ทีป่ระชมุคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาบุคคลเพื่อด�ารง
ต�าแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช ตามที่
คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชือ่มาเพยีง 1 ราย  
คือ นายสาโรจน์ พึงร�าพรรณ รองเลขาธิการ 
ซึง่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มมีตเิอกฉนัท์เหน็ชอบให้  
นายสาโรจน์ พงึร�าพรรณ ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิาร
คณะกรรมการ ป.ป.ช. คนใหม่ แทน นายนวิตัไิชย 
เกษมมงคล ทีจ่ะเกษียณอายรุาชการ และจะน�า 
เสนอบคุคลทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็ชอบ ไปยงั 
นายกรัฐมนตรี เพื่อน�าเสนอโปรดเกล้าต�าแหน่ง
เลขาธกิาร คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป

ด้าน นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยภายหลังจาก 
ที่ประชุม ป.ป.ช. มีมติว่า กระบวนการสรรหา
เป ็นไปตามกฏหมาย ผ ่านคณะกรรมการ 

กลัน่กรอง ซึง่มผีูท้รงคณุวฒุจิาก ปลดักระทรวง 
ยุติธรรม เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบข้าราชการหรือ กพร. เข้ามา
ร่วมเป็นผู้แทน โดยที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์ 

ส�าหรับคุณสมบัติเด่นของนายสาโรจน์ 
เป็นผู้มีประสบการณ์ในหลายด้าน โดยเฉพาะ
งานด้านการปราบปราม อาทิ คดีโรลส์-รอยซ์  
คดี ปตท. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมี
บุคลิก ความประพฤติ ความเหมาะสม ความ
กล้าหาญ ความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม ซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาได้สอบถามความเห็น
ไปยังผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
เจ้าหน้าท่ีผู้ร่วมปฎิบัติงาน ต่างก็มีความเห็น
ที่สอดคล้องกันถึงคุณสมบัติดังกล่าว 

“ในปีนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะครบ
วาระ 3 คน ท�าให้องค์ประชุมคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ที่ปัจจุบันเหลืออยู่ 7 คน จากทั้งหมด 
9 คน ลดลงไปอีก หากยังสรรหาไม ่ทัน 
กรรมการเหลือเพียง 4 ท่าน ป.ป.ช.จะไม่
สามารถประชุมได้ ส่งผลให้การพิจารณาคดี
ในชั้นของกรรมการต้องล่าช้า แต่ในช่วงที่
จะครบวาระเฉพาะประธาน ป.ป.ช. ในเดือน
หน้า องค์ประชุมยังครบอยู่ ก็พอที่จะท�างาน
ต่อไปได้ จึงขอฝากทางวุฒิสภาช่วยพิจารณา
สรรหากรรมการ ป.ป.ช. ที่มีคุณสมบัต ิ
ครบถ้วน มคีวามซือ่สตัย์ สจุรติ เข้ามาเป็นคณะ 
กรรมการ ป.ป.ช. โดยเรว็” นายนวิตัไิชย กล่าว

ดร.มานะ นมิติรมงคล

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กร 
ต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในสายตา 
ของนักธุรกิจต่างชาติและเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ระหว่างประเทศ เขามองว่าอะไรท�าให้ประเทศไทย 
“ล้มเหลว” ในการควบคุมคอร์รัปชัน ทั้งที่เราม ี
กฎหมายและหน่วยงานรัฐที่มีอ�านาจมากมาย 
ไม่แพ้ชาตใิดในโลก โดยม ี5 เรือ่งใหญ่ทีช่าวต่างชาติ
สรปุว่า เป็นการเลอืกปฏิบตัแิละใช้อ�านาจรฐัอย่าง
ไม่เป็นธรรมชนดิโจ่งแจ้ง

1. นกัโทษชายช้ัน 14
2. ขดุ–ย้ายกากแร่แคดเมียม
3. แก้ไขสมัปทานรถไฟความเรว็สงูเชือ่มสาม

สนามบิน ทีเ่อกชนเรยีกร้องเจรจาแบบไม่รูจ้บ
4. ผูน้�าองค์กรต�ารวจยกพวกตกีนัทัง้ทีต่่างฝ่าย

ต่างมีคดคีอร์รัปชนัเป็นชนกัปักหลังอยู่
5. ปมปัญหาการบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง 

ไม่น่าเชื่อถือ หลายเร่ืองท่ีชาวต่างชาติตกใจ แต่ 
ไม่สงสยั เพราะมใีห้เหน็บ่อย โดยตัวอย่างท่ีพดูกนั
มากคือ ไม่เคยมกีารลงโทษ “บรษิทั” ทีต่ดิสนิบน
เจ้าหน้าทีร่ฐัตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 176 เลย 
แม้คดีนัน้เจ้าหน้าทีจ่ะถกูจับตดิคกุไปแล้วก็ตาม

เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนว่า ประเทศไทย
อ่อนแอและละเลยต่อหลกันติรัิฐ (Rule of Law) 
แหวกกฎเอาชนะกันทกุอย่างด้วยข้อยกเว้น การ

ต่ำงชำตส่ิองไทย 5 เรือ่งคอร์รปัชัน
กำรควบคุมล้มเหลว : เลอืกปฏิบัติ

ตีความและใช้ดุลยพินิจ ไม่ยึดมั่นผลประโยชน์
ของบ้านเมอืง กล้าท�าผดิแม้ค้านสายตาประชาชน
หรือขัดแย้งบรรทัดฐานทางจริยธรรมของสังคม
เพยีงใดกต็าม

อภิสทิธ์ิชน เส้นสายและพวกพ้อง ท�าให้ต่างชาติ 
ที่อยากมาลงทุนต้องคิดหนักว ่าจะเดินตาม 
เกมโกงของคนไทย ไม่ก็ต้องคอยหาช่องทาง 
ตลอดเวลาว่า หากเจอปัญหาจะพึง่พาใครได้ แน่นอนว่า 
พวกเขากลัวกฎหมายไทยน้อยกว่ากลัวกฎหมาย

ของประเทศตนเองจะตามมาเล่นงาน เมื่อเขา 
ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐไทย การติดต่อราชการยุ่ง
ยากล่าช้า บางครัง้ต้องเผชิญกบัเจ้าหน้าทีฉ้่อฉลกัน 
เป็นทีม แม้แต่ “นโยบายของรัฐ” ที่ควรชัดเจน
เชื่อถือได้บางทีกลับเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้มีอ�านาจ
เปลี่ยนไป กลายเป็นว่า รัฐบาลพยายามไปชวน
ให้บรษิทัต่างชาติมาลงทนุ แต่ปล่อยให้คอร์รปัชนั
เป็นหนึ่งอุปสรรคส�าคัญท่ีท�าให้เขาไม่ตัดสินใจ 
มาลงทนุในบ้านเรา

ต่างชาติเขารับรู้มาตลอดว่า คนไทยเองยัง 
ไม่เชือ่มัน่เจ้าหน้าทีใ่นกระบวนการยตุธิรรมสกัเท่า
ไหร่ ขณะทีก่ลไกตรวจสอบหรอืรบัเรือ่งร้องเรยีน 
ยงัปกป้องเขาไม่ได้ พวกเขาจ�านวนมากจงึเอาตวัรอด 
ใช้เงนิซือ้ทกุปัญหา ทัง้จ่ายเองและจ่ายผ่านนายหน้า  
ทนายความ บรษัิทบญัช ีหรอืผูร้บัเหมา ฯลฯ

“ผมได้พบกบันกัธรุกจิต่างชาตแิละเจ้าหน้าที่
องค์กรระหว่างประเทศจ�านวนมากทีเ่ข้าใจวกิฤตนี้  
พยายามช่วยคดิ เสนอแนะ ให้ความร่วมมอือย่าง 
จรงิใจให้เกดิการแก้ปัญหาคอร์รปัชนั หากแต่ว่าวนันี้  
ประเทศไทยมองทางไหนก็มีคอร์รัปชัน คนโกง 
ไม่ละอาย คนปราบไม่กล้า ระบบรฐัไม่โปร่งใส การ 
ท�าผิดกลายเป็นเรือ่งง่าย รฐับาลนีก้เ็อาแต่แก้ปัญหา 
เฉพาะหน้า” ดร.มานะ กล่าว

“ผลประเมิน ITA ในภาพรวมระดับประเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
93.05 คะแนน ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 2.86 คะแนน และเมื่อพิจารณา
สัดส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่มีคะแนนผลการประเมินในระดับ 85 
คะแนน หรอืระดบัผ่านขึน้ไป พบว่าม ี7,696 หน่วยงาน คดิเป็น 92.44 %  
ของหน่วยงานทั้งหมด 8,325 หน่วยงาน ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
กว่าปีก่อนถงึ 11.50 % และค่าเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์
ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ได้
ก�าหนดให้คะแนนเฉลีย่การประเมนิคุณธรรมฯ ทุกหน่วยงานในประเทศ
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 89 คะแนน”



ปีที่ 18 ฉบับที่ 435 วันที่ 1-15 กันยายน 2567คณุภาพชวีติ6 

รฐัมนตรด้ีำนกำรศกึษำอำเซยีน 8 ประเทศ
ร่วมประชุม “พลกิโฉมกำรศกึษำในยคุดจิทิลั”

การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน 
(ASED) ครั้งที่ 13 มีข้ึน ณ สนามช้างอารีนา 
จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 
2567 ซึง่นอกจากการประชุมรฐัมนตรกีารศกึษา
อาเซยีน 8 ประเทศแล้ว ยงัมีการประชมุรัฐมนตรี
ด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม (APT EMM)  
ครัง้ที ่7 และการประชมุสดุยอดเอเชยีตะวนัออก
ด้านการศกึษา (EAS EMM) ครัง้ท่ี 7 เพือ่พฒันา
ความร่วมมือ ท้ังทางด้านการศกึษาและการพฒันา 
ทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมบทบาทและ 
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยกับอาเซยีน

โดย พลต�ารวจเอก เพ่ิมพนู ชดิชอบ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธี 
เปิดการประชมุ มี นายนฤชา โฆษาศวิไิลซ์ ผูว่้า
ราชการจงัหวดับรุรีมัย์ กล่าวต้อนรบั ส�าหรบัผูเ้ข้า
ร่วมประชมุประกอบด้วยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ศึกษาธิการจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ 
บรไูนดารสุซาลาม กมัพูชา อนิโดนีเซยี สปป. ลาว 
มาเลเซีย เมยีนมา ฟิลปิปินส์ เวยีดนาม สงิคโปร์ และ
ไทย นอกจากนี ้ยงัมผีูแ้ทนจากติมอร์-เลสเต เข้าร่วม
สงัเกตการณ์ และผูแ้ทนพนัธมติรความร่วมมอืด้าน
การศกึษาของอาเซยีน เข้าร่วมการประชมุ รวมกว่า 
100 คน 

พลต�ารวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ กล่าวว่า 
การประชมุรฐัมนตรด้ีานการศกึษาอาเซยีน ครัง้ที่ 
13 ในครั้งนี้ มีความส�าคัญที่สุดในด้านการศึกษา
กับอาเซียน มีผู ้น�าด้านการศึกษาของประเทศ
สมาชิกและคู่เจรจาจากทั้ง 8 ประเทศ ซึ่งจะมี
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาความร่วมมือ ทั้ง
ทางด้านการศกึษาและการพฒันาทรพัยากรมนษุย์  
การส่งเสริมบทบาทและภาพลกัษณ์ของประเทศไทย 
กับอาเซียน การสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต 

ตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาติ 
และยังเป็นการก�าหนดทิศทางในการพัฒนาด้าน
การศึกษาและแนวทางความร่วมมือทั้งในภูมิภาค
และนอกภมูภิาค

ทางด้าน H.E. Ekkaphab Phanthavong 
รองเลขาธิการอาเซียน กล่าวชื่นชมประเทศไทย
ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และจัดพิธีเปิดการ
ประชมุรฐัมนตรด้ีานการศกึษาอาเซยีน ครัง้ที ่ 13 
และการประชมุทีเ่ก่ียวข้อง ได้อย่างยิง่ใหญ่และน่า
ประทับใจ นอกจากนี ้ยงัได้กล่าวถึงโครงการความ
ร่วมมือระหว่าง ASEAN-SEAMEO เช่น โครงการ 
“Intra-ASEAN Scholarship Programme for  
ASEAN Nationals” ว่า เป็นการพัฒนาทุน 
การศกึษาจากประเทศสมาชกิอาเซียนและประเทศคู่ 
เจรจา และโครงการ “ASEAN-SEAMEO Joint 
Declaration on the Common Space in 
Southeast Asian Higher Education” ซึง่เป็นการ
ยกระดบัคณุภาพการอดุมศกึษาในประเทศสมาชกิ
อาเซียนและซีมีโอ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น
พลเมอืงโลกในฐานวถิชีวีติใหม่ เป็นต้น และได้กล่าว
เพิม่เตมิว่า การจดัประชมุครัง้นีน้บัเป็นโอกาสอนัดี
ทีไ่ด้ท�าให้รูจั้กจงัหวัดบรุรีมัย์มากยิง่ข้ึน ทัง้ทางด้าน
วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมถึง
ศกัยภาพของนกัเรยีนทีน่่าประทบัใจ 

อน่ึง ก่อนการประชุมคร้ังนี้ พลต�ารวจเอก 
เพิม่พูน ชดิชอบ เปิดเผยว่า ส�าหรบัภารกิจส�าคญั
ต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด�าเนินการ
มาถูกทางแล้ว ในภาพรวมทุกมิติ มีการวางแผน  
ก�าหนดกฎกตกิาร่วมกัน รวมถงึการลดความเหลือ่มล�า้ 
ทางการศกึษา เพิม่คณุภาพการศกึษา เพือ่น�าไปสู ่
ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา PISA ค้นหา
เดก็และเยาวชนหลดุนอกระบบการศกึษา (Zero 

Dropout) การยกระดบัฝีมอืแรงงาน การพฒันา
สมรรถนะในการผลิตและพัฒนาก�าลังคน และ
ภารกจิส�าคญัอกีหลายภารกจิ สรปุสาระส�าคญั ดงันี้

ส�าหรบัถ้อยแถลงร่วม ของการประชมุรัฐมนตรี
ด้านการศกึษาอาเซยีน ครัง้ที ่ 13 และการประชมุ 
ที่เกี่ยวข้องและปฏิญญาร่วมอาเซียน–ซีมีโอ รวม  
4 ฉบบั ในการประชมุรฐัมนตรด้ีานการศึกษาอาเซยีน 
ระหว่างวันท่ี 23–26 สงิหาคม 2567 ณ จงัหวดั
บรุรีมัย์ คณะรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบแล้ว โดยในการ
ประชมุครัง้นี ้มรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร 
ท�าหน้าทีป่ระธานและหัวหน้าคณะผูแ้ทนไทยในการ
ประชมุ แบ่งการประชมุเป็น 2 ระดบั การประชมุ
ระดับรัฐมนตรี และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่
อาวโุส หรอืระดบัปลดักระทรวง รวมทัง้หมด 6 คณะ  
ประกอบด้วย

1. การประชมุเจ้าหน้าทีอ่าวโุสด้านการศกึษา
ของอาเซียน ครั้งที่ 19 (19th ASEAN Senior 
Officials Meeting on Education: SOM-ED) 

2. การประชมุเจ้าหน้าทีอ่าวโุสด้านการศกึษา
อาเซยีนบวกสาม ครัง้ที ่ 14 (14th ASEAN Plus 
Three Senior Officials Meeting on Education: 
APT SOMED) อาเซยีน 10 ประเทศ บวกสาธารณรฐั
ประชาชนจนี สาธารณรฐัเกาหล ีและญีปุ่น่ 

3. การประชมุเจ้าหน้าทีอ่าวโุสด้านการศกึษา 
ในกรอบสดุยอดเอเชยีตะวนัออก ครัง้ที ่9 (9th East 
Asia Summit Senior Officials Meeting on 
Education: EAS SOMED) อาเซยีน 10 ประเทศ 
บวกสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี 
ญีปุ่น่ ออสเตรเลยี นิวซแีลนด์ อนิเดยี รสัเซยี และ
สหรัฐอเมรกิา 

4. การประชุมรฐัมนตรศึีกษาอาเซยีน ครัง้ที ่13 
(13th ASEAN Education Ministers Meeting: 
ASED) 

5. การประชมุรัฐมนตรศึีกษาอาเซียนบวกสาม 
ครัง้ที ่ 7 (7th ASEAN Plus Three Education 
Ministers Meeting: APT EMM) 

6. การประชุมสดุยอดเอเชยีตะวนัออกด้านการ
ศกึษา ครัง้ท่ี 7 (7th East Asia Summit Education 
Ministers Meeting: EAS EMM) 

รวมทั้งถ้อยแถลงร่วมฯ และปฏิญญาร่วมฯ  
4 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ร่างถ้อยแถลงร่วมบรุรีมัย์
การประชมุรฐัมนตรด้ีานการศกึษาอาเซียน ครัง้ที่ 
13 (2) ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชมุรฐัมนตรศึีกษา
อาเซยีนบวกสาม ครัง้ที ่ 7 (3) ร่างถ้อยแถลงร่วม
การประชมุสดุยอดเอเชยีตะวนัออกด้านการศกึษา 
ครั้งที่ 7 และ (4) ปฏิญญาร่วมว่าด้วยพื้นท่ีร่วม 
ด้านอดุมศกึษาในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

ส�าหรบัประเดน็ส�าคญัๆ หลกัๆ ทีน่�าเสนอของ
การศึกษาไทยสู่เวทนีานาชาตคิรัง้น้ี ประกอบด้วย 

1. การด�าเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
ศึกษา PISA ที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานร่วมมือกัน 
ขบัเคลือ่น ผลการขบัเคลือ่นการยกระดบัคณุภาพการ 
ศึกษา ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู ้
ของนักเรียน ตามแนวทางโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนกัเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ตามที่ 
สพฐ. ได้จัดท�าระบบข้อสอบออนไลน์ Computer 
Based Test (PISA Style) เพือ่ให้นกัเรียนสามารถ
เข้ามาทดลองท�าข้อสอบ ซึง่ปัจจบุนัมผีูท้ีเ่ข้าสูร่ะบบ 
ตัง้แต่เดอืนมกราคมจนถงึปัจจบัุน จ�านวน 611,484 ครัง้  
ใกล้เข้าสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 662,300 ครั้ง ซึ่ง
จะเป็นผลลัพธ์ในการขับเคลื่อนลงสู่ชั้นเรียนและ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านการพัฒนาด้วยชุด
พฒันาความฉลาดรู้

อกีทัง้ ยงัมกีารส่งเสรมิการพฒันาคร ูหลกัสูตร 
Gamification เพื่อให้ครูและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มคีวามเข้าใจเกีย่วกบัข้อสอบ PISA ทีม่กีารน�าเกม
มาประยกุต์ใช้ สามารถออกแบบและปรบัข้อสอบ 
ให้เป็นรปูแบบ Digital Platform ทีม่คีวามเป็นเกม 
สามารถใช้เครือ่งมอืและเทคนคิในการจดัสอบและ 
วิเคราะห์ผล ผู้ผ่านการอบรมที่สามารถสร้างชุด 
ในรปูแบบ Digital Platform จากการปรบัข้อสอบ
แบบ Paper-Base และเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
ต่อการยกระดบัการจดัท�าข้อสอบ PISA

นอกจากนี้ สสวท. ได้รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการ PISA แห่งชาติ ครั้งที่ 4/2567  

วิทยาลัยแพทยศาสตร ์ศรีสวางควัฒน  
ราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์ จดัโครงการ PSCM Research  
& Innovation แนะน�าหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา
และเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ “Digital 
Twins and AI in Healthcare” โดยม ีดร.รฐัศาสตร์ 
กรสตู รองผูอ้�านวยใหญ่ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดิจิทัล (depa) อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด 
รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารสารสนเทศและ
เทคโนโลยดีจิทิลั ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เธยีรสิน 
เลีย่มสวุรรณ รกัษาการผูช่้วยคณบดรีะดบับณัฑติ
ศึกษา และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาฟิสกิส์การแพทย์และวศิวกรรมการแพทย์ 
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ พร้อมด้วยคณาจารย์ประธาน
หลกัสตูรฯ ร่วมเสวนา 

ศาสตราจารย ์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ ์  
สทิธชิาญบัญชา รกัษาการรองเลขาธกิารราชวทิยาลยั 
จุฬาภรณ์ กล่าวว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ม ี
วสิยัทศัน์ สร้างสขุภาพทีด่แีละเท่าเทยีมเพ่ือทกุชวีติ  
ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ 
ตามพระปณธิาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเดจ็พระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร 
ราชกมุาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี  
องค์ประธานและนายกสภาราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์  
ที่ทรงมุ ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ ดีและมี 
คณุภาพชวีติทีไ่ด้มาตรฐาน โดยราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ 
จะเป็นศนูย์กลางการเรยีนการสอนและการวจิยั ที่
จะสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 
วิทยาศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีจิต 
ในการท�าประโยชน์ให้ผู้อื่นก่อนคิดถึงประโยชน์ 
ของตวัเอง พร้อมบรกิารสงัคมด้วยความรูค้วามช�านาญ  
คณุธรรมจรยิธรรม จติอาสา ความมุง่มัน่ และด้วย
ความเป็นเลศิในวชิาชพีเพือ่ทกุชีวติในสงัคม 

“โครงการ PSCM Research & Innovation 
เพือ่แนะน�าหลกัสูตรการเรยีนในระดบับณัฑติศกึษา 
แก่ผูท้ีส่นใจและเป็นอกีเวทใีนการส่งเสรมิให้อาจารย์
และนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้น�าเสนอ 
ผลงานวจิยัและนวตักรรมสูส่าธารณะ อนัเป็นการ

สร้างความรบัรู้ในศกัยภาพ ความเชีย่วชาญและความ 
เป็นเลศิ โดยผสมผสานเชือ่มโยงกบัศาสตร์สาขาอ่ืน
และการน�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ โดยมอีงค์ความรู้ 
ด้านการแพทย์และวทิยาศาสตร์สุขภาพทีบ่รูณาการ 
น�าไปสูก่ารประยกุต์ใช้ได้ในระบบสาธารณสขุ”

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เธยีรสนิ เลีย่มสวุรรณ 
รกัษาการผูช่้วยคณบดรีะดับบณัฑติศึกษา ประธาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาฟิสิกส์
การแพทย์ และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตร
นานาชาติ) กล่าวว่า หลักสูตรการเรียนในระดับ 
บณัฑติศกึษาของวทิยาลยัแพทยศาสตร์ศรสีวางควัฒน  
ประกอบด้วย 1. หลกัสตูรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  
สาขาวิชาฟ ิสิกส ์การแพทย ์  2 .  หลักสูตร 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ตจวิทยา 4. หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวิชา
ฟิสกิส์การแพทย์และวศิวกรรมการแพทย์ (หลกัสตูร
นานาชาติ) ซึ่งทุกหลักสูตรมุ่งเน้นการผสมผสาน
เชือ่มโยงกบัศาสตร์ต่างๆ รวมถงึการน�าเทคโนโลยี
สมยัใหม่มาใช้ โดยมอีงค์ความรูด้้านการแพทย์และ 
วทิยาศาสตร์สขุภาพทีบ่รูณาการน�าไปสูก่ารประยกุต์ใช้ 
ได้ในระบบสาธารณสขุ

กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ ประกอบด้วยนิทรรศการ
แสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักศึกษาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ศรสีวางควฒัน พร้อมเปิดให้เยีย่มชม 
ห้องการเรียนการสอนและการสาธิตหัตถการ
เทคโนโลยทีีทั่นสมยั โดยได้รบัเกยีรตจิากประธาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 4 หลักสูตร ให้ 
รายละเอยีด น�าโดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เธยีรสนิ  
เลีย่มสวุรรณ ประธานหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ 

‘วิทยำลัยแพทยศำสตร์ศรีสวำงควัฒน’ 
ชูหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ กำรแพทย์สมัยใหม่

สาขาวชิาฟิสกิส์การแพทย์และวศิวกรรมการแพทย์ 
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนิ 
จองวรรณศิริ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร ์
มหาบณัฑติ สาขาวชิาสขุภาพดจิทิลั ผูช่้วยศาสตราจารย์  
แพทย์หญงิปิยกานต์ ลมิธญัญกลู ประธานหลกัสตูร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา และ
อาจารย์ ดร.จรีศกัดิ ์ค�าฟองเครอื ประธานหลกัสตูร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟิสกิส์การแพทย์

หลังจากนั้น เป็นงานเสวนาหัวข้อ “Digital 
Twins and AI in Healthcare” โดย ดร.รฐัศาสตร์ 
กรสตู รองผูอ้�านวยใหญ่ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ทศพร  
เฟ่ืองรอด รักษาการผูช่้วยคณบดฝ่ีายบรหิารสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัล และคณาจารย์ประธาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 4 หลักสูตร โดย
สรปุ Digital twins (DT) and AI in Healthcare ,  
DT : เป็นการจ�าลองวัตถุและระบบทางกายภาพ
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่มีความเสมือนจริง เช่น 
ร่างกาย อวัยวะ และการท�างานของระบบต่างๆ 
ภายในร่างกายมนุษย์ DT สามารถเป็นมากกว่า
โมเดลจ�าลองทัว่ไป นัน่คอื สามารถตอบสนองต่อ
การเปลีย่นแปลงทางกายภาพได้แบบ real-time ,  
AI : เป็นเทคโนโลยีท่ีจ�าลองการเรียนรู้และการ
ประมวลผลของมนุษย์ ประกอบด้วยการเรียน
รู้จากประสบการณ์ในอดีต การตอบสนองและ
เปลี่ยนแปลงต่อข้อมูลที่ป้อนเข้าไปใหม่ การคิด
วเิคราะห์และตัดสนิใจ AI ต้องใช้ข้อมูลป้อนเข้าเป็น
จ�านวนมาก เพือ่ให้การวเิคราะห์และตดัสนิใจของ 
AI มีความถกูต้อง 

กล่าวโดยสรปุว่า DT and AI in Healthcare :  
นักวิจัยสามารถน�า DT มาใช้ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมของระบบทีจ่�าลอง โดยไม่ต้องด�าเนนิการ 
ทดลองในร่างกายมนษุย์จรงิ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและ
ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลอง 
ประโยชน์ของการใช้ DT คอื สามารถใช้สถติหิรอื 
AI ในการท�านายผลหรอืวางแผนการรกัษา เช่น การ 
ประเมินผลการรักษา การตอบสนองของผู้ป่วย 
ต่อยาท่ีใช้ในการรกัษา และการประเมนิความเสีย่ง
จากการรกัษา เป็นต้น ซึง่ท�าให้การรกัษาและการดแูล 
ผูป่้วยมคีวามเฉพาะบคุคลมากขึน้

WEF เผย 2 ปัจจยัหลกั  5 ปีข้างหน้า
ตลาดแรงงานเกดิการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่

ตามผลรายงานล่าสุด ของคณะผู้จัดการ
ประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic 
Forum -WEF) นักวิจัย WEF ระบุว่า ภายใน 
ห้าปีข้างหน้า เกอืบหนึง่ในส่ีของต�าแหน่งงานทัง้หมด  
จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเพ่ือให้
ประสบความส�าเรจ็ในตลาดแรงงานทีม่กีารแข่งขนั
สงูข้ึนเรือ่ยๆ ทุกคนต้องเรยีนรูท้กัษะใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและลับฝีมือและทักษะความสามารถ 
ให้ดยีิง่ขึน้ ทกัษะส�าคญัความรูท้างเทคนคิเป็นหนึง่ 
ในทักษะหลักที่ต้องมีเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ 
ในตลาดแรงงานใหม่

ในอนาคตเช่ือกันว่างานในสาขา STEM [อ่านว่า 
“สเต็ม”] จะมคีวามต้องการมากยิง่ขึน้ STEM เป็น 
ค�าทีใ่ช้รวบรวมสาขาวชิาทีแ่ตกต่างกนัแต่เกีย่วข้องกนั 
ในด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี วศิวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ ดังนั้น หากคุณสงสัยว่าวิชาที ่
บตุรหลานของคณุควรให้ความส�าคญัในโรงเรยีนควรเป็น 
อะไร ค�าตอบคอื คณติศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์ 
และวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ

ทั กษะถั ด ไปที่ ค ว ร ให ้ ค ว ามส� า คั ญคื อ  
การคิดวเิคราะห์ เพือ่พฒันาทักษะนี ้คณุจ�าเป็นต้อง 
ขัดเกลาความสามารถในการคิดหรือกล่าวอีก 
นยัหนึง่กค็อืจติใจ และความสามารถในการสงัเกต
รปูแบบ เชือ่มโยงข้อเทจ็จรงิ และสรปุผลโดยไม่ให้
ความรูส้กึหรือความชอบส่วนตวัมาบดบงั ทัง้นีด้้าน
ความคดิสร้างสรรค์กม็คีวามส�าคญัเช่นเดยีวกนั ไม่ว่า 
จะเป็นในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  
การออกแบบ หรอืศลิปะ คนทีส่ามารถผสมผสานความรู้ 
ทางเทคนิค กับความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว  
จะได้รบัโอกาสทองในการก้าวหน้า

การเปลีย่นผ่านสูเ่ศรษฐกจิสเีขยีว อาจสร้างงานได้ถึง  
30 ล้านต�าแหน่งทั่วโลก ในด้านพลังงานสะอาด 
ประสิทธภิาพพลังงาน และเทคโนโลยทีีม่กีารปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกในระดบัต�า่ ภายในปี 2030 

นอกจากนี้  ยังมีความต้องการสูงส�าหรับ 
นกัวางผงัเมอืง สถาปนกิ นกัออกแบบ และนกัพฒันา
บ้านอัจฉริยะ บุคลากรทางการแพทย์ ประชากร
ของโลกก�าลังเข้าสู่วัยชราและอายุขัยก�าลังเพิ่มขึ้น 
ซึ่งหมายความว่าความต้องการการดูแลและการ
รกัษาจะเพิม่มากขึน้ นอกจากนี ้ยงัมคีวามต้องการ
งานส�าหรบันกัจติบ�าบดัและผูใ้ห้ค�าปรกึษาด้านการ 
พัฒนาตนเอง หรือผู ้ฝ ึกสอนด้านปฏิบัติธรรม 
ทางจติวญิญาณอกีด้วย

ส�าหรบัแรงงานทีใ่ช้แรงกาย เช่น ช่างยนต์ ช่าง
ซ่อมบ�ารงุ ช่างไฟฟ้า หรอืช่างก่อสร้าง จะยงัคงเป็น 
ทีต้่องการในอกีหลายปีข้างหน้า แต่ผูเ้ช่ียวชาญเหล่านี้  
จะต้องพฒันาความรูท้างเทคนคิของตนอย่างต่อเนือ่ง  
และเรียนรู้การใช้เครื่องมืออัจฉริยะใหม่ๆ คาดว่า 
ความต้องการในอาชีพใหม่ๆ ในภาคเกษตรกรรม 
จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ประชากรของโลกก�าลังเพ่ิมขึ้น 
และทุกคนต้องการอาหาร แต่ทว่าความต้องการ 
จะมุง่เน้นไปทีว่ศิวกรผูม้ฝีีมอืมากกว่าชาวนา

มาดงูานทีจ่ะหายไปบ้าง คาดว่า จะมงีานจ�านวนมาก 
ที่ก�าลังจะหายไปจากตลาดในไม่ช้า งานเหล่านี ้
คอืประเภทของงาน ท่ีสามารถถกูแทนทีโ่ดยระบบ
อัตโนมัติได้โดยง่าย เช่น งานบริการลูกค้า (เช่น 
แคชเชียร์, พนักงานขาย, ที่ปรึกษา), การจัดการ
ส�านกังาน (เนือ่งจากการท�างานระยะไกลทีเ่พิม่ขึน้), 
การป้อนข้อมลู (เช่น พนกังานด้านสถติ ิการเงนิ พมิพ์ 
เอกสาร นักแปลเทคนิค), งานบัญชี และคนงาน 
ในโรงงานทีท่�างานซ�า้ๆ

ทีส่�าคญัมงีานทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตอนัใกล้แล้ว 
คือการเล่าเรื่อง อีกหนึ่งอาชีพที่นักอนาคตศาสตร์  
มกัไม่ค่อยพดูถงึ แต่จะยงัคงมคีวามจ�าเป็นอย่างแน่นอน 
ในอนาคตกค็อื “นกัเล่าเรือ่ง” งานสร้างสรรค์ใดๆ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการถ่ายทอดประสบการณ์ของมนษุย์ 
จะยงัคงมคีวามส�าคญัอยูเ่สมอ นักเขยีน กว ีผูก้�ากบั 
นกัแสดง นกัแสดงตลก ศลิปิน และนกัดนตรจีะยงัคง 
เป็นท่ีต้องการ แม้ว่าปัญญาประดิษฐ์จะน�ามาซึ่ง
ความท้าทายใหม่ๆ ในภาคส่วนเหล่านีก้ต็าม

ทกัษะการสือ่สารและความเหน็อกเหน็ใจต่อผูอ้ืน่ 
จะเป็นสองทกัษะทีม่ค่ีามากในยคุของปัญญาประดษิฐ์ 
เพราะไม่ว่าเครื่องจักรจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
เพยีงใด ผูค้นยงัคงต้องการการตดิต่อกบัมนษุย์ด้วยกนั  
การท�างานเป็นทมี ความสามารถในการฟัง การเล่าเรือ่ง  
การสนับสนุน และความเห็นอกเห็นใจจะยิ่งมีคุณค่า
มากข้ึน

ตามรายงานทีเ่ผยแพร่ในปี 2020 บน LinkedIn 
แพลตฟอร์มเครอืข่ายสงัคม ส�าหรบัสงัคมท�างาน พบว่า  
การสือ่สารได้กลายเป็นทกัษะทีเ่ป็นทีต้่องการมากทีส่ดุ
ในตลาดงานปัจจบุนัแล้ว

“ด้วยการใช้เอไอและหุน่ยนต์ท่ีเพิม่ขึน้ในสถานที ่
ท�างาน การท�างานจากระยะไกลที่ขยายตัว และ
เทคโนโลยีที่ท�าให้เราสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลก  
การรู ้วิธีพูดคุยและฟังกันอย่างจริงจังและสร้าง
ความเช่ือมโยง ไม่เคยเป็นเรื่องส�าคัญเท่านี้มาก่อน” 
แดน เนโกรน ีผูเ้ชีย่วชาญด้านการมส่ีวนร่วมและพฒันา
บคุลากรในทีท่�างาน กล่าว

หนึ่งในอาชีพท่ีมีแนวโน้มดีในอนาคตในสาขาน้ี
คือ “วิศวกรผู้สร้างพรอมต์” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
การสื่อสารกับโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ท่ีช่วยในการ
ก�าหนดค�าขออย่างถกูต้อง และท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลาง 
ระหว่างปัญญาประดษิฐ์กับมนษุย์งานอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
กบัปัญญาประดษิฐ์ ทีเ่ป็นไปได้รวมถงึนกัจริยศาสตร์  
ซึ่ งเป ็นผู ้ เชี่ยวชาญด้านจริยธรรม วิศวกรด ้าน 
ความปลอดภัย และนักพัฒนาการใช้งานที่เป็นมิตร 
กบัผูใ้ช้ ส�าหรบัการโต้ตอบระหว่างมนษุย์กับเครือ่งจกัร

อกีหนึง่สาขาทีมี่โอกาสมากคอืการวเิคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ หรอื บิก๊ดาต้า ซึง่เป็นข้อมลูจ�านวนมหาศาล 
บนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Netflix ไปจนถงึเคร่ือง
ชนอนภุาคแฮดรอน (Hadron Collider) หรอืระบบ
ควบคมุ “แน่นอนว่าจะไม่มีการขาดแคลนงาน ส�าหรบั
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เช่นกัน 
เนือ่งจากจะมีข้อมลูทีอ่่อนไหวมากขึน้ในอนาคต”

นอกจากนี้ ตามรายงานอนาคตต�าแหน่งงานปี 
2023 (Future of Jobs 2023) รายงานของ WEF พบว่า  
ความต้องการงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก�าลัง
เตบิโตอย่างรวดเรว็ ในหลายภาคส่วนและอตุสาหกรรม  

ในวนัท่ี 16 สงิหาคม 2567 ทีผ่่านมา ได้เหน็ชอบ
แนวทางในการด�าเนนิกจิกรรมอบรมคร ูเพือ่สร้างให้
เป็นนกัสร้างข้อสอบตามแนว PISA ปัจจยัทีจ่ะท�าให้
โครงการขบัเคลือ่น เพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษา 
PISA ประสบความส�าเรจ็ และการก�าหนดแนวทาง
ในการประชมุคณะกรรมการ PISA แห่งชาต ิและ
คณะท�างานขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการ
ศกึษา PISA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส�าหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ขบัเคลือ่น เพือ่ยกระดบัผลการประเมนิ PISA สพฐ. 
จะร่วมกบั สสวท. ตดิตามการพฒันาความฉลาดรู้
ของ นกัเรยีน เพือ่รวบรวมผลการด�าเนนิงาน ปัญหา 
อปุสรรคของโรงเรียน ส�าหรบัหาแนวทางปรบัปรงุ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการก�าหนดการ
ติดตามการพัฒนาความฉลาดรู้ของโรงเรียนกลุ่ม
เป้าหมายต่อไป

2. ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารอัตราก�าลัง 
กระทรวงศกึษาธกิาร (ISWM) แนวทางการบริหาร
อตัราก�าลงั โดย ส�านกังาน ก.ค.ศ. ได้ด�าเนนิการ
จัดท�าระบบสารสนเทศเพื่อบริหารอัตราก�าลัง 
กระทรวงศกึษาธกิาร หรอื (Information System 
for Workforce Management, the Ministry of  
Education: ISWM) เป็นการบูรณาการบริหาร
อัตราก�าลังข้าราชการร่วมกัน เพื่อให้ทุกส่วน
ราชการในสังกัด ศธ. มีอัตราก�าลังข้าราชการ 
ทกุประเภท (ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  
ข้าราชการพลเรอืนสามญั และพนักงานราชการ) ที่
เหมาะสมในการขบัเคลือ่นการจดัการศกึษา

ในระบบนี้ จะรายงานข้อมูลผู ้เกษียณอายุ
ราชการ บญัชผีูส้อบแข่งขนัและผู้ได้รบัการคัดเลอืก 
ต�าแหน่งครผููช่้วย รวมถงึการสับเปลีย่นอตัราก�าลงั 
หรอืการโยกย้ายกลบัภมูลิ�าเนาเดมิ โดยวางกรอบ
อตัราก�าลังไปถงึปี 2570 และหวงัว่าหลังจากวันที่ 
1 ตลุาคมนี ้จะสามารถคนือตัราเกษยีณ และพร้อม
ทีจ่ะบรรจุแต่งตัง้ข้าราชการ พนักงานราชการ แทน
ต�าแหน่งทีว่่างได้อย่างรวดเรว็ โดยส�านกังาน ก.ค.ศ. 
ได้เตรียมการให้ส่วนราชการจัดท�าข้อมูลลงระบบ 
และระบบก�าหนดขั้นตอนการบริหารอัตราก�าลัง 
โดยรวบรวมข้อมลูจากหน่วยงานในสงักดัเพือ่จดัท�า 
ฐานข้อมลูต่อไป

3. การติดตามผลการด�าเนินงานงบประมาณ
ปี 2567 กระทรวงศกึษาธกิารได้มกีารรายงานผล
การเบกิจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งผลการ 
เบกิจ่ายในภาพรวม การด�าเนนิการตามเป้าหมายถงึ  
91% ในส่วนของการบริหารงบเหลือจ่าย ขอให ้
ทกุหน่วยงานด�าเนนิการเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณ  
และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลอืจ่าย เพือ่
ให้สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 
กันยายน ต้องช่ืนชมทุกหน่วยงานท่ีด�าเนินการ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ฝากให้ผูบ้รหิารทกุท่านตดิตาม  
ควบคมุ และวางแผนส�าหรบัการจดัสรรงบประมาณ
ในปีต่อไป เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ 
เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ

4. การส�ารวจค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค
ของทุกหน่วยงานในสังกัด ศธ.ส�าหรับการลด 
ภาระค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานและสาธารณูปโภค
ของกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นเรือ่งทีพ่วกเราต้องให้
ความส�าคญั ร่วมมอืกันการวางแผนแนวทางการลด
การใช้พลงังาน และการน�าพลงังานชวีมวลมาใช้ โดย
ได้สั่งการให้จัดท�าแบบส�ารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายการ
ใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของหน่วยงานและ
สถานศกึษา รายละเอยีดค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภค
ในหมวดค่าไฟฟ้าของโรงเรยีนแต่ละขนาด เพือ่น�า
ข้อมูลที่ได้มาวางแผนแนวทางการบริหารจัดการ
ด้านค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภค

พร้อมพิจารณาความจ�าเป็นเร่งด่วนในแต่ละ 
หน่วยงาน/โรงเรยีน เพือ่พจิารณาการขอความร่วมมอื 
กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการติดตั้ง
พลงังานสะอาดหรอืโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) รวมถึง 
การจัดท�าร่างสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการการ
ตดิตัง้และบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์ระบบผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติย์ ให้เป็นไปด้วยความถกูต้อง 

“ส�าหรับการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษา
อาเซยีน ครัง้ที ่13 และการประชมุทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึ 
ปฏิญญาร่วมฯ รวม 4 ฉบับ จะเป็นกลไกหลัก
ในการตัดสินใจ ในด้านความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ตามแผนงานด้านการศึกษา
ของอาเซียน เพื่อเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ศักยภาพเพียงพอ ส�าหรับโลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
ด้วยการพฒันาและการยกระดบัทกัษะใหม่ ตลอดจน 
ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กับนานาอารยประเทศได้อย่างยั่งยืน” พล.ต.อ. 
เพิม่พนู กล่าว



ปีที่ 18 ฉบับที่ 435 วันที่ 1-15 กันยายน 2567 คณุภาพชวีติ   7

สธ./อว. น�ำนวตักรรมงำนวจิยัฯ กำรแพทย์
ดันไทยสู ่Medical & Wellness Hub

สามารถแข่งขนัได้ในระดับโลกได้
ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วจิยัและนวตักรรม (กสว.) กล่าววา่ การแพทย์
และสุขภาพเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของ
การพฒันาประเทศ อกีทัง้วาระการพัฒนาท่ียัง่ยนื 
2030 (Sustainable Development Agenda 
2030) ถอืเป็นแรงขบัเคลือ่นส�าคญัของเป้าหมาย
ในการยกระดบัสขุภาพของประชาชนไทย รวมถึง 
พัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
และเป็นแรงขบัเคลือ่นส�าคญัของเป้าหมายในการ
เป็นประเทศทีม่รีะบบสขุภาพด ี1 ใน 3 ของเอเชีย 

ทีผ่่านมา กองทนุส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจัิย
และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ได้สนับสนุน 
งบประมาณการวจิยัด้านการแพทย์และสขุภาพ 
กว่า 12,000 ล้านบาท ภายใต้การบริหารของ
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) และผ่านการจดัสรร
งบประมาณให้แก่หน่วยบริหารและจัดการทุน 
สถาบนัการศกึษาภาครฐั-เอกชน และหน่วยรบั
งบประมาณนอกกระทรวง อว. เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ
ของประชาชน โดยหวงัให้มผีลกระทบทีเ่กิดจาก 
งบประมาณวิจัยด้านการแพทย์และสุขภาพ
มากกว่างบทีล่งทนุ ทัง้ในมติกิารสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกิจ ลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ และ
มิติสังคม ที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ทีทั่นสมยัและมีประสทิธภิาพ เพ่ือ 
มุ ่งยกระดับประเทศไทยสู ่ศูนย ์กลางเมือง 
แห่งอุตสาหกรรมระดบัโลก

กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) โดยส�านกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวตักรรม (อว.) โดยส�านกังานคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิ วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.)  
ร่วมยกระดบัระบบหลกัประกนัสขุภาพ พร้อม
เจาะอนิไซด์แผนนวตักรรมการแพทย์ ดนัไทย
สู่ Medical & Wellness Hub ระดับโลก 
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์และ
บรกิารทางการแพทย์ทีไ่ด้จากผลงานวจิยัและ
นวัตกรรมของประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและ
พฒันาให้มมีาตรฐาน 

โดยม ีนายสมศกัดิ ์เทพสทุนิ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงสาธารณสขุ และ น.ส.ศภุมาส อศิรภกัดี  
รัฐมนตรีว ่ าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็น
ประธานในพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื 
การสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการแพทย์ทีผ่ลิตในประเทศ ด้วยองค์ความรู้  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง รศ.ดร.
ปัทมาวด ีโพชนกุลู ผูอ้�านวยการส�านกังานคณะ
กรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
และ นายแพทย์จเดจ็ ธรรมธัชอาร ี เลขาธกิาร 
ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเป็นผูล้งนาม  
MOU 

นายสมศกัดิ ์เทพสุทนิ กล่าวว่า การลงนาม 
ในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ถือเป็นก้าวส�าคัญ 
ในการพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศ สูก่ารเป็นศนูย์กลางด้านการแพทย์
และสุขภาพ หรอื Wellness & Medical Hub ซึง่
เป็นหนึง่ในวสิยัทศัน์ IGNITE Thailand ทีจ่ะช่วย
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตท่ียั่งยืน โดย
เชือ่มัน่ว่าจะช่วยเพิม่ขีดความสามารถด้านการให้
บรกิารทางการแพทย์ทีค่รอบคลมุและมคีณุภาพ
สงู ลดภาระทางการเงนิของภาครัฐและประชาชน
ในการเข้าถงึบรกิารสขุภาพทีไ่ด้มาตรฐาน พฒันา
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และการท่องเที่ยว
เชงิสขุภาพ พร้อมเพิม่โอกาสในการขยายตลาด
ผลติภณัฑ์และบรกิารทางการแพทย์ของประเทศ 
ที่จะสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และการบรกิารทีผ่ลติได้ภายในประเทศ รวมทัง้

สามารถลดการพึง่พาการน�าเข้าจากต่างประเทศ 
ตลอดจนสร้างงานและรายได้ให้กบัคนไทย

ด้าน น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี กล่าวว ่า 
อว. มีนโยบายมุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม 
คือ “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความ
ต้องการ” และมบีทบาทส�าคญัในการขบัเคลือ่น 
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ด ้วย 
องค์ความรูว้ทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม มาอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแพทย ์
ครบวงจร เพือ่ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการ 
แพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง มีการสนับสนุน 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตัง้แต่ระดบัห้องปฏบิตักิาร สู่
ระดับอตุสาหกรรม รวมไปถึงการสนบัสนนุระบบ
นเิวศ และโครงสร้างพ้ืนฐานทีเ่อือ้ต่อการพฒันา
ผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานในระดบั
สากล ที่ทางรัฐบาลมุ่งพัฒนาประเทศไทยให้
เป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ด้วย
นโยบาย IGNITE THAILAND 

โดยเฉพาะนโยบายการขับเคลื่อนและจุด
พลังศักยภาพประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลาง
ด้านการแพทย์และสุขภาพ ที่มีความเป็นเลิศ
และมช่ืีอเสยีงระดบัโลก ด้วยการบรกิารทางการ
แพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานสากล  
ค่าใช้จ่ายสมเหตสุมผล และบคุลากรทางการแพทย์ 
มคีวามเชีย่วชาญ มัน่ใจว่า ความร่วมมอืในคร้ังนี้
จะเป็นก้าวส�าคัญ สู่การเป็นศูนย์กลางด้านการ
แพทย์และสขุภาพอย่างยัง่ยนืบนฐานทรพัยากร
ของประเทศ และสามารถสร้างผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

ร่วมขบัเคล่ือน“เทศบำล” สู ่“เมืองสขุภำพด”ี
โดยน�ำ HIA มำประยกุต์ใช้ เพือ่พฒันำท้องถิน่

ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(สช.) กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วม
จัดการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพ (HIA FORUM)  
ประจ�าปี 2567 “เมืองสุขภาพดี ชีวีมีสุข  
ด้วย HIA” ระหว่างวันที่ 15-16 ส.ค. 2567 
โดยภายในงานมีการจดัเวทเีสวนา เรือ่ง “การ
ประยกุต์ใช้ HIA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(อปท.) ในการขบัเคลือ่นเมอืงสขุภาพด”ี เพือ่
น�าเสนอระบบสนบัสนนุการประเมนิผลกระทบ
ต่อสขุภาพ (Health Impact Assessment: 
HIA) และแนวทางการขับเคลื่อนการประเมิน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นเครือข่าย 
วชิาการ HIA (HIA Consortium) ในภมูภิาค เพือ่ร่วมกนั 
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ที่จะน�าไปสู่การหา
แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหา

โดยมีกระบวนการเริ่มต้นจากการกลั่นกรอง
และก�าหนดขอบเขตนโยบาย ร่วมกบัเครอืข่ายภาค
ประชาชน จนได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ต้องการที่จะ
จัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่ กล่าวคือมีความ
มัน่คงทางอาหาร มคีวามปลอดภัย และมโีภชนาการ
ทีด่ ี เริม่ต้นจากการใช้เครือ่งมอืแบบส�ารวจและแบบ
ประเมิน เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดปัญหาในพื้นที่ 
ซึง่แบ่งการด�าเนนิงานออกมาเป็น 3 กระบวนการ คอื 
ต้นน�า้ ซ่ึงเป็นการเกบ็ข้อมลูแบบส�ารวจความมัน่คง
ทางอาหารและความรอบรูด้้านอาหารของประชาชน 

ต.ศรบีวับาน ซ่ึงเป็นพืน้ทีช่นบท ประชากรจาก 12 
หมูบ้่าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม อกีทัง้
ในแต่ละชุมชนมบีรบิททางประวตัศิาสตร์ จากการตัง้
รกรากในพืน้ทีม่าเป็นระยะเวลากว่า 100 ปี ท�าให้มี
มรดกทางวฒันธรรม ประเพณ ีภูมปัิญญาท้องถิน่ ที่
สวยงาม เหมาะแก่การเรยีนรูแ้ละเยีย่มชม สิง่เหล่านี้
น�ามาสูก่ารตัง้ค�าถามว่า ท่ามกลางต้นทนุในชมุชนทีม่ี
อยู ่จะสามารถน�ามาสร้างมลูค่าเพือ่ทีจ่ะรองรบัความ
เจรญิท่ีก�าลงัค่อยๆ เข้ามาได้อย่างไร

“ด้วยเหตุนี้ จึงเริ่มมีการจัดเวทีการเสวนา ซึ่ง
เชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแลกเปล่ียน
ข้อมลู  และมกีารน�ากระบวนการ HIA มาประยกุต์ใช้  
ในการขบัเคลือ่นการท่องเทีย่วโดยชุมชน ซึง่ด�าเนนิการ 
ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทัง้หมด น�ามาสูค่วามส�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม ผ่าน 
การจดักจิกรรม “Sribuaban Open House” เปิดบ้าน 
ท่องเที่ยวศรีบัวบาน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567  
ทีผ่่านมา โดยมเีส้นทางท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์ 
ที่จะสามารถต่อยอดสู่การสร้างรายได้แก่ชุมชน 
ต่อไปในอนาคต”

น.ส.นัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผู ้อ�านวยการกอง
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กล่าว
ว่า กรมอนามัยสนับสนุนการน�ากระบวนการ HIA 
ไปพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของ อปท. หรอืทีเ่รยีกว่า EHA 8000 ซึง่เป็นรูปแบบ
ของความสมคัรใจ ไม่ใช่ภาคบงัคบั อปท.มสีทิธิท์ีจ่ะ
ตัดสินใจว่า จะน�าแนวทางเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับ
บริบทการด�าเนินงานของตนหรือไม่  ประโยชน์ที ่
เกดิจากกระบวนการใช้ HIA ส�าหรบั อปท. จะน�าไปสู ่
ข้อเสนอแนะต่อการจดัท�าข้อก�าหนดของท้องถิน่ รวมไปถงึ 
การใช้ความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติ 
และอนญุาตในการด�าเนนิกจิการของผูป้ระกอบการ 
ในชุมชน รวมไปถึงการก�าหนดข้อตกลงร่วมกัน  
ในการปรับปรุงนโยบาย โครงการ เพื่อการจัดการ 
ด้านอนามยัสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื

นอกจากนี้ กรมอนามัยก�าลังขับเคลื่อนวาระ 
ทีส่�าคญัคอื การขบัเคลือ่นเมอืงสขุภาพด ี (Healthy 
Cities) โดยเป็นการพัฒนาเมืองให้มีการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของชุมชน ซึ่งมี
เกณฑ์มาตรฐานเมืองสุขภาพดีที่ใช้ในการประเมิน 
3 องค์ประกอบ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพ  
(Healthy Environments) สถานทีท่ีเ่อือ้ต่อสขุภาพ 
(Healthy Settings) และ ประชาชนรอบรูแ้ละสขุภาพดี  

(Healthy People) โดยตั้งเป้าหมายว่าภายใน
ปี 2570 ประเทศไทยจะมเีมืองสขุภาพด ี ไม่น้อย
กว่า 1,000 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่จะมกีารใช้กลไก 
HIA มาสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี  
โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีนี้ ซึ่งจะมีการพัฒนาศักยภาพ
ศนูย์อนามยั ส�านกังานสาธารณสขุจังหวดั (สสจ.) 
เพือ่ทีจ่ะเป็นทมีพีเ่ลีย้งให้กับ อปท. ทีม่คีวามพร้อม
ในการพฒันาและสนใจเข้าร่วมโครงการ

“เราจะสนับสนุนให้ทุก อปท. สามารถเอา 
HIA ไปใช้ได้ โดยที่จริงๆ แล้ว อปท.อาจจะใช้
อยูแ่ล้ว เพยีงแต่อาจจะไม่รูต้วัว่าตนใช้หลกั HIA 
ในการท�างานอยู่ แต่อาจจะไม่ได้ใช้ครบในทุก
กระบวนการ ซึ่งเราจะเร่ิมท�าการอบรมในเดือน
ตุลาคม หลังจากที่เราได้รับงบประมาณจาก 
WHO และจะเลอืกเมืองต้นแบบมาพฒันาต่อไป” 
น.ส.นยันา กล่าว

ดร.เพ็ญ สขุมาก สถาบนันโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า  
การด�าเนินงานร่วมกันระหว่าง สช. และ HIA 
Consortium ทีค่รอบคลุมทัว่ทัง้ 6 ภูมภิาค ของ
ประเทศไทย ได้ให้การสนบัสนนุบทบาทและกลไก
การขับเคลือ่นการด�าเนินงาน HIA ด้วย 3 ภารกจิ
ทีส่�าคัญคอื 1. การพฒันาก�าลงัคน ผ่านการบรรจุ
หลกัสตูร HIA ในสถาบนัการศกึษาต่างๆ การพฒันา 
ศักยภาพภาคีเครือข่าย และการสร้างกลไก 
พีเ่ล้ียง HIA ในระดบัพืน้ที ่2. การพฒันางานวจิยั
และนวัตกรรมด้าน HIA อาทิ การพัฒนาเครือ่งมอื
และแนวทางของ HIA ให้ภาคีเครอืข่าย หรอื อปท.  
ทีม่เีจ้าหน้าทีร่ะดับปฏิบตักิาร สามารถน�าไปปรบัใช้ 
ได้อย่างเข้าใจง่าย 3. การบริการวิชาการ หรือ 
พนัธกจิเพือ่สงัคม ผ่านการขบัเคลือ่นชุมชน ท้องถิน่  
โดยใช้ HIA เป็นเครือ่งมอื

ทั้งนี้ บทบาทและกลไกในการขับเคลื่อนทั้ง  
3 ภารกิจที่กล่าวไปข้างต้น ไม่ได้มีลักษณะการ
ด�าเนนิงานทีแ่ยกขาดจากกนั หากแต่ต้องบรูณา
การ และยดึโยงให้สามารถขบัเคลือ่นไปพร้อมกนัได้  
ภายใต้ความเหมาะสมกบับรบิท และสถานการณ์
ของพ้ืนทีเ่ป็นหลกั

“HIA ฟังแล้วมนัจะดูยาก อปท.อาจจะรูส้กึ
สบัสน ฉะนัน้เวลาทมีวิชาการลงไปท�ากระบวนการ 
ควรให้ความส�าคัญกับท่าทีและวิธีการสื่อสาร 
ทีท่�าให้ท้องถิน่รูส้กึว่าง่ายทีจ่ะร่วมมือ และเราต้องรู้
โจทย์ว่าผูบ้รหิารท้องถิน่ให้ความส�าคญักบัอะไร มนั
จะท�าให้การพดูคยุกนัครัง้แรกเป็นไปอย่างราบรืน่ 
ทีส่�าคญัคอืทมีวชิาการไม่ควรมุง่เน้นกบัการเร่งรบี 
ทีจ่ะได้รบัการตพีมิพ์งานวชิาการ รบีท�ากระบวนการ 
จนพืน้ทีไ่ม่อนิด้วย มนักจ็ะท�างานไม่สนกุ ผลงาน
อาจได้ระดับดีเยี่ยม แต่พื้นที่อาจจะรู้สึกว่าเขา 
ไม่ได้อะไร” ดร.เพญ็ กล่าวทิง้ท้าย

‘เพิม่พนู’ ห่วงสังคมเดก็ตดิหน้ำจอ
ช้ีแนะมำตรกำร 3 ลด 3 เร่ง 3 เพิม่

พลต�ารวจเอก เพ่ิมพนู ชิดชอบ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร กล่าวว่า ปัจจบุนั
เทคโนโลยดิีจิทัลเข้ามามบีทบาทส�าคญัในชวิีต
ประจ�าวนัของทกุคนจนเป็นเรือ่งปกตแิล้ว แต่สิง่
ทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) ห่วงใยเป็นอย่างยิง่  
คือ พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต  
และอปุกรณ์ดจิทิลัอืน่ๆ ของเดก็เลก็ทีติ่ดหน้าจอ 
มากจนเกนิไป ส่งผลต่อพัฒนาการหลายด้าน

ทัง้นี ้ ข้อมลูจากทัว่โลกเริม่แสดงให้เหน็ถงึ
ผลกระทบจากการใช้จอดจิทิลัในวยัเดก็เลก็ จน
ท�าให้หลายประเทศต้องเริ่มร่างกฎหมายหรือ
ก�าหนดนโยบายเพือ่จ�ากดัการใช้โทรศพัท์มอืถอื 
ในโรงเรยีน เช่น ฝรัง่เศส ออกกฎหมายห้ามใช้ 
โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนส�าหรับนักเรียน 
อายไุม่เกนิ 15 ปี ตัง้แต่ปี 2018 เพือ่ช่วยลดการ
รบกวนในชัน้เรยีน และแก้ไขปัญหาสขุภาพจติ
จากการใช้สือ่ดจิทิลัมากเกนิไป

ด้านเนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์ก็เริ่มใช้
มาตรการคล้ายกนัในปี 2024 โดยมีการจ�ากดั
หรือห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเพ่ือลด
ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่อิตาลี 
มบีางโรงเรยีนทีค่รจูะเก็บโทรศพัท์ของนกัเรยีน
ไว้ต้ังแต่เข้าโรงเรียนในแต่ละวัน เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้ใช้ในช่วงเวลาเรยีน

พล.ต.อ.เพิ่มพูน กล ่าวต ่อไปว ่า ใน
ประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าการ
ใช้สื่อดิจิทัลมากเกินไปในเด็กเล็ก อาจส่งผล 
กระทบต่อพฒันาการด้านสมองและสตปัิญญา 
ซึ่งหนึ่งในงานวิจัยพบว่าเด็กที่ใช้เวลาหน้าจอ
มากกว่า 6 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน มีค่าเฉลี่ย IQ  

ต�า่กว่ากลุม่เดก็ท่ีใช้เวลาหน้าจอน้อยกว่าอย่างมาก  
อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสมาธิสั้น
และการเรยีนรูท้ีช้่าลง ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อ
อนาคตของเดก็ในระยะยาว

เพือ่รบัมอืกบัปัญหานี ้ ศธ. โดยส�านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้เสนอ
นโยบาย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพ่ิม” ต่อท่ีประชมุ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ผลคอืทีป่ระชมุเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว เพือ่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสภาวะวิกฤต 
ซึง่ประเดน็หนึง่ในนัน้ คอื วกิฤตด้านเดก็ปฐมวยั
มแีนวโน้มในการใช้โทรศพัท์มอืถอืท่ีสงูขึน้

พล.ต.อ.เพิม่พนู กล่าวเพิม่เตมิว่า ศธ.มุง่ลด
การใช้สือ่หน้าจอในเด็กปฐมวัยก่อนวยั 2 ขวบ 
เพือ่ลดความเครยีด คนืความสขุแก่เด็กปฐมวยั
ทัง้ทางร่างกายและจติใจ ต่อเนือ่งด้วยการเพิม่
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู ้ 
ผ่านการเล่นหลากหลาย เช่น ดนตรี กีฬา  
การออกก�าลังกาย การเล่าและอ่านนทิานสม�า่เสมอ 
เพิม่ความรกั ความใส่ใจ และส่งเสรมิเวลาคุณภาพ 
ของครอบครวั

ขณะเดยีวกัน ศธ. ได้มอบหมายให้ส�านกังาน
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ศกึษาแนวทางการ 
ลดใช้สมาร์ทโฟนหรอือปุกรณ์ต่างๆ ในโรงเรยีน 
โดยต้องไม่ลิดรอนสิทธิของเด็ก รวมถึงแยก
ประเด็นนี้จากเรื่องของการใช้อุปกรณ์เป็นสื่อ
การเรียนการสอนด้วย ซ่ึงเป้าหมายส�าคัญที่ 
แท้จริงคือการช่วยกันพัฒนาคุณภาพของเด็ก 
ทกุช่วงวยัให้เตบิโตเต็มทีอ่ย่างมีคณุภาพ

“ขอเน้นย�้าว่า การที่ลูกหลานของเรา 
จะเติบโตอย่างสมบรูณ์ เรียนด ีมคีวามสขุได้น้ัน  
ผูป้กครองจะเป็นตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุ โดยเฉพาะการ 
ลดใช้สือ่ดจิทัิลในชวีติประจ�าวนัให้เดก็ๆ ได้เห็น 
ชวนลูกๆ ท�ากจิกรรมทีมี่ประโยชน์ ให้เวลากบั
พวกเขาอย่างเต็มที่ เพราะเขาจะไม่ย้อนกลับ
มาเป็นเด็กได้อีก ช่วยกันสนับสนุนให้พวกเขา
เติบโตขึ้นมาพร้อมกับพัฒนาการที่แข็งแรง 
ทัง้ด้านร่างกายและจติใจ ซ่ึงเป็นรากฐานส�าคัญ 
ในการพฒันาประเทศในอนาคต” พล.ต.อ.เพิม่พนู  
กล่าว

พล.ต.อ.เพิม่พูน ชดิชอบ

เผยผลส�ำรวจตลำดแรงงำนโลก GTS 
คนไทย 5 กลุม่อำชีพ สนใจงำนต่ำงประเทศ
ช่วงนี้ประเทศไทยมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 

ค่อนข้างหลายอย่าง ตัง้แต่เศรษฐกจิ, การเมอืง 
จนไปถึงพฤติกรรมคนไทยในกลุ่มต่างๆ ซึ่ง
สถานการณ์ความไม่แน่นอนในประเทศไทย 
(อาจ) มีส่วนท�าให้มุมมอง ความคิดของ 
คนรุ่นใหม่เกีย่วกบัการไปท�างานในต่างประเทศ 
เปลีย่นไปมากข้ึนหรอืไม่

จากผลส�ารวจ Global Talent Survey 
2024 โดย Jobsdb by SEEK ได้เปิดเผยข้อมลู 
ตลาดแรงงานทัว่โลกและในประเทศไทย จาก
ผูท้ีท่�าแบบส�ารวจกว่า 150,000 คน จาก 180 
ประเทศ ผลส�ารวจพบว่า ผูท้ีห่างานท�าคนไทย
ให้ความสนใจในการท�างานต่างประเทศมากขึน้ 
ประมาณ 66% โดย 79% เป็นคนรุน่ใหม่ หรอื
คนทีม่อีายนุ้อย ทีม่องว่าการย้ายไปท�างานใน
ต่างประเทศจะตอบโจทย์สิง่ทีใ่ฝ่ฝันของพวกเขา
ได้นัน่ก็คอื 1) ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน  
2) ค่าตอบแทนทีส่มเหตสุมผลและสงูขึน้ 3) โอกาส 
ทีจ่ะได้รบัประสบการณ์ในระดบันานาชาติ

คณุดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผูจั้ดการ 
Jobsdb by SEEK (ประเทศ) ได้พดูระหว่าง 
ให้สมัภาษณ์พเิศษ ผลการส�ารวจดงักล่าวเป็นช่วง 
ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดในปี 2561 แต่ความ
สนใจของคนไทยถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ในปี 2566 ทัง้นี ้ มุมมองของคนไทยใน 66% 

ในชุดการส�ารวจครั้งนี้ ยังมีส่วนที่พูดถึง  
‘ประเทศไทย’ ด้วยเพราะว่าได้กลายเป็น 
หนึ่งในจุดหมายยอดนิยมของผู้หางานเช่นกัน 
โดยขยับขึ้นมาล�าดับที่ 31 จากล�าดับที่ 39  
ในการจดัอนัดับโลกนบัตัง้แต่ปี 2561

โดยไทยดึงดูดผู้ที่มีความสามารถหลาก
หลายจากทั่วโลกถึง 62% ให้เข้ามาท�างาน 
เนื่องจากชื่นชอบในคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม 
ที่เป็นมิตรและการไม่แบ่งแยก รวมไปถึงเรื่อง
ค่าครองชีพทีเ่อือ้ต่อการอยูอ่าศยั โดยผลส�ารวจ
ในเดอืนมนีาคม ปี 2566 เปิดเผยว่า ในไทยมี
พนกังานต่างชาตกิว่า 2.7 ล้านคน ซ่ึงนบัเป็น  
7% ของแรงงานในประเทศ ซึ่งมีแนวโน้ม 
เพิม่มากขึน้เร่ือยๆ

‘ดวงพร’ อธบิายเพิม่เติมอกีว่า คนต่างชาติ 
ทีท่�างานในไทยล้วนมาจากประเทศทีค่่าครองชพี 
ที่สูงกว่าการใช้ชีวิตในไทย อีกทั้ง ยังมองว่า 
คนไทยเปิดกว้าง และเป็นชาติท่ีใจดี ทั้งยังมี
ระบบเฮลล์แคร์ท่ีด ีดงันัน้ ในภาพรวมของเรือ่ง 
คณุภาพชวีติกคื็อสิง่เหล่านีท้ีต่อบโจทย์ นอกจากนี้  
ยงัมโีอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานอกีด้วย

ทัง้น้ี Top 10 คนจากต่างประเทศทีอ่ยาก
ย้ายมาท�างานในไทย อนัดบัหนึง่ คอื ‘สงิคโปร์’ 
อยูท่ี ่9% ส่วนประเทศอ่ืนๆ ในอกี 9 ประเทศ
ส่วนใหญ่มาจากกลุม่ประเทศเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) ได้แก่ 1. สิงคโปร์ (9%)  
2. มาเลเซีย (5%) 3. ฮ่องกง (3%) 4. ฟิลปิปินส์ 
(2%) 5. อนิโดนเีซยี (1%) 6. เยอรมน ี (1%) 
7. เดนมาร์ก (1%) 8.แอฟริกาใต้ (1%)  
9. สหรฐัอเมริกา (1%) และ 10. ฝรัง่เศส (1%)

ในผลการส�ารวจยังได้พูดถึง ‘เทรนด์การ
ท�างานระยะไกล’ ทีเ่พิม่มากขึน้ท่ัวโลก ซึง่เป็น
อีกหนึ่งรูปแบบการท�างานของคนยุคนี้ โดย
ตัง้แต่ปี 2563 คนไทยทีห่างานมคีวามต้องการ
ในการท�างานระยะไกล หรือการท�างานแบบ 
ไม่ต้องย้ายถ่ินฐานเพ่ิมข้ึนถึง 26% จาก 50% ในปี  
2563 เพิม่ขึน้เป็น 76% ในปี 2566 ด้วยความ
ทนัสมยัของเทคโนโลยใีนสมยันี ้ รวมไปถงึการ 
รบัรู ้การเปิดกว้างของคนจ้างงานทีส่ามารถสัง่งาน 
และให้ค่าตอบแทนแบบระยะไกลได้นัน่เอง

นั่นนับว่าเป็นสัญญาณเตือนถึงปรากฏการณ์ 
สมองไหลออกจากไทยอย่างชัดเจน ส�าหรับกลุม่อาชพี  
Top 5 ทีท่�าให้มโีอกาสมากกว่า หากต้องการย้าย
ไปท�างานในต่างประเทศ ได้แก่ 1. การศกึษาและ
การฝึกอบรม (85%)  2. กฎหมาย (73%) 3. การ
จดัการธรุกจิ (73%) 4. ไอท ี(72%) 5. วศิวกรรม 
และฝ่ายเทคนคิ (69%)

ส�าหรับจุดหมายปลายทางที่คนไทยสนใจ
อยากเข้าไปท�างาน ก็คือ ‘สิงคโปร์’ น�ามาเป็น
อนัดบัหน่ึงของการส�ารวจครัง้นี ้มากถึง 33% จาก
ประเทศทัง้หมด นอกจากนี ้ยงัม ีออสเตรเลยี และ
สหรัฐอเมรกิา ทีติ่ดอยูใ่น Top 3 ทีค่นไทยอยาก
ท�างานมากทีส่ดุเป็นอนัดบั 2 และ 3 ส่วนประเทศ 
อื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจของคนไทย แต่อาจจะ 
ไม่ได้อยูใ่น Top ตวัเลอืกของพวกเขา ได้แก่ 1. ญีปุ่น่  
2. จนี 3. สหราชอาณาจกัร 4. สวติเซอร์แลนด์  
5. เยอรมน ี6. นวิซแีลนด์ และ 7. แคนาดา

ดวงพร อธบิายว่า จดุหมายปลายทางของคนไทย 
ที่อยากไปท�างานในประเทศเหล่านี้ มีแนวโน้ม 
มาจากหลายปัจจยัรวมกัน เช่น ความสมัพนัธ์ระดบั
ภมูภิาค, ศกัยภาพทางการตลาด และการเชือ่มโยง
ทางวัฒนธรรม เป็นต้น อย่างไรกต็าม 60% ของ
ผู้ที่ได้ไปท�างานในต่างประเทศมีความตั้งใจที่จะ
กลบัมายงัประเทศไทยในท้ายทีส่ดุ เเละอกี 18% 
ต้องการอยูต่่ออย่างไม่มีก�าหนดกลับชดัเจน

ผลกระทบใน อปท. ในระดบัเทศบาลต�าบล และ
เทศบาลนคร

นายพงษ์ศกัดิ ์ ยิง่ชนม์เจรญิ นายกเทศมนตรี
นครยะลา จ.ยะลา กล่าวว่า จากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ท�าให้พบว่า ในพื้นที่มีปัญหาเรื่อง
ความมั่นคงทางอาหารเป็นอย่างมาก เพราะ 
จ.ยะลา ไม่มศีกัยภาพในการผลิตสินค้าด้วยตนเอง 
สินค้าที่ประชาชนบริโภคส่วนใหญ่น�าเข้าจาก 
ต่างพ้ืนที ่จงึกังวลว่าหากเกดิวกิฤตการณ์ซ�า้จนต้องม ี
มาตรการปิดเมืองอกีคร้ัง จะน�ามาซึง่ปัญหาความ
มัน่คงทางอาหารในระดบัท่ีรนุแรง มากไปกว่านัน้ 
คนรุ่นใหม่ในพื้นที่มีระดับไอคิวต�่ากว่ามาตรฐาน 
ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ 
ชาวยะลาในวนัข้างหน้า รวมไปถงึปัญหาของประชาชน 
ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่มีอยู่เป็น
จ�านวนมาก จึงน�ามาสูก่ารค้นหามาตรการในการ
แก้ไขปัญหา ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ 

กลางน�า้ คอื แบบประเมนิอาหารทีม่คีวามปลอดภยั
ในกลุ่มผู้ประกอบการแผงลอย โรงเรียน และศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ และปลายน�า้ คอื แบบประเมนิความ
รอบรู้ด้านอาหารปลอดภัยของแม่ครัวในโรงเรียน 
และร้านแผงลอยต่างๆ โดยมอีาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ท�าหน้าที่เก็บข้อมูล 
ในแต่ละกระบวนการ 

“ข้อมลูเหล่านีจ้ะน�าไปสูก่ารวเิคราะห์ และน�ามา
สูก่ารออกแบบ จนกลายเป็นแผนการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยของอาหารโดยกลไกเฝ้าระวัง ซึง่จะมพีืน้ท่ี
ทดลองในการน�าร่องการด�าเนนิการ เมือ่ด�าเนนิการ
ส�าเรจ็ กจ็ะเกดิระบบการเฝ้าระวงัความไม่ปลอดภยั
ของอาหารที่สามารถปรับใช้ได้อย่างครอบคลุม ใน
ทกุพ้ืนทีข่องเทศบาลนครยะลาต่อไป”

นายจรูญ ค�าปันนา นายกเทศมนตรีต�าบล 
ศรบีวับาน จ.ล�าพนู  กล่าวว่า ท่ามกลางความเจรญิ
ของเมอืงทีค่่อยๆ รกุคบืจาก จ.เชยีงใหม่ เข้ามายงั 
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สรพ. และ อบจ.ภเูกต็ ร่วมพฒันำ รพ.สต. 
มุ่งยกระดบัต้นแบบบรกิำรปฐมภูมคิรบวงจร

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
สถานพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อยกระดับด้านการ
สาธารณสุขมูลฐานและบริการสุขภาพระดับ 
ปฐมภมูจิงัหวดัภูเกต็ 

โดยม ีนายเรวตั อารรีอบ นายกองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต, พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ 
ผู้อ�านวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
เป็นผู้ร่วมลงนาม และ นพ.กู้ศักดิ์ กู ้เกียรติกูล  
นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัภเูก็ต ร่วมเป็นสกัขพียาน 
กติติมศกัดิ ์เมือ่วนัที ่13 ส.ค. 2567 ณ ห้องประชมุ
คอซิมบี ้อาคาร 2 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัภเูก็ต

พญ.ปิยวรรณ ลิม้ปัญญาเลิศ ผูอ้�านวยการ สรพ. 
กล่าวว่า การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริม 
สขุภาพต�าบล (รพ.สต.) ไปสงักดัอยูก่บัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ เป็นก้าวส�าคญัอกีก้าวหนึง่ในการกระจาย 
อ�านาจด้านสาธารณสุข ท�าให้ท้องถิ่นมีบทบาทใน
การจัดสรรทรัพยากรและจัดบริการสุขภาพ ให้
สอดคล้องกบัความต้องการในพืน้ที ่อย่างไรกดี็ กอ็าจ
มคีวามกงัวลจากประชาชนบางส่วนว่า เมือ่ รพ.สต. 
ออกจากการก�ากับของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 
คุณภาพมาตรฐานการบริการจะเป็นอย่างไร สรพ. 
ในฐานะที่เป็นองค์กรก�าหนดมาตรฐานและรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล จึงได้พัฒนา “มาตรฐาน 
สถานพยาบาลปฐมภูมิ” ขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทาง 

ในการก�ากบัควบคมุคณุภาพมาตรฐาน รพ.สต. ทีย้่าย
มาสังกัดกับท้องถิ่น เป็นหลักประกันให้ประชาชน
ว่าจะได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
ไม่ต�า่กว่ามาตรฐาน และเป็นการยกระดบัมาตรฐาน 
และคณุภาพในการให้บรกิารของสถานพยาบาล

การลงนามความร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็น 
วนัส�าคญัของ “การพฒันากระบวนการรบัรองคณุภาพ 
แบบสากลด้วยวถิคีนภเูกต็” โดยใช้มาตรฐานสากล
และกลไกการพัฒนาคุณภาพ เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาเครือข่ายระบบ
บริการเพ่ือประชาชนชาวภูเก็ต ตามนโยบาย การ
พฒันาเมอืงภเูก็ตให้เป็น Safety City และ Healthy 
City เพื่อภูเก็ตเป็น Model ต้นแบบของระบบ
บรกิารสขุภาพ โดย สรพ. ใช้การมส่ีวนร่วมออกแบบ
กระบวนการตามวถิคีนภเูกต็ ร่วมกบัการใช้หลกัคดิ 
“รูเ้ร่ืองเรา เข้าใจหลกั รกัประชาชน” 

ส�าหรับบทบาทหน้าท่ีของ สรพ. จะท�าหน้าที ่
ในการสือ่สารให้ความรู้กับบคุลากรของสถานพยาบาล 
ปฐมภูมิที่สนใจ เข้าสู ่การพัฒนายกระดับเป็น 
สถานพยาบาลปฐมภูมิต้นแบบ น�าไปปฏิบัติ หรือ
เข้าสูก่ระบวนการรบัรองขัน้พฒันาหรอืขัน้มาตรฐาน
สถานพยาบาลปฐมภมู ิและพฒันาเครือ่งมอื แนวทาง 
หรอืกลไกการพฒันา กระบวนการรบัรองการพฒันา 
กระบวนการประเมินการพัฒนาและการรับรอง
คณุภาพ การเยีย่มส�ารวจ รวมถงึผูป้ระเมนิการพฒันา
คณุภาพหรอืผูเ้ยีย่มส�ารวจ เพือ่เตรยีมการรบัรองการ
พฒันาและรบัรองคณุภาพมาตรฐานสถานพยาบาล
ปฐมภูมิ 

“รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ถ่ายทอดหรอืเผยแพร่องค์ความรูแ้ละเสรมิพลงัให้กบั
บคุลากรของสถานพยาบาลปฐมภมูแิละแกนน�าการ
พฒันาคณุภาพสถานพยาบาลปฐมภมู ิและสนบัสนุน
ทีป่รึกษาในพืน้ท่ี หรอืทมีวทิยากร องค์ความรู้ และ
หลักสูตรหรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ให้กับองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสถานพยาบาล 
ปฐมภูม”ิ พญ.ปิยวรรณ กล่าว

ด้าน นายเรวตั อารรีอบ นายก อบจ.ภเูกต็ กล่าวว่า  
มาตรา 250 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่
และอ�านาจดูแลและจัดท�าบริการสาธารณะและ
กจิกรรมสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นประกอบกับแผนการกระจายอ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 
และแผนปฏิบัติ การก�าหนดขั้นตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบบัที ่2)  
ด้านการถ่ายโอนภารกจิ ก�าหนดให้ส�านกังานปลดั
กระทรวงสาธารณสขุถ่ายโอนภารกจิสถานอีนามยั 
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงท�าให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) จากอ�าเภอเมือง 
ภเูกต็ กระทู้ ถลาง ท้ังสิน้จ�านวน 21 แห่ง ได้ถ่ายโอน 
มาสงักดั องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัครบถ้วนแล้ว 
ในปี 2567 

ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นก้าวส�าคัญในการ
เสริมสร้างระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการ
พฒันาเมอืงภเูกต็ให้เป็น Safety City และ Healthy 
City ที่จะเป็นส่วนขับเคลื่อน ตามนโยบายของ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัภเูกต็ทีจ่ะพฒันาจงัหวดั
ภูเก็ตให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยและทันสมัย 
ด้วยเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ตามนโยบายด�าเนนิการ
ของ อบจ.ใน 9 ด้าน เพือ่การพฒันาและยกระดบั
คณุภาพชวีติของประชาชน ซึง่ครอบคลมุในทุกมติิ  
ในการส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทกุด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสรมิสขุภาพ  
การพฒันาการศกึษา การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม รวมถงึ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้
ประชาชนในจงัหวดัภเูก็ตมคีณุภาพชวีติทีดี่ มคีวาม
ปลอดภัย และมสีขุภาพทีแ่ขง็แรง นโยบายดงักล่าว
จะถูกน�ามาประยุกต์ใช้ในทุกมิติของการพัฒนา 
เมอืงภเูกต็ เพือ่ให้ภเูกต็กลายเป็นเมอืงต้นแบบทีม่ี 
การพัฒนาอย่างย่ังยนืและครอบคลมุในทุกด้าน

“องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัภเูกต็ มเีป้าหมาย
ในการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนในจงัหวดั
ภูเก็ต ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านระบบบริการ 
ส่งเสริมป้องกันโรค การพัฒนาบุคลากร การใช้
เทคโนโลยีในการบริการสาธารณสุข และการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตให ้มีสุขภาพดีและ 
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิต อย่างมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือครั้งนี้ จะน�าไปสู่
การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพทีด่ขีึน้ ตามแนวทาง 
“การพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพแบบ
สากลด้วยวิถคีนภเูกต็” เพือ่ประชาชนภเูกต็ และ
จะเป็นต้นแบบให้กบัจงัหวดัอืน่ๆ ในโอกาสต่อไป” 
นายเรวตั กล่าว

ด้าน นายแพทย์กูศ้กัดิ ์กูเ้กยีรติกลู นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวในฐานะพยาน
กติติมศกัดิ ์ ว่า จงัหวดัภเูก็ตเป็นเมืองแห่งสขุภาพดี
ถ้วนหน้า การแพทย์และสาธารณสขุช้ันน�า ภายใต้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเฉพาะการ
ขบัเคลือ่นงานสขุภาพระดบัปฐมภมู ิซึง่ใช้มาตรฐาน
สถานพยาบาลปฐมภมูแิละกลไกการพฒันาคณุภาพ 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน และ
พฒันาเครอืข่ายระบบบรกิาร อย่างมส่ีวนร่วม จึง
รู้สึกชื่นชมยินดีในความตั้งใจของทั้ง 2 หน่วยงาน 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ด�าเนินงาน 
สนบัสนนุเป้าหมายของภเูกต็ทีเ่ป็นเมอืงทีม่ ีวสิยัทศัน์  
ภูเก็ตเมืองแห่งสุขภาพดีถ้วนหน้า การแพทย์และ
สาธารณสขุชัน้น�า ภายใต้นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทีท่นัสมยั ความร่วมมอืในครัง้นีจ้ะเป็นส่วนส�าคญั
ที่ช่วยผลักดันให้ ภูเก็ตสามารถบรรลุวิสัยทัศน ์
และเป้าประสงค์ดงักล่าวได้อย่างเป็นรปูธรรม ภายใต้ 
ค่านยิม PHUKET ทีมุ่ง่มัน่ในการสร้างสรรค์คณุภาพ
ชวีติทีด่ขีึน้ส�าหรบัประชาชนทกุคน

“เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นแรง
ผลักดันที่ส�าคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ของจงัหวดัภเูกต็ เพือ่ประชาชนชาวภูเกต็ ร่วมกนั 
พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิ โดยใช้
มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิและกลไกการ
พัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาคน 
พฒันางาน และพฒันาเครอืข่ายระบบบรกิารอย่าง
มีส่วนร่วม เป็นการ “พัฒนากระบวนการรับรอง
คณุภาพแบบสากลด้วยวถิคีนภเูกต็” ตามนโยบาย 
การพัฒนาเมอืงภูเกต็ให้เป็น Phuket Safety city 
และ Healthy City เพือ่ประชาชนชาวภเูก็ต และ
เป็น Model ต้นแบบของการพฒันาระบบบรกิาร
สขุภาพปฐมภมู ิของประเทศไทย ต่อไป” นายแพทย์
กูศ้กัดิ ์กล่าว

อว.เปิดแผนสร้ำงบคุลำกรยคุใหม่
ป้อนแรงงำนอตุสำหกรรมเป้ำหมำย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วจิยัและนวตักรรม (อว.) เปิดตวัแผนพฒันา
ก�าลังคน : ขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย
ด้วยนวตักรรมจดุประกายประเทศไทย สูก่าร
เป็นผู้น�าด้านบคุลากรยคุใหม่ ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย “IGNITING THAILAND’S FOR 
BRAINPOWER” 

นางสาวศภุมาส อศิรภักด ีรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวตักรรม (อว.) กล่าวว่า กระทรวง อว. 
ต้องการผลักดันให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์ให้มศีกัยภาพสงู พร้อมขบัเคลือ่นประเทศ
ไปด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม
ที่ก้าวหน้าล�้ายุค ซึ่งหน่วยบริหารและจัดการ
ทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน และทุนด้านการ
พฒันาสถาบนัอดุมศกึษา การวจิยัและการสร้าง
นวตักรรม (บพค.) เป็นอกีก�าลงัส�าคัญหนึง่ของ
ระบบวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (ววน.) 
ในการส่งเสรมิการพฒันาก�าลงัคนให้เป็นรปูธรรม  
โดยบรูณาการความร่วมมอืกับภาคส่วนต่างๆ 

แผนพฒันาก�าลงัคนภายใต้แนวคดิ “บ่มเพาะ 
เมลด็พนัธุแ์ห่งความส�าเร็จ” เป็นกลยทุธ์ส�าคัญ
ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรรุ ่นใหม่ให้ 
มทีกัษะ ความรู้ และความสามารถท่ีตอบโจทย์
ความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
อนาคต (Demand-driven platform) โดย 
จะเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการยกระดบัขดีความ
สามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยบนเวที

โลก เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
จะเป็นตวัเร่งให้เราสามารถเดนิทางไปสูจ่ดุหมาย
การสร้างคนของประเทศได้ อกีทัง้ ยงัเป็นการ
สร้างโอกาสใหม่ๆ แก่เยาวชนไทยท่ีก�าลงัเข้าสู่ 
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ให้มีระบบนิเวศ 
ทีเ่พยีบพร้อมรองรบัการเรยีนรู ้ โดยเฉพาะการ
เรียนรู้ตลอดทุกช่วงวัย (Lifelong learning) 
ท�าให้ลดความเหลือ่มล�า้ในการเข้าถงึระบบการ
ศกึษา ซึง่ อว. พร้อมสนับสนนุทกุแพลตฟอร์ม 
เพื่อสร้างและพัฒนาคนให้เป็นรากฐานในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นผู้น�า
ระดบัภมูภิาคและของโลกต่อไป

ด้าน ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง 
ผูอ้�านวยการ บพค. กล่าวว่า ในยคุท่ีเทคโนโลยี
และนวตักรรม เราต้องเตรยีมความพร้อมด้าน
ก�าลงัคน ให้รองรบัความผนัผวนของเทคโนโลยี 
ด้วยการสร้างทักษะและองค์ความรู้ที่จ�าเป็น 
ต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
โดยพัฒนาคนให้มีทั้ง Hard Skill ที่เป็น 
องค์ความรูเ้ฉพาะในสาขานัน้ๆ Technical Skill  
ทักษะเชิงเทคนิคอันจ�าเป็นการท�างานใน 
สายอาชพี และ Soft Skill ทักษะเชงิสมรรถนะ 
ส่วนบุคคลอันจ�าเป็นการพัฒนาชุดความคิด  
ซึ่งจะท�าให้ทรัพยากรบุคคลมีศักยภาพที่จะ
ผลกัดนัให้อตุสาหกรรมใหม่ๆ ของไทยได้เจรญิ
เตบิโตก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่อตุสาหกรรม 
ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle, EV) ปัญญาประดษิฐ์  
(Al) และเซมคิอนดกัเตอร์ (Semiconductor) 
ทีก่�าลงัได้รบัความสนใจอย่างมากในปัจจบุนั 

บพค. มเีครือ่งมือทีส่นบัสนนุกลไกการสร้าง
คน ตัง้แต่ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 
โดยจะร่วมมือผลักดัน ให้เกิดการพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล ให้มศีกัยภาพสงูตามนโยบาย
ของภาครฐั เพ่ือป้อนสูอุ่ตสาหกรรม EV จ�านวน 
3,600 คน อุตสาหกรรม Al ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นเซมิคอนดักเตอร์ การแพทย์และ  
EV จ�านวน 4,400 คน และอุตสาหกรรม  
Semiconductor จ�านวน 9,500 คน ภายใน 5 ปี  
ซึ่งจะช่วยยกระดับให้ประเทศไทยมีสัดส่วน  
นกัวจิยัจ�านวน 40 คนต่อประชากร 10,000 คน 
ตามเป้าหมายปี 2570

คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ม.มหดิล 
เป ิดโครงการการเพ่ิมศักยภาพการกู ้ชีพ 
แบบมปีระสทิธภิาพสงูในพืน้ทีบ่รเิวณใจกลาง
กรุงเทพมหานคร (MEDIC) ภายใต้โครงการ
บางกอกน้อยโมเดล มุง่พฒันาระบบการแพทย์
ฉกุเฉนิ เพือ่ลดรอยต่อของการท�างานระหว่าง
ทมีปฏิบตักิารและทมีกูชี้พ ในการลดอตัราการ
เสยีชวีติของผูป่้วยฉกุเฉนิ 

ศ. นพ.อภชิาต ิ อศัวมงคลกลุ  กล่าวว่า ที่
ผ่านมาการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน มัก
ประสบปัญหาในพื้นที่ที่จ�ากัดและห่างไกลจาก
สถานพยาบาล การเข้าถึงล�าบาก ส่งผลต่อการ
รกัษาพยาบาลทีล่่าช้า คณะแพทยศาสตร์ศริริาช
พยาบาล ได้เลง็เหน็ความส�าคญัของปัญหาดงักล่าว 
จงึพฒันาระบบการแพทย์ฉกุเฉนิให้มคีณุภาพ ตาม
พันธกิจการพัฒนาชุมชนรอบศิริราชอย่างยั่งยืน 
เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้เร็วขึ้นและครอบคลุม
ทกุพืน้ที ่ ซึง่ก่อนหน้านี ้ ได้จดัท�าโครงการพฒันา
เครือข่ายอาสาสมัครกู ้ชีพชุมชน ซึ่งเป็นการ
จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้างและประชาชนในพื้นที่ เพื่อ 
ท�าการปฐมพยาบาลก่อนรถพยาบาลจะไปถงึ ต่อมา 
ได ้มีการผลักดันให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
มคีวามทนัสมยัและเป็นต้นแบบในระดบันานาชาติ  
ผ่านโครงการการแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ ด้วย
เทคโนโลยเีครอืข่าย 5G ซึง่ท�าให้การช่วยเหลอืผูป่้วย 
ฉกุเฉินรวดเรว็ ถกูเวลา ถกูสถานท่ี และถกูต้อง 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการเข้าถงึระบบการ
แพทย์ฉกุเฉนิทีม่มีาตรฐานยิง่ขึน้ จงึเปิดโครงการ
การเพิม่ศกัยภาพการกูช้พีแบบมปีระสทิธภิาพสงู

ในพืน้ท่ีบรเิวณใจกลางกรงุเทพมหานคร โดยได้รบั
ความร่วมมอืจากหลายฝ่ายทีม่าร่วมออกแบบการ
ท�างานร่วมกัน อาท ิ การสือ่สาร การส่งต่อข้อมลู 
และการประสานงานกู้ชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
ไม่ว่าจะเป็น การช่วยหายใจหรือการกดหน้าอก 
พร้อมทัง้ใช้เคร่ืองกระตกุหวัใจไฟฟ้าชนดิอัตโนมตัิ 
(AED) ในการช่วยเหลอืผูป่้วยและวดัประสทิธภิาพ
การกูช้พีของทมีอาสาสมคัรมลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ และ 
อาสาสมคัรมลูนธิร่ิวมกตญัญใูนเขตพืน้ทีข่องโครงการ

ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ คณะ
แพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ได้จดัอบรมให้กบั 
เจ้าหน้าทีอ่าสาสมัครกูช้พีเป็นจ�านวน 216 คน  
รวมถงึมกีารตดิตามจากศนูย์บรกิารการแพทย์
ฉุกเฉินศิริราช พบว่าเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพ
กลุม่ดงักล่าว ได้น�าความรูม้าใช้ในการปฏบิติังาน 
จริงอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกต้อง
ตามหลักสากล อีกทั้งยังสามารถสนับสนุนการ
ท�างานทมีแพทย์พยาบาลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
สามารถลดอตัราการเสยีชวีติและโอกาสทีจ่ะเกดิ
ภาวะพิการ อีกทั้งยังสร้างความยั่งยืนในชุมชน
บางกอกน้อยในระยะยาว

รศ. นพ.พทิยา ด่านกุลชยั รองผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลศริริาช กล่าวว่า ท่ีผ่านมา ศนูย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินศิริราชได้น�ากระบวนการกู้ชีพ 
แบบมปีระสทิธิภาพสงู มาประยกุต์ใช้ในหน่วยงาน  
มีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ในแต่ละ
ต�าแหน่ง รวมถงึต้องผ่านการฝึกซ้อมและประเมนิผล 
นับครั้งไม่ถ้วน ท�าให้รอบปีที่ผ่านมามีผู้รอดชีวิต
จากภาวะหวัใจหยดุเต้นนอกโรงพยาบาล จาก 1% 

‘ศิริรำช’ ชูต้นแบบ ‘บำงกอกน้อยโมเดล’
เปิดกู้ชีพกู้ภัยคุณภำพสูง ใจกลำงกรุงเทพฯ

กลายเป็น 7% โดยเกอืบทัง้หมดสามารถกลบัมา 
ใช้ชวีติประจ�าวนัได้ตามปกติ

“ในอนาคตศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ศิริราช จะขยายการเพิ่มศักยภาพการกู้ชีพแบบ
มีประสิทธิภาพสูง ไปยังหน่วยปฏิบัติการแพทย ์
ขัน้พ้ืนฐาน หรอือาสาสมัครกูช้พีมูลนธิร่ิวมกตญัญู 
และมลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ เพือ่ให้การท�างานเดนิไปใน
ทศิทางเดยีวกนั ลดการเกดิภาวะพิการและอตัรา
การเสียชีวิต และจะน�ากระบวนการดังกล่าว  
เป็นต้นแบบในการขยายผลไปสูห่น่วยงานกู้ชพีอืน่ๆ  
ทัว่ประเทศต่อไป” รศ. นพ.พทิยา กล่าว

ผศ. นพ.ศรัทธา ริยาพันธ์ ประธานศูนย์
บรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิศิรริาช กล่าวว่า โครงการ 
MEDIC เป็น 1 ในโครงการที่ทางศูนย์บริการ 
การแพทย์ฉุกเฉินศิริราชได้ด�าเนินการ เพื่อเสริม 
ความแขง็แกร่งของห่วงโซ่แห่งการรอดชวีติ (Chain 
of Survival) จากข้อมลูในปัจจบุนัห่วงโซ่ส�าคญั 
ทีจ่ะท�าให้ผูป่้วยรอดชวีติ คอื การช่วยเหลอืจาก
ภาคประชาชนอย่างรวดเร็ว จากหน่วยปฏิบัติ
การแพทย์หรอืทมีกูช้พีอย่างมปีระสทิธภิาพ ศนูย์
บรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิศริริาช จงึได้สร้างโครงการ
พัฒนาระบบการกู้ชีพนอกโรงพยาบาลอย่างต่อ
เนือ่ง โดยให้ความส�าคญัในการท�างานร่วมกบัอาสา
สมคัรกูช้ีพมูลนธิร่ิวมกตญัญแูละมลูนธิป่ิอเตก็ติง๊ 
ผ่านกระบวนการท�างานเป็นทีมที่เรียกว่า การกู้
ชพีแบบมปีระสทิธิภาพสงู (High-performance 
CPR) เพือ่ช่วยลดขัน้ตอนทีไ่ม่เกิดประโยชน์ จาก
การติดตามพบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มอัตราการกลับมา 
ของชีพจรนอกโรงพยาบาลได้เป็น 2 เท่าจากเดมิ 
จนได้รับการตีพิมพ์ผลงานการพัฒนาระบบของ
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศิริราชในวารสาร
วชิาการระดบันานาชาติ

โครงการ MEDIC ได ้จัดท� าแนวทาง 
การท�างานร่วมกนั ระหว่างทมีกูช้พีขัน้พืน้ฐานและ 
ทมีกูช้พีขัน้สงูของโรงพยาบาลศริิราช ด้วยการอบรม 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและมูลนิธิป่อเต็กติ๊ง 
8 ครั้ง ได้รับการสนับสนุนเครื่องกระตุกไฟฟ้า
หวัใจอตัโนมตั ิหรอืเครือ่ง AED จากบรษิทั Zoll 
medical Thailand และยังมกีารประชมุร่วมกนั
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ติดตามประสทิธภิาพการท�างาน 
การเข้าถึงเคร่ือง AED ของประชาชน ก่อนที่ 
รถพยาบาลขัน้สงูจะเดนิทางไปถงึ เพือ่ให้ประชาชน
ได้รบัผลประโยชน์สงูสดุ” ผศ. นพ.ศรทัธา กล่าว

«เผ่าภมู»ิ น�าทพั กอช.-สศค.-สลากฯ สญัจร พงังา
ช ูสลากออมทรัพย์  ลุน้เงนิล้านทกุศกุร์ มติใิหม่การออมหลังเกษยีณ 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ที่ห้องไหมฟ้า 
โรงแรม เลอ เอราวัณ อ�าเภอเมือง จังหวัดพังงา 
กองทนุการออมแห่งชาต ิ(กอช.) จัดโครงการ สลาก
เกษียณ สญัจรทัว่ไทย โดย กอช. เป็นครัง้ที ่2 ในพืน้ที่
ภาคใต้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล  
รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการคลงั เป็นประธาน
ในพธีิ 

โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย  
ผูว่้าราชการจงัหวดัพงังา กล่าวต้อนรบั พร้อมด้วย 
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม กรรมการกองทุน 
การออมแห่งชาต ิและประธานอนกุรรมการส่งเสริม
การออมและสมาชิกสมัพนัธ์ ร่วมให้การต้อนรับ 

บรรยากาศในงาน มผีูแ้ทนจาก คณะผูบ้รหิาร
การคลังจังหวัด นายอ�าเภอ ก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก�านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนจาก อบต. 
อบจ. เทศบาล สมาชิก กอช. และชาวพังงา ร่วม
รบัฟังเป็นจ�านวนมาก พร้อมมกีารจัดแสดงบูธ จาก 
บรษัิท โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ�ากัด (มหาชน) หรอื 
NT และทรมูนัน่ี ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกจิกรรมด้วย

ดร.เผ่าภมู ิเปิดเผยว่า หลงัจากที ่ครม. มมีตเิหน็ชอบ  
โครงการ สลากออมทรัพย ์ เพื่อการเกษียณ  
เมือ่วนัที ่16 ก.ค. ทีผ่่านมา กระทรวงการคลงั ร่วมกบั
ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั (สศค.) ส�านกังานสลาก
กนิแบ่งรฐับาล และ กอช. ลงพ้ืนที ่เพ่ือสร้างการรบัรู ้
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือน�ามา
ปรบัปรงุโครงการฯ ดงักล่าว ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน และขดัเกลาให้ได้นโยบายทีด่ี 
และครอบคลุมที่สุด ซึ่ง กอช. เป็นหน่วยงานหลัก  
ในการส่งเสรมิการออมให้กับคนไทย ผ่านการสนับสนนุ 
จากภาครัฐ และเป็นกองทุนที่ส่งเสริมการวางแผน
ออมเงินในระยะยาว ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ  
ทัง้พ่อค้า ชาวไร่ชาวนา ทีม่อีายตุัง้แต่ 15-60 ปี สมาชกิ
สามารถออมเงินได้ตามความสมัครใจขั้นต�่าตั้งแต่  
50 บาท สงูสดุ 30,000 บาทต่อปี และรฐัสมทบสงูสดุ 
100% แต่ไม่เกนิ 1,800 บาทต่อปี 

ความคดิเหน็กบั สมาชกิ กอช. ในพืน้ที ่พร้อมเยีย่มชม 
การด�าเนินงาน ณ ตลาดลองแล บ้านบางนุ  
ต.กะไหล อ.ตะก่ัวทุง่ จ.พงังา โดยม ีนายพชิญพทัธ์ 
เรอืงชาตร ีนายอ�าเภอตะกัว่ทุง่ ให้การต้อนรับ

ส�าหรับ โครงการ “สลากเกษยีณ สญัจร ทัว่ไทย 
โดย กอช.” น้ัน กระทรวงการคลงั กองทนุการออม
แห่งชาต ิ(กอช.) ส�านกังานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 
และส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมลงพื้นที่
เพือ่สร้างการรบัรูใ้ห้ประชาชน รวมทัง้เปิดรบัฟังความ
คดิเหน็ของประชาชน เพือ่ขดัเกลาให้ได้นโยบายทีด่ี
ทีส่ดุ โดยมกี�าหนดการดงันี ้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
ที่จังหวัดสกลนคร (25 ส.ค.) และภาคเหนือ  

ดร.เผ่าภูมิ เปิดเผยว่า สลากเกษียณฯ นับเป็น
นวัตกรรมเชิงนโยบายใหม่ของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์ 
เพือ่ส่งเสรมิการออมทรพัย์ให้กบัประชาชน เนือ่งจากปัจจบุนั  
คนไทยส่วนใหญ่ ไม่มเีงนิออมทีเ่พยีงพอต่อการด�ารงชวีติ 
อกีทัง้รฐับาลยงัแบกรบัภาระงบประมาณจากเบีย้ยงัชพี 
ผูส้งูอาย ุกว่า 8 หมืน่ล้านบาทต่อปี และมแีนวโน้มท่ีจะ 
สูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงพฤติกรรมของคนไทยที่นิยม 
ซือ้สลากกินแบ่งรฐับาล จงึเป็นเหตใุห้ต้องอาศยัแรงจงูใจ
เรือ่งของเงนิรางวลั เพือ่ให้เกิดการออมทรพัย์ 

“นโยบายนีท้�าให้ประชาชนได้มทีางเลอืกในการเกบ็
ออม เพือ่การเกษยีณอายอุกีรปูแบบหนึง่ ในลกัษณะที่
คล้ายกบับ�าเหนจ็ แถมยงัได้ร่วมสนกุ ในการลุน้รางวลั
เงินล้าน ทุกวันศุกร์ อีกด้วย มั่นใจว่า สลากเกษียณ  
จะช่วยลดปัญหาคนไทยแก่แต่จนได้ในระดบัหน่ึง และ
ขอให้ทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน 
ขบัเคลือ่นโครงการฯ ดงักล่าว เพ่ือให้เป็นกลไกทีส่�าคญั 
ในการเกบ็ออม ส�าหรับแรงงานนอกระบบในระยะยาว
ต่อไป”  ดร.เผ่าภมู ิกล่าว 

ขณะที่ภายในงาน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และประธาน
อนุกรรมการส่งเสริมการออมและสมาชิกสัมพันธ์
และ นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ 
คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมบรรยาย
ในหวัข้อ การส่งเสรมิการออมกบั กอช. และการสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจ เก่ียวกบั กอช. พร้อมเปิดเวทเีสวนา 
หวัข้อ สลากเกษยีณ วช่ัินใหม่ การออม รบัสงัคมสูงวยั 
โดยมี ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลงั ดร.วโรทัย โกศลพศิิษฐ์กลุ ทีป่รึกษา
ด้านเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ส�านกังานเศรษฐกจิการ
คลงั พ.ท.หนนุ ศนัสนาคม ผูอ้�านวยการส�านกังานสลาก
กนิแบ่งรฐับาล และนางสาวจารลุกัษณ์ เรอืงสวุรรณ 
เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนผ่านเวทีเสวนา และรับฟัง 
ข้อเสนอแนะจากประชาชนชาวพงังา 

โอกาสนี้ ดร.เผ่าภูมิ และคณะผู้บริหาร กอช. 
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง ส�านักงานสลากกินแบ่ง
รฐับาล ได้ลงพืน้ทีพ่บปะสมาชกิ และร่วมแลกเปลีย่น

ทีจ่งัหวดัน่าน (28 ก.ย.) ในส่วนของหลกัเกณฑ์ “สลาก
ออมทรัพย์ เพื่อการเกษียณ” เบื้องต้น ก�าหนดให ้
ผูม้สีทิธซิือ้สลากฯ ประกอบด้วย 1. สมาชกิ กอช.  
2. ผูป้ระกนัตนมาตรา 40 และ 3. แรงงานนอกระบบ 
เป็นสลากขดูดจิทิลั จ�าหน่ายใบละ 50 บาท ซือ้ได้ 
ไม่เกนิ 3,000 บาทต่อเดอืน ออกรางวลัทกุวนัศกุร์ 
โดยก�าหนดเงนิรางวลั ไว้ 2 รางวลั ได้แก่ รางวลัที ่1 
จ�านวน 1 ล้านบาท 5 รางวัล และรางวลัท่ี 2 จ�านวน 
1,000 บาท 10,000 รางวลั เงนิค่าซือ้สลากฯ จะ
ถกูเกบ็เป็นเงนิออมในบญัช ี กอช. ของผูซ้ือ้สลากฯ 
แม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตาม สามารถรับเงินคืน 
เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แต่หากถูกรางวัล  
รบัเงนิได้ในทนัท ีท้ังน้ี รายละเอยีดเป็นไปตามมต ิครม.  
ที่เห็นชอบแนวทาง โครงการ “สลากออมทรัพย์  
เพือ่การเกษียณ” เมือ่วนัที ่16 ก.ค. 2567 (อาจจะมี
การเปลีย่นแปลง) อยูใ่นระหว่างการแก้ พ.ร.บ.กอช.

ดร.เผ่าภมู ิโรจนสกลุ

ศภุมาส อศิรภกัดี 
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สโมสรต�ารวจ ฉบบันีก้ารเมอืงระอ ุ เมือ่มตศิาล
รฐัธรรมนญูเฉยีดฉวิ 5 ต่อ 4 กรณแีต่งตัง้ “นายพิชติ 
ชืน่บาน” นัง่รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ีศาล
ถงึกบัฟันฉบั “นายเศรษฐา ทวสีนิ” ต้องพ้นจากเก้าอี ้
นายกฯ พร้อม ครม.ทัง้คณะ ชีน้ายกรฐัมนตร ีต้องรบัผดิชอบ 
ในฐานะผู้น�าความกราบบังคมทูลฯ เสนอบุคคลที่ 
ไม่สมควรทลูเกล้าฯ รูด้อียูแ่ล้วว่ามคุีณสมบัตต้ิองห้าม 
เป็นการละเมิดอ�านาจศาล ขาดความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นที่ประจักษ์ เสียเกียรติศักดิ์สมคบคนเสื่อมเสีย  

 ด้าน นายเศรษฐา ออกมาน้อมรบั เคารพใน
ค�าวนิจิฉยั ยนืยนัยดึหลกัความซือ่สตัย์-สจุรติมาตลอด 
แต่ไม่ขอพดู เพราะเป็นบทเรยีนราคาแพง   
ขณะที่กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย เสนอชื่อ 
นส.แพทองธาร ชนิวตัร” ลงชงิเก้าอี ้สร.1 ผลสภา
ผูแ้ทนฯ “เหน็ชอบ” ให้เป็นนายกรัฐมนตรคีนที ่ 31  
ด้วยคะแนนเสยีง 319 ต่อ 145 เสยีง  ลยุตัดวงจร 
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร  
ผู ้ช ่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. ลงพ้ืนที่ 
สภ.เชยีงแสน จ.เชียงราย เรยีก พล.ต.ต.อรรถสทิธิ ์ 
สดุสงวน รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.วรีะชน บญุทวี  
รอง ผบช.ภ.5 พร้อมหน่วยงานความมัน่คงชายแดน 
ถกทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลย ีไทย-
ลาว-เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองค�า ปราบ
ขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์  กวาดล้าง
องค์กรเถือ่น พล.ต.ต.ปรารถนา แผ่นผา ผบก.ภ.จว.
นนทบุรี เรียก พ.ต.อ.คมกฤษณ์ ค�าบุศย์ ผกก.
กก.สส.ภ.จว.นนทบรีุ พ.ต.อ.จาตรุนต์ อนรุกัษ์บณัฑติ 
ผกก.สภ.เมอืงนนทบรุ ีพ.ต.อ.สมชาย แจ้งธรรมมา 
ผกก.สภ.บางศรเีมอืง พ.ต.อ.พฤฒ จ�ารญูศาสน์ ผกก.
สภ.บางบวัทอง พ.ต.อ.วรีฤทธิ ์ พพิฒันาศกัดิ ์ ผกก.
ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี พร้อมหน่วยที่เก่ียวข้อง ประชุม
เร่งคดีแก๊งรุ่นพี่โหด สั่งเอกซเรย์ทุกพื้นที่กวาดล้าง
องค์กรเถือ่นให้สิน้ซาก  เดินหน้าสกดัยานรก  
พล.ต.อ.ต่อศกัดิ ์ สขุวมิล ผบ.ตร. ชืน่ชม พล.ต.ท. 
กฤตธาพล ยีส่าคร ผบช.ภ.5 น�าทมี พล.ต.ต.วรพงศ์ ค�าลอื  
ผบก.สส.ภ.5 พ.ต.อ.ชวูทิย์ กองแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.
ล�าปาง พ.ต.อ.รชัพล น้อยช่างคดิ รอง ผบก.ภ.จว.
เชยีงราย สกดัยาเสพตดิในพืน้ทีภ่าคเหนอื ยดึยาบ้า  
13 ล้านเมด็  ทะลกัเข้าพืน้ที ่พล.ต.ต.ธวธัเกยีรติ  
จินดาควรสนอง  ผบก.ภ.จว.ชลบุรี  น� าทีม  
พ.ต.อ.ชาตร ีสขุศริ ิรอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.ศภุฤกษ์อยูไ่พร  
ผกก.สภ.เมืองชลบุรี โชว์ผลงานจับการลักลอบ
ขนยานรก ขับรถหนีด่านตรวจ แต่ไปไม่รอด ยึด
ยาบ้า 4 แสนเม็ด มูลค่ากว่า 20 ล้าน   
ผลงานต�ารวจนครบาล พล.ต.อ.กติติร์ฐั พนัธุเ์พช็ร์ 
รอง ผบ.ตร. น�าทมี พล.ต.ท.ส�าราญ นวลมา ผูช่้วย 
ผบ.ตร. พล.ต.ท.ธิต ิแสงสว่าง ผบช.น. พล.ต.ต.ทนิกร 
รงัมาตย์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ภานพ วรธนัชชากลุ  

ผบก.น.8 พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.9 
พล.ต.ต.วรวทิย์ ญาณจนิดา ผบก.สปพ. พ.ต.อ.วชิยั 
สนสกุล ผกก.สส.บก.น.1 พ.ต.อ.ปราโมทย์  
จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม ระดมปิดล้อม
จับกุมยาเสพติด 216 เป้าหมายเมืองกรุง ถล่มไป  
41 เครอืข่าย ยดึยาบ้าร่วม 10 ล้านเมด็ ยดึทรพัย์  
ทั้งรถยนต์ คอนโด อาวุธอีกเพียบ มูลค่า 12 ล้าน   

 ขณะที่  พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ  
รอง ผบช.สตม. พร้อม พล.ต.ต.ประพันธ์ศักดิ์  

ประสานสขุ ผบก.สส.สตม. รวบเกาหลส่ีงกญัชาข้ามชาต ิ
-จีนเทาหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เครือข่ายพนัน
ออนไลน์ พบมเีงนิหมนุเวยีนกว่า 5 หมืน่ล้าน   
พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. สั่งการ 
พ.ต.อ.กรชิ วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ท.รุตนินัท์ 
สตัยาชยั พ.ต.ท.เชาว์นวฒุ ิ เลยีบมา พ.ต.ต.วรวฒุิ 
คงรกัษา สว.กก.4 บก.ปอศ. บกุจบัแก๊งอินฟลูเอนเซอร์ 
หลอกเหยือ่ลงทุนเทรด FOREX ยดึทรพัย์กว่า 7 ล้าน  

 พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. สั่งการ 

พล.ต.อ.ต่อศกัดิ ์สขุวิมล พล.ต.ท.ส�าราญ นวลมาพล.ต.อ.กติต์ิรฐั พนัธุเ์พช็ร์ พล.ต.ท.ธชัชยั ปิตะนลีะบตุร

 

ฉบบันี ้เปิดตวันายต�ารวจหนุม่ 
ลกูน�า้เคม็ ชือ่เล่น “ผูก้�ากบัอัน๋”
พ.ต.อ.อรรถพล อทิธโยภาสกลุ  
ต�าแหน่ง ผกก.สภ.ห้วยใหญ่ 

จ.ชลบุรี 
วนัเกดิ 23 มนีาคม 2519  เป็นชาว

จงัหวัดชลบรุี

สมชาย จรรยา...รายงาน

 การศกึษา
-  จบมัธยมศึกษาปีที 4  จากโรงเรียน 

เบญจมราชรงัสฤษฎิ ์จ.ฉะเชงิเทรา
- สอบตดิเตรยีมทหารรุน่ 35
-  เป็นนักเรียนนายร้อยต�ารวจ (นรต.)  

รุน่ 51
-  น.บ. จาก ม.สโุขทยัฯ พ.ศ. 2546
-  โรงเรียนผูก้�ากบั (ผกก.) รุ่น 93 จาก วตร. 

พ.ศ. 2556

 ประวัตกิารรบัราชการ
บรรจุประจ�าการเป็น รอง สว.ประจ�า 

รร.นรต. ก่อนจะเลื่อนชั้นเป็น สว.สป.สน. 
โคกคราม จากนัน้โยกไปเป็น สว.จร.สน.บางนา 
เลือ่นช้ันเป็นรอง ผกก.ป.สน.สทุธิสาร 

ย้ายไปเป็น รอง ผกก.ฝสต.1 กต.2 จต.  
โยกมาเป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านค่าย ภ.จว.

- ปี 2560 ได้รับรางวัลบุคคลส�าคัญ 
แห่งปี “WORLD TOP AWARD” จากสภา 
ศลิปวัฒนธรรมจิตตานภุานภุาพ

- ปี 2561 ได้รับคดัเลอืกให้เป็น ข้าราชการ
ต�ารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเย่ียม ตามประมวล
จรยิธรรรมและจรรยาบรรณของต�ารวจ ประจ�าปี  
2561 จากส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

- ปี 2564 ได้รบัคดัเลอืก ข้าราชการดเีด่น
ในสายงานป้องกนัปราบปราม ประจ�าปี 2564 
จากต�ารวจภธูรภาค 2

- ปี 2566 ผลตรวจการยกระดบัการบรกิาร
ประชาชนของสถานีต�ารวจ และผลการตรวจ
ราชการประจ�าปีของจเรต�ารวจ ได้เป็นอนัดบั 1  
ในระดบัโรงพกัระดบักลาง ของ ภ.จว.ชลบุรี

ระยอง ย้ายมาเป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านบงึ ภ.จว.
ชลบุรี โยกมาเป็น รอง ผกก.สส.สภ.หนองใหญ่ 
ภ.จว.ชลบุรี ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผกก.สภ. 
ห้วยใหญ่ ภ.จว.ชลบรีุ

 ผลงานเป็นเครือ่งการันตี
- ปี 2556 ได้รบัรางวลั บคุคลแห่งปี 2556 

สาขาขาผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดีเด่น จากสมัชชา
นกัจดัรายการข่าววทิยโุทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ์แห่ง
ประเทศไทย (รางวลัระฆังทอง)

- ปี 2557 ได้รบัรางวลั ผลงานดเีด่นด้านการ
ป้องกันและปราบปราม จากหนังสือพิมพ์ 191 
NEWS

- ปี 2557 ได้รบัรางวลัชดุปฏิบตักิารชมุชนและ
มวลชนสมัพนัธ์ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ดีเด่น จากกองบังคับการต�ารวจนครบาล 2  
กองบญัชาการต�ารวจนครบาล

- ปี 2558 ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็น ข้าราชการ 
ต�ารวจทีป่ระพฤติปฏบิตัดิเียีย่ม ตามประมวลจรยิธรรม 
และจรรยาบรรณของต�ารวจ ประจ�าปี 2558  
จากส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

- ปี 2558 ได้รบัรางวัล นาคราช “บคุคลดเีด่น
แห่งปี” จาก ฯพณฯ พลเอก พจิติร กลุละวณิชย์ 
องคมนตรี

- ปี 2559 ได้รับรางวัลทูตพระพุทธศาสนา 
วสิาขบชูาโลก จากสภาศลิปินส่งเสรมิพระพทุธศาสนา 
แห่งประเทศไทย

พ.ต.อ.อรรถพล อทิธโยภาสกลุ

เมือ่สนิค้าจนีท่วมไทย

พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว ผกก.6 บก.ป. พ.ต.ต. 
จอมพฤทธิ ์แก้วเรอืง สว.กก.6 บก.ป.  รวบ “เสีย่ก้อง”  
สามี “เจ ๊ปุ ้ย” หลอกคนไทยบังคับท�างานให้ 
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยเจ้าตัวซัด “ปอหนวดงาม” 
คอืตวัการใหญ่  เดนิหน้ากวาดล้างต่อเนือ่ง 
พล.ต.อ.กติติร์ฐั พนัธุเ์พช็ร์ รอง ผบ.ตร. สัง่ต�ารวจ
ทกุพืน้ที ่ ลยุปราบปรามผูล้กัลอบจ�าหน่ายบหุรีไ่ฟฟ้า 
ปกป้องเดก็ไทยจากพิษภยัและอนัตรายของบหุรีไ่ฟฟ้า 
ขูฟั่นเจ้าหน้าทีรั่ฐ หากพบมเีอีย่ว

สวัสดีครับบทความนี้ ขอพาทุกท่านไปดู
ทศิทางมลูค่าของเงนิการท�าโฆษณาดจิทิลัทีน่่า
สนใจ น�ามาเปิดมุมมองการท�าโฆษณาดิจิทัล 
ในประเทศไทยเรา โดยอ้างองิจาก AdNews แปล 
รายงาน Digital Media Wastetage ประจ�า
ไตรมาสของ Next&Co ซึง่เผยว่า นกัโฆษณา 
สญูเปล่าเสยีค่าโฆษณาดจิทัิลกว่า 123 ล้านดอลลาร์  
ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2024 ซึง่ถอืเป็นจ�านวนเงนิ
สงูสดุเท่าทีมี่การบันทกึไว้ โดยข้อมลูไตรมาสที ่2

แสดงให้เหน็ว่าการใช้จ่ายสือ่ดจิิทลัทีต่รวจสอบ 
แล้วทั้งหมดสูญเปล่าโดยเฉลี่ย 44% ตัวเลข 
ดงักล่าวเพิม่ขึน้ 25 ล้านดอลลาร์จากข้อมลูโฆษณา
ทีส่ญูเปล่าในไตรมาสทีแ่ล้ว และเกือบ 50 ล้าน
ดอลลาร์จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ล้ว

โดยปกตแิล้วโฆษณาสญูเปล่าในแต่ละไตรมาส
จะอยูร่ะหว่าง 70 ล้านดอลลาร์ถงึ 110 ล้านดอลลาร์ 
ข้อมูลที่รวบรวมจากเครื่องมือตรวจสอบสื่อ  

Prometheus ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Next&Co  
นั้นอ้างอิงจากบริษัท 37 แห่งที่มีงบประมาณ
โฆษณาดิจิทัลระหว่าง 500,000 ถึง 21 ล้าน
ดอลลาร์ ซึง่รวมถงึบริษทัข้ามชาต ิ (42%) บรษัิท 
ในประเทศ (357) บริษทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด ASX  
(11%) และบรษิทั SME (10%) แบรนด์ค้าปลกี 
ยังคงครองอันดับหนึ่งของการใช้จ่ายโฆษณาโดย
เปล่าประโยชน์สงูสดุที ่48 ล้านดอลลาร์

แม้ว่าการใช้จ่ายค้าปลีกโดยรวมจะลดลง 
แต ่แบรนด ์ค ้าปลีกกลับใช ้จ ่ายโฆษณาโดย 
เปล่าประโยชน์มากกว่าท่ีเคย โดยตัวเลขล่าสุด 
เพิม่ขึน้ 20 ล้านดอลลาร์จากข้อมูลไตรมาสแรก และ 
มากกว่า 8 ล้านดอลลาร์จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
ภาคการเงนิมกีารใช้จ่ายโฆษณาโดยเปล่าประโยชน์
สงูสดุเป็นอนัดบัสองที ่32 ล้านดอลลาร์ รองลงมา 
คอืภาคอสังหารมิทรพัย์ (16 ล้านดอลลาร์) ประกนัภัย  
(11 ล้านดอลลาร์) สุขภาพ (8.6 ล้านดอลลาร์)  
และการศึกษา (7.3 ล้านดอลลาร์) ซึ่งเป็น 
ครัง้แรกในปี 2024 ที ่Google ขึน้เป็นอนัดบัหนึง่ 
ในรายการใช้จ่ายโฆษณาผ่านช่องทางดิจิทัลโดย 

เปล่าประโยชน์ในบรรดาช่องทางสือ่ ในไตรมาสที ่2 มี 
การใช้จ่ายโฆษณาผ่าน Google โดยสญูเปล่าไป 
55.4 ล้านดอลลาร์ เพิม่ขึน้เกือบ 20 ล้านดอลลาร์
จากไตรมาสก่อนหน้า 

โดยแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram 
ของ Meta ตามมาเป็นอันดับสองที่ 52.9 ล้าน
ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 3 ล้านดอลลาร์จาก
ไตรมาสที ่ 1 และเกอืบ 7 ล้านดอลลาร์จากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน นอกจากนี ้ยงัมกีารสญูเปล่าเงนิ  
8.6 ล้านเหรยีญไปกบั Bing และ 6.1 ล้านเหรยีญ
ไปกบั LinkedIn 

จอห์น วลาซากาคสิ ผูก่้อตัง้ร่วมของ Next&Co  
กล่าวว่า เป็นเรื่องน่าตกตะลึงที่การใช้จ ่าย 

โฆษณาดิจิทัลโดยเปล่าประโยชน์ กลับพุ่งสูงสุด 
ในช่วงไม่กีเ่ดอืนทีผ่่านมา ทัง้ๆ ทีว่กิฤตค่าครองชีพ 
ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู ้บริโภคและ 
งบประมาณโฆษณาท่ีลดลงทัว่ประเทศ “แนวโน้ม
การใช้จ่ายโฆษณาดจิทิลัโดยเปล่าประโยชน์ก�าลงั
เคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ผิดอย่างแน่นอน และนี่
เป็นเรือ่งทีน่่ากงัวล” 

วลาซากาคสิ กล่าวว่า ตอนนี ้แบรนด์ต่างๆ ต้อง
พจิารณาประสทิธภิาพโฆษณาของตนอย่างใกล้ชดิ
และท�าความเข้าใจระดบัการใช้จ่ายอย่างสิน้เปลอืง 
อย่างแท้จริง ไม่มีที่ว ่างส�าหรับเงินโฆษณาที่ 
สญูเปล่า แบรนด์ต่างๆ ต้องมัน่ใจว่าเงนิทกุดอลลาร์
ทีใ่ช้จ่ายไปนัน้ให้ผลลพัธ์ทีด่ ี “ในสภาพเศรษฐกจิ 
เช่นนี ้การเข้าใจผลตอบแทนจากการลงทนุทีแ่น่นอน 
จากการใช้จ่ายโฆษณาของคณุอาจเป็นตวัก�าหนด
ว่าลูกค้าจะเชื่อมั่นในตนเองและประสบความ
ส�าเรจ็ในระยะสัน้และระยะยาวได้อย่างไร”

ซึง่ข้อมลูทัง้หมดนี ้ สามารถน�ามาเป็นมมุมอง  
แนวทาง โดยวเิคราะห์จากสถานการณ์ต่างๆ ของโลก 
และน�ามาประยุกต์ใช้ในการท�าโฆษณาดิจิทัล
ในบ้านเราได ้ โดยไม่ต ้องเสียเงินสูญเปล่า  
ภาพประกอบจาก TheDigitalArtist

กำรท�ำโฆษณำดจิทัิลท�ำเงินสญูเปล่ำ

อนไปประมาณ 20-30 ปีก่อน สนิค้าจนี 
ราคาถูก เริ่มหาช่องทางส่งออกขาย 

ต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะเป็นอปุกรณ์เครือ่งใช้  
เครื่องมือ ที่ผลิตด้วยเครื่องจักรง่ายๆ อาศัย
วตัถดุบิภายในประเทศและค่าแรงต�า่ แต่เพราะ
สนิค้ายงัขาดคณุภาพ  ขาดดไีซน์ แตกหกัพงัง่าย  
สินค้าจีนราคาถูกมาได้พักหนึ่งแล้วก็หายไป 
ไม่เป็นท่ีนยิมในตลาดไทย เมือ่เทยีบกบัสินค้าจาก 
ไต้หวนัหรอืญีปุ่น่                 

แต่ในวันน้ีการไหล่บ่าของทุนจีนและสินค้า
ราคาถกูจนีทีก่ลบัมาอกีครัง้อย่างรนุแรง ก�าลงัเป็น
ปัญหาใหญ่ทั้งในไทยและหลายประเทศในกลุ่ม
อาเซยีน เพราะดเูหมอืนมิใช่เพยีงกระแสชัว่คราว
ของทุนจากจีนที่แสวงหาแหล่งลงทุนใหม่ หรือ
สนิค้าจีนทีแ่สวงหาตลาดทีเ่หมาะสม  

หลายประเทศมองตรงกนัว่านีค่อืการค้าอย่าง
ไม่เป็นมติร เป็นทัง้การบกุยดึตลาดโดยนายทนุจนี 
และการทุม่ตลาดของสนิค้าจีน เพือ่ประโยชน์ของ
ระบบเศรษฐกิจจีนท่ีก�าลังประสบปัญหาภายใน
ประเทศ แต่จะสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ
ของหลายประเทศที่ทุนจีนและสินค้าจีนเข้าไป
ครองตลาด

สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา
และเหล่าพนัธมติรชาตยิโุรปทีด่�าเนนิต่อเนือ่งมา
เกอืบ 8 ปี ก�าลังซ้ือทีถ่ดถอยของชาตติะวนัตก อนั
เนือ่งมาจากสงครามรสัเซยี-ยูเครน ประกอบกบั
ผลกระทบจากโควดิและฟองสบูอ่สงัหาริมทรพัย์
แตกในประเทศจนี ส่งผลให้ตลาดในประเทศจนีมี
ปัญหาชะลอการบรโิภค สนิค้าทีเ่ป็นผลผลติจาก
ภาคอตุสาหกรรมจงึเหลอืบานเบอะกองล้นโรงงาน
และคลงัสนิค้า

ทางออกง่ายๆ ของจนีคอืระบายสนิค้าออกสู ่
ตลาดต่างประเทศในราคาถูก เพื่อเรียกทุนคืน
หรอืยอมเกบ็เศษเงนิเพือ่ขาดทนุน้อยลง  ดกีว่า
ปล่อยสนิค้ากองท้ิงเป็นขยะอยูใ่นประเทศ เหมอืน 
รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทีช่่วงเวลาหนึง่แข่งกนัผลติออกมา 
ล้นตลาดแล้วขายไม่ออกต้องจอดทิง้ตากแดดตาก
ฝนเป็นสสุานรถไฟฟ้า  

รถ EV จีนแข่งกันจนเจ๊งไปนับร้อยบริษัท 
ทีเ่มอืงจนี วนันีข้ยายฐานการผลติมาตัง้โรงงานทีไ่ทย 
เกอืบ 10 แบรนด์ตามค�าเชญิชวนของรฐับาลไทย 
ทีต้่องการดงึดูดเงนิลงทนุจากต่างชาต ิ จนีมาตาม 
ค�าเชญิแล้วต่างกใ็ช้กลยทุธ์เดมิคอื “สงครามราคา”  
หั่นราคาขายเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดจาก 
เจ้าตลาดเดมิจนตลาดรถยนต์ไทยป่ันป่วนไปทัง้ระบบ

รถจีนดัมพ์ราคาจนรถญี่ปุ ่นที่ครองตลาด
มานานกระอัก หลายแบรนด์ถอดใจปิดโรงงาน 
โบกมือซาโยนาระ บางเจ้าย้ายฐานการผลิตไป
ประเทศอื่น ส่วนโรงงานจีนสร้างอย่างรวดเร็ว 
ปานเนรมติ เพราะใช้ชิน้ส่วนน้อยมาก จ้างงานน้อย 
ไม่ถ่ายทอดเทคโนโลย ีไทยแทบไม่ได้อะไร สดุท้าย
อาจถกูสหรฐัฯ และยโุรปจบัตาว่า เป็นฐานการผลติ 
ของจีน ทีอ่าศยัไทยเลีย่งภาษี  

อี ก ผลกระทบสิ นค ้ า จี นที่ เ ห็ นชั ดคื อ
อตุสาหกรรมเครือ่งปรบัอากาศ  ผูป้ระกอบการไทย 
สามารถสร้างแบรนด์แอร์ไทยแข่งกับแอร์ญี่ปุ่น
หรอืสหรฐัฯ แล้วส่งออกต่างประเทศได้ แต่วนันีบ้าง
เจ้าต้องปิดกจิการ สูไ้ม่ได้ บางเจ้าปิดโรงงานเลกิ
ผลิตเพราะน�าเข้าจากจนีมาขายยงัถกูกว่า และเมือ่ 
แอร์ไทยตาย แอร์จนีกบ็กุเข้ามายดึตลาด

แม้แต่ “ชามตราไก่” สนิค้าหตัถอตุสาหกรรม
พืน้บ้านของจงัหวดัล�าปาง เคยขายดิบขายด ีวันนี ้
ขายไม่ออก เพราะถกูชามตราไก่จากจนีส่งเข้ามา 
ถล่มตลาดขายในราคาถูกกว่าต้นทุนการผลิต
ของไทย          

ไม่เพียงเท่านั้น อีคอมเมิร์ซจีนรายล่าสุด 
TEMU ที่ถล่มตลาดสหรัฐอเมริกาส�าเร็จมาแล้ว 
วนันีเ้ข้าไทยขายสนิค้าจากโรงงานลดราคาสงูสดุ 
90% ก�าลงัจะฆ่า SMEs ไทยให้ตายสนทิ โรงงาน
จะปิดมากกว่า 50% แรงงานจะตกงานอกีเท่าไร

เหตทุีส่นิค้าจนีท่วมตลาดไทยอย่างรวดเรว็นัน้ 
พอประมวลได้ดังนี้

1. น�าเข้าง่าย มหีลากหลายช่องทางเชือ่มต่อ
จากจีนผ่านประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและลักลอบหนภีาษี

2. มกีารอ้างข้อตกลงเขตการค้าเสรไีทย-จนี  
ทีท่�าให้ไทยเสยีเปรยีบ  

3. ข้าราชการเกยีร์ว่างไม่ท�างาน ไม่กวดขัน  
เอาหไูปนา เอาตาไปไร่ หรอืแกล้งหลบัหหูลบัตา อย่างเช่น 

ทุนจีนสีเทาที่เข้ามาท�ามาหากินได้อย่างเปิดเผย
ทัง้ๆ ทีรู้่ว่ามคีวามไม่ชอบมาพากล ใช้คนไทยเป็น
นอมนิเีปิดบรษัิทท�าธรุกิจ ซือ้บ้าน ซือ้สวนทุเรยีน  

4. คนไทยไม่สนบัสนนุสนิค้าไทย ชอบของถกู
แม้จะไม่มคีณุภาพ

5. ต้นทุนการผลิตสินค้าของจีนต�่ากว่าไทย
มาก มช่ีองทางค้าออนไลน์ทีไ่ม่ผ่านการตรวจสอบ
คณุภาพ เดมิไม่เสยีภาษ ี ผูข้ายถงึผูซ้ือ้ ไม่ต้องผ่าน
คนกลางเหมอืนสมยัก่อน เดีย๋วนีค้นจนีเหาะเข้ามา 
ขายถึงในบ้าน เปิดภัตตาคาร ร้านอาหาร ที่พัก  
ยดึเยาวราช ส�าเพง็ ร้านค้าในศนูย์การค้า ลงถงึ
ตลาดสดกนัแล้ว เอาผกัผลไม้เข้ามาขายถงึผูบ้รโิภค

6. สนิค้าจนีไม่ม ีมอก. หรือ อย. เพราะกฎหมายไทย 
อ่อนแอมาก ผู้ถือกฎหมายขี้เกียจท�างานบนโต๊ะ 
แต่ขยันท�างานใต้โต๊ะ

7. กรมศุลกากรละเลยปล่อยสินค้าราคาถูก 
เข้าประเทศ อดตีนายกฯ เศรษฐา ทวสีนิ เคยเอ่ยปาก 
ว่าเป็นกรมทีม่กีารวิง่เต้นมากทีส่ดุ ผลประโยชน์
ทบัซ้อนมากทีสุ่ด

8. ขดีความสามารถในการแข่งขนัของ SMEs ไทย 
ไม่มีทางสู้จีนได้ ทุนน้อยกว่า เทคโนโลยีล้าสมัย 
ขาดนวัตกรรม  ขาดการส่งเสริมสนับสนุนจาก
รฐับาลอย่างจริงจงั

9. ทนุจนีสเีทาเลีย่งกฎหมายทกุรปูแบบ ตัง้
โรงงานเถือ่น กรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม 
ได้แต่วิ่งไล่ข่าว ไม่เคยตรวจเจอก่อน กรณีกาก
อตุสาหกรรมอลูมเินยีม พบเป็นหมืน่ตนั ทัง้น�าเข้า 
จากจีนมาหลอมตะกรันอลูมิเนียม ท�ากันเป็น
เครือข่าย สร้างมลพิษแก่ชุมชนแต่ผ่านหูผ่านตา
เจ้าหน้าทีบ้่านเมอืง 

10. รัฐบาลเพิ่งตื่นรู้เม่ือวันที่ 12 สิงหาคม 
2567 อดตีนายกฯ เศรษฐา ทวสิีน เพิง่มอบหมาย
งาน รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ นายภูมิธรรม เวชยชัย ให้เป็นเจ้าภาพ
แก้ไขปัญหาสินค้าจีน โดยนายภูมิธรรมบอกว่า 
จะนัดหมาย 5 กระทรวง (คลงั,พาณชิย์, อตุสาหกรรม,  
สาธารณสุข และดิจิทัล) คุย แต่หลังจากนั้นแค่  
2 วัน ศาลรฐัธรรมนญูมคี�าวนิจิฉยัเด้งนายกฯเศรษฐา 
พ้นเก้าอีพ้ร้อมคณะรฐัมนตรี           แฟชั่นกิตติมศักดิ์ และ แฟชั่นประจ�าอ�าเภอ 

การจ�าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ
การยกระดับจากการวิจัยและบริการวิชาการ
ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม และสนิค้าทาง
วัฒนธรรม และที่ส�าคัญภายในงาน มีการน�า 
ผ้าไหมมาจ�าหน่ายลดราคาอีกด้วยนี้

ส�าหรับผลการประกวดออกแบบผลงาน
สร้างสรรค์แฟชัน่เครือ่งแต่งกายด้วยลายผ้าทอ
จงัหวัดมหาสารคาม ผูช้นะเลศิได้รับรางวลัท่ี 1  
พร้อมโล่เกยีรตยิศ ได้แก่ นายปิตพินัธ์ สร้างพล  
ในชื่อผลงาน Softness on the bloom 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกีรตยา  
พิมพิสาร, นางสาวธัญสิริ พลเยี่ยม ในชื่อ 
ผลงาน ขนมหันตรา และรางวัลรองชนะเลิศ 
อนัดบัที ่2 นางสาวกชกร สาระกมุาร ในชือ่ผลงาน 
ไฟแห่งมรดก

จ.มหำสำรคำม ชงูำนขบัเคล่ือนทนุวัฒนธรรม
“มหำไหมเมอืงคำมวจิติรำอำภรณ์ของแผ่นดนิฯ”

จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน “มหาไหม 
เมอืงคามวิจติราอาภรณ์ของแผ่นดนิ ภษูาศิลป์ 
จากท้องถิน่สูส่ากล” เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิ 
พระชนมพรรษา 92 พรรษา สมเดจ็พระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พนัปีหลวง 12 สิงหาคม 2567

เมือ่วันที ่23 สงิหาคม 2567 ท่ีพพิธิภัณฑ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง 
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นายนพสิทธิ์  
อดุมสวุรรณกลุ รองผูว่้าราชการจงัหวดัมหาสารคาม  
เป็นประธานเปิดงานมหาไหมเมอืงคามวจิติรา 
อาภรณ์ของแผ่นดิน ภูษาศิลป์จากท้องถิ่น  
สูส่ากล ครัง้ที ่4 เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิ

พระชนมพรรษา 92 พรรษา สมเดจ็พระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พนัปีหลวง 12 สงิหาคม 2567 โดยม ีนายชชูาติ  
ราชจนัทร์ วฒันธรรมจงัหวดัมหาสารคาม พร้อมด้วย  
หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม นักเรยีน นสิติ นกัศกึษา และหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องร่วมกจิกรรม

งาน “มหาไหมเมืองคามวิจิตราอาภรณ์ของ
แผ่นดิน ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล” ที่จัดข้ึน 
ในครัง้นีเ้ป็นความร่วมมือของทกุภาคส่วนในจงัหวดั 
มหาสารคาม ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน ในการ
สร้างพืน้ทีก่ารขบัเคลือ่นทนุวฒันธรรม เพือ่สร้าง 

ความเข้มแขง็ของเศรษฐกจิฐานรากและสร้างรายได้ 
ในระดบัชมุชน โดยฐานทรพัยากรและภมูปัิญญา
ท้องถิน่ ควบคูไ่ปกบัการถ่ายทอดองค์ความรู้ทีส่ัง่สม 
และสบืทอดมาจากบรรพบรุษุ อนัจะน�าไปสูส่�านกึ
ในคณุค่าและความส�าคัญและความร่วมมอื ในการ
พฒันาจงัหวดัมหาสารคามในอนาคต

โดยกจิกรรมภายในงานประกอบด้วย พธีิกล่าว
ราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 92 พรรษา สมเดจ็
พระนางเจ้าสริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ พระบรม 
ราชชนนีพันป ีหลวง 12 สิงหาคม 2567  
การประกวดออกแบบผลงานสร้างสรรค์แฟชั่น 
เครือ่งแต่งกายด้วยลายผ้าทอจังหวดัมหาสารคาม 
ในหวัข้อ “ผ้าไทย สไตล์ NEW GEN” ชงิเงนิรางวลั 
พร้อมโล่เกยีรติยศ มลูค่ารวมกว่า 50,000 บาท 
การเดนิแบบแฟช่ัน “ผ้าไทย สไตล์ NEW GEN” 

หลงัจากอรีงุตุงนงั งานการเมอืงดนั นางสาว
แพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกฯ คนใหม่  
และเจรจาพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลเพื่อจัดตั้ง 
ครม.ใหม่แล้ว นายภมูธิรรมบอกว่าจะเชญิทุกฝ่าย 
ทีเ่กีย่วข้องมาร่วมประชมุและอาจตัง้คณะกรรมการ 
ดูแลเร่ืองสินค้าจีนราคาถูกไร้มาตรฐานเป็นการ
เฉพาะ 

สรุปตามภาษาการเมืองคือ  ยังไม่ได้ท�า
อะไรเลย !?!

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ได ้
เรยีกร้องต่อรฐับาลมานานแล้วว่า ให้เร่งแก้ไขปัญหา 
สนิค้าจนีทะลกัเข้าประเทศอย่างจรงิจงั หลังพบว่า 
ยอดปิดโรงงาน SME ไทย เพิ่มขึ้น 86% ใน 
24 กลุม่อตุสาหกรรม โดยมีข้อมลูสนบัสนนุว่าช่วง 
6 เดอืนแรกของปี 2567 ไทยน�าเข้าสนิค้าจากจนี
เพิ่มขึ้นถึง 7.12%  ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 
จากจนีเกอืบ 7 แสนล้านบาท แนวโน้มเช่นนีค้าดว่า 
ไทยจะขาดดุลการค้าจีนตลอดปี 2567 ที่ระดับ 
1.4 ล้านล้านบาท

กกร.เสนอให้รัฐบาลเข้มงวดการตรวจสอบ
มาตรฐานสนิค้าน�าเข้า ก�ากับและควบคุมสนิค้าที่
หลีกเลี่ยงภาษี โดยบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กบัการค้าภายในประเทศอย่างเข้มข้น

ความจริงคือ จีนวันนี้ไม่ได้มาแค่สินค้า แต่
ยกมาท้ังSupply Chain เลย นายทนุจนีโดยการ
สนับสนนุของสถาบนัการเงนิจีน แรงงานจนี น�า
เข้าเคร่ืองจักร เทคโนโลยี วัตถุดิบ ระบบการ
ขนส่งและแอปพลเิคชัน่ทนัสมยัทีพ่ร้อมให้บรกิาร
ระบบออนไลน์  

ไทยจึงกลายเป็นเพียงผู้บริโภคของจีน ซึ่ง 
ถ ้าปล่อยไปถึงจุดหนึ่งคือ ขาดดุลการค้า 
จนล้มละลาย คอืหายนะการค้าไทย  คอืหายนะระบบ 
การผลติไทย
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“ฝนหลวง” เตมิน�ำ้ต้นทุนในเขือ่นและอ่ำงเกบ็น�ำ้
ช่วยเกษตรกรให้มีน�ำ้ใช้อย่ำงพอเพยีงหลงัฤดูฝน

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เริ่มปฏิบัติการฝนหลวง 
เพิม่ปรมิาณน�า้ต้นทนุในเขือ่นและอ่างกักเกบ็น�า้ 
ต่างๆ ทั่วประเทศ ในช่วงปลายฤดูฝน เพื่อ
ให้มีน�้าเพียงพอ รองรับความต้องการน�้าของ
เกษตรกร และสามารถรับมือกับสถานการณ์
ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2568 ตาม
แนวทางการขับเคล่ือนงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรอยู่ดี
มีสุข มีรายได้มั่นคง ภาคการเกษตรมีความ
แข็งแกร่ง โดยเน้นการท�างานแบบบูรณาการ 
กบัหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มแขง็ พร้อมรบัมอื
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการวิเคราะห์และ
วางแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน

การท�าฝนหลวงเพื่อเติมน�้าในเขื่อนและ
อ่างกักเก็บน�้า เป็นปฏิบัติการที่มีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกับการป้องกัน แก้ไข ฟื ้นฟู พื้นที่
เกษตรกรรมที่ประสบเหตุภัยแล้งและภัยพิบัติ 
รวมถึงการให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ  
ที่ต ้องการฝนหลวงอย่างทั่วถึง โดยการท�า 
ฝนหลวงในแต่ละครั้ง แต่ละพื้นท่ีรับผิดชอบ  
ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละภูมิภาค 
จะระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบปัญหา

อุทกภัยด้วย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบแก่พื้นที่
การเกษตรและพื้นที่อยู ่อาศัยของประชาชน  
ซึง่ในการปฏบิตักิารนี ้กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 
ได้เน้นย�้าในเรื่องประสิทธิภาพ และความพร้อม
ของอากาศยาน อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ที่ใช ้
ในการปฏิบัติการฝนหลวงแต่ละครั้ง เพื่อความ 
ปลอดภัยสูงสุดของผู้ปฏิบัติงานด้วย

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวง
และการบินเกษตร เปิดเผยว่า ประเทศไทย 
มีเขื่อนขนาดใหญ่อยู ่ประมาณ 25-30 เขื่อน 

ปริมาณน�้าในแต่ละเขื่อนมีความส�าคัญมาก  
เพราะถ้าหากว่ามพีายพัุดเข้ามาน้อย ไม่ว่าจะเป็น 
เขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่กวง เข่ือนกระเสียว  
และเขือ่นอืน่ๆ ในภาคกลาง กจ็ะได้รับผลกระทบ 
เนือ่งจากส่วนมากแล้วในแต่ละปี น�า้ไม่ค่อยเตม็เขือ่น  
เหตุเป็นเพราะปัจจัยต่างๆ เช่น ฝนอาจจะตก 
ไม่ทั่วฟ้า หรือฝนตกลงมา แต่ไปตกอยู่ท้ายเขื่อน  
อีกทั้ง ในการบริหารจัดการน�้าในบางพื้นที่  
เมือ่มฝีนตกลงมาเหนอืเขือ่นจ�านวนมาก หวัหน้า
โครงการชลประทานบางแห่ง บางพื้นที่ อาจจะ
ท�าการระบายน�้าออกจากเขื่อน เพื่อเพิ่มพื้นที่
รองรับน�า้ที่จะหลากลงมา 

แต่บังเอิญว่า เมื่อมีพายุเข้ามาในพื้นที่นั้น
จริงๆ ปรากฏว่าฝนไม่ตกหรือฝนตกน้อย ท�าให้
ไม่สามารถกักเก็บน�้าไว้ได้ในระดับท่ีน่าพอใจ 

คือประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจาก
ประสบการณ์ทีผ่่านมาแล้ว เรามกัจะพบว่า  
ปริมาณน�้าในเขื่อนแม่กวงและเขื่อน
เขื่อนสิริกิติ์ น�า้จะไม่ค่อยเต็ม จึงต้องเปิด
ปฏิบัติการท�าฝนหลวงเติมน�้าในเขื่อน 

จัดการน�้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�านักวิเคราะห์
เรื่องฝน ได้วิเคราะห์ตรงกันหมดว่า ช่วงปลายปี 
น�า้ในเขือ่นจะน้อย เหลอืกกัเกบ็ไว้ได้เพยีง 60-70 
เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในเดือนตุลาคม ท่านรัฐมนตรี
ไชยา จึงเห็นชอบให้เปิดปฏิบัติการคิกออฟท�า 
ฝนหลวงเตมิน�า้ในเขือ่น ซึง่กรมฝนหลวงได้สัง่การให้ 
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ 11 หน่วย
ปฏิบัติการ เร่งท�าฝนหลวงในทันที

“ถือเป ็นไฮไลต ์ของการท�าฝนหลวง 
ในช่วงปลายฤดูฝน เนื่องจากโอกาสในการท�า 
ฝนหลวงมมีาก ความชืน้ได้ อะไรได้ เราจงึต้องเร่ง 
ท�าฝนหลวงเติมน�้าในเขื่อนให้มากที่สุด” 

นายสุพิศ กล่าวว่า ส�าหรับการท�าฝนหลวง
เพื่อเติมน�้าต้นทุนลงในเขื่อนและอ่างเก็บน�้าปีนี้  
ก่อนปฏิบัติการทางกรมฝนหลวงได้วางแผน 
ไว้แล้วทัง้หมด ทัง้ในเรือ่งบคุลากร และเครือ่งบนิ 
ทีจ่ะใช้ในการท�าฝนหลวง รวมทัง้เรือ่งวสัดอุปุกรณ์
ต่างๆ ซึ่งจะต้องมีเพียงพอ เมื่อทุกอย่างพร้อม
หมดแล้ว หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ ก็จะ
ขึน้บนิปฏบิตักิาร ตามต�าราฝนหลวงพระราชทาน 

ที่กรมฝนหลวงยังท�างานในเชิงรุก เมื่อเกิด 
ปัญหาหรอืเกดิวกิฤตขึน้ในพืน้ทีใ่ด หน่วยปฏบิตักิาร 
ฝนหลวงก็จะเข้าไปท�าฝนหลวงให้ทันที ขอให ้
พี่น ้องเกษตรกรเบาใจได้ โดยกรมฝนหลวง 
จะเอานวัตกรรมหรือปัจจัยต่างๆ ไปช่วยเหลือ
พี่ๆ น้องๆ เกษตรกร ให้ได้มากที่สุด พร้อมจะ
จดัล�าดบัความส�าคญัก่อนหลงั ตามสภาพปัญหา
ของแต่ละพื้นที่ 

“ผมคดิว่าในอนาคต กรมฝนหลวงจะพฒันา 
มากกว่านีเ้ยอะ จากทีเ่ราได้ท�างานร่วมกนัมากว่า  
4 ปี เพราะฉะนัน้พีน้่องเกษตรกรขออย่าได้กงัวลใจ  

“การท�าฝนหลวงเพื่อเติมน�้าต้นทุนลงในเขื่อนและอ่างเก็บน�้าปีนี้ 
ก่อนปฏบิตักิาร ทางกรมฝนหลวงได้วางแผนไว้แล้วทัง้หมด ทัง้ในเรือ่ง
บุคลากร และเครื่องบินที่จะใช้ในการท�าฝนหลวง รวมทั้งเรื่องวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะต้องมีเพียงพอ เมื่อทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว  
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนท่ี ก็จะขึ้นบินปฏิบัติการ ตามต�ารา 
ฝนหลวงพระราชทาน ในทนัท”ี

ในทันที เนื่องจากความชื้นในอากาศมีอยู่แล้ว  
และบนท้องฟ้ากม็เีมฆอยูม่ากพอสมควร แต่บางครัง้ 
ก็ต้องบินขึ้นไปวางแกนเพิ่ม เลี้ยงเมฆให้โตขึ้น 
แล้วก็บินเข้าโจมตี ในพิกัดที่เหมาะสม เพื่อให้
เกิดฝนและมีน�้าไหลลงไปในเขื่อน จนกว่าเขื่อน
จะมีปริมาณน�้ากักเก็บอย่างเพียงพอ

“การท�าฝนหลวงวันนี้และในอนาคต ผมได ้
เน้นย�้ากับทีมงานของกรมฝนหลวง ไม่ว่าจะ 
เป็น ผอ.กอง ผอ.วิจัย ซึ่งได้ร่วมพูดคุยกันมา 
โดยตลอดว่า เราต้องบริหารจัดการการท�า 
ฝนหลวงเตมิน�า้ในเขือ่น ให้เป็นผลสมัฤทธิท์ีจั่บต้อง 
ได้ สามารถเห็นผลงานที่ชัดเจน ไม่ใช่ท�าเพื่อ 
เป็นแค่สัญลักษณ์ว่าท�าฝนแล้ว แต่เป้าหมาย 
หรือผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไรไม่รู ้ เพราะฉะนั้น 
ในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ผมก็ได้เรียก
ทุกคนมาวางแผนร่วมกัน โดยอาศัยข้อมูลจาก
ส�านกัวเิคราะห์ ปรมิาณน�า้ทกุส�านกั ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานกรมชลประทานในพืน้ทีต่่างๆ มาจดัท�า 
โครงการฝนหลวงเติมน�้าในเขื่อน ให้เห็นบรรลุ 
เป้าหมายเชิงประจักษ์”

นายสพุศิ เปิดเผยอกีว่า ส�าหรบัพืน้ทีป่ฏิบตักิาร 
เติมน�้าในเขื่อนปี 2567 พื้นที่ที่ต้องจับตาและ 
ให้ความส�าคญัเป็นพเิศษ ได้แก่ พืน้ทีภ่าคเหนอื  
เช่น เขือ่นแม่กวงและเขือ่นภมูพิล พืน้ทีภ่าคกลาง 
ก็จะเป็นเข่ือนกระเสียวและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  
รวมทั้งเขื่อนและอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ในพื้นที ่
ต่างๆ ที่จะต้องมีปริมาณน�้ากักเก็บไว้อย่าง 
เพียงพอ โดยจะมีการติดตามเฝ้าดูปริมาณน�้าว่า  
มีมากน้อยเพียงไร หากพบว่าน�้าในเขื่อนและ 
อ่างเก็บน�้ายังมีปริมาณน�า้น้อยอยู่ ก็จะเข้าไปท�า 
ฝนหลวงในทันที 

“ใครจะมองว่า เราท�าฝนหลวงในช่วงฤดูฝน 
ก็ไม่เป็นไร แต่ก่อนปฏิบัติการในแต่ละครั้ง  
เราจะมกีารศึกษาวเิคราะห์ พจิารณาข้อมลูต่างๆ 
อย่างละเอียดก่อน แล้วก็ดูพืชผลทางการเกษตร
ด้วยว่า จะมีประเด็นปัญหาหรือผลกระทบอะไร
หรือไม่ ซึ่งก็ต้องดูข้อมูลให้รอบด้าน ก่อนจะท�า
ฝนหลวงเติมน�้าในเขื่อนต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้” 

นายสุพิศ ยังได้ฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกร 
ทีห่่วงกงัวลเรือ่งฝนแล้ง น�า้ไม่เพยีงพอว่า ตราบใด 

มปัีญหาอะไรสามารถโทรเข้ากรมฝนหลวงได้เลย 
เรามีจิตอาสา หรือผู้ว่าฯ ตามที่ต่างๆ แล้วตอนนี ้
เราก็ได้อัปเดตเว็บไซต์ เพื่อให้พี่น้องได้เข้าถึง
ฝนหลวงได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในปีนี้ เรื่องโซเชียลมีเดียของกรมฝนหลวง  
ถกูจดัอยูล่�าดบัที ่3 เพราะฉะนัน้เราจะมุง่เน้นเรือ่งนี้  
เพื่อให้เกษตรกร และคนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงกรม 
ฝนหลวงให้ได้มากทีส่ดุ” อธบิดกีรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร กล่าว

 สพุศิ พทิกัษ์ธรรม

ให้ได้ปรมิาณทีเ่หมาะสม เพือ่ส�ารองไว้ใช้ส�าหรบั
เกษตรกรและผู้ที่ต้องการใช้น�า้หลังฤดูฝน

นายสุพิศ กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ ในปี พ.ศ. 
2566 ช่วงนั้นนายไชยา พรหมา เป็นรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก�ากับ
ดูแลกรมฝนหลวง ปรากฏว่า หน่วยงานบริหาร

ส�าหรบัเกษตรกรทีป่ระสบปัญหาฝนท้ิงช่วง 
ต้องการฝนหลวงเพือ่การเกษตร สามารถขอรบั
บริการฝนหลวงได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
ทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งอาสาสมัครฝนหลวง 
ในพื้นที่ หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของกรม 
ฝนหลวงและการบินเกษตร @drraa_pr และ  
FB : กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร โทรศพัท์ 
0 2109 5100 ต่อ 410
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ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยว่า ในปีนีค้าดว่าเกษตรกรจะเข้าร่วม
โครงการปลกูข้าวโพดหลงันามากขึน้ เนือ่งจาก 
ราคาที่ปรับเพิ่ มขึ้นจู ง ใจให ้ขยายพื้นที่ 
เพาะปลกู ประกอบกบัปรมิาณน�า้ทีค่าดว่าจะ
เพยีงพอ จงึสัง่การให้ทกุหน่วยงานบรูณาการ
ส่งเสรมิโครงการดงักล่าว  ส่วนหนึง่เพือ่ทดแทน

เกษตรกรลยุปลกู ‘ข้าวโพดเล้ียงสตัว์’ 
หลงันา แนะเชก็ดนิ ก่อนใส่ปุย๋

การน�าเข้าอกีประมาณ 4 ล้านตนัให้เพยีงพอต่อ
ความต้องการของอตุสาหกรรมผลติอาหารสตัว์ 
โดยปี 2567 คาดว่าจะมผีลผลิตรวม 4.99 ล้าน
ตนั  ราคาเฉลีย่ (ม.ค.–มิ.ย.) ทีเ่กษตรกรขายได้  
อยู่ที่ 8.78 บาทต่อกิโลกรัม มูลค่าการผลิต 
43,787.27 ล้านบาท  

นายอนสุรณ์ เทยีนศริฤิกษ์ ผูอ้�านวยการ 
กลุม่วจิยัปฐพวีทิยา กองวจิยัพฒันาปัจจยัการ
ผลติทางการเกษตร กรมวชิาการเกษตร กล่าว 
ว่า เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 
ให้เป็น 3 เท่า ภายใน 4 ปี ตามนโยบายรฐับาล 
กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา ที่มีภารกิจหน้าที่ในการ
ศกึษาค้นคว้า วิจยัและพฒันาวชิาการ เกีย่วกบั 
เทคโนโลยปีุย๋และสารปรับปรงุดิน รวมไปถงึการ
ให้ค�าแนะน�าการใช้ปุย๋กับข้าวโพด ให้เกษตรกร
ที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรฟรี 
โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย

ทัง้นี ้จากการรวบรวมข้อมลูการวเิคราะห์ดนิ 

ถึงปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืช
ว่าอยูใ่นระดบัใดเพือ่เป็นแนวทางการใช้ปุย๋ทีม่ี
ประสทิธภิาพ เหมาะสมตามความต้องการของ
ข้าวโพด สามารถใช้ปุย๋ได้ถกูอตัรา

กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการ
เกษตร กรมวชิาการเกษตร ทีไ่ด้มกีารจัดท�าตาราง 
การผสมปุ๋ยใช้เองส�าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
โดยทัว่ไปแบ่งใส่ปุย๋ 2 คร้ัง คอื 1. ใส่ปุย๋รองพืน้
พร้อมปลกู โดยผสมปุย๋ 18-46-0, 46-0-0 และ 
0-0-60 ตามน�้าหนักที่ก�าหนดแล้วใช้ให้หมด 
ครัง้เดยีว 2. ใส่ปุย๋ 46-0-0 เมือ่ข้าวโพดอายุ  
25-30 วนั หลงัปลกู โดยวธิโีรยข้างแถวแล้วกลบ

ส�าหรับการปรับปรุงดินก ่อนปลูกนั้น  
1.กรณดีนิมอีนิทรียวตัถตุ�า่ ใส่ปุย๋อินทรย์ี อตัรา 
700 กโิลกรมัต่อไร่ หว่านให้ทัว่พืน้ทีแ่ล้วไถกลบ
ก่อนปลูก 2. กรณีดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 
น้อยกว่า 5.5 ควรปรบัปรุงดนิด้วยปูนโดโลไมต์ 
อตัรา 100 กิโลกรมัต่อไร่ โดยหว่านให้ทัว่แปลง
ก่อนไถเตรยีมดนิ

วธิกีารเกบ็ตวัอย่างดนิในพืน้ทีป่ลกูข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ มีรายละเอียดดังนี้ 1. แบ่งแปลง 
เกบ็ตัวอย่างดนิตามสภาพของพืน้ที ่ชนดิดนิ ความ 
ลาดเอยีงของพืน้ที ่เพือ่ให้พืน้ทีม่คีวามสม�า่เสมอ 
ขนาดพ้ืนที ่5-10 ไร่ต่อแปลง 2. เก็บตวัอย่างดิน 
ให้ทัว่พืน้ทีอ่ย่างน้อย 5-10 จุดต่อแปลง ทีค่วามลกึ  
0-20 เซนติเมตร 3. น�าตัวอย่างดินมาคลุก
ให้เข้ากนั และแบ่งใส่ถงุประมาณ 1 กโิลกรมั
พร้อมบนัทกึรายละเอยีดตวัอย่าง เช่น สถานที ่
เก็บตัวอย่าง เป็นต้น และ 4. น�าตัวอย่างดิน 
ส่งวิเคราะห์ตามหน่วยงานที่รับวิเคราะห์
ตวัอย่างดนิ

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรมีการเก็บ
ตัวอย่างดินหลังเก็บเก่ียวผลผลิตมาวิเคราะห์
ในทกุๆ ปี เพือ่ทราบระดบัความอดุมสมบรูณ์
ของดิน และหากเกษตรกรต้องการปรึกษา 
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดินหรือการปรับปรุง 
ดิน และการใช้ปุ๋ย สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่ม
วจิยัปฐพวีทิยา กองวจิยัพฒันาปัจจัยการผลติ
ทางการเกษตร กรมวชิาการเกษตร เลขท่ี 50 
ลาดยาว จตุจกัร กรงุเทพฯ โทร. 0 2579 7514 
หรอื 0 2579 4116

กรมการข้าว เตรยีมคกิออฟ โปรเจก็ต์ “Thai  
Rice GCF” ต.ค.นี้ หลังได้รับเงินอุดหนุน 
จากเยอรมนี 38 ล้านยูโร เพิ่มศักยภาพชาวนา  
21 จงัหวดั หนนุการปลกูข้าวทีเ่ท่าทนัต่อภมูอิากาศ  
ยงัไม่รวมงบอดุหนนุจากอืน่รวม สงูสุด 118 ล้าน
ยโูร เป้า 5 ปี คาดลดก๊าซเรอืนกระจกมากกว่า 
2.4 ล้านตนั

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว 
และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน (GIZ) ได้รับการอนุมัติจากกองทุน 
ภมูอิากาศสเีขยีว (GCF) อนมุตัเิงนิสนบัสนนุ 38 ล้าน
ยูโร ในการด�าเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปลกูข้าวทีเ่ท่าทนัต่อภมูอิากาศ (Thai Rice GCF) 
ภายใต้การด�าเนนิการของโครงการเพิม่ศกัยภาพการ
ปลกูข้าวทีเ่ท่าทนัต่อภมูอิากาศ

โดยตลอด 5 ปี (ปี 2567-2572) เพือ่การปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสู่การท�านาที่ปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกต�า่ และเสรมิสร้างศกัยภาพในการปรบัตวั 
ต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ภูมิอากาศ และขยายผล
การด�าเนินงานของโครงการ Thai Rice NAMA  
ทั้งเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ 
โดยสนบัสนนุแก่ชาวนารายย่อยกว่า 253,400 ราย  
รวมทั้งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในภาคอตุสาหกรรมของไทยได้มากกว่า 2.4 ล้านตนั
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (CO2eq)

ดร.อรทยั ใจตุย้ ผูอ้�านวยการกลุม่วเิทศสมัพนัธ์
และโครงการพิเศษ ส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์
ข้าว กรมการข้าว กล่าวว่า ทางกรมได้ถอดบทเรยีน 
โครงการ Thai Rice NAMA เป็นหนึง่ในโครงการ
ที่สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย โดยการสนบัสนนุชาวนากว่า 1 แสนราย 
ในการปรับเปลี่ยนไปสู ่การท�านาแบบลดการ 
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ด้วยการให้ความรูผ่้านการ

อบรม ประกอบกบัมาตรการสนบัสนนุทางการเงนิ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดการลงทนุด้านเครื่องมอื
อุปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวข้อง กับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวและสนับสนุนการลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการท�านา ในพ้ืนที่  
6 จังหวัดได ้แก ่ ชัยนาท สิงห ์บุรี  อ ่างทอง 
พระนครศรอียธุยา ปทมุธาน ีและสพุรรณบรุ ีและได้ 
ขยายขยายพืน้ทีก่ารด�าเนนิโครงการเพิม่เตมิไปสูจ่งัหวดั 
ข้างเคยีง เช่น ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ พจิติร ลพบรุี 
และนครราชสมีา ซึง่โครงการได้สิน้สดุไปเมือ่เดอืน
กรกฎาคมทีผ่่านมา

จากความส�าเร็จของโครงการดังกล่าว จึงได ้
น�ามาต ่อยอดในโครงการเพิ่มศักยภาพการ 
ปลกูข้าวทีเ่ท่าทนัต่อภมิูอากาศ ในโครงการ Thai Rice 
GCF ด้วยงบประมาณสงูสดุถงึ 118 ล้านยโูร ผ่าน
การสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ อาทิ กองทุน 
ภมูอิากาศสเีขยีว (GCF) ทีอ่นมุตัเิงินสนบัสนนุมาแล้ว  
38 ล้านยโูรป

รวมถึงกรมการข้าว, สถาบันวิจัยข้าวระหว่าง
ประเทศ (IRIR), ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร, สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนั (BMZ) และ
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม (สผ.) อกีทัง้ความร่วมมอืจากภาคเอกชน
ทีเ่ก่ียวเนือ่งกับอตุสาหกรรมข้าวและอืน่ๆ ทีจ่ะเชญิ
เข้ามาร่วมสนบัสนนุในอนาคตต่อไป

ส�าหรับโครงการดังกล่าวนี้ มีเป้าหมายในการ
ปรับตัว เพือ่รบักบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ของชาวนารายย่อยจ�านวน 
253,400 ราย และสมาชกิในครวัเรอืน 750,000 ราย  
ในพ้ืนที่เป้าหมาย 21 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย  
เชยีงใหม่ อบุลราชธาน ีร้อยเอด็ สุรนิทร์ ศรสีะเกษ 
กาฬสนิธุ์ นครราชสมีา บรีุรมัย์ พษิณโุลก ก�าแพงเพชร 
พจิติร ชยันาท อ่างทอง  ปทมุธาน ีสงิห์บุร ีอยธุยา 
สพุรรณบรุ ีอทุยัธาน ีนครสวรรค์ และลพบรุ ีลดการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท�านาได้อย่างน้อย 
2.4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายใต้
ระยะด�าเนนิการของโครงการ ซึง่โครงการนีค้าดว่า
จะเร่ิมคกิออฟ ประมาณเดอืนตลุาคม 2567 นี้

ทัง้นี ้ รปูแบบของการด�าเนนิงานของโครงการ 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (mitigation) 
จะขบัเคลือ่นโครงการในเชงิบรูณาการได้อย่างเป็น
ระบบผ่าน 10 กจิกรรมหลกั อาท ิการสนบัสนนุการ
ลงทนุในเทคโนโลยปีล่อยคาร์บอนต�า่ การปรบัพืน้ที ่
แปลงนาด้วยระบบเลเซอร์, การจัดการน�้าระดับ
แปลงนา เช่น ในเขตชลประทานควรท�าระบบน�้า
เข้าออกคนละทาง เช่น เกดิวกิฤตน�า้เคม็รกุ เป็นต้น

การท�านาเปียกสลับแห้ง, การใส่ปุ ๋ยตาม
วิเคราะห์ดิน, การใช้พันธุ ์ข ้าวที่ทนต่อสภาพ 
ภมูอิากาศ และการรบัรองมาตรฐาน SRP ของข้าว
ทีท่�านาอย่างยัง่ยนื รวมถงึระบบการรบัซ้ือ เพือ่ให้
มัน่ใจว่าชาวนามกีารปฏบิตัติามแนวปฏบิติัทางการ
เกษตร แนวทางปฏบิตัทิีเ่ท่าทนัต่อภมูอิากาศ รวมถงึ
การปฏบิตัติามมาตรฐาน SRP/GAP พร้อมสนบัสนนุ
ให้เกิดความเชื่อมโยงทางการตลาดระหว่าง 
ภาคเอกชน (ผูร้บัซ้ือข้าว) และชาวนา (รวมถงึโรงส)ี 
ทีป่ลูกข้าวด้วย วธิที�านายัง่ยนืและเท่าต่อภมิูอากาศ
ตามแนวทางทีโ่ครงการฯ ส่งเสรมิ เป็นต้น

เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนอกจากจะช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจ�าในภาคอตุสาหกรรมของไทย 
ได้มากกว่า 2.4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด ์
เทยีบเท่าแล้ว ยงัสามารถช่วยลดการใช้น�า้ถงึ 50% 
เพิม่ผลผลติการท�านา 20% เพ่ิมรายได้ให้แก่ชาวนา  
20% สร้างงานให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึง
ปรบัปรุงคุณภาพดนิและป้องกนัการเสือ่มสภาพของ
พืน้ทีเ่พาะปลกูได้อกีด้วย

นายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและสิง่แวดล้อม (สส.) 
กล่าวว่า โครงการ Thai Rice GCF มเีป้าหมายเพ่ือ
สนบัสนนุการเปลีย่นแปลงในภาคส่วนข้าวไทย โดย
จะบรรลผุลส�าเรจ็ได้ด้วยการเปิดตวัแนวทางปฏบิตัิ
ด้านการเกษตรที่ยั่งยืนและค�านึงถึงสภาพอากาศ 
ในวงกว้าง ซึง่ท้ายทีส่ดุจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร
หลายพันรายทั่วประเทศไทย ซึ่งการด�าเนินงาน 
โครงการฯ คาดว่าจะเร่ิมในปี พ.ศ. 2567 และสิน้สดุ 
ในปี พ.ศ. 2572

ก่อนให้ค�าแนะน�าการใช้ปุ๋ย พบช่วยลดต้นทุน
ค่าปุ๋ยได้ประมาณ 20% จากต้นทุนของปุ๋ย ที่มี
ประมาณ 30% ของต้นทนุการเพาะปลกู และยงั 
ท�าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 10% การวิเคราะห์ดิน 
ก่อนปลกูข้าวโพดเล้ียงสตัว์ ร่วมกบัการให้ค�าแนะน�า 
การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให ้
เกษตรกรไม่ใช้ปุ ๋ยเกินความจ�าเป็นหากดินมี 
ธาตอุาหารชนดิน้ันมากอยูแ่ล้ว

โดยเมือ่เรว็ๆ นี ้นายปราโมทย์ ยาใจ อธบิดกีรม
พฒันาทีด่นิ (พด.) เป็นประธานในพธิเีปิดประชมุ
วชิาการกรมพฒันาทีด่นิ ประจ�าปี 2567 ภายใต้
หวัข้อ “สร้างนวตักรรม รูท้นัการเปลีย่นแปลง สู่
การบรหิารจดัการทรพัยากรดนิอย่างยัง่ยนื” โดยมี
คณะผูบ้รหิารกรมพฒันาทีด่นิ ผูแ้ทนหน่วยงานภาคี  
นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา และ 
ผูเ้ก่ียวข้องเข้าร่วมงาน ซึง่จดังานระหว่างวนัที ่21-23  
สงิหาคม 2567 ณ โรงแรม เดอะ รเีจ้นท์ ชะอ�า บชี 
รสีอร์ท จงัหวัดเพชรบุรี

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป ิดเผยว่า กรม
พัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักที่ด�าเนินการ
วิจัยด ้านการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน 
ให้สามารถใช้ประโยชน์ทีด่นิเพือ่การเกษตรได้อย่าง
มปีระสิทธภิาพและยัง่ยนื โดยให้ความส�าคัญในการ
ส่งเสรมิสนบัสนนุนกัวชิาการและนกัวจิยัได้พฒันา
ตนเองอย่างต่อเนือ่งในการวจัิยและสร้างนวตักรรม
เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพา
ตนเองในระดบัประเทศ และเพือ่การพฒันาเชงิพืน้ที่
และลดความเหลือ่มล�า้ โดยมุง่เน้นสร้างนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีที่สามารถน�าไปใช ้หรือน�าไป 
ปฏบิตัจิรงิในพืน้ท่ี ท�าให้เกดิการลดต้นทุนของเกษตรกร  
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดิน ลด 
ผลกระทบจากภยัพบิตัภิาคการเกษตร เช่น ภยัแล้ง 
น�า้ท่วม ปัญหาหมอกควนั หรอืฝุน่ PM2.5 เป็นต้น 

พด.โชว์ผลงานวจิยั สร้างนวตักรรม 
เพือ่จัดการทรพัยากรดนิอย่างยัง่ยนื 

ภาคนทิรรศการ เพือ่เป็นการพฒันาสร้างเครอืข่าย  
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้ 
น�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่  
ประชาสมัพนัธ์องค์ความรูด้้านการจดัการทรพัยากรดนิ 
และทีด่นิ รวมถงึน�าเสนอผลงานดีเด่นของหมอดนิ 
อาสาดีเด่นจากส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  
ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักยึดถือเป็นแบบอย่าง 
ในด้านการพฒันาทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอ
ให้ก�าลังใจนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจน
ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีใ่นการพฒันาผลงานวจัิย
ให้สามารถน�าไปใช้ในการช่วยเหลือให้เกษตรกร
ท�าการเกษตรได้อย่างมีประสทิธภิาพ มีรายได้และ
คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการขับเคลื่อนภารกิจ
ตามนโยบายของรฐับาลและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท�าให้เกดิการสร้างรายได้ภาคการเกษตร 
ตามหลกัการตลาดน�า นวตักรรมเสรมิ เพิม่รายได้  

รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพของ
นกัวจิยัให้มคีวามพร้อม รูท้นัการเปลีย่นแปลง น�า
มาสูก่ารต่อยอดนวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่รบัมอื
กบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ น�าไปสูก่ารบรหิาร
จดัการทรพัยากรดนิอย่างยัง่ยนื ซ่ึงจะต้องเน้นการ
ส่งเสริมและขยายผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ โดย 
สามารถพจิารณาได้ทัง้จากจ�านวนงานวจิยัเชงิบูรณาการ 
ที่ท�าให ้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
อย่างยัง่ยนื โดยเฉพาะงานวจิยัเชงิบรูณาการร่วมกบั
เครอืข่ายทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
ซึง่จะเป็นต้นแบบการบรหิารจัดการทรัพยากรดิน 
อย่างยั่งยืน ขยายผลสู่พื้นที่อื่นและน�าไปสู่การ
ปฏบิตัไิด้อย่างแท้จรงิ

ปราโมทย์ ยาใจ 

วริตัน์  ปราบทกุข์   

ส�าหรับสภาพพื้นดินที่เหมาะสมกับการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ ดินมีเนื้อในดินร่วน ดิน
ร่วนเหนยีว ดินร่วนปนทราย และดนิเหนยีวมกีาร
ระบายน�้าดี และถ่ายเทอากาศดี มีค่าความเป็น 
กรด-ด่างอยูใ่นช่วง 5.5-7.5 อนิทรยีวตัถมุากกว่า 1% 
ฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์มากกว่า 10 มลิลกิรมั
ต่อกิโลกรัม และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ 
มากกว่า 60 มลิลกิรมัต่อกโิลกรัม ดนิลกึมากกว่า 
75 เซนตเิมตร ถ้าดนิมคีวามเป็นกรด-ด่าง ต�า่กว่า 
5.0 จะเกดิความเป็นพษิของอะลมิูนมั แมงกานสี 
และเหลก็

แต่ถ้าดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงกว่า 8.0 
จะท�าให้ค่าความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร
ลดลง เช่น ฟอสฟอรสั สังกะส ีและเหลก็ การใช้ปุย๋ 
ตามค่าวเิคราะห์ดนิเป็นการใช้ปุย๋ให้ตรงกบัระดบั
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการ 
ธาตอุาหารของข้าวโพดผลวเิคราะห์ดนิสามารถบอก 

สวพส.ขบัเคลือ่นภูมิปัญญำหัตถกรรม 
ผลกัดนั Soft Power สร้ำงควำมเข้มแข็ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) หรือ สวพส. ด�าเนินงานส่งเสริม
หัตถกรรมชนเผ่าบนพื้นท่ีสูงภูมิปัญญาที่มี
เอกลกัษณ์โดดเด่นและความสวยงาม สบืสาน
ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ ่น ท�าให้เกิดอาชีพ เกิดการ
สร้างงานสร้างรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้แก่คนในชุมชน โดยเฉพาะการสร้างสรรค ์
ผลงานหตัถกรรมให้มมีลูค่าเพิม่ ขบัเคลือ่น Soft 
Power เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยสร้างความเข้มแขง็
ในเชิงวัฒนธรรม จนน�าไปสู่การสร้างรายได ้
เชงิเศรษฐกิจตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า 
ในหลายกลุม่

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู ้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวว ่า  
คนบนพืน้ทีส่งูมีรายได้หลกัจากภาคการเกษตร 
ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 
ในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินและ 
ความยากจน ผลจากการด�าเนนิงานส่งเสรมิอาชพี 
นอกภาคเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา 
งานหตัถกรรม ซึง่เป็นภมูปัิญญาดัง้เดมิของชนเผ่า  
โดยในระยะทีผ่่านมาสามารถสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรใน 23 ชมุชน จ�านวน 19,439,477 บาท  
สร้างรายได้เสรมิให้กบัชมุชนบนพืน้ทีส่งูได้อย่าง
เพยีงพอ ช่วยแก้ปัญหาความยากจน เสริมสร้าง
ความเข้มแขง็แก่ชมุชน 

นอกจากนี ้ยงัมส่ีวนช่วยอนรุกัษ์และสบืสาน
ศลิปวฒันธรรมของแต่ละชนเผ่าทีม่เีอกลกัษณ์ 

ภูมิปัญญาดั้งเดิม ก่อให้เกิดความผูกพันของ
สมาชกิในครอบครวั โดยเฉพาะผูห้ญงิ ผูส้งูอายุ 
และผูพิ้การ

ชมุชนบ้านปางแดงในเป็นอกีหนึง่ตวัอย่าง
ของการน�างานหตัถกรรมทีเ่ป็นอาชพีนอกภาค
การเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการ
ด�ารงชพี และสร้างสนิค้าทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ สวพส. 
ยังมีการด�าเนินงานขยายผลไปยังพี้นท่ีอ่ืนๆ 
เช่น กลุม่ผ้าทอกะเหรีย่งทีคอีมก๋อย “TeeKee 
Omkoi” ของกลุม่หตัถกรรมบ้านห้วยปหูลวง  
ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง 
แม่แฮหลวง ในการย้อมสีธรรมชาติที่เป็น 
อตัลกัษณ์ตามภมูสิงัคมของพืน้ทีน่ัน้ๆ และกลุม่
แม่บ้าน/ผู้สูงอายุบ้านแม่สายนาเลา ในพื้นที่ 
โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงโหล่งขอด  
ร่วมกบัโครงการวจัิยและพฒันาการเพาะปลกู
และแปรรปูเฮมพ์ โดยน�าเส้นด้ายเฮมพ์ผสมกบั 
ฝ้ายที่ป ั ่นแบบอุตสาหกรรมและน�ามาให้ 
กลุม่ทดลองทอเป็นผนืผ้าด้วยกีเ่อว และได้ต่อยอด 
จากการย้อมสีธรรมชาติ ไปยังการอนุรักษ์
ป่าที่มีไม้ที่ใช้ในการย้อม รวมถึงการพัฒนา
กระบวนการย้อมสีธรรมชาติที่ช่วยลดการเกิด
มลพิษ ตลอดจนประสานงานด้านการตลาด 
เพื่อหาช่องทางตลาดสินค้าหัตถกรรมและ 
ส่งเสรมิการจ�าหน่ายสนิค้าออนไลน์และออฟไลน์ 
ให้กว้างขวางมากยิง่ข้ึน

นายวิรัตน ์   กล ่าวทิ้ งท ้ายว ่า  งาน 
หตัถกรรมชนเผ่าซึง่ท�าจากวสัดทุางธรรมชาต ิไม่ได้ 
มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่
ยังพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ระบบ 
นิเวศของชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อม  
ท�าให้ชมุชนเกดิความหวงแหนและตระหนกัถงึ 
ความส�าคญัของป่าท่ีเป็นวัตถดุบิส�าคัญช่วยต่อยอด 
สูภ่มูปัิญญาดัง้เดมิและสบืทอดให้คงอยูต่่อไป

สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Soft 
Power) ของรฐับาล โดยผลิตภณัฑ์หตัถกรรมจาก
ภูมิปัญญาชนเผ่า ถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกจิบนพืน้ฐานของการใช้องค์ความรู ้ในการ 
สร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ร่วมกับเทคโนโลยี 
และนวตักรรมสมยัใหม่ทีเ่ยาวชนรุน่ใหม่น�าเข้ามา
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าให้แก่คนทั่วไป
ผ่านทางการสือ่สารแบบออนไลน์ต่างๆ  

ผลจากการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ในการขยายองค์ความรูท้ีไ่ด้จากงานวจิยั
และการพฒันานวตักรรมของ สวพส. ท�าให้เกดิ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง
ให้อยู่ดีมีสุข เกิดชุมชนต้นแบบสร้างมูลค่าเพิ่ม
ภมูปัิญญาชนเผ่า “Soft Power” จากวสิาหกจิ 
ชุมชนกลุ่มหัตถกรรมย้อมสีธรรมชาติบ้านปาง
แดงใน อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ ได้รับพระราชทาน
ลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  
จากพระเมตตาของ สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้า 
สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผ่านกรมการ
พัฒนาชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการปักลาย 
บนผลติภณัฑ์ของกลุม่ ให้สร้างสรรค์งานหตัถกรรม 
สืบสาน อนุรักษ์อัตลักษณ์และวัฒนธรรมชนเผ่า 
ท�าให้เยาวชนรุ่นใหม่ปรับเปลี่ยนแนวความคิด 
ทีจ่ะย้ายกลบัถิน่ฐาน จงึเป็นก้าวส�าคญัทีต่อบโจทย์
ว่า เมือ่คนรุน่ใหม่กลบับ้านแล้วจะท�าอะไร เพราะ
คนเหล่านีเ้รียกว่าเป็นคนสองวฒันธรรมคอื รูจ้กั
ข้างนอกและข้างใน และเป็นคนขับเคลื่อนหลัก 
ในชมุชน อย่างไรกต็าม ผูส้งูอายใุนชมุชนจะกลายเป็น 
ฟันเฟืองส�าคัญที่มีความรู ้ ความช�านาญจาก

การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินในครั้งนี้ 
มีกิจกรรมบรรยายพิเศษ “การเปลี่ยนแปลง 
ภมูอิากาศ (Climate change) / Carbon Credit”  
และ “การจดัการธาตอุาหารพชื” เสวนาพเิศษ “เทคนคิ 
การเขียนโครงการวจิยัเพือ่ให้ได้รบัทนุ” กจิกรรม 
สร้างค่านยิม Team for Soils และเป็นเวทกีารน�าเสนอ 
ผลงานวิชาการดีเด่นตามสาขาวิชาการ 7 สาขา 
ได้แก่ สาขาอนุรักษ์ดินและน�้า สาขาเทคโนโลย ี
ชวีภาพทางดนิ สาขาการจดัการดนิปัญหา สาขา 
ปรบัปรงุบ�ารงุดนิ สาขาจดัท�าฐานข้อมลูทรัพยากรดนิ 
/ที่ดิน และการประยุกต์ใช้ สาขาวิทยาศาสตร์
และสิง่แวดล้อม สาขานโยบาย เศรษฐสงัคม และ
การบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งภาคบรรยายและ 

การรับมือกับภัยพิบัติทางการเกษตร การ 
สร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การ
สนับสนุนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ การ 
ยกระดบัห้องปฏิบตักิาร (Future Lab) การจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ และการท�าการเกษตรทีใ่ส่ใจ
ต่อสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้ ส�าหรบัผูส้นใจนวตักรรมและ
เทคโนโลยขีองกรมพฒันาทีด่นิทีน่่าสนใจ สามารถ
ไปเยีย่มชมได้ทีง่านวนัดนิโลก ปี 2567 “Caring 
for soils: measure, monitor, manage ใส่ใจ
มาตรฐาน ตรวจวดัจดัการ ดนิดยีัง่ยนื” ระหว่างวนัที่ 
5-11 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 ณ ศนูย์วจิยัการอนรุกัษ์
ดนิและน�า้ อ�าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา

ดนัปลกูข้าว ลดก๊าซเรือนกระจก 
รฐัระดมฯ หนนุชาวนา 2.5 แสนราย



ปีที่ 18 ฉบับที่ 435 วันที่ 1-15 กันยายน 256712 เกษตรน�าไทย

ดงันัน้ การทีเ่กษตรกรจะท�าการเลีย้งเป็ดไล่ทุง่ 
ควรมีการขึ้นทะเบียนฝูงเป็ดไล่ทุ่งให้ครบถ้วน 
และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรค 
ไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง ที่ออกโดยกรมปศุสัตว์  
จะท�าให้สามารถติดตามตรวจสอบย้อนกลับ  
และช่วยควบคมุการแพร่กระจายของโรคได้เมือ่มี
การระบาดเกดิขึน้

โดยการเลีย้งเป็ดไล่ทุง่ เป็นการเลีย้งสตัว์ปีก 
ตามธรรมชาติ ทางเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ ่ง  
จึงควรที่จะท�าการขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ให ้
ถกูต้อง ได้รบัการท�าวคัซนีป้องกนัโรคตามโปรแกรม 
ทีไ่ด้รบัการดูแลจากกรมปศสุตัว์ เพือ่ให้เป็ดทีเ่ลีย้ง
ปลอดโรคตดิต่อทีส่�าคญั มสีขุภาพแขง็แรงและมี
ภมูคุ้ิมกนัต่อโรค และส่งผลให้ไข่ทีไ่ด้จากเป็ดไล่ทุง่
นัน้มคุีณภาพ สตัว์ปลอดโรค ผูบ้รโิภคปลอดภยั

ส�านักควบคุม ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์ 
กรมปศสุตัว์ เปิดเผยว่า การเลีย้งเป็ดไล่ทุง่ เป็น
ภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิม ที่ผสมผสานวิถีชีวิต
เกษตรกรรมเข้ากับธรรมชาติ เป็นวิธีการเกษตร 
อินทรีย์ที่ยั่งยืน เป็ดไล่ทุ่งถูกปล่อยให้หากินตาม
ทุง่นา ช่วยลดต้นทนุการผลติของเกษตรกร อกีทัง้ 
เป็นการช่วยควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืช  
ก�าจดัวชัพชื และเพิม่ปุย๋อนิทรย์ีให้กบัดนิ ช่วยให้ 
เกษตรกรลดการใช ้ยาฆ่าแมลงและปุ ๋ยเคมี  
อีกทั้งมูลเป็ดยังเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดี ช่วยให้ดิน 
มคีวามอดุมสมบรูณ์ ส่งผลดต่ีอระบบนเิวศ เป็นมติร 
ต ่อสิ่ งแวดล ้อมและผลผลิตทางการเกษตร  
ในแง่ของการสร้างรายได้นั้น เกษตรกรสามารถ
จ�าหน่ายไข่เป็ด ปุย๋คอก และเนือ้เป็ด ซ่ึงทัง้หมดนี ้
ล้วนเป็นจดุเด่นของการเลีย้งเป็ดไล่ทุง่

“เป็ดไล่ทุง่” วถิชีวีติเกษตรกรไทย
กรมปศสุตัว์ เสรมิแกร่ง “ออกสมดุประจ�าฝงูเป็ด” ยกระดบัการเล้ียงให้ปลอดภยั

ปลอดโรค เพิม่ความมัน่ใจผูบ้ริโภค แนะเกษตรกรทกุราย ตดิต่อข้ึนทะเบยีน
ได้ทีส่�านกังานปศสุตัว์จงัหวดั ทกุพืน้ท่ี

ส�าหรับการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ ่งนั้น มีรูปแบบ 
การเลี้ ยงที่ ไม ่ยุ ่ งยาก แต ่ ในทางกลับกัน  
การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งก็มีความเสี่ยงต่อการระบาด
ของโรคไข้หวดันกได้ เนือ่งจากเป็ดมโีอกาสสมัผัส
กบันกธรรมชาตซิึง่เป็นแหล่งรงัโรคได้ตลอดเวลา 
อีกทั้งยังต้องมีการเคลื่อนย้ายสถานที่เพื่อหา 
แหล่งอาหารใหม่อยูเ่สมอ

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการเลี้ยงให้มีความ
ปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 
กรมปศุสัตว์ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็ดไล่ทุ่ง ซึ่ง
เกษตรกรจะได้รบัหนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีน
เป็ดไล่ทุง่ (สมดุประจ�าฝงูเป็ด) และสามารถทีจ่ะ
ได้รบัอนญุาตให้เคลือ่นย้ายเป็ดได้ โดยในสมดุ 
จะมข้ีอมลูทีร่ะบชุือ่เจ้าของเป็ด ผูเ้ลีย้งประจ�า 
ฝงูเป็ด สายพันธุเ์ป็ด จ�านวนเป็ดในฝงู อาย ุและ
เพศ มรีายละเอยีดทีส่ามารถตดิตามฝงูเป็ดว่า
มีประวัติการท�าวัคซีนการเคลื่อนย้าย รวมทั้ง
ข้อมลูค�าแนะน�าต่างๆ เกีย่วกบัการดแูลสขุภาพ
เป็ดในฝูง ซ่ึงเกษตรกรทุกรายสามารถขอ 
ขึ้นทะเบียนได้ที่ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
ในพืน้ทีไ่ด้ทกุจังหวดั

ทัง้นีเ้กษตรกรและผูเ้ลีย้งเป็ดไล่ทุง่ สามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักควบคุม 
ป ้องกันและบ�าบัดโรคสัตว ์ กรมปศุสัตว ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2653 4444 หรือที่
ส�านกังานปศสุตัว์จังหวดัทกุจงัหวดั ทัว่ประเทศ

ส�านกัควบคมุ ป้องกันและบ�าบดัโรคสัตว์ กรมปศสุตัว์ หมายเลขโทรศพัท์ 0 2653 4444

โครงกำรอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยน�ำ้รี 
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิจงัหวดัอตุรดติถ์
โครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยน�า้ร ีอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าร ิจงัหวดัอตุรดติถ์ เป็นโครงการจัดหา
แหล่งน�้าเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้า 
เพ่ือการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรม  
เพือ่พืน้ทีแ่ปลงอพยพจากการสร้างเขือ่นสริกิติต์ 
ที่มีความต้องการใช้น�้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค  
แต่ปรมิาณน�า้ซึง่ใช้จากอ่างเกบ็น�า้และฝายขนาดเลก็ 
และระบบท่อส่งน�า้จากอ่างเกบ็น�า้ของเขือ่นสริกิต์ิิ  
สามารถส่งน�า้ได้เพยีงประมาณร้อยละ 5 ถงึ 10  
ของพ้ืนทีเ่ป้าหมายเท่าน้ัน โดย พระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมพีระราชด�ารใิห้
กรมชลประทานพจิารณาด�าเนนิการจดัหาแหล่งน�า้
เพือ่การอุปโภค-บริโภค และการเพาะปลกูให้กบั
ราษฎรในพืน้ทีด่งักล่าว

ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารีฯ เริ่ม
ด�าเนนิการก่อสร้างตัง้แต่ พ.ศ. 2554 สามารถ 
เกบ็กกัน�า้ได้ 73.70 ล้านลูกบาศก์เมตร เพือ่เป็น 
แหล่งน�า้ต้นทุนส�าหรบัส่งน�า้เข้าระบบท่อส่งน�า้  
กระจายให้พืน้ทีช่ลประทาน 53,500 ไร่ ครอบคลมุพืน้ที ่
อ�าเภอท่าปลา และบางส่วนของอ�าเภอเมือง
อตุรดติถ์ โดยเมือ่ก่อสร้างแล้วเสรจ็ในปี 2568 
จะช่วยบรรเทาการขาดแคลนน�้า เป็นแหล่ง 
เพาะพนัธุป์ลาน�า้จดืเพือ่ให้ราษฎรได้บรโิภคและ 
มรีายได้เสรมิ และเป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ 
ของจังหวดัอตุรดติถ์

โดยมคีวามเป็นมาคร่าวๆ ดงันี ้กรมชลประทาน
ได้สนองพระราชด�าริเมือ่วนัที ่4 มนีาคม พ.ศ. 2520 
โดยการก่อสร้างระบบท่อส่งน�า้จากอาคารระบายน�า้ 
ของเขื่อนดินปิดช่องเขาต�่า แต่ระบบส่งน�้านี้ 
ไม่ครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้หมดของพืน้ทีอ่พยพ ซึง่ส่วนใหญ่ 
ยงัขาดแคลนน�า้อปุโภค-บรโิภคและน�า้เพือ่เกษตรกรรม  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราษฎร จึงได้
วางกฎเกณฑ์ให้มีการใช้น�้าเพื่อการอุปโภค-
บริโภคเท่านั้น ขณะเดียวกันกรมชลประทาน
ได้ศึกษาเบื้องต้นโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารี 
พบว่าพืน้ทีน่�า้ท่วมบางส่วนอยูใ่นเขตชัน้คณุภาพ 1 เอ

เมื่อกรมชลประทานได้พิจารณาเห็นว่า การ
ก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ห้วยน�า้ร ี มพีืน้ทีน่�า้ท่วมบางส่วน
อยูใ่นชัน้คณุภาพลุม่น�า้ 1 เอ จงึได้ศกึษาวางโครงการ 
ขนาดเล็กส�าหรบัการบรรเทาปัญหาการขาดแคลน
น�า้เพ่ือการอปุโภค-บริโภค และการเกษตร จ�านวน 
4 โครงการ แต่โครงการขนาดเลก็ทัง้ 4 โครงการ  
ไม่สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�า้ได้ทัง้หมด 

จ�าเป็นต้องมกีารก่อสร้างอ่างเก็บน�า้ห้วยน�า้ร ีจงึจะ
ท�าให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ได้อย่างสมบรูณ์

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�า้รี อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าร ิจังหวดัอตุรดติถ์ เป็นอกีหนึง่โครงการ
ในพระราชด�าร ิ ซ่ึงนอกจากจะช่วยบรรเทาในเร่ือง
ปัญหาน�า้ท่วมและน�า้ป่าไหลหลากแล้ว ยงัช่วยให้ 
คุณภาพชีวิตของชาวบ้านมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
เนือ่งจากน�า้ในอ่างเกบ็น�า้นีส้ามารถหล่อเลีย้งพืน้ที่
การเกษตรของชาวบ้านได้ถึง 53,500 ไร่ ประกอบด้วย 
อ�าเภอท่าปลา 5 ต�าบล (ต�าบลจรมิ ต�าบลหาดล้า  
ต�าบลท่าปลา ต�าบลร่วมจิต และต�าบลน�้าหมัน) 
และ (ต�าบลวังดิน ต�าบลหาดงิ้ว ต�าบลบ้านด่าน  
และต�าบลแสนตอ) อ�าเภอเมอืง จังหวดัอตุรดติถ์  
ได้รับประโยชน์ 60 หมู่บ้าน 6,856 ครอบครัว 
ประชากร 24,501 คน เป็นแหล่งแพร่ขยาย
พันธุ ์ปลาน�้าจืดให ้ราษฎรได ้บริ โภค และม ี
รายได้เสรมิ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเดิมจากการท�านา 
ท�าสวนได้ตลอดปีที่ไม่แห้งแล้งแล้ว ปัจจุบันยัง
สามารถมรีายได้เสรมิจากการปลูกมะม่วงหมิพานต์ 
ทุเรียน และอินทผลัม เพิ่มขึ้นด้วย โดยชาวบ้าน
ในพื้นที่ในโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารีฯ ได้มี 
การปรบัเปลีย่นจากพชืทนแล้งมาเป็นพชืเศรษฐกจิ  
ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็น 
พชืส่งออกทีส่�าคญัของชาวบ้าน แต่เท่าน้ันยงัไม่พอ  
ทีน่ีย่งัมีพชืเศรษฐกจิใหม่อกีหนึง่ตวั นัน่กค็อืการปลกู 
อนิทผลมั ซึง่ผลผลติได้ระดบัพรเีม่ียม ถงึข้ันมกีาร
จองกนัข้ามปี

นางวนัทนา สขุประเสรฐิ ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี ่2 
อ�าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ กล่าวว่า “เนือ่งจาก

เดมิพืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีส่งู สลบัภเูขา ความเป็นอยูข่อง
ชาวบ้านไม่มีน�้าในการท�าการเกษตร การท�านา 
กจ็ะอาศยัน�า้ฝน บางปีไม่ได้ท�าเพราะต้องรอน�า้ฝน 
หลงัจากมอ่ีางเกบ็น�า้ห้วยน�า้รฯี ได้เข้ามาด�าเนนิการ 
ชวีติความเป็นอยูข่องชาวบ้านกด็ข้ึีน ได้ท�านาทกุปี 
มีอาชีพเพิ่มขึ้น มีการหันมาปลูกมะม่วงหิมพานต์ 
ปลกูทเุรยีน ซึง่เป็นพชืเศรษฐกจิ ชมุชนมกีารปรบัตวั  
มช่ีองทางในการขายสนิค้ามากขึน้ มอีาชพีทีห่ลากหลาย 
มากขึ้น จากเดิมที่ ไม ่มีน�้า ปลูกอะไรก็ตาย 
ในหน้าแล้ง ตอนนี้ก็สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้  
จากชาวบ้านบางส่วนทีเ่คยหนัไปท�างานต่างจงัหวดั
กก็ลบัมา ซึง่ทางชมุชนมคีวามภาคภมูใิจมากทีท่าง
กรมชลประทานที่เข้ามาด�าเนินการอ่างเก็บน�้า 
ห้วยน�า้รฯี วางท่อน�า้เพือ่ท�าการเกษตร กท็�าให้ชวิีต
ของชาวบ้านดขีึน้”

นายนิพนธ์ ฉิมมณี รองประธานวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านหาดไก่ต้อย อ�าเภอท่าปลา จังหวัด

เพราะน�้าในอ่างเก็บได้เยอะพอที่จะแบ่งปันให้ 
พีน้่องได้ใช้กันทัว่ถงึ ชาวบ้านภาคภมูใิจท่ีได้เหน็ 
น�า้เปิดเข้าไร่ เข้าสวน เข้านา แตกต่างจากสมยัก่อน  
ผมขอขอบคณุในหลวงรชักาลที ่9 ทีท่รงมนี�า้พระทยั 
สุดประเสริฐมองเห็นชาวบ้านมีความทุกข์ยาก  
ให้ความอนเุคราะห์ชาวบ้านทีเ่ดอืดร้อนในการใช้ 
น�า้อปุโภค-บรโิภค ตอนนีช้าวบ้านลมืตาอ้าปากได้  
และกต้็องขอบคณุกรมชลประทานทีไ่ด้รบัหลกัการ 
จากเบื้องบนที่มาท�าท่อส่งน�้าไปทุกหมู ่บ้าน 
ได้ใช้ประโยชน์”

อุตรดิตถ์ กล่าวว่า “ตอนที่อพยพมาในปี 2512 
พืน้ทีท่่าปลาเป็นป่าเขา ไม่มนี�า้ เหมาะกับการปลกู
มะม่วงหิมพานต์ที่ทนแล้งมากที่สุด แต่ช่วงหลัง 
เมือ่มนี�า้เข้ามา ท�าให้มะม่วงหมิพานต์มคีณุภาพดขีึน้  
เมด็ตึง เมด็สวย กมี็การส่งเสรมิให้ปลูก ชาวบ้านก็
เริ่มปลูกจากท่ีละเจ้าสองเจ้าตอนนี้ก็ปลูกกันแทบ 
ทกุหลงัคาเรอืนเลย ถอืว่าตัง้แต่มอ่ีางเกบ็น�า้ห้วยน�า้รฯี  
ขึ้นมา ถือว่าชาวบ้านได้รับประโยชน์ขึ้นมากมาย  
ก็คือ หนึ่ง ปกติจะใช้น�้าต้องเสียเงิน แต่มีน�้ารีฯ  
ไม่ต้องเสียเงิน ชาวบ้านที่มีนาก็ได้อานิสงส์จาก 
อ่างเกบ็น�า้ห้วยน�า้รฯี ซึง่ปกติท�านาปีละครัง้ ตอนนี ้
ก็ปีละสองครั้ง อย่างสวนทุเรียนหลายเจ้าก็ได้ผล 
เพราะมนี�า้จากน�า้ร ีท�าให้ชาวบ้านมคีวามสุข”

นายเวช รินสาร ท่ีปรึกษานายกเทศบาล 
ต�าบลจรมิ อ�าเภอท่าปลา จงัหวดัอตุรดิตถ์ กล่าวว่า  
“ไม่นึกเลยว่าอานิสงส์จากอ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารีฯ  
จะส่งไปหลายต�าบล ตอนนี้พ่วงไปถึงอ�าเภอเมือง 

โดยลักษณะของโครงการฯ ประกอบด้วย  
เขื่อนหัวงานชนิดเขื่อนดินแบบแบ่งส่วน (Zone  
Type Dam) ความสงู 55 เมตร ความยาว 440 เมตร  
อ่างเก็บน�้ามีความจุ 73.70 ล้านลูกบาศก์เมตร   
ซึง่ส่งผลให้เกษตรกรในพืน้ทีม่คีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึน้

ทัง้นี ้หลงัจากอ่างเกบ็น�า้ห้วยน�า้รฯี เริม่ด�าเนนิการ  
ส่งผลให้ชาวบ้านในเขตพืน้ที ่ นอกจากจะสามารถ

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารี อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าร ิ จงัหวดัอตุรดติถ์ เป็นอกี
หนึ่งโครงการที่ได้ช่วยสร้างชีวิตและพลิกฟื้น
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติในพื้นท่ี
อ�าเภอท่าปลาและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัด 
อุตรดิตถ์ ให้กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งด้วย 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรชักาลที ่9 
ทีไ่ด้ท้ิงความสขุไว้ให้กบัชาวบ้านทีน่ี่
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“ปะการังมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เน่ืองจากมีปะการังตายเพิ่มขึ้น 
การฟ้ืนฟแูนวปะการงัจึงอาจมคีวามจ�าเป็นและต้องพจิารณาอย่างรอบคอบ  
เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ การฟอกขาวของปะการังที่เกิดข้ึน 
เป็นวงกว้างย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การด�ารงชีวิต ความมั่นคง
ทางอาหาร ดังน้ัน เราทุกคนควรตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมให้มากยิง่ขึน้”

ป่ินสักก์ สรุสัวดี 
อธบิดีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

ก๊าซเรอืนกระจกได้ 60.33 ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทยีบเท่า 

“ขณะทีด้่านการปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ ได้จดัส่งแผนการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศแห่งชาต ิ(National Adaptation Plan: 
NAP) ไปยังส�านักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) 
พร้อมทัง้ได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจความร่วมมอื “การ 
บรูณาการเพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านการปรบัตวั
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสาขาสาธารณสุข 
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กบักระทรวงสาธารณสขุ รวมท้ังการเสรมิสร้างขีดความ
สามารถในการด�าเนนิงานทีส่�าคัญ ได้แก่ การรบัฟังความ
คดิเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบญัญตักิารเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ พ.ศ. .... และการพฒันาศูนย์การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม เป็นต้น ขณะเดยีวกนั
ยังคงด�าเนินงานร่วมกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ  
อย่างเข้มแข็ง อาทิ เครือข่ายเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
และเครอืข่ายเมอืงน่าอยูคู่อ่ตุสาหกรรมเชงินเิวศ โรงเรยีน
สิง่แวดล้อมศกึษา เครอืข่ายมาตรฐานสิง่แวดล้อม G Green  
ศนูย์เรยีนรูป้ลอดขยะ ร้านสะดวกซือ้และร้านกาแฟทีเ่ป็น
มติรกับสิง่แวดล้อม เป็นต้น” ดร.พิรณุ กล่าว

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
สิง่แวดล้อม ครบรอบ 1 ปี แสดงผลงาน “ภารกจิพชิติ
โลกเดอืด” พร้อมย�า้มุง่เดนิหน้าท�างานเข้มข้นเตม็ก�าลงั  
พร้อมหนนุ 8 แนวทางเสรมิความเข้มแขง็เครอืข่ายฯ 
เน้น “รกุ รบั ปรับตวั รวมพลังสามคัค ีลดโลกร้อน”

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม กล่าวว่า 
ปัญหาโลกร้อนได้ส่งผลกระทบกบัทกุคน ทกุเพศ ทกุวยั  
ทุกอาชีพ และทุกระบบนิเวศ ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้น 
ต้องอาศยัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน โดยเครอืข่ายเป็น
ภาคสี�าคญัทีร่่วมขบัเคลือ่นการท�างานทีม่คีวามสอดคล้อง
กบัแผนการปรบัตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
แต่ความท้าทายที่จะต้องยกระดับการจัดการให้ทันต่อ

สถานการณ์ใหม่ มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนสอดคล้อง
กับสภาพภูมิสังคมและความรุนแรงของผลกระทบ 
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ รวมถงึขยายผล
การท�างานในมติใิหม่ ให้พืน้ทีอ่ืน่ได้ร่วมเรยีนรูแ้ละน�าไปสู ่
การปฏิบัติได้ ดังนั้น เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชน 
และภาคคีวามร่วมมอื สามารถด�าเนนิงานให้สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ปัจจบัุนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

นบัตัง้แต่มพีระราชกฤษฎีกาเปลีย่นชือ่ กรมส่งเสรมิ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2566 และมผีลใช้บงัคบั
ตัง้แต่วนัที ่18 สงิหาคม 2566 ซ่ึงปีนีค้รบรอบ 1 ปี กรม
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม หรอื
เรยีกง่ายๆ ว่า “กรมลดโลกร้อน” ได้มุง่มัน่ด�าเนนิงาน 
ให้เกดิผลส�าเร็จตามเป้าหมาย 

โดยด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ที่ได้มีการจัดท�า
แผนปฏบัิติการด้านการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ 
ปี พ.ศ. 2564–2573 ตัง้เป้าหมายด�าเนินการเอง 33.3% 
และขอรบัการสนับสนนุจากต่างประเทศ 6.7% รวมเป็น 
40% เทยีบกบักรณปีกต ิ ภายในปี พ.ศ. 2573 พร้อม
ตดิตามผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NDC 
ของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 จ�านวน 25 มาตรการ ซึง่ลด

ส�าหรบัก้าวต่อไป กรมลดโลกร้อน ยงัมุง่มัน่ทุม่เท 
กบัการแก้ปัญหาโลกเดือดทีส่่งผลกระทบต่อระบบนเิวศ 
และกับทุกคน ซึ่งกรมฯ จะต้องติดตามผลการลดก๊าซ 
เรอืนกระจกให้เป็นไปตามเป้าหมาย NDC ของประเทศไทย  
ปี  พ.ศ. 2565 พร้อมยกระดบัเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจก  
NDC 2035 ให้เข้มข้นขึน้ และเร่งจดัท�าแผนปฏิบตักิาร
ด้านการปรบัตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

อีกทั้ง ขยายความร่วมมือ บูรณาการด�าเนินงาน
ด้านการปรับตัวให้ครบทุกสาขา ระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกฬีา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ส�านกังานทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิกระทรวง
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ และกระทรวง
ดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม รวมถงึส่งเสรมิการเข้าถงึ 
กลไกทางการเงินเพื่อการปรับตัวฯ ปรับปรุงระบบ 
ฐานข้อมลูความเสีย่งเชิงพ้ืนทีแ่ละพฒันาดชันคีวามเส่ียง
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

นอกจากนี ้ เร่งผลกัดนั (ร่าง) พระราชบญัญตักิาร
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ.... เข้าสูก่ารพจิารณา
ของคณะรัฐมนตรี และที่ส�าคัญยังคงพัฒนาศักยภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้มคีวามพร้อมในการพฒันา
เมอืง และเครอืข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

กรมลดโลกร้อนโชว์ผลงาน “ภารกจิพชิติโลกเดอืด”
หนนุ 8 แนวทางเสรมิความเข้มแขง็เครอืข่ายฯ

 แนวทางที ่ 5 จดัท�าฐานข้อมลูเครอืข่ายให้มคีวาม
เชื่อมโยงกันกับเครือข่ายของหน่วยงานอื่นและองค์กร 
ทีร่่วมท�างาน 6. สนบัสนนุปฏบิตักิารในเชงิพืน้ทีใ่นประเดน็ 
ทีจ่ะน�าไปสูก่ารลดก๊าซเรอืนกระจก และการปรบัตวัต่อ
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เพือ่เสรมิความเขม็แขง็
ในการท�างานของเครอืข่ายภาคประชาชน และสามารถ
ขยายผลสู่การเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายทางสังคม  
7. สนบัสนุนเครือ่งมอื งานวชิาการ งานวจิยั และกลไก 
เจ้าหน้าท่ีประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย
ประจ�าจงัหวดั ซ่ึงปัจจบัุนมจี�านวน 47 คนใน 47 จงัหวดั  
และจะขยายให้ครบทกุจงัหวดัในอนาคต และ 8. พฒันา 
การสื่อสาร สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการ 
แก้ไขปัญหาผลกระทบจากโลกร้อน พร้อมทัง้สร้างคณุค่า 
การท�างานผ่านสิง่ต่างๆ ทีจ่ะถกูถ่ายทอดลงไปสูป่ระชาชน
ในระดบัพืน้ทีไ่ด้อย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ”

“ปัญหาโลกร้อนมคีวามรนุแรงมากขึน้และเป็นเรือ่ง
ทีร่อไม่ได้ จึงจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องได้รบัความร่วมมอื
จากทกุภาคส่วน น�าไปสูก่ารเสรมิพลงัการท�างานซึง่กนั
และกนั ขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาโดยน�าต้นทนุทีม่อียู่ 
มาต่อยอด พฒันาเพือ่แก้ “วกิฤตการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ” ดร.พริณุ กล่าว

และสิง่แวดล้อม (ทสม.) ให้เป็นกลไกส�าคญัในการสร้าง
การรับรู้และแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศในระดับพื้นที่ ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นโจทย์ส�าคัญ 
ทีต้่องด�าเนนิภารกิจอย่างเข้มข้น  เพือ่น�าไปสู่ผลส�าเรจ็ตาม 
วสิยัทัศน์ “ประเทศไทยเติบโตอย่างยัง่ยนืด้วยเศรษฐกจิ
คาร์บอนต�่า และมีภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน”  
และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ตามท่ีประเทศไทยได้ประกาศไว้กบัประชาคมโลก 

ทั้งนี้ กรมลดโลกร้อน ได้ก�าหนดแนวทางการ
สนบัสนนุการด�าเนินงาน 8 แนวทาง ได้แก่ 1. สนบัสนนุ
การด�าเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการ 
ขบัเคลือ่นแนวทางการจดัการโลกร้อนในเชงินโยบายไปสู ่
การปฏบิตัทิีส่อดคล้องกบัความเป็นจรงิของแต่ละพืน้ที่  
2. พฒันาศกัยภาพ บทบาทและเสรมิองค์ความรูเ้ครอืข่าย 
ภาคประชาชน และเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 3. สนบัสนนุการจดัท�า
แผนปฏบิตักิารทีส่อดคล้องกับประเดน็การปรบัตวัและ
สามารถด�าเนนิงานได้ทัง้ในระดบัพืน้ทีแ่ละระดบัประเทศ 
4. สนับสนนุการเข้าถงึแหล่งทุนท้ังเงนิกองทนุสิง่แวดล้อม
และกองทนุทีไ่ด้รบัการสนับสนนุจากต่างประเทศ



ปีที่ 18 ฉบับที่ 435 วันที่ 1-15 กันยายน 256714 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

คพ.ตวิเขม้-ตรวจจบั “รถควนัด�ำ เสียงดงั”
1 ปี พบรถควนัด�ำเกนิมำตรฐำนกวำ่ 1,000 คนั

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) โดยความ 
ร่วมมอืกบัสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาต ิ(มว.) และ 
กองบงัคบัการต�ารวจจราจร (บก.จร.) จดัอบรม
เชิงปฏิบัติการ ประจ�าปี 2567 เพิ่มศักยภาพ
การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต ์
ควนัด�า การตรวจวดัระดับเสยีงจากรถยนต์และ 
รถจกัรยานยนต์ ให้แก่เจ้าหน้าทีต่�ารวจผูป้ฏบิตังิาน 
ของ บก.จร. และเจ้าหน้าที่จากส�านักงาน 
สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1-16 ใน 
ฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535

นางกัญชลี นาวิกภูมิ รองอธิบดี คพ.และ
โฆษก คพ. กล่าวว่า รถยนต์ที่จดทะเบียนตาม 
พระราชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. 2522 เป็นแหล่งก�าเนดิ
มลพิษที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
รกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 เมือ่
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
นี้ ตรวจพบรถยนต์มีมลพิษหรือเสียงดังเกินค่า
มาตรฐาน จะสัง่ให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองน�ารถ 
ไปแก้ไขปรับปรงุเครือ่งยนต์อปุกรณ์เพือ่ให้ควนัด�า 
หรือระดับเสียง มีค่าไม่เกินมาตรฐาน และต้อง 
น�ารถมาให้พนกังานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบ หากไม่ได้ 
น�ารถกลบัมาตรวจสอบภายในก�าหนดเวลา 30 วนั 
นบัแต่วนัทีถ่กูค�าสัง่ ถอืเป็นการไม่ปฏบิตัติามค�าส่ัง 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 65 มีโทษ 
ตามมาตรา 102 ปรบัไม่เกินห้าพนับาท 

นางกัญชล ีกล่าวเพ่ิมเตมิว่า ในการตรวจสอบ
ตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันด�า คพ. มีการ 
บรูณาการร่วมกับ บก.จร. กรมการขนส่งทางบก และ  

กรงุเทพมหานคร ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2566 ถงึ  
31 กรกฎาคม 2567 ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร เรยีกรถ 
ตรวจสอบทั้งหมด 103,349 คัน เป็นรถตาม 
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก จ�านวน 54,949 คนั  
และรถตามพระราชบญัญตัริถยนต์ จ�านวน 48,400 
คนั พบรถยนต์ควนัด�าเกนิมาตรฐานและออกค�าสัง่
ห้ามใช้ยานพาหนะ จ�านวน 1,023 คนั แก้ไขแล้ว 
514 คนั (ร้อยละ 50) ในพืน้ทีต่่างจงัหวดั ส�านกังาน
ขนส่งจงัหวดั ตรวจท้ังหมด 79,809 คนั เป็นรถ
ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก จ�านวน 
74,441 คนั และรถตามพระราชบญัญตัริถยนต์ 
จ�านวน 5,368 คนั พบรถยนต์ควนัด�าเกนิมาตรฐาน 
และออกค�าสัง่ห้ามใช้ยานพาหนะ จ�านวน 1,333 คนั  
แก้ไขแล้ว 921 คนั (ร้อยละ 69)

นายอนสุรณ์ ทนหมืน่ไวย รองผูอ้�านวยการ 
มว. กล่าวว่า สถาบันมีการพัฒนาเคร่ืองมือและ 
ซอฟต์แวร ์ เครื่องตรวจวัดระดับเสียงจาก 
ยานพาหนะ และน�ามาใช้งานจรงิ เพ่ือให้การปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบตรวจวัดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ สามารถวิเคราะห์ ประมวลผลได้อย่าง
รวดเรว็ แม่นย�า มรีะบบการตรวจสอบย้อนกลบั
ของข้อมูลที่ตรวจวัดได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พฒันาในเชงิพาณิชย์

พ.ต.ท.ดาราธร ขจรศลิป์ รองผูก้�ากับการ 5 
กองบังคับการต�ารวจจราจร กล่าวว่า ที่ผ่านมา

ปตท.พร้อมแข็งแรงร่วมกบัสงัคมไทย
เดนิหน้าเตบิโตในระดบัโลกอย่างยัง่ยนื

เนื่องกับ EV ปตท. จะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจบรรจุ
กระแสไฟฟ้าส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า ซ่ึงจะต้อง
มกีารควบรวมแบรนด์ต่างๆ ภายใต้กลุม่ ปตท. 
และใช้ OR Ecosystem ทีม่ ีTouch Point อยู่
ทัว่ประเทศให้เป็นประโยชน์ 2) ธรุกจิ Logistics 
ปตท. จะเน้นไปเฉพาะธรุกจิทีม่คีวามเกีย่วเนือ่ง
กบั Core Business ของ ปตท. และม ีCaptive 
Demand อยูแ่ล้ว โดยยดึหลกั Asset-light และมี 
Partner ทีแ่ขง็แรง และ 3) ธุรกจิ Life Science 
ปตท. จะต้องสามารถพ่ึงพาตวัเองได้ทางการเงิน 
(Self-funding) และสร้าง Goodwill ให้กบัสงัคม

ทัง้นี ้ ปตท. มแีผนการสร้างสมดุล ESG ให้
เหมาะสมกบับริบทองค์กร ควบคูกั่บการลดก๊าซ
เรือนกระจก เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero 
ผ่านการผลกัดนัธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัไฮโดรเจน 
และการด�าเนินโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซ

ดร.คงกระพนั อนิทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ปตท. จ�ากดั (มหาชน) แถลงผลการด�าเนนิงาน 
ครึง่แรกของปี 2567 ว่า ปตท. และบรษิทัย่อย
มกี�าไรสทุธจิ�านวน 64,437 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 
16,475 ล้านบาท หรอื 34.4% เมือ่เทยีบกบั
ครึ่งแรกของปี 2566 จากผลการด�าเนินงาน
ทีเ่พิม่ขึน้

โดยหลกัจากผลการด�าเนนิงานของบรษัิทย่อย 
จากธรุกิจการกลัน่ทีม่ผีลการด�าเนนิงานเพิม่ขึน้ 
ส่วนใหญ่จากก�าไรสต๊อกน�้ามันที่เพิ่มข้ึน ธุรกิจ
ปิโตรเคมมีีผลการด�าเนนิงานเพิม่ขึน้เช่นกัน จาก
ส่วนต่างราคาผลติภัณฑ์กบัวตัถุดบิปรับตวัสงูขึน้  
ธรุกจิส�ารวจและผลติปิโตรเลยีมมผีลการด�าเนนิงาน 
เพิ่มขึ้นจากปริมาณขายเฉล่ียที่เพ่ิมข้ึน แม้ว่า
ราคาขายเฉลีย่ปรบัลดลง ประกอบกับมกีารรับรู้ 
ก�าไรจากการขายเงินลงทุนและการจ�าหน่าย
สนิทรพัย์เพิม่ขึน้ ขณะทีม่ผีลขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลีย่นและตราสารอนพุนัธ์เพิม่ขึน้ 

ทัง้นี ้กลุม่ ปตท. มุง่สูก่ารเตบิโตขององค์กร 
ระดับโลกอย่างยั่งยืน โดยเป็นก�าไรจากธุรกิจ  
Hydrocarbon 92% และธรุกจิ Non-Hydrocarbon   
8% โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได ้มีมต ิ
อนุมัติจ ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส�าหรับ 
ผลการด�าเนนิงานครึง่ปีแรก 2567 ที ่0.80 บาท
ต่อหุน้ เมือ่รวมกบัภาษีเงนิได้ ปตท. และบรษิทั
ในเครือ น�าเงนิส่งรฐัรวม 35,684 ล้านบาท ซึง่จะ 
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ไทย นอกจากนี ้ยงัมส่ีวนร่วมบรรเทาผลกระทบ 
จากวิกฤตด้านราคาพลังงาน ต้ังแต่ปี 2563  
ในวงเงินกว่า 24,000 ล้านบาท เพ่ือลดภาระ 
ค่าครองชพีให้กบัประชาชน

ดร.คงกระพัน เปิดเผยถึงกลยุทธ์การด�าเนิน
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปตท.  
แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก
อย่างยัง่ยนื” หรอื “TOGETHER FOR SUSTAINABLE  
THAILAND, SUSTAINABLE WORLD” โดยเร่ง
สร้างความแขง็แรงและเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั
ในธรุกจิ Hydrocarbon ทีเ่ป็น Core Business 
ของ ปตท. ที ่ปตท. ท�าได้ด ีแต่จะท�าแบบเดมิไม่ได้ 
ต้องท�าควบคูก่บัการลดก๊าซเรอืนกระจก และต้อง
ปรับตวัพร้อมรบัสภาวะแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป
อย่างรวดเรว็ โดยธรุกจิ Upstream and Power 
จะต้องเร่งขยายแหล่งส�ารวจและผลิต ร่วมกับ 
Partner มต้ีนทนุทีแ่ข่งขนัได้ รวมถงึการผลกัดนั
การพฒันาพืน้ทีท่บัซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและ 
กัมพูชา (OCA) เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคง 
ทางพลังงานของประเทศ ในส่วนของธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้าม ีMandate ให้เสรมิสร้าง Reliability 
และ Decarbonize ให้กบักลุม่ ปตท. ส�าหรับธรุกจิ 
Downstream นัน้ จะต้องปรบัตวั และสร้างความ
แขง็แรงร่วมกบั Partner แสวงหาโอกาสในการสร้าง 
Synergy ร่วมกนัเพิม่เตมิ 

ทั้งนี้ ธุรกิจน�้ามันและการค้าปลีกน้ันจะต้อง
มุง่หน้าเป็น Mobility Partner ของคนไทย ปรบั
พอร์ตการลงทนุให้ม ีSubstance และ Asset Light 
รวมถงึการรกัษาการเป็นผูน้�าตลาด ควบคูก่บัการ
ด�าเนินธรุกจิ Non-Hydrocarbon โดยจะประเมนิ
ธรุกจินีใ้น 2 มมุคอื 1) ธรุกจิต้องมคีวามน่าสนใจ 
(Attractive) และ 2) ปตท. ม ีRight to Play หรอื
มีจุดแข็ง สามารถเข้าไปต่อยอดในธุรกิจนั้นๆ ได้ 
และม ีPartner ทีแ่ขง็แรง ซึง่มแีนวทางการลงทนุ
ในธรุกจิ Non-Hydrocarbon ดงันี ้1) ธรุกิจทีเ่กีย่ว

คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture Storage  
: CCS)  โดยท�างานแบบบูรณาการร่วมกัน 
ทั้งกลุ่ม ปตท. โดยต้องก�าหนดบทบาทหน้าที่
ชดัเจน และมเีป้าหมายร่วมกนัเพือ่ใช้จุดแขง็ของ
แต่ละบริษทั ในกลุม่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยมี 
ปตท. ดภูาพรวม

นอกจากนี้ ปตท. ให้ความส�าคัญเรื่อง  
Operational Excellence หรอื OpEx อย่างต่อเนือ่ง  
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และ
เพ่ิมประสทิธิภาพการด�าเนนิงานทัง้กลุม่ อกีทัง้
มุง่เน้นเสรมิศักยภาพบคุลากรและการมุง่รกัษา
พื้นฐานที่ส�าคัญ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล และการ
ก�ากบักจิการทีด่ ีและการมคีวามเป็นเลิศทางด้าน
การเงนิ (Financial Excellence) ทีเ่ป็นพืน้ฐาน
ส�าคญัของการประกอบธรุกจิ

“ปตท.ให้ความส�าคัญกับการบริหารธุรกิจ
อย่างยั่งยืนในทุกมิติ ยึดมั่นภารกิจสร้างความ
มัน่คงทางพลงังาน เป็นทีย่อมรบัและมมีาตรฐาน
ในระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทกุภาคส่วน พร้อมขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ของประเทศ ควบคูก่บัการบรรลเุป้าหมายการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อมุ่งสู่
การเตบิโตขององค์กรในระดับโลกอย่างยัง่ยนื” 
ดร.คงกระพนั กล่าว

กญัชล ีนาวกิภูมิ

ได้รบัการร้องเรยีนเรือ่งรถยนต์และจกัรยานยนต์
แต่งซิง่ ดดัแปลงสภาพ ท�าให้เกดิมลพิษทางเสยีง
สร้างความเดอืดร้อนร�าคาญกบัประชาชน จงึเพิม่
ความเข้มข้นการบงัคบัใช้กฎหมาย ได้ร่วมกบักรม
ควบคมุมลพษิ ตัง้จดุกวดขนัจับกมุบรเิวณทีม่กีาร
ร้องเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้เคร่ือง
วัดระดับเสียงจากยานพาหนะที่ มว. พัฒนาขึ้น 
สามารถอ่านค่าระดบัเสยีงแบบอตัโนมตัติามรอบ

บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) มุ่งเน้น
เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการด� า เนิ น ง านและ
มาตรการควบคุมต้นทนุ เดนิหน้าลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ ยกระดับการด�าเนินงาน
ด้านเทคโนโลยดีจิทิลั รวมทัง้จดัสรรงบประมาณ
การลงทุนอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความม่ันคง
ในระยะยาว

นายสนินท์ ว่องกศุลกจิ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษัิท บ้านป ู จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า  
การลดการปล่อยก๊าซคาร ์บอนไดออกไซด์  
(Decarbonization) มคีวามคบืหน้าจากโครงการดกัจบั 
และกกัเกบ็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture,  
Utilization and Sequestration: CCUS)  
ในสหรฐัฯ ทีท่�าให้ได้ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นก๊าซธรรมชาติ
ทีม่คีาร์บอนเป็นกลาง (Carbon Sequestered 
Gas: CSG) ทีส่ามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ทัง้ใน Scope 1  2 และ 3 ในขณะเดยีวกนั เรายงั 

ท�าให้ BKV ยงัคงวนิยัทางการเงินทีด่แีละสามารถ
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทรัพย์สินที่มีผลตอบแทน
สงูกว่า 

ส่วนโครงการ Ponder Solar โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ขนาด 2.5 เมกะวตัต์ ต้ังอยู่
ในพืน้ทีใ่นแหล่งก๊าซบาร์เนตต์ รฐัเทก็ซสั มกี�าหนด
เริม่ด�าเนนิการเชงิพาณิชย์ในเดอืนสงิหาคม 2567 
โครงการนี้ถือเป็นก้าวส�าคัญที่ BKV จะบรรลุ 
เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน Scope 2  
จากธรุกจิต้นน�า้และกลางน�า้ในธรุกจิก๊าซธรรมชาติ
ทีบ่ริษัทเป็นเจ้าของและด�าเนนิการเอง ทัง้นี ้ การ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของ 
BKV จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทัง้โดยตรงและทางอ้อม ลดการพึง่พาการซือ้ไฟฟ้า
จากภายนอก และใช้พลงังานทีผ่ลติเองจากแหล่ง
พลงังานหมนุเวยีน เช่น โครงการ Ponder Solar 
และการด�าเนนิโครงการ CCUS เพ่ือลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกทัง้ของบรษิทัและของบรษิทัอืน่ๆ

ส�าหรับผลการด�าเนินงานของ 3 กลุ ่ม 
ธรุกิจหลกั ในช่วงครึง่ปีแรก 2567 มรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้

- กลุ ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน มุ ่งควบคุม
ประสทิธิภาพการผลิตอยา่งตอ่เนื่องเพือ่คงความ
สามารถในการสร้างกระแสเงินสด โดยตั้งเป้า 
ลดต้นทุนในธรุกิจเหมอืงท่ี 1.5-3.0 เหรยีญสหรฐั
ต่อตัน และในธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่ 0.06-0.07 
เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต ในธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาต ิ BKV ได้ลงนามในข้อตกลงซือ้ขายก๊าซ
ธรรมชาติทีม่คีาร์บอนเป็นกลางกับ ENGIE Energy 
Marketing NA, Inc. และ Kiewit Infrastructure 
South Co. โดยคาร์บอนเครดติทีไ่ด้มาพร้อมกบั
ก๊าซธรรมชาติที่มีคาร์บอนเป็นกลางของ BKV  
มาจากการด�าเนนิโครงการ CCUS และเมือ่ได้รบั
การรบัรองจาก American Carbon Registry แล้ว  
คาดว่าจะสามารถส่งมอบก๊าซดังกล่าวได้ภายใน
สิน้ปี 2567

บ้านปเูน้นลดต้นทนุ ลดคาร์บอน 
เพิม่ประสทิธิภาพด้านเทคโนโลยดีจิทิลั

สนินท์ ว่องกศุลกจิ

- กลุม่ธรุกจิผลติพลงังาน ยงัคงสร้างผลก�าไรได้
อย่างแขง็แกร่ง โดยในธรุกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
ความร้อน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิTemple I และ 
II ในสหรฐัฯ มรีายได้จากการขายไฟฟ้า 288 ล้าน
เหรยีญสหรฐั เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคัญ เมือ่เทยีบกบั 
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีปริมาณ
ขายไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นจากการเข้าซื้อโรงไฟฟ้า
พลังงานก๊าซธรรมชาต ิTemple II ในช่วงไตรมาส 3  
ปี 2566 ส�าหรับธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทัง้ในจนี ญีปุ่น่ เวยีดนาม  
และออสเตรเลยี ยงัสามารถสร้างกระแสเงนิสดได้
อย่างสม�า่เสมอ

- กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ในครึ่งแรก
ของปี 2567 ธรุกจิผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
บนหลังคา ได้ลงนามสัญญาใหม่เพื่อผลิตและ
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพันธมิตรในประเทศไทย
ในหลากหลายอุตสาหกรรม ก�าลังผลิตรวม 1.9 
เมกะวตัต์ และมกี�าลงัผลติทีด่�าเนนิการแล้วเพิม่ขึน้  
4.1 เมกะวัตต์ ปัจจุบันมีก�าลังผลิตตามสัดส่วน
การลงทุนรวม 100 เมกะวัตต์ ขณะที่มีการเซ็น
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีผ่ลติจากพลงังานแสงอาทติย์
บนหลงัคา (Solar Rooftop PPA) ในอนิโดนเีซยี 
จ�านวน 10 เมกะวตัต์ ธุรกจิแบตเตอรีแ่ละระบบ 

คบืหน้าตามแผนถงึ 97% ส�าหรบัธรุกจิอโีมบลิติี้  
รถตุ ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi ได้เข้าร่วมโครงการ 
เพือ่สนบัสนนุการปรบัปรุงระบบขนส่งสาธารณะ
ด้วยเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้าและเดนิหน้าขยาย
เส้นทางการให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง ปัจจบุนัได้ให้
บรกิารรบัส่งแล้วมากกว่า 13 ล้านเทีย่ว ในขณะที่
ธรุกิจการบริหารจดัการพลงังาน เดินหน้าเพือ่การ

ขยายระบบผลติความเยน็จากส่วนกลางในเฟส 2 
ของศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ โซนซ ีและยงั
ได้ลงนามในสญัญาบรกิารจ�านวน 25 สญัญาให้แก่ 
SB Design Square ในจังหวดัภูเกต็ด้วย

 นอกจากนัน้ หน่วยงาน Corporate Venture 
Capital ยงัได้เข้าลงทนุใน enspired ผูน้�าในการ
พัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการซื้อ-ขายพลังงาน
ไฟฟ้า เป็นระบบข้อมูลที่มีการซื้อ-ขายเรียลไทม์
ผ่านแพลตฟอร์มและระบบอตัโนมัตทิีท่นัสมัย ซึง่
จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี AI เพื่อ 
ยกระดบัการด�าเนนิงานในธรุกจิแบตเตอรีแ่ละการ
ซือ้ขายพลงังานของบ้านป ูเนก็ซ์

“ด้วยพอร์ตพลงังานทีค่รบวงจรและผสมผสาน
ทั้งพลังงานรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่อย่าง 
สมดลุของบ้านปใูนภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก เราตัง้เป้า 
ให้แต่ละกลุ่มธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด�าเนนิงานได้อย่างแข็งแกร่งเพ่ือผลตอบแทน
ทีม่ัน่คง สร้างคณุค่าทีย่ัง่ยนืแก่ผูมี้ส่วนได้เสยีและ
ร่วมขับเคลือ่นโลกให้ดข้ึีนในทกุๆ วัน” นายสนินท์ 
กล่าวปิดท้าย

กกัเกบ็พลงังาน เริม่เดนิหน้าสายการผลติแบตเตอรี่
ลเิธยีมไอออนของโรงงาน SVOLT Thailand และ
ส่งมอบแบตเตอรีล่เิธยีมนกิเกิลแมงกานสีโคบอลต์
ออกไซด์ (NMC) ชุดแรกให้กับผู้ให้บริการรถบัส 
รายใหญ่ทีส่ดุในไทย 

ขณะท่ีการก่อสร้างโครงการแบตเตอรี่ฟาร์ม
อวิาเตะ โตโนะ (Iwate Tono) ในญีปุ่น่ มคีวาม

ผลกัดนัการน�าเทคโนโลยดิีจทิลัและ AI มาใช้ยกระดบั 
การด�าเนนิงานในทกุกลุม่ธรุกิจ (Digitalization) 
เพือ่เสรมิประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน และสร้าง
มลูค่าเพิม่ให้กบัระบบนเิวศภายในบ้านป ูรวมทัง้มี
การบรหิารจัดการโครงสร้างพืน้ฐานและโลจสิตกิส์
อย่างมปีระสทิธภิาพ และขยายโอกาสด้านการขาย 
และการตลาด เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรบักลุ่มธรุกจิ
แหล่งพลงังานในอนิโดนเีซีย และสหรัฐฯ

ในช่วงทีผ่่านมา บรษิทัย่อยของบ้านปใูนสหรฐัฯ  
BKV Corporation (BKV) ได้ขายสินทรัพย์ 
ในธรุกจิต้นน�า้และกลางน�า้บางส่วนทีไ่ม่ใช่ธรุกจิหลัก 
ในแหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส (Marcellus)  
ในรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐฯ มูลค่าประมาณ  
132 ล้านเหรยีญสหรฐั การขายสนิทรพัย์ในครัง้นี้

ของเครื่องยนต์ของรถแต่ละคันตามที่กฎหมาย
ก�าหนด ท�าให้การบงัคบัใช้กฎหมายมคีวามโปร่งใส 
เป็นธรรม และลดข้อโต้แย้งในการปฏบัิต ิ ผลการ
จบักมุรถทีม่ค่ีาเสยีงเกนิเกณฑ์ทีก่�าหนด ระหว่าง
เดอืนมิถนุายน 2567 ถงึปัจจุบัน จบักมุรถยนต์ 
19 คัน รถจกัรยานยนต์ 225 คนั ซึง่มคีวามผดิตาม 
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 อัตราโทษปรบั 
ไม่เกนิ 4,000 บาท และเจ้าหน้าทีจ่ะออกค�าสัง่ 
ห้ามใช้รถชัว่คราว ตดิสติก๊เกอร์เครือ่งหมายค�าสัง่
ห้ามใช้ชั่วคราวไว้ที่ตัวรถ ให้น�าไปปรับปรุงแก้ไข
ท่อไอเสยี จากจ�านวน ท่ีจบักมุ 244 คนั แก้ไขแล้ว  
115 คนั (ร้อยละ 47) ผลจากการปฏิบตั ิ ท�าให้
ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ทั้งนี้  
ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเหตไุด้ที ่สายด่วน 191  
หรอื 1197 ได้ตลอด 24 ชัว่โมง

คงกระพนั อนิทรแจ้ง
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อทุยานฯ เตรยีมเปิดเขตรกัษาพันธุส์ตัว์ป่าเชยีงดาว 
หลงัชมุชน-ท้องถิน่เสนอมาตรการป้องกันไฟป่า

ทีพั่กผูศ้กึษาธรรมชาต ิ และภาคประชาชน โดยมี
ข้อสรุป ดงันี้

1. ทุกฝ่ายเห็นชอบข้อตกลงร่วมกันก�าหนด
มาตรการและแนวทางปฏบิติั 3 เรือ่ง ได้แก่ การ
จัดการไฟป่า, การจัดการพื้นที่บุกรุกใหม่ หลัง
ปี พ.ศ. 2557 และการจัดระเบียบที่พักผู้ศึกษา
ธรรมชาติ

2. การจดัการไฟป่า ทกุฝ่ายให้ความร่วมมอื
ในการป้องกนัไฟป่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ราษฎรท่ี
มีแปลงที่ดินท�ากินติดป่า ให้มีการท�าแนวกันไฟ 
ทกุราย ผูไ้ม่ปฏบิตัติามมาตรการต้องได้รบัโทษตามกฎ 
ระเบยีบชมุชน หากเกดิไฟป่าลกุลามเข้าสูพ้ื่นทีป่่า
ต้องด�าเนนิการตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

3. การจดัการพืน้ทีบ่กุรกุหลงัปี พ.ศ. 2557 
ชุมชนกับเจ้าหน้าที่ร ่วมกันตรวจสอบจัดให้มี
มาตรการแนวทางในการคนืพืน้ที ่ และฟ้ืนฟูพืน้ที่

ส่งผลให้ทุกฝ่ายมีความตื่นตัวที่จะร่วมกัน
แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ทัง้ 3 กรณ ีโดยมข้ีอกงัวล
ส�าหรับกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรม
เกีย่วข้องกบัการกระท�าผดิ อย่างไรกต็าม เมือ่ 
ทุกฝ ่ ายได ้จั ดท� าบันทึกข ้อตกลงและม ี
ความเหน็สอดคล้องกนัทีจ่ะร่วมกนัแก้ไขปัญหาที ่
เกดิขึน้ ตลอดจนการใช้มาตรการทางสงัคม และ
มาตรการทางกฎหมายเพือ่ลงโทษกบัผูท้ีฝ่่าฝืน 
ซึง่จะก่อให้เกดิกตกิาของสงัคมร่วมกนั ดงันัน้ ใน
อนาคตอนัใกล้นี ้หากชมุชนและท้องถิน่สามารถ
เสนอมาตรการปอ้งกนัไฟป่า การแก้ไขปัญหา 
การบุกรุกที่ดิน การจัดระเบียบโฮมสเตย์  
เป็นที่ยุติแล้ว ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเปิด 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่สงวนชีวมณฑล
เชยีงดาว แห่งนีอ้กีคร้ังหนึ่

ตามทีก่รมอทุยานแห่งชาต ิ สตัว์ป่า และ
พนัธุพ์ชื ได้ประกาศปิดเขตรกัษาพันธุส์ตัว์ป่า 
เชียงดาว ต้ังแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 
เป็นต้นมา เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
ความสมบูรณ์ และความหลากหลาย ด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตขิองพืน้ทีส่งวนชวีมณฑล 

โดยห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปในพื้นที่เขตรักษา
พนัธุส์ตัว์ป่าเชยีงดาว โดยมไิด้รบัอนญุาต ยกเว้น
ผู้ที่อยู่อาศัยหรือท�ากิน ที่ได้มีการส�ารวจการ 
ถอืครองทีด่นิไว้ตามมาตรา 121 แห่ง พ.ร.บ.สงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เพือ่ด�าเนนิการ
แก้ไขปัญหาการลกัลอบเผาป่า การบกุรกุพืน้ทีป่่า  
การล่าสัตว์ป่า ตลอดจนการจัดระเบียบที่พัก 
โฮมสเตย์ และการควบคุมการเข้าออกอย่าง
เหมาะสม เพือ่ให้สภาพธรรมชาตไิด้ฟ้ืนฟรูะบบ
นเิวศ และฟ้ืนตวัจากความเสยีหาย น้ัน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรม
อทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธ์ุพชื เปิดเผย
ว่า ได้รับรายงานจากนายกริชสยาม คงสตรี  
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ที่ 16 
(เชยีงใหม่) ว่าได้มกีารประชมุหารือร่วมระหว่าง
ฝ่ายปกครอง น�าโดยนายกฤตพล รชตเมธานนท์ 
นายอ�าเภอเชยีงดาว นายขวัญชยั เนือ่งจ�านงค์ 
นายอ�าเภอเวียงแหง ร่วมด้วยคณะกรรมการ 
ทีป่รกึษาเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเชยีงดาว (PAC) 
และผูน้�าท้องทีท้่องถิน่ เข้าร่วมเวทเีสวนาและ
ลงนามในบนัทกึความร่วมมอื การบริหารจดัการ
เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าเชียงดาวสู่ความยัง่ยนื ณ 
ห้องประชุมอ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว กับ 
อ�าเภอเชยีงดาว อ�าเภอเวยีงแหง เทศบาลแม่นะ  
องค์การบริหารส่วนต�าบลเชียงดาว องค์การ
บรหิารส่วนต�าบลเมอืงแหง ชมุชนบ้านป่าเกีย๊ะ 
ชมุชนบ้านนาเลาใหม่ ชมุชนบ้านเลาว ูผูจ้ดัการ

นักวิชาการชูโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว”
สร้างโอกาสเด็กไทย พัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

ด้าน ดร.เกศรา อมรวุฒวิร ผูอ้�านวยการฝ่าย
พัฒนาโครงการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา
ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้ กล่าวถงึโครงการการศึกษาของครใูนเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้ (Southeast Asian Teacher 
Education Program: SEA-TEP) ว่า เป็นการ
พัฒนาศักยภาพของครูผู ้สอนในภูมิภาคนี้ โดย
ปัจจุบนัด�าเนนิโครงการใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย 
คาซัคสถาน อินโดนีเซีย กัมพูชา และมาเลเซีย 
และมีความร่วมมือกับแชมเปี้ยนในมหาวิทยาลัย 
ในประเทศดงักล่าว

“นักการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ 
แบบ 3 มิติ ที่ผู ้ เรียนเข้าใจแนวคิดหลักของ
วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ สามารถตั้งค�าถาม ระบุ
ปัญหา และอธบิายปรากฏการณ์ทีม่คีวามซบัซ้อน
ต่างๆ ได้”

นายลี ทาน เหวิน ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ
โรงเรยีนลอว์เรนซ์ เอส. ถิง (Lawrence S. Ting 
School) ประเทศเวยีดนาม กล่าวถงึประโยชน์ของ
การทดลองเคมแีบบย่อส่วนว่า เป็นการเปิดโอกาส

ให้นักเรียนได้ท�าการทดลองจริง ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ
อย่างยิง่ส�าหรบัการเรยีนวิชาเคมี

“ครูไม่สามารถท�าให้นักเรียนทุกคนท�าการ
ทดลองเคมใีนขนาดปกตใินห้องเรยีนได้ เนือ่งจาก
ขาดเครือ่งมอือปุกรณ์ แต่เมือ่ใช้ชดุทดลองเคมแีบบ 
ย่อส่วน นกัเรยีนแต่ละคนสามารถท�าการทดลองได้เอง  
ครูสามารถจัดกิจกรรมให้เหมาะกับลักษณะการ
เรยีนรูแ้ละระดบัความรูค้วามสามารถของนกัเรยีน
แต่ละคนได้”

นอกจากนี้  การทดลองเคมีแบบย่อส่วน 
ยังสามารถช่วยปลูกฝังให้นักเรียนรักสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย เพราะชุดทดลองดังกล่าวเป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม โดยนอกจากช่วยลดผลกระทบทีม่ต่ีอ
สิ่งแวดล้อม ยังลดปริมาณสารอันตรายที่อาจจะ
เข้าสูร่่างกายด้วย

นายเหวิน กล่าวทิ้งท้ายว่า การฝึกอบรมครู
ผู้สอนเกี่ยวกับวิธีการสอนและการปรับหลักสูตร
การเรยีนวทิยาศาสตร์และวชิาเคมเีป็นสิง่ทีด่ ี และ 
ควรส่งเสรมิความร่วมมอืและแบ่งปันองค์ความรูท้ีด่ี 
ระหว่างครูผู้สอนทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาตด้ิวย เนือ่งจากความร่วมมอืกนัเป็นกญุแจ 
ส�าคัญต่อการเดินหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ด้านความยัง่ยนื

หลงัจบการเสวนา โครงการห้องเรยีนเคมดีาว  
ยังได ้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ 
ผู ้ทรงคุณวุฒิที่เป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดัน 
ปฏบิตักิารเคมแีบบย่อส่วนในประเทศไทย 2 ท่าน 
ได้แก่ ศ.ดร. ศภุวรรณ ตนัตยานนท์ ผูอ้�านวยการ 
โครงการห้องเรยีนเคมดีาว และ รศ.ดร.สภุกร บุญยนื

นกัวชิาการไทย-เทศ ประสานเสยีง ตอกย�า้
บทบาทวชิาเคมต่ีอการพฒันานวตักรรมเพือ่มุ่งสู่ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
(UN’s SDGs) ในงานเสวนาภายใต้หวัข้อ “พลงั
แห่งวิชาเคมีต่อการผลักดันเป้าหมายด้านความ
ยั่งยืน” ในประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้าน
วิชาเคมี (International Conference on 
Chemistry Education: IUPAC) ครั้งที่ 27 
ที่พัทยา โดยชูไทยเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ 
ปฏบิตักิารเคมแีบบย่อส่วน ซึง่เปิดโอกาสเดก็ไทย 
ลงมอืท�าการทดลองจรงิ สร้างแรงบนัดาลใจให้เกดิ 
นักเคมีรุ่นใหม่เพื่อน�าพาประเทศไทยสู่เส้นทาง
ความยั่งยืน พร้อมการฉลองครบรอบ 10 ปี 
โครงการ “ห้องเรยีนเคมดีาว”

ศาสตราจารย์แมรี่ การ์สัน รองประธาน
สหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่าง
ประเทศ (IUPAC) และศาสตราจารย์กติตคิณุของ
มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย 
กล่าวว่า วิทยาศาสตร์เคมีเป็นแขนงวิชาที่มีความ
ส�าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของโลก (SDGs) หลายด้าน เพราะช่วยให้
นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ต่าง ๆ เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในโลก 
เช่น ต้องการน�า้สะอาด  ความปลอดภยัทางอาหาร 
รวมถงึนวตักรรมและโซลชัูนทีม่ปีระสิทธภิาพ

บ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อมาแก้ปัญหา 
สิง่แวดล้อมและพฒันาประเทศต่อไป”

การทดลองแบบย่อส่วนจะใช้สารเคมีน้อยกว่า
การทดลองปกต ิ 100-1,000 เท่า จึงช่วยลดขยะ 
ที่เกิดจากการทดลองและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจ
เกดิขึน้ เป็นชดุทดลองขนาดเลก็ มรีาคาถกู สามารถ
ขนส่งได้ง่ายแม้แต่ในพืน้ทีห่่างไกล ปัจจบุนั มกีารใช้
ชดุทดลองแบบนีอ้ย่างกว้างขวางในหลายประเทศ 
เช่น สหราชอาณาจกัร เยอรมน ีออสเตรีย เม็กซโิก 
ญีปุ่น่ จนี เวยีดนาม และไทย

ทัง้นี ้ โครงการห้องเรียนเคมดีาว ยงัได้รบัการ 
สนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ท�าให้สามารถขยายแนวทางการ
เรยีนการสอนเคมแีบบย่อส่วนนีไ้ปยงัโรงเรยีนต่างๆ  
ทั่วประเทศไทยได้ส�าเร็จ โดยตั้งแต่เริ่มโครงการ
จนถงึปัจจบุนั มโีรงเรียนเข้าร่วมโครงการน้ีรวมกว่า  
1,197 แห่ง มกีารอบรมเพิม่พนูทกัษะความสามารถ 
การสอนวชิาเคมแีก่ครทูัว่ประเทศไปแล้วมากกว่า 

“ท่ีผ่านมา IUPAC ได้ด�าเนินหลายโครงการ
เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจให้คนรุน่ใหม่และสนบัสนนุ
การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี และในปี 2568 
IUPAC จะประกาศหลักการเพื่อการปฏิบัติการ 
ด้านเคมอีย่างมีความรับผดิชอบ (Principles for 
the Responsible Practice of Chemistry)  
ทีก่รุงกวัลาลมัเปอร์ มาเลเซยี”

นางภรณี กองอมรภิญโญ ผูอ้�านวยการฝ่าย
องค์กรสมัพนัธ์ ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ กลุม่
บรษัิท ดาว ประเทศไทย (Dow) กล่าวว่า วิชาเคมี
คอืกญุแจสูค่วามยัง่ยนื เพราะเป็นส่วนส�าคญัในการ
พฒันาโซลชูนัเพ่ือให้โลกบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยัง่ยนื Dow ในฐานะบรษัิทด้านวสัดศุาสตร์
จึงมุ่งมั่นที่จะใช้ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์
และการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างสรรค์
นวตักรรมต่างๆ โดยสนิค้าด้านนวตักรรมของ Dow 
มากกว่า 89% เป็นนวตักรรมทีต่อบโจทย์ด้านความ
ยัง่ยนื ตวัอย่าง เช่น วสัดุความหนาแน่นต�า่เพือ่ใช้
ทดแทนชิน้ส่วนทีม่นี�า้หนกัมากในรถยนต์ ช่วยให้
รถมนี�า้หนกัเบาลง ประหยดัพลงังาน และลดการ
ปล่อยมลพษิ ซึง่ตรงกบัเป้าหมายความยัง่ยนืที ่ 7  
ของสหประชาชาต ิคือ ทกุคนเข้าถึงพลงังานสมยัใหม่ 
ทีย่ัง่ยนืในราคาย่อมเยา และเป้าหมายที ่13 การรบัมอื 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ภรณ ีกองอมรภญิโญ เกศรา อมรวฒุวิร 

แมร่ี การ์สนั ล ีทาน เหวนิ

นอกจากนี ้Dow ซึง่เป็นผูผ้ลติวสัดุต่างๆ ด้วย
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ยงัได้พฒันานวตักรรม
อืน่ๆ เช่น โซลชูนัการดดูซบัและกกัเกบ็คาร์บอนเพือ่ 
น�ากลับมาใช ้ประโยชน ์ ซิลิ โคนคุณภาพสูง 
ทีช่่วยให้อาคารประหยดัพลงังานมากขึน้ วสัดเุพือ่เพิม่ 
ประสทิธภิาพและยดือายแุผงโซลาร์เซลล์ และการ
ออกแบบบรรจภัุณฑ์ทีส่ามารถรไีซเคิลได้

ขณะเดยีวกนั Dow ยงัส่งเสรมิและสนบัสนนุ
การเรียนการสอนวิชาเคมีของนักเรียนและ 
นกัวจิยัทัว่โลก รวมทัง้โครงการ “ห้องเรยีนเคมดีาว” 
(Dow Chemistry Classroom) ในประเทศไทย
ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่าง Dow กับสมาคมเคมี
แห่งประเทศไทยในพระอุปถมัภ์ของศาสตราจารย์ 

เจาะแผน “วินโคสท์” 
รีโนเวท/ขยายธุรกิจโซล่าร์

ยงัสดใส มโีครงการใหญ่ทัง้จากภาครฐัและเอกชน 
ซึ่งคาดว่าแผนการติดตั้งโครงการโซล่าเซลล ์
จะด�าเนนิการได้เกินเป้าหมายทีว่างไว้ในสิน้ปีนี ้ทัง้ 
งานรับเหมาก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทติย์  (EPC Turnkey) การเป็นผูพ้ฒันาโครงการ  
(Developer) รวมถึงงานให้บริการซ่อมบ�ารุง 
และดแูลรกัษาระบบโซล่าร์ O&M (Operating &  
Maintenance) ส่วนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ มแีผน 
ในการเร่งรีโนเวทพื้นที่ WIN1 เพื่อรองรับลูกค้า 
รายใหม่จากต่างประเทศ รวมถงึการขยายพ้ืนทีข่าย 
และให้เช่าโครงการสวนอุตสาหกรรมสีเขียว 
วนิโคสท์ 2 หรือ WIN2 ในรปูแบบการจดัสรรพืน้ที่
ตามความต้องการของลกูค้า หรอื Build to suit 

โดยยงัคงเน้นการขยายพืน้ทีใ่นเขตออีซี ี เพือ่
เพ่ิมศักยภาพรองรับการลงทุน และการพัฒนา
กจิกรรมทางเศรษฐกจิและการอ�านวยความสะดวก
ต่างๆ ให้กบัลกูค้าผูเ้ช่าพืน้ทีใ่นอนาคต

“จากนโยบายส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทน 
และแนวโน้มค่าไฟฟ้าทีส่งูขึน้ ซึง่รฐับาลยงัเดนิหน้า
ตรึงราคาค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยลดภาระของผู้บริโภค
ทัง้ภาคครวัเรอืนและภาคอุตสาหกรรม ยงัคงเป็น
ส่วนผลักดันให้ธุรกิจโซล่าร์เติบโตขึ้น และยังได้
อานิสงส์อุปกรณ์โซล่าร์เซลล์ล้นตลาด ส่งผลให้
ความต้องการใช้ โซล่าร์เซลล์เพิม่มากขึน้จากราคา
ที่ถูกลง จึงท�าให้ backlog งานโซล่าร์ในปีหน้า 
เพิม่ขึน้เกนิเป้า” นายจักรกล่าว

“วินโคสท์” เดินแผนรุกธุรกิจโซล่าร์เซลล์
ภาครัฐและเอกชน คว้าสัญญาโครงการใหญ่ 
ครึง่ปีหลงั พร้อมเร่งรโีนเวทพืน้ท่ีเช่ารองรบัลกูค้าใหม่  
คาดเตบิโตเกนิเป้า

นายจกัร จามกิรณ์ ประธานกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บรษัิท สวนอตุสาหกรรม 
วนิโคสท์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื “WIN” ผูด้�าเนนิ
ธรุกจิให้เช่าพืน้ทีค่ลงัสนิค้าในเขตปลอดอากร และ
รบัเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ เปิด
เผยว่า สองไตรมาสแรกของปี 2567 ได้ท�าการ 
ส่งมอบงานตดิตัง้โซล่าร์เซลล์ให้กบัลกูค้า อาท ิศนูย์
พฒันากฬีากองทัพบก 2 เฟส, โรงพยาบาลนวเวช 
2 เฟส, องค์การบรหิารส่วนต�าบลพระขาว เป็นต้น 

ซึ่งแผนขยายธุรกิจโซล่าร์เซลล์ในครึ่งปีหลัง 

จกัร จามกิรณ์

ให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม ผู้ไม่ปฎิบัติตามต้อง 
ถกูด�าเนนิการตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

4. การจัดระเบียบที่พักผู ้ศึกษาธรรมชาติ  
ในระยะเร่งด่วนทุกฝ่ายเห็นชอบไม่ให้มีการเพิ่ม
จ�านวนรายของผู้จัดหาที่พักและจ�านวนบ้านพัก 
จนกว่าจะมแีนวทางปฏบิติัทีช่ดัเจน 

ซึ่งทุกฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบและร่วมกัน 
ลงนามในบนัทกึความร่วมมือดงักล่าว 

ทั้งน้ี ภายหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ  
ได้ใช้มาตรการเข้มงวดขัน้สงูสดุ โดยการประกาศ

ปิดพื้นที่ เขตรักษาพันธุ ์สัตว ์ป ่าเชียงดาว 
เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เกิดสถานการณ์ไฟป่า
ที่เข้าขั้นวิกฤต อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ลักลอบจุดไฟเผาป่า ปัญหาท่ีพักโฮมสเตย์ 
ทีเ่รือ้รงัสบืเนือ่งกนัมา ตลอดจนปัญหาการบกุรกุ 
พืน้ทีป่่า ซึง่เกดิขึน้หลังปี พ.ศ 2557 

2,100 คน พร้อมปลกุป้ันครวูทิยาศาสตร์ต้นแบบกว่า  
150 คน เพือ่ให้ความรูแ้ละสร้างการเปลีย่นแปลง 
แก่วงการการศกึษา โครงการนีส่้งเสริมให้นกัเรียน
กว่า 470,000 คนได้เรยีนวชิาเคมอีย่างมคีณุภาพ
ด้วยการท�าการทดลองจรงิ และก�าลงัขยายต่อไปเรือ่ยๆ

ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์  
อัครราชกุมารี และพันธมิตรต่างๆ ซ่ึงได้มีการ 
ด�าเนินการต่อเนือ่งมาครบ 10 ปีแล้ว  

“ตั้งแต่ปี 2546 Dow ได้ร่วมมือกับสมาคม 
เคมีฯ ยกระดับการเรียนเคมีในประเทศไทย 
ด้วยเทคนคิการปฏบิติัการการทดลองเคมแีบบย่อส่วน  
(Small-Scale Chemistry Laboratory) ซึง่ช่วยให้ 
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนวิทยาศาสตร์
อย่างสนกุและเข้าใจเนือ้หาได้ดยีิง่ข้ึน ซึง่เทคนคินี้
ได้รบัการยอมรบัจากยเูนสโกว่าเป็นการทดลองเคมี
ทีป่ลอดภยั ประหยดั และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ช่วยลดอุปสรรคในการเรียนวิทยาศาสตร์ ช่วย 
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บ.ีกริม ผนกึ บีไอจ ีเร่งผลติไฟฟ้าจากไฮโดรเจน
ลดปล่อยคาร์บอนกว่า 10,000 ตนั/ปี

บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ผนกึก�าลงั บไีอจ ี ผูน้�า
นวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสภาพ 
ภมูอิากาศ (Climate Technology Company)  
ลงนามความร่วมมือศึกษาพัฒนาการใช้ 
เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
ทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
เป ็นหลัก ยกระดับสู ่การผลิตพลังงาน 
สเีขยีว ผลกัดนัการเปลีย่นผ่านด้านพลงังาน
สะอาดอย่างยัง่ยนื ด้วยการใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยจีากไฮโดรเจนตอบโจทย์เป้าหมาย 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธ ิ
เป็นศนูย์ (Net Zero) ในปี ค.ศ. 2050 ร่วมกัน

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษัิท บ.ีกริม เพาเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) 
หนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า 

ส่วนส�าคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้ บี.กริม  
เพาเวอร์ เดนิหน้าสูเ่ป้าหมายเพิม่สดัส่วนพลงังาน 
หมนุเวยีนมากกว่า 50% ในปี 2573 จากปัจจบุนั
ทีม่อียู ่25% และก้าวไปสูก่ารเป็นผูผ้ลติพลงังาน
ชั้นน�าระดับโลกและบรรลุเป้าหมายการก้าวสู่
องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สทุธเิป็นศนูย์ (Net-Zero Carbon Emissions) 
ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593)

นายปิยบตุร จารเุพญ็ กรรมการผูจั้ดการ  
บไีอจ ีกล่าวว่า บไีอจเีดนิหน้าในการน�านวตักรรม 
จากไฮโดรเจนทีบ่ไีอจแีละแอร์โปรดกัส์ (บรษิทัแม่ 
ของบีไอจีจากประเทศสหรัฐฯ) มีความ 
ช�านาญและเป็นผูล้งทนุโครงการกรนีไฮโดรเจน
รายใหญ่ที่สุดของโลก บีไอจีตระหนักถึง 
การใช้พลังงานสะอาดเพื่อร่วมผลักดันการ
เปลีย่นผ่านด้านพลงังาน (Energy Transition)  

TEI ร่วมเวทปัีญหาขยะพลาสตกิอินโด-แปซิฟิก
วางเป้าลดให้ได้ร้อยละ 80 ภายในปี 2030

สถานการณ์ “ขยะพลาสตกิ” เป็นปัญหา
ด้านสิง่แวดล้อมท่ีส�าคญัในระดบัประเทศ ระดบั
ภูมิภาคและระดับโลก หากยังไม่มีระบบการ
จดัการขยะทีเ่พยีงพอและไม่มปีระสทิธภิาพได้
มกีารคาดการณ์ว่าภายใน 20 ปีข้างหน้า จะมี
ขยะหลดุรอดออกสู่สิง่แวดล้อมทัว่โลก จ�านวน
มากถึง 700 ล้านตัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศบนบก และระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งห่วงโซ่อาหาร
ของมนุษย์ 

จากการศกึษางานวจิยัพบว่า มกีารปนเป้ือน
ไมโครพลาสตกิในร่างกายมนษุย์จากการบริโภค
สตัว์น�า้มาอย่างต่อเนือ่งและมปีรมิาณเพิม่มากข้ึน
ทกุปี ในปี พ.ศ. 2566 ท่ีผ่านมา พบว่า 5 ประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนมีการปล่อยขยะพลาสติก
ลงสู ่ทะเลเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ส�าหรับ
ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 10 
ของโลก พร้อมกับประเทศเวยีดนาม อนิโดนเีซีย 
มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ดังนั้น การจัดการขยะ
พลาสติกจงึต้องเป็นวาระส�าคญัทีต้่องด�าเนนิการ
ร่วมกบัทกุภาคส่วนในระดบัภมูภิาคทีใ่ช้ทะเลหรอื
มหาสมุทรร่วมกัน 

จากปัญหาขยะพลาสติกในภูมิภาคอาเซียน 
น�าไปสูค่วามร่วมมอืในการจดัการขยะพลาสตกิ
ระดับภูมิภาค เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกและ 
ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ โดยมกีารเสรมิสร้างความร่วมมอืด้านการ 
วจิยัและสร้างเครอืข่ายของผูเ้ชีย่วชาญจากหลาก
หลายสาขาทีเ่กีย่วข้องในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ ในนาม “เครือข่ายนวัตกรรมพลาสติก 
อนิโด-แปซิฟิก (The Indo-Pacific Plastics Innovation  

ในชมุชนเมอืงแบบครบวงจร และการสร้างต้นแบบ 
การจัดการขยะพลาสตกิอย่างยัง่ยนื ตามแนวคดิ
เศรษฐกิจหมุนเวียน อันจะน�าไปสู่การพัฒนา
แบบแผนธรุกจิ (Business Model) ตลอดห่วงโซ่ 
ธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม Roadmap  
และแผนปฏิบัติการการจัดการขยะพลาสติก 
ของประเทศไทย ที่จะลดปริมาณขยะพลาสติก
ของประเทศบนพืน้ฐานของการจดัการขยะอย่าง
มีส่วนร่วมและยั่งยืน ตามหลักการเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และได้ 
แลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์การจัดการ 
ขยะพลาสติกของประเทศไทยร่วมกับนักวิจัย 
และผูเ้ชีย่วชาญจากนานาประเทศ 

พร้อมทั้ง ร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อที่เป็น
ประโยชน์และน่าสนใจ อาทิเช่น ผลกระทบ

ต่อสุขภาพจากไมโครพลาสติกในระบบนิเวศ 
พลาสตกิทางการแพทย์ การเกษตร การก่อสร้าง 
บรรจภุณัฑ์อาหาร และการจดัการขยะพลาสตกิ 
ตลอดจนการเยี่ยมชมนิทรรศการงานวิจัย 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสตกิ
จากหน่วยงานต่างๆ หลากหลายประเทศทัว่โลก 
โดยงานวิจัยภายในงานทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่ง 
ทีส่�าคญัของภารกจิยตุขิยะพลาสตกิของ CSIRO  
ที่ประเทศออสเตรเลียมี เป ้าหมายในการ 
ลดขยะพลาสตกิออกสูส่ิง่แวดล้อมให้ได้ร้อยละ 80  
ภายในปี 2030

ภาคเอกชนรายใหญ่ทีส่ดุของประเทศ เปิดเผยว่า  
จากแนวทางการด�าเนนิธุรกจิของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์  
ตามยุทธศาสตร์ “GreenLeap-Global  
and Green” ซึง่ได้ประกาศเมือ่ปี 2566 ถอืเป็น 
กลยุทธ ์เชิงรุกเพื่อมุ ่งสู ่ตลาดพลังงานที่มี 
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทัว่โลก เพือ่ตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป โดยมี
กลยุทธ์หลักคือ สนับสนุนการขยายโครงการ
พลังงานหมุนเวียน ทั้ ง ในประเทศและ 
ต่างประเทศ รวมถงึจดัหาพลงังานทีส่ะอาด ยัง่ยนื  
มีเสถียรภาพในระดับสูง และราคาที่เข้าถึงได้ 
ให้กบัลกูค้า ควบคูไ่ปกบัการลดผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อม อาท ิการจดัหาแหล่งพลงังานทางเลอืก 
เพือ่การผลติไฟฟ้าส�าหรบัอนาคต (Sustainable 
Fuels) การศกึษาความเป็นไปได้ ในเร่ืองในการ
ใช้ Hydrogen ในการผลติไฟฟ้า เป็นต้น ซึง่ถอืเป็น 
การพลกิโฉมการด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางการ 
เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ใหม่ภายใ ต้วิสัยทัศน์  
การขยายธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอา รี เพื่อ
ก้าวสูผู่น้�าด้านการพฒันาด้านพลงังานทีย่ัง่ยนื
และปลอดภยั

ความร่วมมอืกบั บไีอจ ีซึง่เป็นผูน้�านวัตกรรม
ก๊าซอตุสาหกรรมและเทคโนโลยลีดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกเพือ่สภาพภมูอิากาศ ในครัง้นี้  
ถอืเป็นหนึง่ในมาตรการส�าคัญตามยทุธศาสตร์ 
Green Leap–Global and Green ในการ
ยกระดับความร่วมมือ ด้วยการผนึกจุดแข็ง 
ความช�านาญ และประสบการณ์ของทั้งสอง
องค์กร เพื่อร่วมกันศึกษาและผลักดันการใช้
ไฮโดรเจนมาผสมร่วมกับก๊าซธรรมชาติมาใช ้
ในการผลติไฟฟ้า ซ่ึงจะขยายโอกาสทางการตลาด 
ส�าหรับผูบ้รโิภคทีค่�านงึถึงสิง่แวดล้อม และเป็น 

Network หรือ IPPIN)” ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับ 
ภมูภิาคทีท่�างานร่วมกนัของประเทศต่าง  ๆเพือ่เชือ่มโยง 
ความร่วมมือในการด�าเนินการด้านการวิจัย การ
ประกอบการ และการลงทนุ รวมทัง้ร่วมจัดการกับ
ปัญหาขยะพลาสตกิในภมูภิาค 

โดยได้รับการสนบัสนนุจากรฐับาลออสเตรเลยี 
และด�าเนนิการโดยหน่วยงานวทิยาศาสตร์แห่งชาติ
ของออสเตรเลยี (The Commonwealth Scientific  
and Industrial Research Organization  
หรือ CSIRO) พร้อมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานใน 
ประเทศไทย เวยีดนาม และอนิโดนเีซยีและจะขยายผล 
ไปยังประเทศลาวและกัมพูชาต่อไป ผ่านการ 
ด�าเนินการที่เป็นรูปธรรมทั้งในระดับนโยบายและ
การปฏบิตัเิชิงพืน้ที่

ซึ่งในปีนี้ CSIRO ได้มีความมุ ่งมั่นในการ 
ขับเคลื่อนเพื่อร่วมหยุดยั้งปัญหาขยะพลาสติก 
ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก โดยได้จัด “การประชุม 
CSIRO Ending Plastic Waste Symposium 
2024” ขึ้นในวันที่ 6-8 สิงหาคม พ.ศ. 2567  
ที่ผ่านมา ณ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย  
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายนักวิจัย 
และผูเ้ชีย่วชาญจากนานาประเทศ พร้อมทัง้ มกีาร 
น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานของ IPPIN และ
ทศิทางการด�าเนนิงานในอนาคต ในการแก้ไขปัญหา
ขยะพลาสตกิอย่างมปีระสทิธิภาพและย่ังยนื

โดยภายในเวทนีานาชาต ิสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย  
หรอื TEI ได้เข้าไปมบีทบาทส�าคญัในการมส่ีวนร่วม 
ในการยกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
อนัครอบคลมุทกุมติทิัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ 
สิง่แวดล้อม ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภมูภิาค 

ตามมาตรฐานสากลท่ียดึมัน่ในความเป็นกลาง เพือ่ร่วม 
สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ดร.วิจารย์  
สมิาฉายา ผูอ้�านวยการสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย ได้เข้า 
ร่วมงานในบทบาทของ Advisory Group Member,  
Thailand Chapter, Indo-Pacific Plastics  
Innovation Network (IPPIN) พร้อมทัง้ได้ร่วมน�าเสนอ 
ข้อมลูภายใต้ธมี Envisioning 2030: the  pivotal 
role of Southeast Asian countries in ending 
plastic waste เกี่ยวกับการด�าเนินงานของ TEI  
ในการขบัเคลือ่นเพือ่ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสตกิ
ทัง้ในเชงิระดบันโยบายและการปฏบิติัในพืน้ที ่ได้แก่ 

 ทส. เชือ่มัน่ผูผ่้านการอบรมหลักสตูร 
ปธส.11 เป็นพลังส�าคัญ ร่วมแก้ไขปัญหาสภาพ 
ภมูอิากาศเปล่ียนแปลง

โกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ ที่ปรึกษา รมว.ทส.  
เป็นประธานในพธิปิีดอบรมหลกัสตูรประกาศนยีบตัร 
ธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม ส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู 
รุน่ท่ี 11 (ปธส.11) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
รวม 78 ท่าน ทีป่รกึษา รมว.ทส. กล่าวแก่ ปธส.11 
ว่า ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ 
ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก  

ขบัเคลือ่นภารกิจให้ส�าเรจ็ดงัเป้าหมายทีว่างไว้ และ
น�าผลแห่งความส�าเรจ็ไปสูก่ารป้องกนั แก้ไขปัญหา
อย่างยัง่ยนื และช่วยผลกัดนัให้การพฒันางานด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป

 ปลัด ทส. ร่วมติดตามการพัฒนา
บรหิารจัดการน�า้ในแม่น�า้เจ้าพระยา เพือ่คณุภาพ
ชวีติทีด่ขีึน้ของประชาชน 

จ ตุ พ ร  บุ รุ ษ พั ฒ น ์  ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย 
ดร.สรุนิทร์ วรกจิธ�ารง รองอธบิดีกรมควบคมุมลพษิ 
ลงพืน้ทีร่่วมกบัคณะของ พลอากาศเอก สถติย์พงษ์ 
สขุวมิล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว ติดตามการพัฒนาและการบริหาร
จดัการน�า้ในแม่น�า้เจ้าพระยา พร้อมรบัฟังบรรยาย
แผนแม่บท และความคบืหน้าโครงการเจ้าพระยา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวงการ
ต่างประเทศ ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้าง
เสริมสุขภาพ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และกรม
ทหารชายแดน กรมใหญ่เสนาธิการ สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจัดข้ึนภายใต้  
กรอบความร่วมมือข้อตกลง ASEAN ว่าด้วยเรื่อง
มลพษิจากหมอกควนัข้ามแดน (ASEAN Agreement 
on Transboundary Haze Pollution) เพือ่มุง่เน้น
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ด้านทฤษฎีการ
ควบคุมไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติ
งาน ควบคมุไฟป่าตามหลกัวชิาการ และสามารถ 
น�าความรูไ้ปพฒันาขยายผลและใช้ในการปฏบิตังิาน
ดบัไฟป่าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ด้านการฝึกอบรมในครัง้น้ี เจ้าหน้าที่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะได้รับ
การฝึกในด้านต่างๆ เช่น ข้อตกลงระหว่างประเทศ
เรือ่งการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัข้ามแดน 
วธิกีารและเทคนคิในการดบัไฟป่า ระบบสารสนเทศ 
ภมิูศาสตร์ด้านการป่าไม้และไฟป่า ทกัษะการด�ารงชพี 
ในป่า การจัดการเชื้อเพลิง การป้องกันไฟป่า  
การตรวจหาไฟ การดบัไฟป่า การประชาสมัพนัธ์ป้องกนั 
ไฟป่า การใช้อากาศยานและโดรนในงานควบคุม 
ไฟป่า เป็นต้น

ทส.รวมพลงัขับเคลือ่นเครอืข่ายต่อต้านการทจุริตฯ ครัง้ที ่2
จริะพงษ์ คหูากาญจน์ ผูช่้วยปลดักระทรวงฯ เป็นประธานในพธีิเปิด โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร

รวมพลงัเครือข่ายต่อต้านการทจุรติด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ครัง้ที ่2 (ภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนอื) โดยมีเจ้าหน้าท่ีและเครอืข่ายอาสาสมัครภายใต้สงักดักระทรวงฯ เข้าร่วมโครงการฯ ทัง้ในรปูแบบ 
ห้องเรียน ประชุมเชิงปฏิบัติการ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 100 คน เพื่อส่งเสริมทักษะให ้
เจ้าหน้าทีป่ฏบิตัหิน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติ โปร่งใส และประพฤตตินตามหลกัคณุธรรม จรยิธรรม สามารถ 
แยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ รวมถงึสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ประชาชน 
ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติของภาครฐั ตลอดจนมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อมและส่ิงแวดล้อมตามหลกัธรรมาภบิาลอย่างยัง่ยนื

คุณภาพน�้าในแม่น�้า การจัดการขยะในแม่น�้า  
การก่อสร้างเชือ่มรมิตลิง่และแก้มลงิ การเพิม่ปรมิาณน�า้ 
และแก้มลงิ การขดุลอกสนัดอนดนิ และการกระตุน้ 
การท่องเที่ยวในแม่น�้าเจ้าพระยา รวมถึงยังได ้
เยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของจงัหวดัปทุมธานใีนโอกาสนีด้้วย

 กรมอุทยานฯ จัดฝ ึ กอบรม
หลกัสตูรการดบัไฟป่า ให้กบัเจ้าหน้าทีส่าธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควนัข้ามแดนไทย – ลาว วรีะ ขนุไชยรกัษ์  
รองอธบิดกีรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื  
เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรการ 
ดบัไฟป่าให้กบัเจ้าหน้าทีส่าธารณรฐัประชาธปิไตย 
ประชาชนลาว โดยได้ด�าเนนิการระหว่างวันที ่ 16  
–27 สิงหาคม 2567 ร่วมด้วยผู้อ�านวยการส�านัก 
ป้องกัน ปราบปราม และควบคมุไฟป่า และผูอ้�านวยการ 
ส�านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  16 (เชียงใหม่)  
ผูอ้�านวยการกองการต่างประเทศเข้าร่วมพธิเีปิดฯ ณ 
ศนูย์ฝึกอบรมและพฒันาการควบคมุไฟป่าภาคเหนอื 
ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดเชยีงใหม่ 

 ส�าหรับโครงการฝึกอบรมดังกล่าว 
เป็นความร่วมมือระหว่างกรมกิจการชายแดน
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวง 

โครงการความร่วมมอืภาครฐั ภาคธรุกจิ ภาคประชา
สงัคม เพือ่จดัการพลาสตกิ และขยะอย่างยัง่ยนื หรือ 
PPP Plastics เป็นการผนกึก�าลงัความร่วมมอืกบั 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ในการ 
เดนิหน้าแก้ไขปัญหาขยะพลาสตกิของประเทศไทย บน 
พื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน และการสร้าง
โมเดลการจดัการขยะและขยะทะเลในพ้ืนทีเ่กาะ

โดยการพัฒนาต ้นแบบการจัดการขยะ
เกาะลนัตา เสนอแนวปฏบิตัท่ีิดใีนการจดัการขยะ
เกาะ และแนวทางการจัดการขยะพลาสติกทะเล 
รวมถึง การพัฒนาโมเดลการจัดการขยะพลาสติก 

จตพุร บรุษุพฒัน์ วรีะ ขนุไชยรกัษ์

ตลอดระยะเวลาการศกึษาอบรม ตัง้แต่วนัที ่25 เมษายน  
ถงึ 26 กรกฎาคม 2567 รวม 4 เดอืนนัน้ เชือ่ม่ันว่า 
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้เกิดการเรียนรู้ และ 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ ซึง่จะเป็นเคร่ืองมอืท่ีช่วย
ส่งเสรมิให้แต่ละท่าน ในฐานะผูบ้รหิารระดบัสงูของ
องค์กร น�าไปใช้ก�าหนดนโยบาย สร้างธรรมาภบิาล
การบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
และสิง่แวดล้อม เป็นประโยชน์ต่อการขบัเคลือ่นงาน 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรได้ต่อไป  
โดย ปธส.11 จะเป็นภาคีเครือข่ายที่ส�าคัญของ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในการ

น่ามองปราศจากขยะ สร้างชีวิตประชาชนดีขึ้น  
ณ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และจงัหวดัปทมุธานี 
โดยนัง่เรอืตรวจการณ์กรมเจ้าท่า จากบรเิวณท่าน�า้
วัดพนัญเชิงวรวิหาร  อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เดนิทางไปยงั วดัโบสถ์ 
(สามโคก) อ�าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รวม
ระยะทาง 35 กโิลเมตร

 โดยในการด�าเนินการพัฒนาและ
การบรหิารจดัการน�า้ในแม่น�า้เจ้าพระยา โดยการม ี
ส่วนร่วมจากประชาชนและทกุภาคส่วน มคีวามคบืหน้า 
ทั้งในเรื่องแผนแม่บทการจัดการ และตรวจวัด

วจิารย์ สมิาฉายา

ในประเทศไทยภายใต้กลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิ 
GENERATING A CLEANER FUTURE ด้วย
การผลักดันการผลิตและการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานไฮโดรเจน ซึ่งเป็นหนึ่งใน Climate 
Technology เป็นแรงส�าคญัในการลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการศกึษาเบือ้งต้น 
พบว่าการใช ้ไฮโดรเจนในการผลิตไฟฟ้า 
จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ได ้ถึง 10,000 ตันคาร ์บอนไดออกไซด ์
เทยีบเท่า (CO2e) ต่อปี ซึง่เทยีบเท่าการปลูกต้นไม้ 
ถงึ 600,000 ต้น

ความร่วมมอืกบั บ.ีกริม เพาเวอร์ ในครัง้นี้  
ถือเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญส�าหรับภาคเอกชน 
ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดครั้งแรก
ในประเทศไทยและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
พลังงานไฮโดรเจนในประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความมัน่คงด้านพลงังานของประเทศในอนาคต 
อีกทั้ง การน�าไฮโดรเจนมาผลิตไฟฟ้าเป็นการ
ผลิตไฟฟ้าทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงสะอาด 
ทีส่ามารถตอบสนองแผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้า
ของประเทศไทย (Power Development  
Plan: PDP) ทัง้นี ้ไฮโดรเจนคาร์บอนต�า่จากบีไอจ ี
ได ้รับใบรับรองฉลากคาร ์บอนฟุตพริ้นท ์
ผลิตภัณฑ์ (CFP) จากองค์กรบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่าปล่อย
คาร์บอนลดลด 95% เทียบเท่าการผลิต 
บลูไฮโดรเจน (Blue Hydrogen) และนอกจาก
การผลิตไฟฟ้าแล้ว ไฮโดรเจนยังมีศักยภาพ 
ในการเป็นโซลูชันในการลดการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกในภาคอตุสาหกรรมและภาคขนส่ง 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการ 
บรรลเุป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

“ความร่วมมือกับ บี.กริม เพาเวอร์ ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้น 
ส�าคญัส�าหรบัภาคเอกชนในการผลติไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดครัง้แรก 
ในประเทศไทยและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนใน
ประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในอนาคต  
อีกทั้ง การน�าไฮโดรเจนมาผลิตไฟฟ้าเป็นการผลิตไฟฟ้าทางเลือก 
ในการใช้เชื้อเพลิงสะอาดที่สามารถตอบสนองแผนพัฒนาก�าลัง 
ผลติไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan: PDP)”
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ส.อ.ท. โชว์ผลงาน “กองทนุอินโนเวช่ันวนั” 
หนนุเงนิกว่า 360 ล้าน ยกระดบัสตาร์ตอปัไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  เผย
ผลงานครบรอบ 1 ปี โครงการ “กองทนุอนิโนเวชัน่วนั”  
(Innovation ONE) เพือ่ตอกย�า้ความส�าเรจ็ในการ
ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ตอัปไทย
ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก โดย 1 ปีที่ผ่านมา  
โครงการ “กองทุนอินโนเวช่ันวัน” ได้พิจารณา 
การสนับสนุนทุนให้แก ่ผู ้ประกอบการมากกว่า  
360 ล้านบาท 

โครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” เป็นโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วจิยัและนวตักรรม (กองทนุ ววน.) โดยส�านกังานคณะ
กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) ในกรอบงบประมาณ 1,000 ล้านบาท ส�าหรบั
การด�าเนนิการระยะเวลา 3 ปี โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่
สนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมทั้งที่เป็นสตาร์ตอัป
และ SMEs ให้เตบิโตด้วยการน�างานวจิยัและความคิด
สร้างสรรค์ไปต่อยอดเชงิพาณิชย์ได้อย่างย่ังยนื อนัน�าไปสู ่
การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
อตุสาหกรรมไทยในภมูภิาค

นางสาวศภุมาส อศิรภกัด ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) 
กล่าวว่า ปัจจุบัน ผู ้ประกอบการนวัตกรรมถือเป็น 
หน่ึงในก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทย และเป็นกลุม่ทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโต
ทีส่ามารถสร้างเม็ดเงนิจ�านวนมหาศาลในระบบเศรษฐกจิ 
ซึ่งช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน  
และสามารถยกระดับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 
ให้ก้าวไปข้างหน้า โดยกระทรวง อว. มุง่เน้นการส่งเสรมิ  
สนบัสนนุ สร้างสรรค์นวตักรรม และผลกัดนัให้ผู้ประกอบการ 
นวัตกรรมมีความแข็งแกร่ง มุ่งสู่การพัฒนาประเทศ 
ให้เท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงของโลก

โครงการนีถ้อืเป็นแนวคดิใหม่ทีก่ระทรวง อว. มัน่ใจ
ว่าจะสามารถสร้างความเข้มแขง็ให้กบัระบบนวตักรรม
ของประเทศผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 
และความร่วมมอืกบัภาคเอกชน โดยมสีภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่ส�าคัญ ผู้ประกอบการ
นวัตกรรมของไทยที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาส
ในการเข้าถึงตลาดในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
นอกจากผูป้ระกอบการจะได้ลกูค้าแล้ว ลกูค้า คอื  ภาค
อตุสาหกรรม กจ็ะมขีดีความสามารถในการแข่งขนัสงูขึน้
จากนวัตกรรมของผูป้ระกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการด้วย

“ดฉินัมคีวามเชือ่มัน่ว่าโครงการ “กองทนุอนิโนเวชัน่วนั”  
จะเป็นต้นแบบความส�าเรจ็ของการน�าจดุแขง็และกลไก 
ของเอกชนเข้ามาร่วมขับเคลือ่นงานของภาครฐั เพือ่ส่งเสรมิ 
ผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยให้เติบโต และผลักดัน 
ให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม 
อย่างแท้จรงิ” นางสาวศภุมาส กล่าว

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ 
ทรงศวิไิล ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) กล่าวว่า คณะกรรมการ 
ส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม (กสว.) มหีน้าท่ี
ก�าหนดทศิทางและบริหารกองทุนส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม
และสนับสนุนการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ภาครฐั ภาคเอกชน เพือ่ให้เกดิการน�าวทิยาศาสตร์ วจิยั
และนวัตกรรม (ววน.) ไปใช้ขบัเคลือ่นประเทศ และเพือ่ 
ทดลองรูปแบบการบริหารทุนวิจัยโดยภาคเอกชน 
และเกิดการระดมทนุจากภาคเอกชนสมทบ

กสว.จึงจัดสรรงบประมาณในกรอบ 1,000 ล้าน 
บาท ระยะเวลา 3 ปี ภายใต้โครงการ “กองทนุอนิโนเวชัน่วนั”  
ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู ้ประกอบการสามารถได้รับการ
สนับสนุนทุนจากกองทุน ววน. เพื่อใช้ในการพัฒนา 

กนอ.ตอกย�า้บทบาทใหม่ภายใต้แนวคดิ
“NOW THAILAND - The Golden Era”

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) เปิดตวังาน “NOW THAILAND - The 
Golden Era” เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และสร้าง
ความเช่ือมั่นในศักยภาพของ กนอ. ในการ
เป็นผู้ก�ากับดูแล และการฟื้นการลงทุนในนิคม
อตุสาหกรรม โดยแสดงทศิทางการตลาดเชงิรกุ
ทีน่�าเสนอจดุเด่นรวมถงึข้อแตกต่างของการเลอืก
ลงทุนในประเทศไทย พร้อมกบัการกระตุน้ความ
อยากรู้ และการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักลงทุน 
ทัง้ในและต่างประเทศ ผูป้ระกอบการ ผูพั้ฒนา 
นิคมอุตสาหกรรม และสื่อมวลชนให้ร่วมเป็น 
ส่วนหนึง่ของแคมเปญ อนัเป็นโอกาสทางธุรกจิ 
ของประเทศไทย ท่ีจะสามารถดงึดดูนกัลงทนุเข้ามา 
ลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายได้มากยิง่ขึน้ 

โดย นายยุทธศกัดิ ์ สุภสร ประธานกรรมการ 
การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกยีรติ
เป็นประธานในงานและกล่าวแสดงบทบาทใหม่ของ 
กนอ. และทิศการด�าเนนิงานภายใต้แนวคิด “NOW 
Thailand - The Golden Era” การประกาศ
เจตนารมณ์ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยการ 
ส่งเสรมิแคมเปญ Now Thailand – The Golden 
Era เพื่อส่งสัญญาณให้นักลงทุนทั่วโลกได้รับรู้ว่า  
นีค่อืยคุทอง โอกาสทอง ของการลงทนุ ไม่มเีวลาใด

ทีด่ไีปกว่านีแ้ล้วทีจ่ะลงทนุในประเทศไทย จากนัน้ 
รองศาสตราจารย์ วรีศิ อมัระปาล ผูว่้าการ กนอ. 
ให้เกยีรตกิล่าวถงึวตัถปุระสงค์ของการจดังาน และ
ศกัยภาพของ กนอ. ในปัจจบุนัและอนาคต

การเปิดตวั NOW Thailand - The Golden  
Era โอกาสทองของการลงทุน กนอ. ร่วมกับ 
หน่วยงานพันธมิตร อาทิ นางอัญชลี  ชวนิชย์ 
นายกสมาคมนคิมอตุสาหกรรมไทยและพนัธมติร 
นายนฤชา ฤชพุนัธุ ์รองเลขาธกิารคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 
ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย นาย

สาโรช ชยาวิวัฒน์กุล รองประธานกรรมการ 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
นายพชิิต มทิราวงศ์ กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อม 
แห่งประเทศไทย นายศภุฤกษ์ ชมชาญ รองประธาน 
หอการค้าร่วม ต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) 
เป็นต้น

ภายในงานได้มกีารเสวนาหวัข้อ “ กญุแจความ
ส�าเร็จ ในการลงทุนในไทย ” โดยได้รบัเกยีรตจิาก
ผูป้ระกอบการในนคิมอตุสาหกรรมทีป่ระสบความ
ส�าเร็จในการด�าเนนิธรุกิจในประเทศไทย ได้แก่ 

1. Mr. Victor Cheng CEO บรษิทั เดลต้า  
อเีลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

2. ดร.ชญาน์ จนัทวส ุ รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร บริษัท พีทีท ี
โกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน)

3. นายฮิโรคาส ึ ซาซาฮารา กรรมการผู้จดัการ 
บรษัิท มรูาตะ อเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั

ศภุมาส อศิรภักดี เกรยีงไกร เธยีรนกุลุ สริฤิกษ์ ทรงศวิิไล 

หรอืประยกุต์ใช้เทคโนโลย ีและม ีส.อ.ท. ท�าหน้าทีบ่รหิาร
จดัการและระดมทนุจากเอกชนเข้ามาในโครงการ โดยมี
เป้าหมายในการสร้างกลไกและสนบัสนนุให้เกดิการน�า
นวตักรรมของสตาร์ตอปั ไปยกระดบัขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ SME โดยม ี  ส.อ.ท.  
เป็นผูเ้ชือ่มให้เกดิความร่วมมอืทางธรุกจิระหว่างสตาร์ตอปั 
กับ SME ขึ้น ซึ่งกลไกการท�างานที่เป็นจุดเด่นของ
โครงการนี้ คือ การบริหารจัดการโดยเอกชนเป็นผู้น�า 
ภาครฐัเป็นส่วนสนบัสนนุ เพราะภาคเอกชนเข้าใจโจทย์
และความต้องการนวตักรรมทีใ่ช้ตลาดเป็นตวัตัง้ มกีาร
ประเมินความเป็นไปได้ของนวตักรรมโดยนกัธุรกจิ และ
มกีารบรหิารจัดการทีค่ล่องตวั

“การด�าเนนิงานของโครงการกองทนุอนิโนเวชัน่วนั 
ถือเป็นโมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
รูปแบบหนึ่งในการเปลี่ยนงานวิจัยข้ึนหิ้งเป็นงานวิจัย 
ขึน้ห้าง ซึง่ กสว. จะถอดวธิกีารท�างานในลกัษณะนี ้เพือ่ใช้ 
ขยายความร่วมมอืไปยงัหน่วยงานอืน่ๆ ต่อไป และขณะนี้  
กสว. อยู่ระหว่างจัดท�าประเด็นเป้าหมายส�าคัญที่จะ 
ขบัเคลือ่นในระยะ 3 ปีข้างหน้า ซึง่เป็นประเดน็ทีต่อบโจทย์ 
ปัญหาส�าคัญและการพัฒนาประเทศ จึงต้องร่วมมือ 
กบั ส.อ.ท. ในการขับเคลือ่นให้ผลงาน ววน. ถกูน�าไปใช้
และเกดิผลสมัฤทธิท์ีน่�าไปสูก่ารยกระดบัความสามารถ
ในภาคอตุสาหกรรม เกดิการสร้างรายได้ ความมัน่คงทาง 
เศรษฐกจิและความเป็นอยูท่ีด่ขีองคนในประเทศต่อไป” 
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ ดร.นายแพทย์สริฤิกษ์ กล่าว

ด้าน นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า 1 ปี 

ยทุธศักดิ ์สภุสร รศ.วีรศิ อมัระปาล

ผูว่้าฯ มหาสารคาม บกุ จ.ชลบรุี
ช ู“ของด ีของเด่น มหาสารคาม”

มหาสารคาม เชือ่มโยงตลาดทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนสร้างภาพลกัษณ์สนิค้าของ
จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ของผู ้บริโภคอย่างแพร่หลาย กิจกรรมย่อย 
พฒันาศกัยภาพ และยกระดบัการค้า การลงทนุ 
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP/SMEs จังหวัด
มหาสารคาม ตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ�าปี 
2567 ของจงัหวัดมหาสารคาม 

ภายในงานได้ยกทพัสนิค้าด ี มคีณุภาพจาก 
ผูป้ระกอบการจงัหวดัมหาสารคาม มาจดัจ�าหน่าย
กว่า 40 ร้านค้า อาทิ มนัแกวบรบอื (สนิค้า GI),  
แจ่วฮ้อน ท่าขอนยาง, ปลาร้าบอง เสือ้ผ้าเครือ่ง
แต่งกาย ของใช้ ของตกแต่งและสนิค้าไฮไลต์อืน่ๆ  
อีกมากมาย รวมท้ังกิจกรรมเจราจาธุรกิจ 
ทัง้ online และ onsite กจิกรรมพเิศษและกจิกรรม 
สร้างความบนัเทิงเป็นประจ�าทกุวนั

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู ้ว ่าราชการ
จงัหวดัมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานแสดง
และจ�าหน่ายสินค้า “มหกรรมของดี ของเด่น
มหาสารคาม” ครัง้ที ่2 ณ บรเิวณลานกจิกรรม
ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเซน็ทรลัชลบรุ ีโดยมี นางสาว
อมรรตัน์ชสูระน้อย พาณชิย์จงัหวดัมหาสารคาม 
นางพนิดา จันทวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
ชลบรุ ีหวัหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนผูป้ระกอบการ  
สือ่มวลชน และภาคเีครอืข่าย เข้าร่วม

งาน “มหกรรมของด ีของเด่น มหาสารคาม” 
ครั้งที่ 2 จัดขึ้น วันที่ 21-25 สิงหาคม 2567  
โดยจงัหวดัมหาสารคาม และส�านกังานพาณชิย์
จังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการสร้างโอกาส 
เข้าถงึแหล่งทนุและเพิม่ช่องทางการตลาด กจิกรรม 
หลัก สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการตลาด และเพิ่มช่องทางการ
ตลาดของผูป้ระกอบการ OTOP SMEs จงัหวดั

อ.ขนุหาญ ชปูระเพณลีงแขกด�านา
วฒันธรรมเกษตรพืน้บ้านไทยอีสาน

ทีแ่ปลงนาจะม๊อกเจยี บ้านหนองผอื หมูท่ี ่3  
ต.ห้วยจนัทร์  อ.ขนุหาญ  จ.ศรสีะเกษ พระครู
วโิรจน์วรีาภรณ์ เจ้าคณะต�าบลบกัดอง เขต 1 เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์  และ นายสกุจิ เหลืองสกลุไทย 
นายอ�าเภอขนุหาญ เป็นประธานในงานประเพณี
ลงแขกด�านา เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีวิถ ี
พืน้บ้านไทยอสีาน โดยม ีพระครปูลดัสมัภาษณ์  
บญุญฺกาโม ประธานสงฆ์วดัห้วยบรูพา นายสมบรูณ์  
ประจมิ นายก อบต.ห้วยจนัทร์ นายเกษศานต์  
ศรโีพนทอง ประธานสภาเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ นาย 
วรรณะ ไชยชนะสงคราม ส.อบจ.ศรสีะเกษ อ�าเภอ 
ขนุหาญ เขต 2 นายสปุระกติ จนัทร์ถา อกคศ.เขต
พืน้ทีศ่รสีะเกษ เขต 4 นายประมวล แดงเหล่ียม 
ก�านันต�าบลห้วยจันทร์ และผู้ใหญ่บ้าน นาย 
จ�าเนยีน สญัญาชาต ิผอ.รร.กนัตรวจห้วยจันทร์ 
น�าศิษยานุศิษย์  คณะครูและนักเรียน จ�านวน  
200 คน เจ้าร่วมกจิกรรม

นายเกษศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภา
เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามท่ี 
วดัห้วยบรูพา ต.ห้วยจนัทร์ อ.ขุนหาญ  โดยพระคร ู
ปลดัสมัภาษณ์ ปญุญฺกาโม ประธานสงฆ์วดัห้วยบรูพา  
พร้อมด้วยชาวบ้านห้วย หมูท่ี ่2 ชาวบ้านหนองผอื  
หมูท่ี ่ 3 ต�าบลห้วยจนัทร์ และหมูบ้่านใกล้เคยีง 

ได้จดักจิกรรมการปลกูข้าวแบบนาด�า ตามแบบ 
เกษตรวิถี พ้ืนบ ้านดั้ งเดิม โดยอาศัยก�าลัง 
แรงงานชาวบ้าน และพทุธศาสนิกชนในรปูแบบ
การลงแขก 

ทางวดัได้ท�ากจิกรรมนี ้ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555  
เป็นระยะเวลา 12 ปี ณ ทีธ่รณสีงฆ์ของวัดห้วยบรูพา  
จ�านวน 17 ไร่ ปลกูข้าวจ�านวน 12 ไร่ ภายใต้
การดแูลและอปุถมัภ์ของ พระครปูลดัสมัภาษณ์ 
ปุญฺญะกาโม ประธานสงฆ์วัดห้วยบูรพา โดยม ี
วตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการบชูาบรูพาจารย์ พระเดช
พระคุณหลวงปูซ่วง เทวดาเดนิดิน ผูเ้ป็นต้นแบบ
แห่งการปฏบิตั ิ เป็นต้นแบบแห่งการด�าเนนิชวีติ
ตามวิถทีางแห่งธรรมชาติและความพอเพยีง เพือ่
อนรุกัษ์ประเพณวีฒันธรรมดัง้เดมิของชมุชนให้ยงั
คงอยูเ่ป็นสถานทีเ่รยีนรูข้องชมุชน เพือ่สร้างความ
สมคัรสมานสามคัคีให้เกิดขึน้ในชมุชน 

ผลผลติทีไ่ด้จากการปลกูข้าวในครัง้นี ้จะน�าไป 
สงเคราะห์ช่วยเหลอืหน่วยงาน องค์กร โรงเรยีน
และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและ 
ชาวบ้านในเขตต�าบลห้วยจนัทร์ และต�าบลใกล้เคยีง  
ตลอดจนผู้ยากไร้ที่ประสานขอความช่วยเหลือ 
และเพื่อเป็นการรักษาการท�านาข้าวด้วยวิถี 
เกษตรอนิทรย์ี ไม่พึง่พาปุย๋เคมต่ีอไป

จ.สระแก้ว จัดกจิกรรมสร้างรายได้
ให้กับผูป้ระกอบการอาหารปลอดภัย

นายภมูวิชัร์ อดุมทรพัย์ รองผูว่้าราชการ
จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ 
ส่งเสรมิการสร้างรายได้จากกจิการอาหารปลอดภยั  
กิจกรรมเชื่อมโยงช่องท่างการตลาดเพ่ือสร้าง 
รายได้จากกจิการอาหารปลอดภยั ณ บรเิวณตลาดนดั 
คนไทยยิ้มได้ (ตลาดดอกแก้ว) ศาลากลาง 
จงัหวดัสระแก้ว อ.เมอืง จ.สระแก้ว โดยกจิกรรม
ภานในงานประกอบด้วย การจ�าหน่ายผลติภณัฑ์
อาหารปลอดภยัจ�านวน 14 บธู อาหารชวนชมิ
อกี 10 บธู การจดันทิรรศการองค์ความรูอ้าหาร
ปลอดภัยจังหวัดสระแก้ว ซึ่งกิจกรรมส่งเสริม 
การขายครัง้น้ี จัดให้มขีึน้เป็นเวลา 3 วนั ต้ังแต่
วนัที ่21-23 สงิหาคม 2567

ในส่วนของกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการ
ตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ ่มเป้าหมาย 
จ�านวน 14 กลุ ่ม น�าผลิตภัณฑ์ที่ผ ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประสานและ 
ขบัเคลือ่นนโยบายสานพลงัประชารฐัประจ�าจงัหวดั  
(คสป.) สระแก้ว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
ความปลอดภัย ได้น�าสินค้ามาจ�าหน่ายและ
สร้างรายได้ รวมทัง้สร้างเครอืข่ายกจิการอาหาร
ปลอดภัยของจังหวัดสระแก้ว น�ามาต่อยอด
ขยายผลการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากแก่ผูผ้ลติ
ผกั ผลไม้ เนือ้สตัว์ เพือ่การบรโิภคทีป่ลอดภยั
อกีด้วย

ทีผ่่านมา โครงการ “กองทนุอนิโนเวช่ันวนั” ได้ร่วมกบั VC 
Partners ภาคเอกชน 4 ราย ได้แก่ บรษิทั อนิโนสเปซ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั บรษิทั ซยีเูอน็เทอร์ไพรส์ จ�ากดั  
บรษิทั ไออาร์พซี ี จ�ากดั (มหาชน) (IRPC) และบรษิทั  
ออรกิจนิ เวนเจอร์ส จ�ากดั ในการสนบัสนนุทนุแก่ผูป้ระกอบการ 
สายนวัตกรรมทั้งที่เป็นสตาร์ตอัปและ SMEs ซึ่งเรา 
ได้พจิารณาการสนบัสนนุทุนให้แก่ผูป้ระกอบการมากกว่า 
360 ล้านบาท 

โครงการไม่เพยีงแต่สนบัสนนุเงนิทนุแก่ผูป้ระกอบการ 
สายนวัตกรรมเท ่า น้ัน แต ่ได ้มอบโอกาสให ้กับ 
ผูป้ระกอบการในการเข้าสูต่ลาด ซึง่ครอบคลุมทัง้ 46 กลุม่ 
อุตสาหกรรม 11 คลัสเตอร์ ภายใต้การดูแลของ 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่ผูป้ระกอบการจะได้มี 
โอกาสทดลอง ทดสอบ รวมทัง้พฒันาเทคโนโลยแีละการ
ท�าธรุกจิ รวมถงึได้รบัค�าแนะน�าในการพฒันาเทคโนโลยี 
นวตักรรมและเทคนคิการท�าธรุกจิให้สามารถตอบโจทย์
ภาคอตุสาหกรรม และสามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก

“ตลอดระยะเวลา 1 ปี ได้สะท้อนให้เห็นว่า 
แกนหลักทีท่�าให้โครงการประสบผลส�าเรจ็ได้นัน้ คือ 3C 
ซึง่ประกอบด้วย Cash เราสนบัสนนุเงนิลงทนุ Connect 
เราเชือ่มต่อเครอืข่ายเพือ่ให้เข้าสูต่ลาด และ Coach เรา
ให้ค�าแนะน�าในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
แนวทางการท�าธรุกจิ ผมเชือ่มัน่ครบัว่า 3C นี ้จะช่วยสร้าง 
การเปลีย่นแปลงและพลิกโฉมธรุกิจของผูป้ระกอบการไทยไปสู ่
ธุรกิจที่มีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน และน�าไปสู่การ
พฒันาเศรษฐกจิทีแ่ขง็แกร่งและยัง่ยนื” นายเกรยีงไกร 
กล่าว

ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในอนาคต โครงการ 
“กองทุนอินโนเวชั่นวัน” จะด�าเนินการจัดการประชุม
เชงิปฏบิตักิาร (Workshop) ท่ัวทัง้ 5 ภาค เพือ่เพิม่การ
เข้าถงึโครงการมากขึน้ และสร้างการเปลีย่นแปลงให้แก่
ภาคธรุกจิสตาร์ตอปัและ SMEs ไทยให้สามารถเตบิโต
ได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนื

ทั้งนี้ภายในงาน มีการจัดเสวนากับผู้ประกอบการ 
ร่วมกับ VC Partner ที่มาบอกเล่าความส�าเร็จและ 
ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการเข้าร่วมโครงการ ซึง่ประกอบด้วย 
บรษัิท ยนูฟิาร์ส จ�ากัด บรษิทั อนิโนสเปซ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั บรษิทั เอม็ยไูอ โรบอตกิส์ จ�ากดั บรษิทั เอน็จนิไลฟ์ 
จ�ากัด บรษิทั ซยีเูอ็นเทอร์ไพรส์ จ�ากดั บริษทั รกัษ์ป่าสกั 
จ�ากัด และบริษัท ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) 

นอกจากนี ้ ยังมกีารจดัพธิลีงนามบันทกึความเข้าใจ
ระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับบริษัท 
วิสอัพ จ�ากัด ซ่ึงเป็นผู้ร่วมสนับสนุนทุนรายใหม่ โดย
บริษัท วิสอัพ จ�ากัด จะเข้ามาช่วยยกระดับและเพิ่ม 
ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบัอตุสาหกรรม ผ่านการ 
ใช้เทคโนโลยขีองสตาร์ตอปัไทย

4. Mr. David  Clement ต�าแหน่ง Financial 
Director บรษิทั ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคลิส์ (ไทย
แลนด์) จ�ากดั

5. นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ รองประธานฝ่าย
กจิการองค์กรและรฐักจิสมัพนัธ์  บรษิทั เกรท วอลล์  
มอเตอร์ แมนแูฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ�ากดั

การจดัพธิเีปิดตวัในครัง้นีม้ผีูเ้ข้าร่วม ได้แก่ คณะ 
กรรมการ และผู้บริหาร กนอ. ส�านักงานคณะ
กรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) Joint Foreign 
Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT) 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้า
แห่งประเทศไทย อคัรราชทตูฝ่ายพาณชิย์ สถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�า
ประเทศไทย (Mr. Jiang Wei) Japan External 
Trade Organization (ประธาน JETRO Bangkok  
Mr. Kuroda Jun) Enterprise Singapore 
สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกจิไทย-จีน, ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อม 
แห่งประเทศไทย มีผู ้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม  
ผูป้ระกอบการในนคิมอตุสาหกรรม ผูบ้รหิารภาครฐั 
และเอกชน สือ่มวลชน เข้าร่วมกว่า 200 คน
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‘ออมสิน’ ขยายผลสร้าง Social Impact 
เปิดโปรเจกต์ล่าสุด “ลิบงสุขใจ ออมสินพัฒนา”

ธนาคารออมสนิ ชคูวามส�าเรจ็จากการพฒันา 
ชุมชนแบบองค์รวม จากโปรเจกต์ต้นแบบ  
“ออมสนิฮ่วมใจฮกัขนุน่าน” เลอืกพืน้ทีเ่กาะลบิง 
จ.ตรงั เป็นพืน้ทีเ่ป้าหมาย โดยก�าหนดแผนการ
พฒันา 7 ด้าน ภายใต้ชือ่ “โครงการลบิงสขุใจ 
ออมสินพัฒนา” พร้อมทั้งเชิญหน่วยงานภาค ี
เขา้รว่มบรูณาการองคค์วามรูแ้ละความเชีย่วชาญ 
ในการปฏบัิตงิานแต่ละด้าน คาดว่าจะมีผูไ้ด้รบั
ประโยชน์ในโครงการกว่า 3,300 ราย

นายวิทัย รัตนากร ผู ้อ�านวยการธนาคาร
ออมสนิ เปิดเผยว่า จากผลส�าเรจ็โครงการพฒันา
ชุมชนแบบองค์รวม (Holistic Area-Based  
Community Development) โปรเจกต์ต้นแบบ 
“ออมสนิฮ่วมใจฮกัขนุน่าน” อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรติ 
จังหวัดน่าน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต 

ได้ส�ารวจสภาพปัญหาของพืน้ที ่พบว่าการเป็นพ้ืนที่
เกาะ ท�าให้ประสบปัญหาขาดแคลนน�า้จืดส�าหรบั
อปุโภคบรโิภค การแพทย์และสาธารณสุขบนเกาะ 
ทีไ่ม่สามารถรบัเคสฉกุเฉนิหนกั และการส่งต่อผูป่้วย 
จากเกาะไปโรงพยาบาลที่ไม่สามารถท�าได้ทัน
ท่วงท ีปัญหาแหล่งท่องเทีย่วเสือ่มโทรม และปัญหา
โครงสร้างประชากรทีส่่วนใหญ่เป็นผู้สงูวยั เป็นต้น 

“ออมสิน” จึงก�าหนดเป็นแผนการพัฒนา  
7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านส่งเสรมิอาชีพและการสร้าง
รายได้ 2) ด้านสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 3) ด้านการ
แพทย์และคณุภาพชวีติ 4) ด้านสิง่แวดล้อม 5) ด้าน
ส่งเสรมิความรูท้างการเงนิ 6) ด้านการศกึษาและ
การเรยีนรู ้และ 7) ด้านการสนบัสนุนแหล่งเงินทนุ
และแก้ปัญหาหนีส้นิ พร้อมทัง้ได้เชญิหน่วยงานภาคี

แก่สมาชิกชมุชนในโครงการ ครอบคลมุการพฒันา 
10 มติ ิอาท ิด้านอาชีพ รายได้ เงนิออม สขุภาพ  
การศกึษา เป็นกรณตีวัอย่างการด�าเนนิงานทีส่ะท้อน 
ผลลพัธ์เชงิบวกต่อสงัคม (Social Impact) ทีเ่ป็น
รูปธรรม ธนาคารจึงเดินหน้าต่อยอดแนวคิดการ
พฒันาชมุชนแบบองค์รวมไปยังพืน้ทีเ่ป้าหมายอืน่  
เพื่อขยายผลการสร้าง Social Impact โดยได ้
คดัเลอืกพืน้ทีเ่กาะลบิง อ�าเภอกนัตัง จงัหวัดตรงั  
เป็นพ้ืนทีพ่ฒันาต่อไป ภายใต้ชือ่โครงการ “ลบิงสขุใจ  
ออมสนิพฒันา”

“โครงการลบิงสุขใจ ออมสินพฒันา” ก�าหนด
พืน้ทีเ่ป้าหมายการพฒันา ณ เกาะลบิง จังหวดัตรงั 
มขีนาดพืน้ทีก่ว่า 22,000 ไร่ ครอบคลมุ 4 หมู่บ้าน 
จ�านวนประชากรกว่า 1,000 ครวัเรอืน โดยธนาคาร

“อุตสาหกรรม” ยกทัพเยือน ‘บรูไน’
เล็งขยายผลการพัฒนาฮาลาลไทย

นางสาวพมิพ์ภทัรา วชิยักลุ ฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงอตุสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้มอบหมาย
ให้คณะผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม น�าโดย 
นางวรวรรณ ชติอรณุ ผูอ้�านวยการส�านกังาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พร้อมด้วย 
ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ส�านกังานปลดั
กระทรวงอตุสาหกรรม สถาบนัอาหาร สถาบนั
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมทั้ง 

ปลาบารามันดีที่มีชื่อเสียงในด้านความสดใหม่
และคณุภาพสงู 

นอกจากนี ้ยงัได้จดังาน Halal Thai Night 
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรม The 
Empire Brunei โดยได้เชญิแขกผูม้เีกยีรตจิาก
ทัง้บรไูนและไทยเข้าร่วมงาน เพือ่แสดงให้เห็นถงึ 
ศักยภาพของอุตสาหกรรมฮาลาลไทย และ 
สร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยและบรูไน 
มุง่สูเ่ป้าหมายในการส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็น
ศนูย์กลางอตุสาหกรรมฮาลาลในภมูภิาค ASEAN 
Halal Hub ภายในปี พ.ศ. 2570 โดยมผีลติภณัฑ์
และบรกิารฮาลาลเป้าหมายในการน�าเสนอ ได้แก่ 
อาหารฮาลาล แฟช่ันฮาลาล ยา สมุนไพรและ
เครื่องส�าอางฮาลาล โกโก้ฮาลาล และบริการ
และท่องเที่ยวฮาลาล ตามร่างแผนปฏิบัติการ 
ในระยะ Quick Win ปี 2567 เพ่ือมุง่เน้นการ 
ขบัเคล่ือนมาตรการส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
และสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานการ
ผลิตฮาลาลไทย รวมถึงการสร้างการรับรู้และ 
ประชาสมัพนัธ์ศกัยภาพสนิค้าและบรกิารฮาลาลไทย  
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ผูป้ระกอบการไทย เดนิทางเยอืนบรไูนดารสุซาราม 
ระหว่างวนัที ่ 25-28 สงิหาคม 2567 เพือ่ด�าเนนิ
กิจกรรมการเจรจา ภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ในการขยายตลาดสินค้าและบริการฮาลาลไทย  
รวมถึง การจัดงาน Halal Thai Night เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์ และขยายตลาดสนิค้าฮาลาลไทย

การเยือนบรูไนครั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม 
จะเขา้พบหนว่ยงานส�าคญัดา้นอตุสาหกรรมฮาลาลของ 
บรไูน ได้แก่ Barramundi, Darussalam Enterprise  
(DARe) ด้านการส่งเสริมและพัฒนา MSMEs, 
Brunei Darussalam Food Authority (BDFA) 
ด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานอาหาร, 
Ministry of Finance and Economy กระทรวง
การคลังและเศรษฐกิจบรูไน หน่วยงานส�าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และ Brunei Economic Development 
Board (BEDB) ด้านการส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกจิ 

รวมถงึการอ�านวยความสะดวกด้านการลงทนุและ
ธรุกิจในบรไูน

รวมทัง้การเจรจาแลกเปลีย่นประสบการณ์ ด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลระหว่างไทยและ
บรูไน ส่งเสริมและพัฒนาฮาลาลทั้งในด้านอาหาร
และที่ไม่ใช่อาหาร เพื่อยกระดับมาตรฐานและ
เทคโนโลย ีและสร้างความร่วมมอืทีจ่ะร่วมกันพัฒนา
อตุสาหกรรมฮาลาลของทัง้สองฝ่ายให้เตบิโตยิง่ขึน้ 
ซึง่สอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงอตุสาหกรรม 
ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏบิตักิารพฒันาอตุสาหกรรม 
ฮาลาลไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567–2570)

การเดินทางคร้ังนี้ มีก�าหนดการเข้าพบเจรจา
หารือกับภาคเอกชนรายใหญ่และนักลงทุนสาขา
อุตสาหกรรมฮาลาลของบรูไน อาทิ บริษัท Ben 
Foods (B) Sdn Bhd. ซึง่เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายสนิค้า
อุปโภคบริโภค สินค้าโภคภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ ด�าเนินธุรกิจคลังสินค้าขนาดใหญ่
และทันสมัย และมีการลงทุนด้านเทคโนโลย ี
เพือ่พฒันาธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง และ Barramundi  
Group Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการ 
เพาะเลีย้งปลา โดยเน้นการเพาะเลีย้งและจดัจ�าหน่าย 

วทิยั รัตนากร

เข้าร่วมบรูณาการองค์ความรูแ้ละความเชีย่วชาญ 
ในการปฏบิตังิานแต่ละด้าน ได้แก่ กรมการท่องเทีย่ว  
และ Local Alike ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว 
ชมุชนและโฮมสเตย์ มทร.ศรีวิชยั และเขตห้ามล่า
สตัว์ป่าหมูเ่กาะลบิง ร่วมแก้ปัญหาแหล่งหญ้าทะเล
เสือ่มโทรม สาธารณสุขจงัหวัดตรงั CONNEXTED 
โครงการอาสาสมัครยนูเิซฟ: I AM UNICEF และ  
OKMD ทั้งนี้  คาดว่าจะมีผู ้ ได ้รับประโยชน์ 
ในโครงการจ�านวนกว่า 3,300 ราย

ทัง้นี ้การด�าเนนิงานโครงการระยะที ่1 ธนาคาร
ได้มอบเรอืกูช้พี “ออมสนิชพีรกัษ์” และชดุอปุกรณ์ 
ทางการแพทย ์ส�าหรับการกู ้ ชีพฉุกเฉินแก ่ 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลเกาะลบิง ส�าหรับ
ใช้รับส่งผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยรุนแรงหรืออุบัติเหตุ 
เพื่อส่งต่อถึงบริการทางการแพทย์บนฝั ่งได ้
ทนัท่วงท ีตลอดจนจดัการอบรมอาสาสมคัรกู้ชพีและ 
มอบอปุกรณ์การแพทย์แก่อาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) การส�ารวจพืน้ทีแ่ละก�าหนด
จุดขุดเจาะบ่อน�้าบาดาล การจัดท�าแปลงทดลอง
ปลูกหญ้าทะเล การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลติภณัฑ์อัปไซคลิง่เกาะลบิง ส�าหรบัระยะต่อไป
ธนาคารเตรยีมรเิริม่ให้ชมุชนมรีะบบบรหิารจดัการ 
การใช้น�้า การติดตั้งระบบไฟโซลาร์ส่องสว่าง  
การส่งเสรมิความรูท้างการเงนิและการออม ฯลฯ 
ซึง่คาดว่าจะสามารถด�าเนนิการโครงการแล้วเสรจ็
ตามเป้าหมายภายในปี 2568

สศช.หำรือ กระทรวงกำรคลังและ ธปท.
หำมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจเสนอรัฐบำล

สภาพัฒนาการ เศรษฐกิ จและสั งคม 
แห่งชาต ิ(สศช.) เตรยีมหารอืกบักระทรวงการคลงั  
และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อถก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ น�าเสนอต่อรัฐบาล 
ในการรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ปี 2567 ให้สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมาย 
2.3-2.8% หรอืขยายตวัได้ 2.5% 

นายดนุชา พิชยนันท ์ เลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
เปิดเผยว่า สศช.เตรยีมพิจารณาจดัท�า มาตรการ 
กระตุ้นเศรษฐกจิ เสนอรฐับาล “แพทองธาร ชนิวัตร”  
เพ่ือพจิารณา โดยจากนีจ้ะนดัหารอืกบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงการคลัง และธนาคาร 
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า มาตรการทีจ่ะเสนอ
ให้กับรฐับาลใหม่นัน้ จะมมีาตรการอะไร และช่วง
เวลาทีเ่หมาะสม เพือ่ประคบัประคองเศรษฐกจิไทย  

“มาตรการที่จะออกมา คงต้องดูเครื่องไม้
เครื่องมือว่า จะใช้มาตรการในลักษณะใด และ 
ต้องดชู่วงเวลา โดยอาจมมีาตรการออกมาในช่วงแรก 
แล้วประเมินสถานการณ์ รวมทั้งผลกระทบ 
จากภายนอกก่อนว่าเป็นอย่างไร เพราะตอนนี้
ทรพัยากรมจี�ากดั จงึต้องดชู่วงเวลา และปรมิาณ
ทีเ่หมาะสม และคงต้องคยุกระทรวงการคลงั ธปท. 
และคยุกับทางรฐับาลด้วย” นายดนชุา ระบุ

 แนะรักษาบรรยากาศการเมอืงให้ดี
ส�าหรับการบริหารเศรษฐกิจในช่วงจากนี้  

เพื่อรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ทัง้ปี 2567 ให้สามารถขยายตวัได้ตามเป้าหมาย 
2.3-2.8% หรือขยายตัวได้ 2.5% สศช.มองว่า 
สิ่งแรกที่ต้องท�าคือ การรักษาบรรยากาศทาง
เศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ ภายหลัง 

เมด็เงนิรายจ่ายภาครฐัเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิโดยเรว็ 
โดยมุง่เน้นการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทนุ
ให้กระจายไปในพืน้ทีต่่างๆ เพือ่สนบัสนนุการเจรญิ 
เติบโตของเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และการเร่งรัดกระบวนการจัดท�างบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2568 ไม่ให้เกดิความ
ล่าช้า” นายดนชุา กล่าว

 ดนัการลงทนุภาคเอกชนเพิม่
สศช. มองว่า จากนีไ้ปยงัต้องหาทางขับเคลือ่น

การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น โดยให้ความ
ส�าคญัเรือ่งต่างๆ คอื

1. การเร่งสร้างความเชือ่มัน่ให้กบันกัลงทนุต่างชาติ 
โดยอาศัยประโยชน์จากการย้ายฐานการลงทุน 
เพือ่ดงึดดูเงนิลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ และ
การเร่งรัดนักลงทุนที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการ
ลงทนุในช่วงปี 2565-2567 ให้เกิดการลงทุนจรงิ

มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ซึ่ง สศช. มองว่า  
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้น่าจะราบเรียบไม่ได้มี
อปุสรรคอะไรเกิดขึน้ 

จึงน่าจะส่งผลต่อการจัดท�างบประมาณ  
ปี 2568 ซึง่อยูใ่นนัน้ตอนของรฐัสภา หากผลกัดนั 
ออกมาได้ตรงตามระยะเวลา จะเป็นแรงขบัเคลือ่น
การลงทนุของรฐัในช่วงทีเ่หลอืของปี เป็นไปได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังน่าจะช่วยสร้าง 
ความเชือ่มัน่ให้กบันกัลงทนุด้วย

“เป็นข้อเสนอของ สศช. เพราะที่ผ่านมา 
ความขดัแย้งในภูมิภาคต่างๆ มแีนวโน้มความรุนแรง 
เพิม่ขึน้ รวมทัง้สงครามการค้าทีน่่าจะเกดิขึน้ และมี
ความรนุแรงมากขึน้จนกระทบกบัเศรษฐกจิไทย ท่ี 
จะได้รบัผลกระทบจากสองเรือ่งนีแ้น่ๆ ดงันัน้การ
จดัเตรยีมงบประมาณในปี 2568 ว่ามวีงเงนิเท่าไหร่
ในการเตรยีมการรองรบั โดยต้องหารอืกบันายกฯ 
และ ครม.ด้วย ว่าเราจะเตรยีมมาตรการอย่างไร 
รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ 

โดยเร็ว เพื่อช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวของภาค
การผลิตและภาคการส่งออกสนิค้าทีมี่ศกัยภาพ 

รวมทัง้เป็นทีต้่องการของตลาดโลกเพิม่ขึน้ อาทิ 
สนิค้าประเภทอาหารมลูค่าสงู สนิค้าทีเ่ก่ียวข้องกับ
สุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสินค้า 
ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์อันเนื่องมาจากความ 
ไม่แน่นอนจากความขดัแย้งเชงิภูมริฐัศาสตร์ รวมทัง้ 
สินค้าที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากมาตรการ 
กดีกันทางการค้า 

2. การพฒันาระบบนเิวศทีเ่หมาะสมเพือ่ดงึดดู
อตุสาหกรรมและบรกิารเป้าหมายให้เข้ามาลงทนุ 
ในประเทศไทย โดยเฉพาะการปรับลดอุปสรรค
ด้านข้ันตอนกระบวนการ และข้อบงัคบั/กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง การแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในภาคการผลติ และการพฒันาผลติภาพแรงงาน
เพือ่รองรบัอตุสาหกรรม และภาคบรกิารเป้าหมาย 

3. การเร่งรัดโครงการลงทุนในโครงสร้าง 
พื้นฐานและการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจที่ส�าคัญ 
ให้เป็นไปตามแผนทีก่�าหนดไว้  

4. การเพิ่มผลิตภาพการผลิตผ่านการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อน�าไปสู่การ
ผลิตสินค้าไทยที่มีศักยภาพและมีมูลค่าสูงขึ้น 
ที่สามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขัน ด้านราคาและมี
มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดและ
ข้อก�าหนดของประเทศผู้น�าเข้า ควบคู่ไปกับการ
พฒันาอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติวตัถดุบิ
และสนิค้าข้ันกลางในประเทศให้มคีวามพร้อมและ 
สามารถเชือ่มโยงกบัห่วงโซ่การผลติโลกมากข้ึน

 จดังบปี 68 รบัเศรษฐกจิโลกผันผวน
ขณะเดียวกัน ยังต้องเร่งหารือเพื่อเตรียม

มาตรการเพื่อรองรับผลกระทบและใช้ประโยชน์
จากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการ
ค้าโลก ท้ังความรุนแรงของความขัดแย้งทาง
ภมูริฐัศาสตร์ การกดีกนัทางการค้าการเปลีย่นแปลง
ของสภาพภมูอิากาศ และความผนัผวนในตลาดการ

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ 
ประชมุร่วมกบักลุม่ธุรกจิภาคเอกชน 30 กลุม่ 
เพื่อแนวทางการแก้ไขปัญหาการแข่งขัน 
ทางการค้า ของสินค ้าในประเทศและ 
ต่างประเทศ พร้อมเร่งด�าเนินการแก้ไข 
ปัญหาสินค้าน�าเข้า ที่ไม่ได้มาตรฐานและ 
ราคาต�า่ โดยภาคเอกชนเสนอให้ประเทศไทย
ใช้มาตรการทางภาษ ี และเพิม่ความเข้มงวด
ในการตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานของสนิค้า
น�าเข้าจากต่างประเทศ

นายรณรงค์ พลูพพัิฒน์ อธิบดกีรมการค้า 
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย 
ว่า ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กรม
การค้าต่างประเทศ ได้จัดการประชุมร่วมกับ 
ภาคเอกชน 30 กลุ ่มธุรกิจ ประกอบด้วย
หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม
ผูป้ระกอบการ พลาสตกิ เครือ่งนุง่ห่ม ของขวญั
ของช�าร่วย เครือ่งเขยีนและเครือ่งใช้ส�านกังาน 
เครื่องปรับอากาศ เหล็ก เครื่องจักรกลและ
โลหะการ เซรามกิ แกรนติและหนิอ่อน เครือ่ง
ส�าอาง อาหารเสรมิ เฟอร์นเิจอร์ฯลฯ  เพือ่รับฟัง 

ภาคเอกชนห่วงผูผ้ลติสินค้าไทยฟบุ
แนะรฐัแก้ปัญหาสนิค้าน�าเข้าทะลกั

สถานการณ์การน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
และสถานการณ์การแข่งขนัทางการค้าระหว่าง
สินค้า SMEs ไทยกับสินค้าจากต่างประเทศ 
รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการแข่งขันทางการค้า ของสินค้า
ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ในด้านคณุภาพ
และราคา

ในการประชมุครัง้นี ้ บรรดาผู้ประกอบการ 
ได้เสนอข้อมลูปัญหาและผลกระทบในภาพรวม 
ที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึง
ภาคบรกิารและการลงทนุ ปัญหาด้านมาตรฐาน
สนิค้าคณุภาพต�า่และราคาถกู การลกัลอบน�าเข้า 
สินค้าทางชายแดน การส�าแดงพิกัดสินค้า 
ที่เป็นเท็จ รวมถึงการเข้ามาตั้งธุรกิจบริการ 
และภาคการผลิต ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ประเทศไทย และผูบ้รโิภคชาวไทย

นอกจากนี้ ภาคเอกชนมีข้อเสนอแนะให้
รัฐบาล เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ

คุณภาพมาตรฐานของสินค้าน�าเข้า การใช้
มาตรการทางภาษ ีเพือ่คุม้ครองผูผ้ลติในประเทศ 
การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทย 
ด้านการผลติ และศกัยภาพการประกอบธรุกิจ เพือ่ให้ 
สนิค้าและธรุกจิไทยรกัษาส่วนแบ่งตลาดได้ และ
การปรบัปรงุกฎหมาย รวมถงึความตกลงต่างๆ 
ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการค้าไทย ขณะทีก่ลุม่ธรุกิจ
และอุตสาหกรรมที่จ�าเป็นต้องน�าเข้าสินค้าทุน 
ทัง้วตัถดุบิและเครือ่งจกัร ได้ขอให้พจิารณาในแง่
ผลกระทบ หากมกีารใช้มาตรการกบัสนิค้าน�าเข้า 
เนือ่งจากมคีวามจ�าเป็นต้องน�าเข้าส่วนประกอบ
สินค้า ซึ่งแต่ละข้อเสนอดังกล่าว กรมการค้า 
ต่างประเทศ จะรวบรวมทกุความคดิเหน็ เพือ่น�าไป 
ประมวลและเสนอในระดบันโยบาย เพือ่ด�าเนนิ
การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันของ 
ทกุหน่วยงานในภาพรวมต่อไป

นายรณรงค์ กล่าวอกีว่า ในส่วนของมาตรการ
เยยีวยาทางการค้า (AD/CVD/AC/Safeguard)  
กรมการค้าต่าปนะเทศได้อธบิายให้ผูป้ระกอบการ 
รับทราบ และท�าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน  
ระบบการจดัเกบ็ข้อมลู กระบวนการไต่สวน รวมทัง้ 
ผลกระทบจากการใช้มาตรการ ซึ่งด�าเนินการ
ภายใต้ พ.ร.บ. AD/CVD และ พ.ร.บ. Safeguard 
โดยหากผู้ประกอบการพิจารณาแล้วว่าได้รับ 
ผลกระทบจากสนิค้าน�าเข้าทีม่รีาคาไม่เป็นธรรม หรอื 
มกีารทะลกัของสนิค้าน�าเข้า สามารถยืน่ค�าขอใช้
มาตรการดงักล่าวได้ ซึง่ต้องมเีอกสารหลกัฐาน 
ทีเ่พียงพอและน่าเชือ่ถอื อย่างไรกต็าม กรมฯ มแีผน 
จะจดัการอบรมให้ความรูก้บัผูป้ระกอบการไทย
เกี่ยวกับกฎหมาย วิธีการยื่นค�าขอและไต่สวน
ด้านมาตรการเยยีวยาทางการค้าโดยเฉพาะ

นายรณรงค์ เน้นย�้าว่า กระทรวงพาณิชย์
ได้ให้ความส�าคญัในการแก้ไขปัญหาสนิค้าไม่ได้ 
มาตรฐาน และราคาต�่าจากต่างประเทศมา 
โดยตลอด โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในสงักดั 
ติดตามและประสานกับหน่วยงานภาครัฐอื่น 
ทีเ่กีย่วข้อง และเพือ่ให้การด�าเนนิการเป็นไปตาม 
นโยบาย การใช้มาตรการแก้ไขปัญหาสินค้า 
ไม่ได้มาตรฐานราคาต�่า ต้องค�านึงถึงการค้าที ่
เป็นธรรมและยัง่ยนื เนือ่งจากการค้าไทยต้องพึง่พา 
ประเทศคู่ค้า มาตรการต่างๆ ต้องสอดคล้อง
กับพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ  
การด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐจะต้อง 
ด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ
กฎหมาย และเกิดผลทีส่ามารถวดัได้

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ อยู่ระหว่าง
การจดัท�าแนวทางและข้อเสนอแนะเชงินโยบาย  
รวมทัง้โครงสร้างของคณะท�างานระดบัชาต ิในการ 
ขับเคลื่อนมาตรการที่มีผลอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านนายภูมิธรรม 
เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย ์
ภายในเรว็วนันี้

รณรงค์ พลูพพิฒัน์  

ดนชุา พชิยนนัท์

เงนิโลก ล่าสดุหน่วยงานต่างๆ ได้หารือกนัเบือ้งต้น 
แล้ว และเมื่องบประมาณปี 2568 ออกมาแล้ว  
จะต้องจดัวงเงนิบางส่วนเพือ่น�ามาใช้รองรบัผลกระทบ 
ครัง้นีใ้นช่วงถัดไปด้วย

 ปกป้องการทุม่ตลาดกระทบการค้า
การปกป้องภาคการผลติจากการทุม่ตลาดและ

การใช้นโยบายการค้าทีไ่ม่เป็นธรรม ดงันี้
1. การตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุ่มตลาด 

รวมทั้งการใช้มาตรการและวิธีการทางการค้าที ่
ไม่เป็นธรรมจากประเทศผูส่้งออกส�าคัญ และอ�านวย 
ความสะดวกให้แก่ผูป้ระกอบการภาคธรุกจิเข้าถงึ
การด�าเนนิมาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดและการ
อดุหนุน (AD/CVD/AC) 

2. การปรบัปรงุกระบวนการตรวจสอบคณุภาพ
สนิค้าน�าเข้าให้มคีวามเข้มงวดรดักมุมากขึน้ การเร่ง
ออกมาตรฐานผลิตภณัฑ์ให้ครอบคลมุสนิค้าน�าเข้า 
รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการ 
จดัท�าความตกลงยอมรับร่วมด้านมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ และการเพิม่บทลงโทษส�าหรบัผูท้ีน่�าเข้า
สนิค้าไม่ได้มาตรฐาน 

3. การด�าเนนิการอย่างเคร่งครดักบัผูก้ระท�า
ความผดิลกัลอบน�าเข้าสนิค้าทีผ่ดิกฎหมาย หลบ
เลี่ยงภาษีหรือใช้ช่องว่างทางกฎหมายต่างๆ เพื่อ
เอือ้ประโยชน์ให้กบัธรุกิจ

 ดแูลสภาพคล่อง SME แก้หนีค้รวัเรอืน
การดูแลสภาพคล่องให้เพียงพอส�าหรับ 

ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพ 
แต่ประสบปัญหาการเข้าถงึสภาพคล่องให้สามารถ
เข้าถงึสนิเชือ่ในระบบได้และลดการอาศยัแหล่งเงนิ
กูน้อกระบบ ควบคูไ่ปกับการยกระดบัศกัยภาพการ
ผลติและเพ่ิมขดีความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ 
SMEs รวมทัง้การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด�าเนนิธรุกจิ ซ่ึงจะช่วยสนบัสนนุการเข้าถงึแหล่งเงนิ 

ทนุได้ดยีิง่ขึน้ 
ขณะเดยีวกนั ควรด�าเนนิมาตรการเพือ่แก้ปัญหา 

หนี้สินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ การแก้ปัญหาหนี ้
เรือ้รังให้แก่ลกูหนีโ้ดยเฉพาะกลุม่เปราะบาง

 รบัมอืลานญีา เอลนโีญ PM2.5
การ เตรี ยมการรองรับผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะ
ปรากฎการณ์ลานญีาอนัอาจน�าไปสูค่วามเสีย่งจาก 
สถานการณ์น�า้ท่วมในช่วงปลายปี และปรากฎการณ์ 
เอลนีโญที่อาจน�าไปสู ่ความเสี่ยงจากภัยแล้ง 
ในช่วงปีหน้า โดยให้ความส�าคัญกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า การยกระดับประสิทธิภาพ
โครงสร้างพืน้ฐานและระบบการเตอืนภัย 

เช ่นเดียวกับการให้ความรู ้แก ่เกษตรกร 
เพือ่สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัสถานการณ์ของความ
แปรปรวนด้านสภาพภมูอิากาศ และเข้าถงึหลกัการ
ใช้น�้าในการเพาะปลูกอย่างถูกต้อง ควบคู่ไปกับ 
การเสรมิสร้างภมูคิุม้กนัแก่เกษตรกรผ่านการส่งเสรมิ 
รูปแบบและพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลจาก
ความเสีย่งของสภาพอากาศ

รวมทัง้การเร่งรดัแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 
(PM2.5) และการเตรียมความพร้อมของปัจจัย
แวดล้อมด้านการท่องเทีย่วทีส่�าคญั อาท ิสนามบนิ/
เทีย่วบนิ กระบวนการตรวจคนเข้าเมอืง โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก การบริหาร
จดัการพืน้ทีแ่ละสิง่แวดล้อม 

รวมไปถึงการรักษามาตรฐานความปลอดภัย
ทัง้ชีวติและทรพัย์สนิของนกัท่องเท่ียว เพือ่รองรบั
การกลับมาของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่อง
เที่ยว และยกระดับศักยภาพและฟื้นฟูภาคการ 
ท่องเทีย่วให้มคีณุภาพและยัง่ยนื ขณะเดยีวกนัต้องให้ 
ความส�าคญักับการแก้ไขปัญหามลพษิทางอากาศ
เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนและ
เศรษฐกจิในระยะยาวต่อไป
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ปัจจุบนั กระทรวงคมนาคมได้ด�าเนนิโครงการ
ส�าคญัในหลายๆ โครงการ ท�าให้ต้องมหีน่วยงานหลกั 
ที่ส�าคัญ อย ่างเช ่น ส�านักงานนโยบายและ 
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ทีม่ภีารกจิในการ
จัดท�าแผนหลัก แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การ
พฒันาระบบการขนส่งและจราจร ความปลอดภยั
และสิ่งแวดล้อมในระบบการขนส่งของประเทศ  
รวมถงึศกึษา เสนอแนะนโยบายและก�าหนดมาตรการ  
มาตรฐานด้านการจัดระบบการจราจรทางบก 
ให้สอดคล้องกบัแผนหลกัด้านการขนส่งและจราจร 
วิเคราะห์กลั่นกรองความเหมาะสมของแผนงาน 
รวมทั้งการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะ 
กรรมการจดัระบบการจราจรทางบกและกฎหมายอ่ืน 
ทีเ่ก่ียวข้อง

โดย นายปัญญา ชพูานชิ ผูอ้�านวยการส�านกังาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าว
ว่า สนข.เร่งผลกัดนัแผนงานด้านคมนาคมทีส่�าคัญ
ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามนโยบาย
รฐับาล และกระทรวงคมนาคม คอื ต้องพลกิโฉม
ระบบคมนาคมทัว่ประเทศ มุง่เน้นการสร้างคณุภาพ 
ชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และเชื่อมโยงการค้า  
การลงทนุ การท่องเทีย่ว ทัง้ทางบก ทางราง ทางน�า้ และ 
ทางอากาศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  
ขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกิจและเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศให้เกิดผลส�าเรจ็อย่างเป็น
รปูธรรม

ส�าหรบัแผนการด�าเนนิงานในปี 2567 และปี 
2568 ในกจิกรรมสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื และ
การมีส่วนร่วมต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่ง
และจราจร ว่า ขณะน้ี สนข.อยูร่ะหว่างเร่งผลกัดนั  
6 โครงการ เพือ่น�าเสนอกระทรวงคมนาคม และคณะ 
รฐัมนตร ี(ครม.) ภายในปี 2567 พจิารณาด�าเนนิการ
ให้เป็นรปูธรรมต่อไป ประกอบด้วย 

1. พระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) การบรหิารจัดการ
ระบบตัว๋ร่วม เพือ่ให้ประชาชนได้รบัความสะดวก 
ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยใช้ 

สนข.กางแผนพฒันาระบบขนส่ง 
“แลนด์บรดิจ์” ปักธงเร่ิมไม่เกนิปี 69

บัตรโดยสารเพียงใบเดียว 2. พระราชบัญญัต ิ
เขตพฒันาพืน้ทีร่ะเบียงเศรษฐกจิภาคใต้ หรือ พ.ร.บ. 
SEC เพื่อใช้ก�ากับดูแลและอ�านวยความสะดวก 
แก่ผูล้งทนุ การวางแผนการใช้ประโยชน์ทีด่นิในพืน้ที ่
ทีม่กีารบรูณาการระหว่างหน่วยงาน มีแผนการพฒันา 
โครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณปูโภคทีเ่ชือ่มโยงกนั
ทัง้ในและนอกระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคใต้ เพือ่
ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ขบัเคลือ่นการเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

“สนข.ได้เดนิหน้าผลกัดันร่าง พ.ร.บ. SEC เพือ่ 
ขับเคลื่อนแลนด์บริดจ์ จะมีการก�าหนดพื้นที ่ 
4 จงัหวดั คอื สรุาษฎร์ธานี นครศรธีรรมราช ชมุพร 
ระนอง เป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษภาคใต้ เหมอืน
อีอีซี ปัจจุบันได้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ
นโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ (กพศ.) เพ่ือ
มอบอ�านาจให้ สนข. เป็นผูจั้ดท�าร่าง พ.ร.บ. SEC โดย  
กพศ. จะประชมุปลายเดอืน ส.ค.นี ้หลงัจาก สนข.
ได้รบัมอบหมายจะน�าร่าง พ.ร.บ. SEC รบัฟังความ
คดิเหน็ฯ จากนัน้น�าความเหน็มาปรบัปรงุประกอบ 
และสรปุน�าเสนอ ครม. ภายในเดอืน ต.ค.-พ.ย. 2567 
คาดร่าง พ.ร.บ. SEC จะผ่านการพจิารณาของสภา 
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในเดือน เม.ย. 2568” 
นายปัญญา กล่าว

3. แผนพัฒนาการเดินทางทางน�้าในเขต
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล (W-MAP) เพือ่พฒันาการ
เดินทางทางน�้า ยกระดับบูรณาการการเดินทาง
กบัรปูแบบอืน่ เพิม่การใช้ประโยชน์เพ่ือการสญัจร
และการท่องเที่ยว 4. แผนการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทาง เพื่อเข้าถึง
สถานรีถไฟฟ้าและสนามบนิในเขตกรงุเทพฯ และ
ปรมิณฑล (Feeder) พฒันาจดุเชือ่มต่อการเดนิทาง 
ล้อ-ราง-เรือ พร้อมปรับปรุงลักษณะกายภาพและ
จดัสิง่อ�านวยความสะดวกให้ประชาชนใช้บรกิารได้
อย่างสะดวก

5. แผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
ขบัเคลือ่นด้วยพลงังานไฟฟ้า (ปี 2566-2580) โดยเร่ง 
ผลกัดนัและขบัเคลือ่นนโยบาย EV ภาคคมนาคม 
พฒันาการใช้เทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้าส�าหรบัการ
ขนส่งสาธารณะ พร้อมส่งเสรมิให้ประชาชนใช้งาน
ระบบขนส่งสาธารณะมากขึน้ และลดมลพษิ และ 
6. แผนพฒันาพืน้ท่ีรอบสถานีรถไฟความเรว็สงูและ
รถไฟทางคู ่ โดยอาศยัแนวคดิ Transit Oriented 
Development (TOD) เพือ่เพิม่ศกัยภาพการพฒันา
พืน้ทีร่อบสถานรีถไฟ 177 สถานทีัว่ประเทศ

นอกจากนี ้ยงัมโีครงการท่ีอยูร่ะหว่างการศกึษา 
8 โครงการ ได้แก่ 1. การศึกษาจดัท�า Model การ
พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ี
ระเบยีงเศรษฐกจิภายใต้กรอบ GMS สนบัสนนุการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง ภาคใต้ 
และภาคตะวนัออก คาดจะแล้วเสรจ็และน�าเสนอ
กระทรวงคมนาคมได้ภายในเดอืน ส.ค. 2567 ส่วน
พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคเหนอื คาด
จะแล้วเสร็จและน�าเสนอกระทรวงคมนาคมได้
ภายในปี 2568

2. การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและ
ออกแบบแนวคิดเบื้องต้นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบ
ชายฝ่ังทะเลอนัดามัน ช่วงจงัหวดัระนอง-จงัหวดัสตลู 
(Andaman Riviera) ขณะนีโ้ครงการอยูร่ะหว่างการ
ศกึษา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2568

คนไทยมสีขุภาพดมีากแค่ไหน ? อาจจะเป็น
ค�าถามทีต่อบได้ยาก ซ�า้ยงัถกูมองเป็นเรือ่งไกลตวั  
เพราะหากไม่เจ็บป่วยรุนแรง การดูแลสุขภาพ
อาจเป็นเรือ่งท้ายๆ ทีเ่ราจะนกึถงึ แต่หลงัจากนี ้
ดเูหมอืนว่า เรือ่งสขุภาพของคนไทยทีห่ลายคน 
มองข้ามอาจเปลี่ยนไป เพราะจากรายงาน 
‘ภาวะสังคมไทยปี 2566’ ของส�านักงาน 
สภาพฒันาการเศรษฐกิจสงัคมแห่งชาต ิ พบว่า 
คนไทยป่วยด้วยโรคเฝ้าระวงั เช่น โรคไข้หวดัใหญ่  
โรคปอดอักเสบ และโรคไข้เลือดออก เกือบ  
1 ล้านคน สงูกว่าปี 2565 กว่า 2.1 เท่า ส่วน 
ในด้านสขุภาพจติ ในปี 2566 พบตวัเลขผูม้ปัีญหา 
สุขภาพจิตเพิ่มขึ้นกว่าปี 2565 กว่า 2 เท่า 
เช่นเดยีวกนั ผนวกกบัสภาวะโลกร้อน ทีเ่กดิจาก 
ปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ส่งผลให้โลกร้อนขึ้น
อย่างต่อเนื่องก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่ส่ง
ผลกระทบด้วย จากตวัเลขท่ีพุง่สงูเพิม่ขึน้ปีต่อปี 
แบบนี้ ก็ท�าให้หลายคนอดตั้งข้อสงสัยไม่ได้ว่า 
แล้วในอกี 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า “สขุภาพและ
สขุภาวะ” ของคนไทยจะมคีวามเปลีย่นแปลงไป
อย่างไร และเราควรจะมแีนวทางอะไรเพือ่รบัมือ
และปทูางชวีติวันข้างหน้าให้ดไีด้ตัง้แต่วนัน้ี

และเข้าถงึบรกิารต่าง  ๆทางด้านสขุภาพจากภาครฐั 
และเอกชนมากข้ึน 

ถดัมาคือความพร้อมของบคุลากรเพือ่ช่วย
ในการยกระดบัสู ่‘เทคโนโลยกีารแพทย์ขัน้สงู’  
เมือ่ไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ การเปิดรบัและน�ามาใช้ 
อาจจะเป็นหนทางที่ดีกว่าส�าหรับ ‘บุคลากร
ทางการแพทย์’ ทีอ่าจจะต้องปรบัตวัขนานใหญ่
เพือ่ให้ทนักบัเทคโนโลยดิีจทิลัทีรุ่ดหน้า ภาครัฐ
และเอกชนเองนอกจากจะเร่งสร้างเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ขั้นสูงแล้ว ก็อย่าลืมเร่งพัฒนา
บคุลากรทางการแพทย์ทีต้่องใช้งานเทคโนโลยี
เหล่านั้นให้เท่าทันกับวิทยาการใหม่ๆ และ
สามารถใช้งานได้อย่างแม่นย�า มปีระสทิธภิาพ 
และค�านงึถงึความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึน้ 

สุดท้ายคือความพร้อมของประชาชน 
เพือ่ “การดแูลตนเองอย่างดเีย่ียม” ในอนาคต
เรือ่งของสขุภาพและสขุภาวะจะไม่ใช่หน้าทีข่อง 
ภาคส่วนใด หรอืหน้าทีข่องบคุลากรทางการแพทย์ 
เท่านั้น แต่ประชาชนจะเป็นตัวแปรส�าคัญ 
ที่จะต้องมีความตระหนักรู้ส่วนบุคคล (Self 
Awareness) ต่อการเลอืกใช้ รบัสาร คดักรอง
ข้อมลู ทีอ่ยู่บนแพลตฟอร์มดจิทิลัต่างๆ และหยบิ
มาประยุกต์ใช้ เพื่อดูแลสุขภาพ สุขภาวะของ
ตนเอง และคนรอบข้างได้อย่างดี และมคีวามรู้ 
เท่าทันทางดิจิทัล (Digital Literacy) ในการ 
ใช้งานดจิทิลัอย่างเหมาะสม เลอืกข้อมลู เลอืกใช้
แพลตฟอร์มดจิทัิลได้อย่างมีประสทิธิภาพ

ท้ายท่ีสุดแล้ว ภาพสุขภาพและสุขภาวะ 
ของคนไทยในอกี 10 ปีข้างหน้า จะเป็นอย่างไร 
อยูท่ีเ่ราคนไทย ร่วมก�าหนดมนั และอย่าลืมว่าการ 
ดแูลสขุภาพและสขุภาวะไม่ได้เป็นเพยีงกระแส 
แต่นีค่อืเรือ่งทีต้่องให้ความส�าคญั เพราะในโลก
อนาคตว่ากนัว่า ความเป็นอยูท่ี่ด ี(Well-being) 
จะมค่ีาและส�าคญั มากกว่าความมัง่คัง่ทางการ
เงิน และเทคโนโลยีดิจิทัลจะกลายเป็นตัวแปร
ที่มาร่วมก�าหนดชะตาอนาคต ความเป็นอยู่
ที่ดีของคนในสังคมอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพื่อภาพ
อนาคตสขุภาพและสขุภาวะท่ีสดใส การโอบรบั  
–ปรับใช้-พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันต่อ
สถานการณ์และความเป็นจริง จงึอาจกลายเป็น 
ทางเลือก สูภ่าพอนาคตสุขภาพทีส่ว่างสดใส

ส�าหรับผู ้ที่สนใจผลการศึกษา ‘อนาคต
สขุภาพ และสขุภาวะสงัคมไทย พ.ศ. 2576’ 
(Future of Health and Wellness in  
Thailand 2033) สามารถดาวน์โหลดผลการศกึษา 
และติดตามข้อมูลเพิ่มได้ที่ศูนย์ Foresight 
Center by ETDA

3. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลักในภูมิภาค 
เพื่อให้มีฐานข้อมูลการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ และข้อมูลการจราจรในเขตเมืองหลัก 
ในภมูภิาคทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั

4. การศึกษาจัดท�าแผนพัฒนาการเชื่อมโยง
และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและ
อตุสาหกรรมรองรบั EEC เพือ่ปรบัเปลีย่นรปูแบบ
การขนส่งสินค้าจากถนนไปสู่ทางรางและทางน�้า
ให้เพิ่มมากขึ้น 5. การศึกษาเพื่อจัดท�าข้อมูลฐาน 
(Baseline Data) และการประเมนิ (Tracking) การ
ลดก๊าซเรอืนกระจกจากมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพ
การใช้พลงังานของยานพาหนะ

6. การศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลคมนาคม
ของประเทศไทย เพือ่จดัท�าศนูย์ข้อมลูคมนาคมของ
ประเทศไทย (Transport Data Center) ส�าหรบั
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านคมนาคมแก่ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน และใช้ประกอบการ 
พจิารณาจดัท�านโยบายและแผนด้านคมนาคม รวมทัง้ 
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย
ของผูบ้รหิารของกระทรวงคมนาคม 7. การพฒันา

เป็นประโยชน์ คดักรองข้อมลูได้อย่างเท่าทนั คน
กลุ่มนี้จะได้ประโยชน์จากดิจิทัลสูงสุด ต่อมาคือ 
ผูท้ีส่ามารถเข้าถงึดจิทิลั แต่ไม่มคีวามรูเ้ท่าทนัดจิทิลั
เพยีงพอ ซึง่เป็นกลุม่คนส่วนใหญ่ท่ีมเีคร่ืองมือ เข้าถงึ 
บริการ และองค์ความรู้บนแพลตฟอร์มดิจิทัล  
รวมถึงบริการทางสุขภาพได้ แต่อาจจะขาดการ 
คดักรองข้อมลูทีถ่กูต้อง รวมถึงอาจจะไม่สามารถ
ใช้ดจิทิลัได้อย่างเหมาะสม 

และสุดท้ายคือ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงดิจิทัล 
ได้เลย ซึง่กลุม่สดุท้ายนี ้แม้จะไม่ใช่คนกลุม่ใหญ่ แต่ 
เชื่อไหมว่าพวกเขาถือเป็นกลุ่มคนที่ต้องเฝ้าระวัง
มากที่สุด เพราะนอกจากจะไม่สามารถเข้าถึง
เครือ่งมอื ความรู ้ บริการ รวมไปถงึการให้บรกิาร
ด้านสุขภาพของภาครัฐ บนแพลตฟอร์มดิจิทัล
ต่างๆ ได้แล้ว คนกลุม่นีย้งัมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะไม่
สามารถใช้งานดิจิทัลให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
ได้เลย ทั้งที่การให้บริการหลายภาคส่วนของรัฐ 
รวมถึงบริการทางสุขภาพผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล  
ที่ ในแต ่ละป ี ภาครัฐได ้สร ้างแอปพลิเคชัน 
เพือ่ให้อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนเฉลีย่ปีละ 
1,300 แอปพลเิคชนั แต่ดูเหมอืนว่าน้อยคนทีจ่ะรู้ 
ดงันัน้การปรบัตวั เรยีนรู ้ และสร้างโอกาสในการ
เข้าถงึดจิทิลัได้อย่างทัว่ถงึ และเกดิประโยชน์ต่อการ 
ใช้งานของประชาชนจึงเป็นเรื่องส�าคัญ ที่หลาย 
ภาคส่วนไม่ควรมองข้าม

  ปลดลอ็ก ‘ความเหลือ่มล�า้’ เพือ่ไปสู่ 
 ‘หนทางสว่างอนาคตสขุภาพคนไทย’

หากถามว่าการจะท�าให้ “ดจิทิลั” เป็นโอกาส
ทีเ่ข้าถงึได้ ไม่สร้างความเหลือ่มล�า้ หรอืแบ่งแยก
ชนช้ัน ในการใช้ ใครกนัต้องเป็นผูส้ร้างความพร้อม
ให้เกดิขึน้ ? ทมีงานจากศนูย์ Foresight Center 
by ETDA น�าเสนอว่าต้องเกดิจากความพร้อมของ
ภาครัฐ-เอกชนเพื่อยกระดับสู่ ‘บริการสุขภาพ 
ดจิทัิล’ ซึง่ในความเป็นจรงิแล้วต่างยอมรบัว่า คนไทย 
ค่อนข้างมีความพร้อมที่จะเข้าถึงเคร่ืองมือและ
แพลตฟอร์มดจิทัิลเพิม่มากขึน้ แต่บรกิารทางการ
แพทย์ในรปูแบบดิจทิลัของภาครฐั และเอกชนเอง
อาจจะยังไม่มี ‘แรงจูงใจ’ มากพอที่จะดึงดูดให้
พวกเขาหนัมาเลอืกใช้งาน ดงันัน้ เจ้าของบรกิารเอง
อาจต้องท�าให้พวกเขารู้สกึอยากใช้ ใช้ง่าย และรู้ถงึ
ประโยชน์ของการใช้งาน เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการใช้ 

  5 ภาพอนาคต ‘สขุภาพและสขุภาวะ’ 
 คนไทยในอกี 10 ปีข้างหน้า มทีัง้ดแีละน่าเป็นห่วง

ไม่เพียงแค่ประชาชนที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับ
สขุภาพและสขุภาวะในอนาคต แต่สถติทิีน่่าตกใจ
ข้างต้น ยังถูกน�าไปต่อยอดงานเป็นผลการศึกษา 
‘อนาคตสุขภาพ และสุขภาวะสังคมไทย พ.ศ. 
2576’ (Future of Health and Wellness  
in Thailand 2033) โดยความร่วมมือจาก 
ผูเ้ชีย่วชาญ 4 องค์กร ได้แก่ ศนูย์คาดการณ์อนาคต
ภายใต้ ETDA หรอืส�านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Foresight Center by ETDA) 
กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ ส�านกังาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และศูนย์วิจัยอนาคต
ศกึษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales LAB by 
MQDC) ซ่ึงทัง้ 4 องค์กรได้ท�าการศกึษา รวบรวม
ข้อมูล และร่วมกันฉายภาพอนาคตสุขภาพและ 
สุขภาวะคนไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 10 ปี 
ข้างหน้า มทีัง้หมด 5 ภาพ ซึง่มทีัง้เรือ่งดแีละเรือ่งที ่
น่าเป็นห่วง 

สาธารณสุขไทยว่า ระบบสุขภาพอาจมีความ 
เปราะบาง ขาดแคลนทรพัยากร ประชาชนส่วนใหญ่ 
ไม่สามารถเข้าถงึบรกิารสุขภาพทีม่ปีระสทิธภิาพได้ 
และผูป่้วยมจี�านวนเพิม่ขึน้ อย่างรวดเรว็ต่อเน่ือง 

อย่างภาพที่ 1 ที่ชื่อว่าสิ้นแสงสาธารณสุข 
(Dusk of Healthcare) ทีส่ะท้อนภาพอนาคตของ 

ภาพที ่2 ระบบสขุภาพทัว่หล้า (Public Health 
Meridian) สะท้อนภาพของภาครฐั ท่ีจะมบีทบาท
ส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ทีชั่ดเจนเพือ่ป้องกนัความเสีย่ง จากภยัพบิตัแิละภยั
คกุคามด้านสาธารณสขุ รวมถงึการส่งเสรมิสขุภาพ
และสขุภาวะของประชาชน อย่างมปีระสทิธภิาพ
และเสมอภาค 

ภาพท่ี 3 ค�า่คนืการแพทย์ขัน้สูง (MedTech 
Twilight) คาดการณ์ว่าอนาคตความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีทางการแพทย์จะเข้ามาช่วยยกระดับ
การบรกิารสขุภาพ ให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้และ
มีความจ�าเพาะต่อผู้รับบริการแต่ละบุคคล แต่
ประเด็นเรือ่งความเหลือ่มล�า้ ความปลอดภยั ของ
ข้อมลู และจรยิธรรมอาจจะกลายเป็นความเสีย่ง
ทีน่่าจบัตา 

ภาพที ่4 รุง่อรณุสขุภาวะ (Dawn of Wellness)  
สะท้อนภาพอนาคตของประเทศไทยที่จะให้ 
ความส�าคญักับการลงทนุ ในระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 

และการออกแบบพัฒนาเมือง เ พ่ือให ้ เกิด 
เมอืงแห่งสขุภาวะทีจ่ะเป็นโอกาส ของการเตบิโต
ทีส่�าคัญของผลติภณัฑ์และบริการในหลายๆ ธรุกิจ
มากข้ึน 

และภาพสดุท้าย ภาพที ่5 สขุภาพสขุสมบรูณ์ 
(Zenith of Self-Care) ทีค่าดว่าอนาคตจะเกิด
การกระจายของศูนย์กลางของระบบสขุภาพ โดย
อาศยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีม่กีารเปลีย่นแปลง
โครงสร้างของสถานบรกิารสขุภาพ และสขุภาวะ
ภายใต้การขับเคลื่อนร่วมกันโดยภาครัฐและภาค
เอกชน เป็นต้น

  ‘ความเหลือ่มล�า้ทางโอกาส
 ของการเข้าถงึเทคโนโลยดีจิทิลั’ 
 จดุตดัส�าคญัของอนาคตสขุภาวะ

จาก 5 ภาพอนาคตสขุภาพและสขุภาวะคนไทย 
หากมองให้ลึกลงไป จะเห็นว่า ‘เทคโนโลย ี
ดิจิทัล’ คือตัวแปรที่ เข ้ามามีบทบาทส�าคัญ 
ในการท�าให้เกิดภาพอนาคตข้างต้น โดยเฉพาะ 
ใน 2 ภาพอนาคตทีท่างทมี Foresight Center by 
ETDA ให้ความส�าคญัและจบัตา ได้แก่ ภาพที ่ 2 
ระบบสขุภาพทัว่หล้า (Public Health Meridian) 
และ ภาพที ่3 ค�า่คนืการแพทย์ขัน้สงู (MedTech 
Twilight) เพราะทัง้ 2 ภาพอนาคตนี ้ได้สะท้อนให้
เหน็ถงึการมุง่เน้นในการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัไปกบั
การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานเกีย่วกบัสขุภาพ 
และสขุภาวะของคนไทย รวมถงึการสือ่สารข้อมลู
ทางสุขภาพและสุขภาวะโดยภาครัฐ การพัฒนา
เทคโนโลย ีทางการแพทย์ในรปูแบบต่างๆ เพือ่ให้ 
เข้าถึงประชาชนมากขึ้น เป็นต้น ท�าให้เห็นว่า 
เทคโนโลยดีจิทิลัเข้ามามส่ีวนส�าคญัในการสร้างและ
ร่วมก�าหนดทศิทางภาพอนาคตสขุภาวะคนไทย

แต่ปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลยังมี
ประเด็นปัญหาท้าทายทีต้่องโฟกสันัน่ก็คอื ‘ความ
เหลื่อมล�้า ทางโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัล’ ซึ่งวันนี้คนไทยมีระดับของการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ 
ได้แก่ ผูท้ีส่ามารถเข้าถงึดจิทิลั และมคีวามรู้เท่าทนั 
ดจิทัิล (Digital Literacy) คอืกลุม่คนทีม่เีคร่ืองมอื 
ทางดิจิทัล สามารถเข้าถึงบริการ องค์ความรู ้
บนแพลตฟอร์มดจิทิลัต่าง  ๆรวมถงึบรกิารทางสขุภาพ 
จากภาครฐัได้ และสามารถใช้งานได้อย่างถกูต้อง 

ปัญญา ชพูานชิ 

นายปัญญา กล่าวย�า้ว่า มัน่ใจโครงการแลนด์บรดิจ์ 
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน โดยมีนักลงทุนรายใหญ่จาก
อเมริกา ญี่ปุ ่น ฝร่ังเศส ให้ความสนใจ ขณะที่ 
ดไูบพอร์ตเวลิด์ได้ให้ความสนใจเป็นพเิศษ เนือ่งจาก
มีกองเรือขนาดใหญ่แต่กลับไม่มีท่าเรือของตัวเอง 
ทีช่่องแคบมะละกาเลย แถบนีม้ท่ีาเรอืทีท่่าเรอืแหลมฉบงั  
(ทลฉ.) ของไทยเท่านั้น ดังนั้นเมื่อผ่านช่องแคบ
มะละกา ต้องใช้ท่าเรอืคนอืน่ ประเมนิได้ว่าสาเหตุ
ทีด่ไูบพอร์ตเวลิด์อยากได้โครงการแลนด์บรดิจ์เพือ่มี

จัดสรรงบประมาณด�าเนินการแล้ว ส่วนการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นผูศ้กึษาออกแบบ รวมถงึ 
การจัดท�าอีไอเอทางรถไฟ ทั้งมอเตอร์เวย์และ 
รถไฟจะศกึษาออกแบบเสร็จในเดือน ก.ย. ปี 2568 
เพื่อให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์ในการขับเคลื่อน 
ทัง้โครงการ ทีค่าดว่าจะเปิดประกวดราคาช่วงปลายปี  
2568 หรอืไม่เกินต้นปี 2569

“การพัฒนาแลนด์บริดจ์ของไทยไม่ใช่การ
แข่งขันกับท่าเรือสิงคโปร์และมาเลเซีย แต่ปัญหา
อยู ่ ท่ีช ่องแคบมะละกา และความเชื่อมั่นของ 
สายเรอืต่างๆ ทีจ่ะผ่านตรงนัน้ หากมคีวามขดัแย้ง
ขัว้อ�านาจหนกัขึน้แล้วก�าหนดเรอืทีจ่ะผ่านได้ ผ่าน
ไม่ได้ จะส่งผลกระทบธรุกิจ ดงันัน้ต้องหาทางออกไว้  
ขณะทีก่ารลงทนุแบ่งเป็น 3 เฟส ตามดมีานด์ เฟสแรก  
5 แสนล้านบาท มีท่าเรือ มอเตอร์เวย์ รถไฟ  
และพื้นที่หลังท่า และที่ส�าคัญการลงทุนจะคุ้มค่า 
ต้องมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัด 
โดยรอบ เพือ่เป็นตัวเสรมิให้แลนด์บริดจ์มศีกัยภาพ
มากข้ึน” นายปัญญา กล่าว

นายปัญญา กล่าวว่า ยงัมงีานทีจ่ะด�าเนนิการ
ศกึษาในอนาคต 3 โครงการ ได้แก่ 1. การศกึษาเพ่ือ
จดัท�ากรอบการด�าเนินงาน และระบบบรหิารจดัการ
ภยัพบิตัทิีส่่งผลกระทบต่อภาคคมนาคมอย่างยัง่ยนื 
(ระยะที ่1) เพือ่จดัท�ากรอบการด�าเนนิงานการแก้ไข
ปัญหาภยัพบิตัใินภาคคมนาคม โดยมแีผนปฏบิตักิาร 
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ จดัท�าข้อมลูระบบการรายงาน 
บรหิารจดัการข้อมลูภยัพบิตัใิห้มปีระสทิธิภาพ และ
จดัท�าแบบจ�าลอง 2. การพฒันาระบบเพิม่สดัส่วน
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ 
กทม. และพืน้ทีต่่อเนือ่ง และ 3. การพฒันารปูแบบ
การก�ากบัดแูล และการบรหิารจดัการระบบต๋ัวร่วม

ระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent 
Transport System: ITS) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการจราจรและขนส่งในพืน้ทีก่ลุม่จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ีและระยอง

และ 8. โครงการ Landbridge ได้ด�าเนนิการ
ศึกษาและวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน 
(ชมุพร-ระนอง) ในรปูแบบ One Port Two Sides 
ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างศกึษาความเหมาะสม ออกแบบ
เบือ้งต้น ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม และจะน�า
เสนอ ครม. ในปี 2568 เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ 
ในหลักการ ให้ สนข. ด�าเนินการเพื่อรับฟัง 
ความคดิเหน็จากเอกชน ทัง้นี ้ตามแผนจะเริม่ก่อสร้าง 
ในปี 2568 และจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิด 
ให้บรกิารในปี 2573

ท่าเรือของตวัเอง ตอบโจทย์สายเรอืและการบรหิาร
จดัการทางธรุกจิ ล่าสดุได้มคีณะท�างานร่วมกบัไทย
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนฯ และ
เตรยีมหารอืนดัแรก ส่วนนกัลงทุนจนี แลนด์บรดิจ์ 
จะมปีระโยชน์เพราะจะมพ้ืีนทีก่ารขนส่ง น�าเข้าส่งออก 
ลงสูด้่านใต้ ซ่ึงจนีมกีารลงทนุด้านรถไฟลงมาแล้ว

ส�าหรับความคืบหน้าการศกึษานัน้ สนข.ศึกษา
แนวคิดภาพรวมเสร็จแล้ว สรุปรูปแบบโครงการ  
คือ มีท่าเรือ 2 ฝั ่ง มีมอเตอร์เวย์ และรถไฟ 
เชือ่มท่าเรอื โดย สนข.ได้ศึกษาและออกแบบท่าเรอื 
อยูร่ะหว่างการจดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ส่วนทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) กรมทางหลวง
จะเป็นผูศ้กึษาออกแบบ รวมถงึการจดัท�ารายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้รับ

“สนข.ได้เดินหน้าผลักดันร่าง พ.ร.บ. SEC เพื่อขับเคล่ือนแลนด์บริดจ์  
จะมกีารก�าหนดพืน้ที ่4 จังหวดั คือ สรุาษฎร์ธาน ีนครศรธีรรมราช ชมุพร 
ระนอง เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษภาคใต้ เหมือนออีซีี ปัจจุบนัได้เสนอเรือ่ง
ไปยงัคณะกรรมการนโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ (กพศ.) เพือ่มอบ
อ�านาจให้ สนข. เป็นผู้จดัท�าร่าง พ.ร.บ. SEC”



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

อกี 10 ปี จนอาย ุ 55 ปี จงึเกษียณออกมาต่อที่
เนชัน่ทีวใีนรายการ “จบัจ้องมองจนี” พร้อมด�ารง
ต�าแหน่ง เลขาธกิารสมาคมผูส้ือ่ข่าวไทย-จนี และ
ตดัสนิใจเข้าสมัครสมาชกิวฒุสิภาในท้ายสดุ

คุณชิบ จิตนิยม ที่วันนี้เราคงต้องเรียกขาน 
เขาว่า สว.ชบิ ทีปั่จจบุนัมอีายเุลยเลข 60 เข้ามา
แล้วทีว่ยั 62 ปีเตม็ (28 เมษายน 2505) กล่าวได้ว่า  
ชวีติได้เรยีบง่ายนกัทีต้่องฟันฝ่าอุปสรรคมาไม่น้อย 
กว่าจะเดินมาถึงวันนี้ เนื่องเพราะในวัยเด็กเป็น
คนในพื้นที่ที่กล่าวได้ว่าไกลปืนเท่ียง ในต�าบล
ดอนเจดย์ี อ�าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบรุ ีซึง่
ปัจจุบันต�าบลดอนเจดีย์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นต�าบล 
หนองส่าหร่ายไปแล้ว คณุพ่อคุณแม่ประกอบอาชพี
เกษตรกรรมท�าไร่ท�านา มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน  
ชาย 6 หญิง 3 ก่อนหน้านี้เสียชีวิตไป 1 คน 
ซึ่งก็เป็นคนเดียวที่ได้เรียนต่อจากระดับประถม  
ระหว่างเรยีนตอนเดก็ประถม 1-4 ทีโ่รงเรยีนวดัปลกัเขว้า  
ประมาณ 7 ขวบ ก็เริม่ท�างานแล้ว โดยอาชพีแรก
ทีจ่�าได้กค็อื เกบ็ฝ้าย ใบยาสบู เกบ็มนัส�าปะหลงั 
พอโตข้ึนมาหน่อย ก็มาเกบ็อ้อยตดัอ้อย ส่วนเรือ่ง
เรยีนกล็�าบากมากเพราะไม่มไีฟฟ้าต้องใช้ตะเกยีง
กระป๋องนมในการอ่านหนงัสอื ซึง่อาจจะเป็นส่วน
หนึง่ท่ีท�าให้สายตาสัน้ในเวลาต่อมาจนถงึทกุวันนี้ 

“โรงเรียนตอนนั้นก็มีครูแค่ 2 คน คนแรก 
กเ็ป็นคณุอาน้องของคณุพ่อผมเอง อีกคนก็เป็น
ครูแก่ชื่อครูเที่ยง ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปหมดแล้ว 
ห้องเรยีนม ี4 ห้อง นกัเรยีนก็มรีาวๆ 40 คน พืน้
ห้องเรียนก็เป็นพื้นดินธรรมดาเหมือนโรงเรือน
มากกว่า เสาธงท�าด้วยโอ่งจากโอ่งเลก็ โอ่งน้อย 
เป็นไห สดุท้ายปลายสดุเป็นกระป๋องนม น่าจะ
เป็นสิ่งแปลกท่ีสุดในประเทศไทย เครื่องแบบ
นักเรียนก็เก่า รองเท้าก็ไม่มี สมัยนั้นในปิ่นโต
ใครเอาไข่ต้มไปกนิกถ็อืว่ามอีนัจะกนิแล้ว ส่วน
อาหารหลักของผมก็คือแกงเปรี้ยวหรือแกงส้ม
ผกับุ้ง กระถิน น�า้พรกิ และกอ็าจจะมพีวกปลา

เข้ามา เพราะเราท�ารายการมคีนรูจ้กั อาศยัช่องทาง 
ที่มีคนรู้จักเราน่าจะมีคะแนนอยู่บ้าง โดยผม 
ลงสมัครกลุม่ส่ือสารมวลชนฯ ท่ีบ้านเกดิจังหวดั
กาญจนบรุ”ี

กลุม่ 18 ทีเ่มอืงกาญจน์มลีงทัง้หมด 15 คน 
แต่โชคดีที่รอบแรกที่อ�าเภอพนมทวนมีคนเดียว 
ทีล่งสือ่กผ่็านเข้ามารอบจังหวดัเลย แต่พอมารอบ 
จังหวัดนี่เจอเลย ถึงรู ้ว่าฐานเสียงนี่ส�าคัญกว่า 
ชือ่เสยีง สือ่โนเนมทีไ่ม่รูจ้กัฐานเสยีงแน่นเลย มกีาร
ท�าส�ารวจด้วยซ�า้ไปใครจะมาจะไป ส่วนเราถอืว่า
เป็นคนนอกที่โผล่เข้าไป บังเอิญโชคดีที่มีผู้ใหญ่ 
ทีเ่มอืงกาญจน์พอรูว่้านีค่ณุชบินีม่าลงเมอืงกาญจน์  
อย่างนั้นต้องส่งเข้าประกวดแล้ว คนอื่นโนเนม 
พอเข้ารอบประเทศกต็กหมด มกีารมองแบบนัน้ 
เป็นช่วงวนิาทสีดุท้ายจรงิๆ ทีม่กีารเรยีกคยุกัน กไ็ด้ 
ผู้ใหญ่วางแผนให้ถึงได้เข้ามา ส่วนรอบสุดท้าย
ระดบัประเทศก็เป็นเพราะชือ่เสยีงทีม่คีนรูจ้กั โดย
ได้เข้ามาเป็นคนที ่8 จาก 10 ในกลุม่สือ่มวลชน

ส่วนการเป็นสือ่มวลชนกบัการได้เข้ามาเป็น สว. 
ท�างานต่างกนัอย่างไรนัน้ สว.ชิบ บอกว่า ต่างกนั
เยอะ เอาแค่  2 เดอืนทีผ่่านมา คอืตอนเป็นสือ่ 
ได้ไปไหนมาไหนเยอะมาก แต่พอมาเป็น สว.เป็น
เรือ่งตวับทกฎหมาย การกลัน่กรอง ต้องอ่านวาระ
การประชุม อย่างล่าสุดรายงานประจ�าปีแต่ละ
องค์กรเป็น ร้อยๆ หน้า กฎหมายทีผ่่านมาจาก สส. 
ก็ต้องมาอ่านรายละเอียด  ซึ่งเป็นสิ่งที่ต ้อง 
เรยีนรูใ้หม่ เพราะฉะนัน้ต้องมกีรรมการประสานงาน 
ชั่วคราว หรือที่ สส.เรียกวิป แต่ สว.ยังไม่มีวิป  
กเ็ป็นตวัแทนของทัง้หมด 200 คน กจ็ะมวีปิ 20 คน  
มาแก้ปัญหาคอืต้องมกีารคุยกนัก่อน

“อย่างกรรมาธิการที่ตั้งกันมาและมีการ
วอร์กเอ้าท์ กเ็ริม่มีการพดูคยุกัน อย่างทีผ่่านมา
ทีพ่วกคณุเสนอมาหมดทัง้ 15 คน ทกุครัง้ทีเ่สนอ 
แล้ว 5 ปีท่ีพวกผมท�างานอิสระจะอยู่ไปท�าไม  
ท�าอะไรกไ็ม่ได้ กจ็ะมกีารคยุกนัหาทางไปฝ่ายละ 
กี่คน ทิศทางก็ดีขึ้น การพิจาณากฎหมาย 
เยอะมาก คูม่อืต่างๆ เฉพาะข้อบงัคบั ไม่ว่าจะเป็น 
การตัง้คณะกรรมาธกิาร การยืน่ญตัต ิการแปรญตัติ  
การตั้งกระทู้ แล้วยังมีประมวลจริยธรรมอีก 
ล่าสดุกเ็อกสารงบประมาณประมาณ 2 ลงัใหญ่ๆ 
บางคนไม่อยากอ่านเพราะก็ไม่อยากอภิปราย 
ส่วนเรื่องที่ส�าคัญก็คือการให้ความเห็นชอบ
กรรมการองค์กรอสิระ” สว.ชบิ กล่าว

ไม่ว่าจะอย่างไรต่อการท�าหน้าที่ สว. ในอีก  
5 ปีข้างหน้า กข็อให้ สว.ชบิ ทีวั่นนีถ้อืว่าได้เข้ามา
เป็นนกัการเมอืงหน้าใหม่อกีคนหนึง่ ได้ท�าหน้าที ่
ผู ้แทนปวงชาวไทยอย่างสมเกียรติ เป็นคุณ 
ต่อประเทศและสังคมไทยไม่ยิง่หย่อนไปกว่า หรอื
ให้ดกีว่านกัการเมอืงหน้าเก่าๆ ทีผ่่านมา ...

ตั้งแต่ A-Z ไปมาเกือบ 100 ประเทศแล้ว ก็ 
สร้างสมประสบการณ์มา 10 ปี ทีช่่อง 3 ทีโ่ด่งดงั 
ก ็Asia connect แล้วก็เกษยีณทีช่่อง 3 เม่ืออายุ 
55 ปี โดยมสัีญญาว่าจะต้องไม่ไปท�างานในอาชพี
เดยีวกนันี ้1 ปี

หลงัจากนัน้ คนรูจ้กักชั็กชวนมาเป็นอาจารย์ 
ทีม่หาวทิยาลยันครพนม สอนนเิทศศาสตร์ เสนอเป็น 
ผูช่้วยอธกิารบด ีแต่ก็ถอืว่าไกลมาก เงนิเดอืนก็ไม่เยอะ  
ก็ขับไปกลับมากับกรุงเทพฯ อยู ่ปีเดียวก็ต้อง 
ขอออก เพราะรูส้กึสงสารภรรยาท่ีร่วมทกุข์สขุกันมา 
ตัง้แต่อยู ่IBC ทีต้่องอยูค่นเดยีว กบัลกูสาว 2 คน  
ทีก่เ็รยีนจบท�างานกนัหมดแล้ว ต่อจากนัน้ กม็าอยูท่ี่  
เนชัน่ ข่าวต่างประเทศเหมอืนเดมิ ท�าได้สกั 2 ปี  

ซึง่บรรยากาศกย็งัเหมอืนเดมิ ไฟฟ้า ประปา ไม่ม ีจะด ู
โทรทศัน์กต้็องไปอาศยัชาวบ้านด ูแต่กย็งัเรียนเก่ง
อยูด่ ี โดยสอบได้ที ่ 1 ตลอดมา กไ็ด้เป็นประธาน
นกัเรียน สอบได้ที ่1 ของโรงเรยีนจงัหวดัทีโ่รงเรยีน
วสิทุธรงัษทีีจ่ะเรยีนต่อภาษาองักฤษ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นคนชอบศิลปะ 
ชอบขดีๆ เขยีนๆ ชอบวาดรปู ประกวดก็ชนะ เรยีน
กเ็ก่ง ครูกแ็นะน�าให้ไปเรยีนวาดรปู ช่างศลิป์ กรม 
ศลิปากร เพือ่จะออกมารับจ้างเขยีนป้าย กม็าเรยีนต่อ  
ปวช.ช่างศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร  
ซึง่ก็ต้องสอบเข้ายากมาก ตอนนัน้ก็มาเป็นเด็กวดั
ทีว่ดัอปัสรสวรรค์วรวหิาร ภาษเีจรญิ แต่กล็�าบาก 
มาก เพราะการเรียนทีช่่างศลิป์มค่ีาใช้จ่ายทีส่งู ไม่ว่า 
จะเป็นค่าส ี ค่ากระดาษ ค่าเรียนกแ็พง ทางบ้าน 
ก็ช่วยเหลือบ้างแต่ก็ท�าไม่ได้มาก ก็ต้องดิ้นรน 
ช่วยตวัเองบ้าง ระหว่างนัน้ก็มเีพ่ือนมาชวนไปแบก
เข่งไก่ทีโ่อเดยีน เยาวราช กไ็ปลองด ูแต่กไ็ม่ไหว ทัง้ 
ค่าแรงและก็สภาพแวดล้อมของผู้คนแบกหาม 
ในขณะนัน้ กก็ลบัมาคดิว่า ชวีติช่วงนัน้มาถงึขดีสดุ
จรงิๆ กอ็ดทนเรยีนอยู ่3 ปี จนจบ ปวช. ก็เริม่หาทาง 
ขยบัขยายทีจ่ะเข้ามาเรยีนในสายอดุมศึกษา

“ผมสอบเทียบ มศ. 5 อยูส่องรอบ ถงึสอบได้ 
แต่ก็พอดีกับจบ ปวช. พอดี พร้อมกับมา 
นกึได้ว่าเราเองกช็อบภาษาองักฤษ ก็เลยมาใช้วฒุิ  
มศ.5 สอบเข้าคณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศลิปากร ทีน่ครปฐม ซึง่ก็ถกูวจิารณ์อยากมาก
เหมอืนกนัว่า ท�าไมไม่เลอืกเรยีนคณะทีเ่กีย่วกบั
วาดรปู พวกจติรกรรม ศลิปกรรม แต่กลบัมา 
เลอืกเรยีนด้านภาษา ผมกบ็อกว่า ผมมนีายกฯ ชวน 
เป ็นตัวแบบ ที่ ก็จบช ่างศิลป ์ เหมือนกัน 
แต่ก็มาเลือกเรียนสายอ่ืนแทน ซึ่งก็ยังอยู่เป็น 
เดก็วดัจนเรยีนจบปรญิญาตร ีเช้ากย็งัต้องถอืป่ินโต 
ตามพระอาจารย์ ขดับาตร ตกัน�า้ กป็รนนบิตัิ 
พระอาจารย์เป็นอย่างด ีขณะทีก่ต้็องไปเรียนด้วย”

สว.ชิบ บอกต่อไปว่า เรียนจบพระอาจารย์

ผ่านมาไม่นานมานี้ ในแวดวงการเมือง 
มเีรือ่งส�าคญัอยูเ่รือ่งหนึง่ นัน่กค็อื การสรรหา

สมาชกิวฒุสิภา (สว.) ชุดใหม่ จ�านวน 200 ท่าน 
แทนชดุเก่า จ�านวน 250 ท่าน ทีต้่องหมดวาระไป  
ซึ่งกล่าวกันได้ว่า การได้มาซึ่ง สว.ชุดใหม่นี ้
สลบัซบัซ้อนยิง่นกั ทัง้มกีารแบ่งเป็นสายอาชพีต่าง  ๆถึง  
20 กลุม่อาชพี ทีต้่องสมคัรกนัเข้ามาให้เลอืกกนัเอง
ในกลุม่และยงัมีการเลอืกสลบักลุม่กนัอกี จากใน  
3 ระดบัด้วยกนั จากระดับอ�าเภอ มาสูร่ะดบั จงัหวดั  
และสดุท้ายมาจบท่ีระดบัประเทศ ซ่ึงกก็ล่าวได้ว่า  
ไม่ง่ายนักท่ีจะได้รับการคัดเลือกเข้ามาสู่หน้าที ่
อนัทรงเกยีรตนิี ้เพราะพวกเขาต้องคอื 1 ใน 10 คน  
ของแต่ละกลุม่เท่านัน้นัน่เอง 

และกลุ่มที่ถูกกล่าวขานจับจ้องมากท่ีสุดก็
คอื กลุม่ 18 “กลุ่มสือ่สารมวลชน ผูส้ร้างสรรค์
วรรณกรรม” และ 1 ใน สว.สายนีท้ี ่ อปท.นวิส์
เชิญเป็นแขกฉบับบนี้ จะพาท่านผู้อ่านมารู้จัก 
กค็อื “คณุชิบ จตินยิม” อดตีพิธกีรรายการข่าว 
ต่างประเทศชือ่ดงั ผ่านงานด้านการข่าวต่างประเทศ 
เริ่มต้นจาก IBC เคเบิลทีวี ซ่ึงเป็นเคเบิลทีว ี
รายแรกของไทย แล้วกไ็ปต่อทีส่ถานโีทรทศัน์ ITV 
อกี 10 ปี ก่อนจะไปต่อทีช่่อง 7 ครึง่ปี ตามมาด้วยช่อง 3  

ซวิปลาสร้อย ตามฤดกูาลนีแ่หละ แต่ผมกถ็อืเป็น 
เดก็ท่ีเรยีนเก่ง เป็นหวัหน้าห้อง หัวหน้าชัน้”

สว.ชิบ เล่าต่อด้วยว่า สมัยนัน้พอจบประถม 4  
แล้ว ก็ไม่มีใครได้เรียนต่อเท่าไหร่ แต่เนื่องจาก 
เป็นคนเรยีนเก่ง เจ้าอาวาสทีว่ดัเลยไปขอคณุพ่อ  
ถูกส่งเรียนต่อเป็นเณรที่วัดจิตตภวันของท่าน 
กติตวิฒุโิท ทีอ่�าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ีอยู ่12 ปี  
สมัยนัน้กต็ืน่เต้นมากเพราะมคีนมาเรยีนเป็นพนัๆ 
คน ทีจ่ติตภาวนักม็สีอนทัง้หลกัสตูรสายสามญัและ
ศาสนาด้วย แต่กเ็รยีนอยูไ่ด้ถงึมธัยม 1-2 กล็าสกิขา 
ออกมาเรียนต่อมัธยมที่ต้องมาเริ่มมัธยมใหม่ 
ทีบ้่านเกดิพนมทวนทีโ่รงเรยีนพระแท่นดงรงัวทิยาคาร  ต่อว่าให้มกีารปรบัปรงุการวเิคราะห์ข่าวให้เข้มข้น

มทีศิทางขึน้ ทีโ่ชคดกีค็อืสมยันัน้ม ี “คณุสุทธชิยั  
หยุน่” จากเนชัน่ เข้ามาท�ารายการ “จบักระแสโลก”  
ที่ ITV ให้เข้ามาช่วย จนคุณสุทธิชัยออกไป 
กไ็ด้เข้ามาท�าแทน แล้วกม็ ี“ดร.สมเกยีรต์ อ่อนวมิล”  
เข้ามา “หม่อมหลวงปีย์ มาลากลุ” ซึง่กเ็ป็นการ
เปลีย่นผูบ้รหิาร แต่ตวัเขากย็งัอยูท่ี่เดมิ 

“ก็ได้ท�าข่าวที่ ITV ทั้งแปลข่าว เป็น
บรรณาธิการข่าว ได้ท�าข่าวส�าคัญๆ ทั่วโลก  
ไม่ว่าจะเป็นตกึเวลิด์เทรด เซน็เตอร์ ถล่ม ผมกไ็ปที่
อเมรกิาเลยนะ ข่าวเจ้าหญิงไดอาน่าสิน้พระชนม์ 
เกาะเคย์แมน ไปช่วยคนไทยทีเ่กาะเซเชลส์ เรตติง้ 
ดีมาก ผมท�าข่าวหามรุ่งหามค�่า ถ่ายทอดสด 

ท่านก็ใจดีไปฝากท�างานที่แรกให้ที่บริษัททัวร์ 
แถวประตูน�้า ท�าได้อยู่ 3-4 เดือน ก็ไม่ประสบ 
ความส�าเรจ็ เริม่ท้อนดิหน่อยว่า เรากเ็ป็นคนเรียนเก่ง 
ท�าไมถึงท�างานที่นี่ไม่ราบรื่น ถูกต่อว่าอยู่เรื่อย 
จนบางครัง้ถงึข้ันแอบไปร้องไห้ ท้ายสดุกต้็องออก
จากบรษิทัทวัร์ พร้อมกับก็ออกจากวดัมาเช่าห้อง
อยูเ่อง และออกหางานใหม่ โดยเมือ่คดิว่าตวัเอง
มพีืน้ฐานภาษาอังกฤษ ก็ไปสมคัรสอบเป็นลกูจ้าง
ชัว่คราวทีส่�านกังานเลขานกุารรฐัมนตร ีกระทรวง 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละพลงังาน (ช่ือในสมยันัน้)  
ท�าอยู่ 3 ปี กเ็รยีนต่อปรญิญาโทวารสารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ไปด้วย และกม็าจบเมือ่
ปี 2535

“ก็คิดมานานแล้วเหมือนกันที่จะเข้าสู่การเมืองต้ังแต่ 
ITV จอด�า ที่ สว.ต้องมาจากการเลือกตั้งในสมัยนั้น  
แต่ก็ไม่พร้อม ผมมีความรู้สึกลึกๆ นะ ว่าจะได้เข้ามา  
เพราะเราท�ารายการมคีนรู้จัก อาศยัช่องทางทีม่คีนรูจ้กัเรา 
น่าจะมคีะแนนอยูบ้่าง โดยผมลงสมคัรกลุม่สือ่สารมวลชนฯ  
ที่บ้านเกิดจังหวัดกาญจนบุรี”

ชบิ จตินยิม
สมาชกิวฒุสิภา

อะไรทีเ่กดิปุป๊ป๊ัป ผมต้องจดัรายการสด ตอนนัน้ 
ท�ารายการสนุกมาก ก็ท�าอยู ่ที่ ITV 10 ปี  
จนกระท่ังจอด�าถกูสัง่ปิด ผมกฝ็ากวาทะไว้เยอะ
ถงึท่านนายกฯ สรุยทุธ์ (จลุานนท์) ผมบอกว่า 
ถ้าหาก ITV นี ่ท่านแก้ปัญหาไม่ได้ ผมกส็งสาร
ประเทศไทยแล้วครับ ผมพูดปิดท้ายรายการ 
ก่อนจอมดื บางคนกบ็อกท�าไมพดูแรงจงั กอ็ยากให้ 
ใครก็ได้มานั่งดูได้เลยว่า มีใครมาส่ังการข่าว 
หรอืไม่ เราท�างานข่าวอิสระเตม็ที ่ผมบอกว่า รางวัล 
ที่ ITV เคยได้รับ ขอให้มาเอากลับไปให้หมด  
ถ้าคดิว่าเราอยู่ใต้อุง้มอืของชนิวตัร”

สว.ชิบ เล่าต่อไปอกีว่า หลงั ITV จอด�า กไ็ปอยู่ 
มเีดยี ออฟ มเีดยี ทีช่่อง 7 อยู่พกัหนึง่สกั 6 เดอืน  
ช่อง 3 ก็เรียกตัวไปท�ารายการข่าวต่างประเทศ 
ในการเลอืกตัง้ประธานาธปิด ี“บารคั โอบามา” ของ 
สหรฐัฯ กท็�าข่าววเิคราะห์ข่าวต่างประเทศเหมอืนเดมิ  
เดนิทางเยอะแยะมากมาย คอืถ้ารยีงล�าดบัตวัอกัษร 

“ตอนนั้นท�ำรำยกำรสนุกมำก ก็ท�ำอยู่ที่ ITV 10 ปี จนกระทั่งจอด�ำถูกสั่งปิด 
ผมก็ฝำกวำทะไว้เยอะถึงทำ่นนำยกฯ สุรยุทธ์ (จุลำนนท์) ผมบอกว่ำ ถ้ำหำก ITV นี ่

ท่ำนแก้ปัญหำไม่ได้ ผมก็สงสำรประเทศไทยแล้วครับ ผมพูดปิดท้ำยรำยกำร 
ก่อนจอมืด บำงคนก็บอกท�ำไมพูดแรงจัง ก็อยำกให้ใครก็ได้มำนั่งดูได้เลยว่ำ มีใคร

มำสั่งกำรข่ำวหรือไม่ เรำท�ำงำนข่ำวอิสระเต็มที่”

อย่างไรก็ตาม ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ม ี
เงินเดอืนไม่สงูมากนกั ท�าให้อยากหางานใหม่ พอดกีไ็ป 
เดนิเตร่อยูแ่ถวราชวตัรก็เจอบรษัิท IBC เคเบลิทวีี 
เปิดรบัสมคัรคนแปลข่าวต่างประเทศกต็รงเข้าไป
สมคัร และคนทีเ่ข้ารบัสมคัรเขากร็บั และนัน่กค็อื 
จดุเริม่ต้นของการเข้าสูว่งการสือ่สารมวลชน เป็น 
ผู ้สื่อข ่าวต่างประเทศ เริ่มต้นจากแปลข่าว 
ต่างประเทศ กจ็ะมีลงเสยีงบ้างเพราะสมยันัน้ IBC 
เคเบิลทวี ี กม็รีายการสารคด ีกใ็ช้เสยีงพากษ์หนงั
บ้าง ลงสารคดอีืน่ๆ บ้าง แต่กย็งัไม่ได้ออกหน้าจอ
มาจดัรายการ กท็�าอยูท่ี่ IBC ได้ 6 ปี

จนมาถึงการก่อตั้งของ ITV ทีวีเสรีขึ้น ก็ไป
สมัครและก็เจอบททดสอบแรกคือวิเคราะห์การ 
เลอืกตัง้ในสมยัประธานาธบิดสีหรฐัฯ “บลิ คลนิตนั”  
ก็ไม่ได ้มีความรู ้อะไรมากมายในขณะนั้น ก ็
วเิคราะห์ไปตามแบบฉบบัของเรา ซ่ึงกผ่็านมาได้
อย่างประหลาดใจ แต่กใ็ช่ว่าจะราบร่ืนเพราะก็ถกู

กเ็กษยีณทีเ่นชัน่เมือ่อาย ุ60 ปี กร็ายการทีโ่ด่งดงัก็
คอื “จบัจ้องมองจนี” ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่าง
เนชัน่กบัจนี 2 ปี พอขึน้ปีที ่3 กม็าสมคัรเข้าเป็น สว. 

ส�าหรับแรงบนัดาลใจทีส่นใจเข้ามาสมคัรเป็น 
สว. นัน้ สว.ชบิ บอกว่า เริม่มาตัง้แต่สมยัเรยีนมธัยม
ทีช่่วงนัน้มกีารเลอืกตัง้ประธานนกัเรียน มกีารหา
เสยีง ซ่ึงกช็นะด้วยคะแนนท่วมท้น ซึง่กเ็ป็นคนแรก
ทีช่นะการเลอืกตัง้ และกไ็ด้เป็นผูน้�า เป็นหวัหน้า
ห้องมาตลอด ท�าให้ฝังใจ ยิง่โดยเฉพาะหลงัได้มาท�า
ข่าวเกีย่วกบัผูน้�าทัว่โลก กร็ูส้กึอยูใ่นดีเอน็เอแล้ว ก็
มารูส้กึว่าถ้าได้เป็น สว.กจ็ะได้ท�าอะไรใหม่ๆ ดบู้าง

“เมือ่ก่อนกเ็คยไฝ่ฝันจะเป็น สส.อยูเ่หมอืน
กนั แต่ดแูล้วกต้็องใช้งบประมาณมหาศาล แล้ว
กไ็ม่อยากไปรบกวนใครทัง้ๆ ทีเ่คยมคีนชกัชวน 
แต่กค็ดิว่าพึง่พาแล้วกจ็ะไม่เป็นอสิระ แต่พอมา 
สว.ก็เพียงค่าสมัคร 2,500 บาทเอง แล้วก็ไม่
ต้องไปหาเสยีงให้วุน่วายอะไรมาก ก็คดิมานาน
แล้วเหมือนกันท่ีจะเข้าสู่การเมืองตั้งแต่ ITV 
จอด�า ที ่ สว.ต้องมาจากการเลือกตัง้ในสมยันัน้ 
แต่กไ็ม่พร้อม ผมมคีวามรูส้กึลึกๆ นะ ว่าจะได้ 


